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ธนาคารไทยพาณชิยต์ระหนกัถงึการมสีว่นร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชนไทย จึงไดจั้ดการ

แข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ขึ้นเป็นประจำาทุกปี เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดง

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ปลูกฝังเรื่องการเรียนรู้ที่จะ

ช่วยเหลือกัน การทำางานเป็นทีม และทำาประโยชน์ให้สังคม เพื่อเติบโตต่อไปเป็นเยาวชนท่ีเก่งและดี  

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

สำาหรับการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา นอกจากจะเป็นเวทีส่งเสริมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงแล้ว 

ยังเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้นำารุ่นใหม่ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยตลอดระยะเวลาท่ีได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 9 มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ

กว่า 130 สถาบัน ครอบคลุมเยาวชนระดับอุดมศึกษากว่า 18,000 คน จัดส่งโครงงานพัฒนาชุมชนกว่า 

3,400 โครงงาน เข้าร่วมในโครงการ ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต  

สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ สะท้อนให้เห็นถึงพลังเยาวชนไทยที่พร้อมนำาความรู้ไปช่วยเหลือ

ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งหวังให้กิจกรรมดีๆ เหล่าน้ีเผยแพร่ไปในวงกว้าง จึงได้จัดทำาหนังสือ “กล้าใหม่...

ใฝ่รู้” เลม่นี ้เพือ่ถา่ยทอดเรือ่งราวการทำางานกบัชมุชนของนสิตินักศกึษา 20 ทมี ทีไ่ดน้ำาความรู้ในหอ้งเรียน

มาใช้ในเชิงประยุกต์ โดยนำาความรู้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น 

ทักษะความเป็นผู้นำา การสื่อสาร การบริหารจัดการ การแก้ปัญหาและการทำางานเป็นทีม ก่อนที่จะจบ 

การศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ และเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
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โครงงาน “กลา้ใหม.่..สรา้งสรรคช์มุชน” เป็นสว่นหนึง่ในโครงการ “กลา้ใหม.่..ใฝ่รู”้ ของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา รวมตัวกันทำาโครงงาน

เพือ่ชมุชน โดยนำาความรูค้วามสามารถท่ีไดจ้ากการศกึษาเลา่เรียน มาทำาประโยชนแ์กสั่งคม พร้อมกบัอาศยั

ความร่วมไม้ร่วมมือจากชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงงานไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

สำาหรับปีที่ 9 ของโครงการ จะเห็นได้ว่านิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงงาน “กล้าใหม่...

สร้างสรรค์ชุมชน” ทุกทีมสามารถนำาความรู้รอบทั้งในและนอกห้องเรียนไปใช้ในเชิงประยุกต์ สร้างสรรค์ 

และสามารถก้าวข้ามความไม่รู้เป็นความรู้ จนสามารถทำาโครงงานได้สำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การดำาเนิน

โครงงานเปรียบเหมือนกระจกสองด้าน ด้านแรกเป็นกระจกเงาสะท้อนตัวเอง ให้นิสิต นักศึกษาได้เห็น

ศักยภาพ เหน็คณุคา่ของตวัเองท่ีมาจากการทำาประโยชนเ์พือ่ผูอ้ืน่ สว่นกระจกอกีด้าน เปน็กระจกใสทีท่ำาให้

เรามองทะลุไปยังผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมทีม กลุ่มเป้าหมาย หรือคนอ่ืนๆ ท่ีเราทำางานด้วย จะเห็นได้ว่า 

ในชุมชนจริงสังคมจริงน้ัน ความรู้ท่ีมีอยู่น้ันบางคร้ังเราไม่สามารถนำาไปใช้ได้เลย แต่ต้องนำามาปรับให้เข้ากับ

บริบทชุมชน การเข้าไปทำางานกับชุมชนไม่ใช่การเข้าไปในบทบาทของผู้ให้ แต่ต้องเป็นการทำางานร่วมกัน  

โดยท้ายที่สุดแล้ว หากเราสามารถลดบทบาทของเรา และเพิ่มบทบาทของชุมชน โครงงานนั้นก็จะมีความ

ต่อเนื่องยืนยาว

องค์ความรู้เหล่านี้ สมควรที่จะบันทึกไว้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ทำาและเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้

ค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

 รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
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โครงงานก้อนเชื้อเพลิงสร้างรายได้
จากแนวกันไฟชุมชนท่ามะขาม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย

 ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์

ห้วหน้าโครงงาน นายนริศร คงชุ่ม

คณะทำางาน นายธารินทร์ เมตตา 

 นางสาวรุ่งนภา รวมครบุรี

 นายปรีชา ท้าวฐิติวรกุล

 นางสาวอัญชลี สุวิทย์วรกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Fire	camp...
Green Product
ลดโลกร้อน
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“ก้อนเชื้อเพลิง” และ “เตาไฟแคมป์” นวัตกรรมจากการ
สร้างสรรค์ของนิสิตวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่คิดและประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อรองรับโลกยุคหน้า โดยเฉพาะ
การใช้พลังงานหมุนเวียน เพราะพลังงานจากฟอสซิล
กำาลังลดน้อยถอยลง

สิ่งประดิษฐ์ช้ินนี้ ดูเผินๆ อาจไม่หวือหวา แต่วิธีคิดเร่ือง “การพึ่งพา

ตนเอง” ที่ซ่อนอยู่ภายใต้การออกแบบถือเป็น concept โดดเด่นสำาหรับการ

ดำาเนินชีวิตในศตวรรษที่  21 

“ฟ้า” นริศร คงชุ่ม นักศึกษาภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ Fire camp หรือ “เตา

มหัศจรรย์” เล่าว่า ไอเดียน้ีเกิดตอนท่ีเขาไปแคมป์ป้ิง และเห็นว่าทุกคร้ังท่ี 

เข้าป่าต้องพกอุปกรณ์ไปมากมาย โดยเฉพาะเตาแกส๊สำาหรับหุงต้ม ซึ่งมีผลต่อ

สิ่งแวดล้อม เลยพยายามหาแนวทางประดิษฐ์ จึงร่วมกับรุ่นพี่ทดลองทำาเตา 

โดยให้ชื่อว่า Fire camp  ที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม เหมาะสำาหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการตั้งแคมป์ปิ้ง

ที่สำาคัญคือ นวัตกรรมชิ้นนี้ได้รับการคัดเลือกให้ไปจัดแสดงในงาน

นวัตกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ ปีของมหาวิทยาลัย 

แม้จะไม่ได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับมา แต่การได้รับการคัดเลือกให้ไป

แสดงบนอาคารจกัรพันธุ ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในงานเกษตรแฟร์ ซึง่เปน็

ที่รู้กันว่าเป็นสถานที่ที่ผู้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ต้องการนำาไปจัดแสดงบนที่แห่งนั้น  

ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะได้รับการนำาไปต่อยอดขยายผลมีค่อนข้างสูง
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และเป็นดังคาดเมื่อผลงานชิ้นเล็กๆ แต่ทรงคุณค่าอย่าง Fire camp  กำาลังได้รับ

การตอ่ยอดขยายผลภายใตโ้ครงงานก้อนเชือ้เพลิงสร้างรายได้จากแนวกนัไฟชมุชน

ท่ามะขาม  ที่จะกลายเป็นอุปกรณ์สำาหรับผู้พิสมัยการตั้งแคมป์ที่ต้องพกติดตัวไม่ต่าง

จากการพกแกส๊กระป๋อง เนือ่งจากราคาตอ่หนว่ยเมือ่ผลิตออกมาในปริมาณมากๆ นัน้

มีราคาค่อนข้างต่ำาเมื่อเทียบกับแก๊สกระป๋อง 

Fire	camp	นวัตกรรมเพื่อชุมชน		
นวัตกรรมท่ีดีต้องได้รับการต่อยอดขยายผล ท่ีสำาคัญหากนวัตกรรมดังกล่าว

สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้นั้นก็จะเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์

Fire camp เองก็เช่นกัน….

เมื่อโครงการ “กล้าใหม่...ใฝรู้” เป็นโครงการท่ีต้องทำาร่วมกับชุมชน 

น่ันหมายความวา่ พืน้ทีใ่นการทำาโครงงานตอ้งได้รบัความรว่มมอืจากชมุชน และ

หากความร่วมมือนั้นมาจากชุมชนที่กำาลังประสบปัญหา และกำาลังหาทางแก้ไข 

ชุมชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ

“แมว้า่เชือ้เพลงิสำาหรบัเตานีจ้ะใชแ้คเ่ศษใบไม ้แต่ในความเป็นจรงิมนัต้อง

มีส่วนผสมอื่น เช่น แกลบ พาราฟิน และที่สำาคัญต้องมีคนทำา ซึ่งก็คือชุมชน”  

ฟ้าให้เหตุผลที่โครงงานของเขาและทีมจำาเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงอำาเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี  จังหวัดที่ติดอันดับการเกิดไฟป่ามากที่สุดในพื้นที่ภาคกลาง    

“อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คำาแนะนำาว่า นวัตกรรมดังกล่าวเหมาะสมกับชุมชน”  

ชมุชนทีก่ลา่วถึงนีคื้อ ชุมชนบ้านท่ามะขาม อำาเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบรีุ ซึง่เปน็ชมุชน

ท่ีประสบปญัหาไฟป่าทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายทกุป ี และชาวบา้นแกป้ญัหาไฟปา่ดว้ย

การทำาแนวกันไฟตามคำาแนะนำาจากผูเ้ชีย่วชาญ และผูน้ำาชุมชนท่ามะขามกม็แีนวคดิที่

จะนำาเศษเหลือจากการทำาแนวกันไฟมาใช้ประโยชน์เช่นกัน

สำาหรับบ้านท่ามะขาม กำาลังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ได้รับ 

ความนิยมสูง  นักท่องเที่ยวนิยมไปทำากิจกรรม แคมปิ้งกันมากขึ้น  ทำาให้มีการสรรหา

อปุกรณอ์ำานวยความสะดวกสำาหรบัใชแ้คมปิง้ตา่งๆ ทีส่ามารถตอบสนองการดำารงชวีติ

กลางแจ้งได้ดี และหนึ่งในนั้นคือ เตาแก๊สกระป๋อง ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง แถมเมื่อใช้

งานเสรจ็แลว้ยงัตอ้งมภีาระเรือ่งการกำาจดัทิง้ เปน็การเพิม่ปริมาณขยะใหกั้บสิง่แวดลอ้ม 

ดงันัน้ Fire camp จงึเขา้มาชว่ยแก้ปัญหานี ้ เนือ่งจากเตาและกอ้นเชือ้เพลงิ Fire camp 

ใช้งานได้สะดวก พกพาง่าย มีราคาค่อนข้างต่ำากว่าเตาแก๊สกระป๋องและวัตถุดิบที่ใช้ใน

การผลิตเป็นวัสดุธรรมชาติ 

ฟ้าเล่าอีกว่า  ที่ชุมชนแห่งนี้มีการทำาแนวกันไฟอยู่แล้ว แต่ว่าไม่มีการนำาใบไม้ไป

ใช้ประโยชน์ บางครั้งก็เผา เป็นมลพิษ…พวกเราเลยเดินทางมาหารือกับผู้นำาชุมชน  

ซึ่งก็เห็นด้วยว่าจะลองนำา  Fire camp มาทดลองทำาที่ชุมชน
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“จุดเด่นของชุมชนบ้านท่ามะขาม นอกจากจะมีวัตถุดิบในการผลิตก้อน 

เชือ้เพลิงแล้ว ทีน่ีย่งัอยูใ่กลแ้หลง่ทอ่งเทีย่ว  นา่จะมชีอ่งทางการกระจายสนิคา้สงู  

เราก็เลยเลือกมาทำาโครงงานที่นี่...เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนบ้านท่ามะขามมี

ความเข้มแข็งและเหนียวแน่นในการรวมกลุ่มกัน  เห็นได้จากการรวมกลุ่มกันทำา

แนวกันไฟเป็นประจำาทุกปี” 

อยา่งไรก็ตามหลงัจากทมีงานไดห้ารอืรว่มกบัชมุชนและเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่จะเขา้

มาดำาเนนิการฝกึอบรบดา้นการทำาเตา Fire camp และกอ้นเชือ้เพลงิ หากแต่ติดปญัหา

ตรงที่สมาชิก 4 คนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ใหญ่เกินกำาลัง เมื่อบวกกับระยะทางจาก

มหาวทิยาลยัไปอำาเภอสวนผึง้นัน้คอ่นขา้งไกล ดงันัน้การเพิม่กำาลงัคนเขา้ไป นา่จะชว่ย

ให้งานสำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

“ต๊ะ” ธารินทร์ เมตตา จึงถูกดึงตัวให้มาช่วยภารกิจนี้ 

“ผมพอทราบว่าเพื่อนๆ  กำาลังทำาโครงงานอยู่  ยิ่งเมื่อผ่านเข้ารอบ 20 ทีมและ

ต้องลงมือทำาจริง  ผมเลยอาสามาช่วย  เพราะลำาพังคนแค่ 4 คนไม่พออยู่แล้วสำาหรับ

งานแบบนี้ ยิ่งเป็นงานฝึกอบรม ต้องใช้คนเยอะ” 
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อบรมทำ�ก้อนเชื้อเพลิง		
ในส่วนของขั้นตอนการอบรมนั้น เร่ิมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสาธิต 

ขัน้ตอนการทำาแนวกันไฟท่ีถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะลงมอือบรมสอนการทำากอ้นเชือ้เพลงิ และ

เตา Fire camp  

“เน่ืองจากชาวบ้านบางคนยังไม่มีความรู้เร่ืองการทำาแนวกันไฟ ขณะเดียวกันเราเอง

ก็อยากจะเรียนรู้เทคนิคการทำาแนวกันไฟของชาวบ้านที่นี่ด้วย เลยคิดว่าจะเริ่มต้นการ

ทำางานด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองท่ัวๆ ไปก่อน จากน้ันก็ไปทำาแนวกันไฟด้วยกัน 

และขั้นตอนสุดท้ายจึงเข้าสู่ขั้นตอนการอบรมทำาก้อนเชื้อเพลิงและเตา Fire camp” 

สุรเดช เทิดสกุลธรรม ผู้ใหญ่บ้านท่ามะขามบอกว่า เนื่องจากบ้านท่ามะขาม

มวีสัดสุำาหรบัทำากอ้นเชือ้เพลงิมาก ใชเ้ทา่ไหรก่ไ็มห่มด ซึง่กเ็หน็ดดีว้ยทีน่กัศกึษาเขา้มา

อบรมให้ เพราะจะเป็นการเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน

“พอทดลองทำากเ็หน็วา่ไมย่าก เพราะสว่นผสมนัน้นกัศกึษาไดจั้ดเตรียมไว้ให้แลว้    

เราสามารถใช้ก้อนเชื้อเพลิงนี้ทดแทนแก๊สกระป๋องได้เลย ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช่จ่าย

ได้มาก”

ผูใ้หญบ่า้นยงัใหข้อ้เสนอแนะวา่ เฉพาะกอ้นเลก็ๆ ก็สามารถใชส้ำาหรับการหุงต้ม 

ทั่วๆ ไปได้ แต่ถ้าจะใช้ปิ้งย่างนั้นอาจจะต้องทำาให้ก้อนมันใหญ่กว่านี้   

ในสว่นของการขายนัน้ ผูใ้หญ่บ้านบอกวา่ ตอนนีย้งัไม่ไดเ้ริม่ต้นทำาเพือ่ขายอยา่ง

จรงิจงั เนือ่งจากหลายครวัเรอืนยงัตดิภารกจิประจำาอยู่ แต่กไ็ดต้กลงกนัแลว้ว่า ถา้พร้อม

เมื่อไรก็จะลงมือทำากันอย่างจริงจัง

“ตอนนี้ก็ทำาใช้กันเองในครัวเรือน” ผู้ใหญ่บ้านท่ามะขามกล่าว

จ�กครัวเรือนสู่ตล�ด		
เมื่อเป้าหมายโครงงานคือ “รายได้เสริม”  ดังนั้นการหาตลาดจึงเป็นสิ่งจำาเป็น

ของนิสิตวนศาสตร์ต้องทำาแม้ว่าจะเป็นเรื่องไม่คุ้นเคยก็ตาม 

“เป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำา เพราะอย่างน้อยก็เป็นการสร้างความมั่นใจว่าหาก 

ชาวบ้านทำาก้อนเชื้อเพลิงและเตา Fire camp แล้วสามารถยึดไปเป็นอาชีพเสริมได้”

หลงัอบรมชาวบา้นผ่านไป  1 สปัดาห ์ทมีจากวนศาสตรเ์ดินทางไปยังรสีอรท์

ต่างๆ รอบพื้นที่สวนผึ้ง ที่สามารถจัดแคมปิ้ง ตั้งเต็นท์ หรือก่อไฟได้ และบริเวณ

สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญ เช่น บริเวณธารน้ำาร้อน บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง โดยได้แบ่งแหล่งตลาดออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนของผู้ประกอบการ และส่วนของนักท่องเที่ยวทั่วไป 

“เราทำาแบบสอบถามในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการบันทึกเทปในการ

สัมภาษณ์ ไปยังแหล่งตลาดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ถ้ามีการจัดจำาหน่ายจะ 

ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ก้อนเชื้อเพลิงและเตา Fire camp หรือไม่ พร้อมรับคำาแนะนำา

ต่างๆ มาแก้ไข ปรับปรุงแก้ไขต่อไป”  

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

12



สิ่งสำ�คัญที่เร�ต้องคิดคือ
สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนหมู่ม�ก 
เพร�ะถ้�สิ่งที่เร�คิดไม่มีก�รเอ�ไป
ใช้ประโยชน์ มันก็ไม่มีค่�อะไร
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ทั้งนี้ผลจากการออกสำารวจตลาดพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการ นักท่องเท่ียว 

ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก และยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการวาง

จำาหน่าย เพราะผลิตภัณฑ์ก้อนเชื้อเพลิงเป็น Green Product ซึ่งช่วยลดภาวะ 

โลกร้อน และช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

หลงัจากไดร้บัการตอบรบัจากผูป้ระกอบการ นกัทอ่งเทีย่วเปน็อยา่งด ีทมีงานจึง

นำาข้อมูลในส่วนของแหล่งตลาดที่จะวางจำาหน่าย มาปรึกษากับทางผู้นำาชุมชน  กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหาแนวทางในการสร้างกลุ่มสำาหรับจัดทำาผลิตภัณฑ์

ไฟแคมป์ขึ้น

“จากการพดูคยุกบัผูน้ำาชมุชนเหน็วา่ ชาวบา้นสว่นใหญเ่หน็ดว้ยกบักจิกรรมนีแ้ละ

ยืนยันว่าจะช่วยกันดำาเนินงานหากเห็นแนวทางชัดเจนเรื่องช่องทางจัดจำาหน่าย” 

ไม่บรรลุ...แต่ได้เรียนรู้		
หากมองในเชิงการดำาเนินงานโครงงานก้อนเชื้อเพลิงสร้างรายได้จากแนวกันไฟ

ชมุชนทา่มะขามจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์อาจจะต้องเฝ้ารอ “ความพรอ้ม” ของ

ชุมชนในการที่จะรวมตัวกันทำา “ก้อนเชื้อเพลิง” ที่ทีมงานได้นำา “ความรู้” ไปเติมให้ 

แต่หากดูจากเส้นทางการเดินทางนับตั้งแต่เร่ิมต้นคิด กระทั่งมาถึงจุดที่มองหา

ตลาดพบว่า ระหว่างทางนั้นเกิดบทเรียนขึ้นมากมาย

ฟา้บอกว่า อยา่งแรกท่ีเขาเรยีนรูแ้ละจะจดจำาไวเ้ปน็บทเรยีนในการทำางานคอื 

กระบวนการ และวธิกีารทำางานรว่มกับชมุชน สิง่ท่ีตอ้งมคีอืเรือ่งของความยดืหยุน่  

และต้องเข้าใจและรู้จักชุมชนที่เราไปทำางานด้วย 
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“ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดในโครงงานนี้คือเรื่องของการวางแผน เพราะตอนคุยกัน

ตอนแรก เราได้กำาหนดวันอบรมร่วมกัน แต่พอใกล้วันอบรมพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่

ไม่ว่าง เราก็ต้องปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับชาวบ้าน ต้องเอาชาวบ้านเป็นตัวตั้ง” 

สำาหรับ “จู” ปรีชา ท้าวฐิติวรกุล เห็นว่า ความรับผิดชอบเป็นสิ่งแรกๆ ที่เขา

ได้จากการทำาโครงงานในครั้งนี้ 

“ได้พวกเรื่องความรับผิดชอบตัวเอง และเรื่องเวลา” 

จูบอกว่า เขาตรงเวลามากขึ้น มีวินัยมากขึ้น เพราะถ้าไม่ตรงเวลา แผนที่วางไว้

จะเปลี่ยนไปหมดและอีกประเด็นที่สำาคัญไม่แพ้กันคือ เรื่องของการการติดต่อสื่อสาร 

“อย่าคิดว่าพอเราว่างแล้วคนอ่ืนจะว่างด้วย เพราะไม่อย่างนั้นแผนมันจะเสีย 

และเราต้องมีหลายแผนรองรับ เช่น เราวางแผนว่าจะลงชุมชนวันท่ี 21-22 แต่ปรากฏว่า

คนในชมุชนตดิเลอืกตัง้ แสดงวา่เวลาเราวางแผนเราตอ้งรูเ้ขา รูเ้รา ไม่ใชเ่ราจะเอาแต่

ฝ่ายเดียว แก้ปัญหาด้วยการเล่ือนออกไป และอัดงานให้เยอะข้ึน เพราะตอนแรกเรา

วางแผนด้วยกิจกรรมเท่านี้ แต่พอเวลามันน้อยลงก็ต้องเพิ่มกิจกรรมเข้าไป” 

ส่วน “ต๊ะ” ธารินทร์ เมตตา สะท้อนว่า งานน้ีทำาให้เขาเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน “รู้เลยว่า

ส่ิงสำาคัญท่ีเราต้องคิดคือ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับคนหมู่มาก เพราะถ้าส่ิงท่ีเราคิดไม่มี

การเอาไปใชป้ระโยชน ์มนักไ็มม่คีา่อะไร สำาหรบัผมจากทีไ่มรู่อ้ะไรเลย ตอนน้ีสามารถ

ให้ความรู้กับชาวบ้านได้ เรียนรู้เร่ืองการส่ือสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนอื่นๆ”

ใช้	“คว�มรู้”	ช่วยเหลือชุมชน		
ดร.พงษ์ศักด์ิ เฮงนิรันดร์ บอกว่า ก่อนเร่ิมโครงงานน้ีเห็นชัดเลยว่า ความสามารถ

ในการประสานงานของนิสิตในช่วงแรกยังไม่ดีมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ 

ประงานงานทั้งกับทีมงานและชุมชนยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร

“สิ่งที่เห็นว่าเป็นพัฒนาการคือการที่เราเพิ่มหมากรุกเข้าไปอีกตัว ซึ่งเป็นตัว

ประสานเพิม่ขึน้ ช่วยแกไ้ขไดท้ัง้เร่ืองของการประสานงานซึง่ดข้ึีน และนสิติทีม่ลีกัษณะ

ของการประสานงานที่ไม่ดีก็เรียนรู้เรื่องนี้จากเพื่อน หลังๆ การประสานงานก็ดีขึ้น  

แต่ก็ยังปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อยๆ”

อาจารย์พงษ์ศักดิ์มองว่า โครงงานนี้เป็นโครงงานที่มอบโอกาสให้นิสิต

นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยเหลือชุมชน ถ้าไม่มีโครง

งานนี้อาจพูดได้เลยว่า นิสิตทำาเป็นอย่างเดียวคือทำาค่าย  ทำาส้วม สร้างห้องสมุด 

บางที่ไม่ได้จบก่อสร้าง ไม่มีความรู้เรื่องน้ี ดีไม่ดี ห้องสมุดพังไปจะทำาอย่างไร   

เพราะฉะน้ันเด็กแต่ละสาขาวิชาก็ต้องหาอะไรที่เป็นจุดเด่นของตัวเองและลงมือ

ทำา แต่นี่เขาคิดออกมาได้  เป็นเรื่องที่ดีมากๆ เรามองว่าอีกหน่อยการออกค่าย

ของนิสิตนักศึกษาจะหลุดออกไปจากกรอบเดิมๆ
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โครงงานการเคลือบสระน้ำาเลี้ยงปลา
ด้วยน้ำายางธรรมชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง

หัวหน้าโครงงาน   นางสาวจตุพร สิริพงศ์วิรุฬห์

คณะทำางาน นายธีระทรัพย์ สมบูรณ์

 นายปิยะราช อาษากิจ

 นายชาญณรงค์ สงคราม

 นายเมฆ ต่องสุพรรณ

 นายโรมรัน จันทะดวง

 นายจิระวัฒน์ สิทผาบ

 นางสาวอัญทิกา โถชัยคำา

 นายมรกต กาละปัตย์

 นายจักราวุธ คงอ่อน

 นางสาวธนาพร กอมะณี

 นายจิรวัฒน์ สิมผาบ

 นายสิทธิชัย จันทาสูงเนิน

 นายวณิชยา ไตรมูล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บ่อย�ง
เลี้ยงปล�...
เพื่อวิถีคนอีส�น
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จากพ้ืนฐานการเปน็เดก็กจิกรรมตวัยงทีช่อบทำาโครงการ
ต่างๆ อยู่เป็นทุนเดิม ทำาให้ทีมงานทุกคนต่างเคยทำา
กิจกรรมร่วมกันมาก่อน

แต่ส่วนใหญ่เป็นงานค่ายความรู้เกี่ยวกับยางพารา เช่น การจัดค่ายใน

โรงเรียน 3 วัน 2 คืน ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปยางพารา พร้อมการฝึกปฏิบัติ

ให้กับน้องๆ ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา และค่ายประเภทสร้าง เช่น 

ยางปูพ้ืนสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง ซึ่งค่ายส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อสร้าง 

แรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการเรียนต่อและนำาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่มีอยู่ 

แต่เม่ือเห็นประกาศจากโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู ้” รับสมัครแข่งขัน 

โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” จึงรู้สึกว่าเป็นงานที่ท้าทาย  

จึงรวมตัวกันเพื่อทำาโครงงานอีกครั้ง 

ใช้ฐ�น	“คว�มรู้”	คิด	“โจทย์”	โครงง�น		
เม่ือความคิดตกผลึก พวกเขาได้ระดมความเห็นร่วมกันว่า จะทำาเรื่อง

อะไรดี ทุกคนเห็นร่วมกันว่า ควรทำาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน แต่จะทำา

อะไรดีล่ะ!!! ประสบการณ์จากการทำากิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำามา ถูกนำากลับ

มาคิดอีกครั้ง ทั้งลูกบอลยางเพื่อบริหารมือผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล การทำา

แผ่นยางปูพื้นสนามเด็กเล่น สระนำ้า และถุงมือยาง ฯลฯ

“สไปรท์” ธรีะทรพัย์ สมบรูณ์ ฝ่ายวชิาการของกลุม่เป็นตวัแทนเล่าถงึ 

ความเป็นมาของโครงงานว่า  ที่เลือกทำาสระนำ้าเพราะเคยนำาเรื่องนี้มาคุยกัน

ในวิชาเรียน รู้อยู่แล้วว่ามีงานวิจัยเร่ืองนี้ และรู้ว่ายางพาราทำาอะไรได้บ้าง  

จึงนำามาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละกิจกรรมรวมถึงเป้าหมายของ

โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู”้ เพือ่ให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ เช่น 

ชุมชนได้ประโยชน์ มีความยั่งยืน ระยะทางไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย
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เนือ่งด้วยบรบิทของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ประชากรส่วนใหญ่ยงัขาดแคลนอาหาร

ประเภทโปรตีน จึงนิยมเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหาร แต่สภาพดินส่วนใหญ่ในพื้นที่

เป็นดินทราย ซ่ึงมีอนภุาคของดนิใหญ่ มีช่องว่างเยอะ บริเวณผวิดนิจะกกัเกบ็นำา้ไม่อยู่ 

ต้องระดบันำา้ทีล่กึมากๆ จงึจะมกีารอุม้นำา้ ดังนัน้การขุดสระเลีย้งปลาของชมุชนจึงต้อง

อาศัยพลาสติกปูพื้นเพ่ือกักเก็บนำ้า แต่ก็มีอายุการใช้งานสั้น เพราะพลาสติกเมื่อโดน

แสงแดดเป็นเวลานานก็กรอบขาดแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้ ในขณะที่การเล้ียงปลา

ในบ่อซเีมนต์กมี็จดุอ่อนเรือ่งพ้ืนท่ี และบ่อสมัผสักบัอากาศโดยตรง ทำาให้อณุหภมิูในนำา้

เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลต่อการกนิอาหารและการเจรญิเตบิโตของปลา 

ดังนั้นสระเลี้ยงปลาที่เป็นบ่อยางจึงน่าจะเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

เมื่อได้ข้อสรุปร่วมกัน จึงได้ประสานงานกับเจ้าของผลงานวิจัย ซึ่งเป็นอาจารย์

อยู่ที่มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เชิญมาแนะนำาให้ความรู ้  

แต่อาจารย์ไม่ว่าง ทำาได้เพียงแค่ขออนุญาตนำาความรู้มาต่อยอด 

ในส่วนของการหาพ้ืนท่ีปฏบัิตกิาร ช่วงแรกทมีเลอืกพืน้ทีศ่นูย์การเรยีนรูแ้ห่ง

หนึง่ในจงัหวดัศรสีะเกษ แต่เมือ่ลงศกึษาพืน้ทีพ่บว่า เป็นพ้ืนท่ีของครอบครวัหนึง่ 

ประกอบกับอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัยมาก ทีมจึงต้องหาพื้นที่ปฏิบัติการใหม่ 

โชคดีที่เพื่อนในกลุ่มเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาจาน ได้เล่าเรื่องโรงเรยีนเลีย้งปลา

เพือ่เป็นอาหารกลางวันให้กบันกัเรยีน เม่ือประสานงานเพือ่ขออนญุาตจากผูอ้ำานวยการ

โรงเรียน ทีมจึงไม่ผิดหวัง

“ต้า” ปิยะราช อาษากจิ เล่าถงึความประทบัใจว่า “ก่อนมาลงพืน้ที ่เราโทรไปเรียน

ปรึกษาผู้อำานวยการโรงเรียน ท่านได้ขับรถไปรับพวกเราที่มหาวิทยาลัยเลย เป็นความ

ประทับใจว่าท่านให้การสนับสนุนเรา” 

เมื่อเจ้าของผลงานอนุญาต และประสานพื้นที่สำาเร็จ ทีมงานจึงได้เร่ิมจัดสรร

หน้าที่ทันที 

“สาม” เมฆ ต่องสุพรรณ บอกว่า การแบ่งหน้าที่อาศัยความเข้าใจเพื่อนๆ 

แต่ละคนว่าเขาเก่งด้านไหน เพราะเคยทำาค่ายด้วยกนัหลายคร้ัง ทำาให้รูว่้าเพ่ือนคนนี้

เก่งด้านไหน เราก็จะจัดงานนั้นให้คนนั้น เพื่อให้เขาสามารถดึงศักยภาพออกมา

ใช้ได้ถูก

พร้อมกันนั้นก็วางแผนการทำางานหลักร่วมกันก่อนว่า สิ่งท่ีต้องทำาคืออะไร 

ทรพัยากรทีต้่องการใช้มอีะไรบ้าง หาเวลาว่างของคนท่ีรบัผดิชอบงานแต่ละส่วน โดยมี

ข้อตกลงกนัว่า จะมีการเตอืนการทำางานล่วงหน้า 1-2 สปัดาห์ก่อนวันปฏบิตักิาร เพ่ือให้

ผู้ที่รับผิดชอบทราบ เนื่องจากทุกคนเรียนชั้นปี 4 ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 แต่ละคนต่างมี

ภาระต้องทำา senior project ซึง่ต้องมกีารทำา lab ดงันัน้จึงต้องมกีารจดัสรรเวลาให้ลงตวั
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ก�รแบ่งหน้�ที่อ�ศัยคว�มเข้�ใจเพื่อน ๆ
แต่ละคนว่�เข�เก่งด้�นไหน เพร�ะเคยทำ�
ค่�ยด้วยกันหล�ยครั้ง ทำ�ให้รู้ว่�เพื่อน
คนนี้เก่งด้�นไหน เร�ก็จะจัดง�นนั้น
ให้คนนั้น เพื่อให้เข�ส�ม�รถดึงศักยภ�พ
ออกม�ใช้ได้ถูก
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“แบล็ค” จักราวุธ คงอ่อน เล่าว่า “ถ้าทีมงานคนที่รับผิดชอบ

ว่างก็มาตามแผน ถ้าไม่ว่างกใ็ห้ทมีงานส่วนอืน่มาแทน คอื ใช้แผนเป็น

ตัวตั้ง คนตาม ซึ่งการที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ คนที่ 

รบัผดิชอบเขากจ็ะทราบ แล้วถ้ามาไม่ได้เขากจ็ะชีแ้จงเพือ่จะได้ประสาน

ให้คนอื่นมาแทน โดยแต่ละคนต้องรู้ว่าต้องจัดการตัวเองอย่างไร” 

เรียนรู้...ผ่�นปัญห�		
ทีมเริ่มต้นการทำางานด้วยการสำารวจพื้นที่ในโรงเรียน และทำา

สระต้นแบบขนาดเลก็ในมหาวทิยาลยั เพือ่ทดสอบสตูรนำา้ยาง วธิกีาร

ทำาในขั้นตอนต่างๆ เช่น การตากดินให้แห้ง การปูผ้า การพ่นนำ้ายาง

แต่ละชัน้ การเป่าให้นำา้ยางแห้ง ฯลฯ ก่อนจะลงมอืขดุสระจรงิทีโ่รงเรยีน 

โดยสาธิตให้นักเรียน ครูและชาวบ้านเรียนรู้ขั้นตอนการทำาไป 

พร้อมกัน

เมื่อบ่อเลี้ยงปลาที่เคลือบด้วยนำ้ายางพาราบ่อแรกเสร็จ เติมนำ้า 

ซื้อลูกปลามาปล่อย ปัญหาเกิดทันที มีปลาตายจำานวนมากกว่าที่ 

คาดไว้ จึงต้องค้นหาความรู้เพ่ิมเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำาให ้

ค้นพบว่า “พวกเราตัง้วตัถปุระสงค์ของงานโดยไม่เข้าใจการทำาประมงเลย 

คือแต่เดิมตั้งไว้ว่า ปลาตายไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ผมไม่รู้ว่าการเลี้ยง

ปลาจริงๆ ต่อให้นำ้าสมบูรณ์มากแค่ไหน ปลามันก็ตายมากกว่าน้ัน  

ก�รสร้�งบ่อแรกจึง
เหมือนก�รลองผิด
ลองถูกของทีมง�น 
ไปพร้อมๆ กับก�ร
สอนวิธีก�รทำ�
ให้กับนักเรียน คุณครู 
และช�วบ้�นน�จ�น 
แต่เมื่อถึงช่วงทำ�บ่อ
ที่ 2 ทีมง�นตั้งใจ 
ให้คนในชุมชนเป็น 
ผู้ลงมือทำ� โดยใช้ 
บทเรียนจ�กบ่อแรก

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

22



เมื่อไปถามประมงว่า ปลาตายขนาดนี้ปกติไหม เขาก็บอกว่าปกติ ถึงปลาจะแข็งแรง

ขนาดไหนก็จะมีการตายอยู่แล้ว เป็นกลไกการคัดเลือกตามธรรมชาติอยู่แล้ว ปลาใน

บ่อแรกของเราตายประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าที่ตั้งไว้ว่าไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์” ส

ไรปท์เล่าถึงการเรียนรู้ผ่านปัญหาในการทำาโครงงาน

ปัญหาที่สอง คือ บ่อมีกลิ่นเหม็นมาก จึงโทรศัพท์ไปถามอาจารย์เจ้าของงาน

วจัิย อาจารย์แนะนำาว่า บ่ออาจจะไม่สกุ (ไม่แห้ง) หรอืสารเคมรีะเหยออกไม่หมด เพราะ

อยูใ่นท่ีร่ม จงึมีกลิน่เหม็นมาก เมือ่ต้องทำาบ่อสองจึงแก้ปัญหาไม่ให้มร่ีมเงาปกคลมุบ่อ 

โดยตัดต้นไม้ออกให้บ่อโดนแดดโดยตรง และปรับกระบวนการเคลอืบนำา้ยางพาราใหม่ 

จากวันเดียวแบ่งเป็นทำาสองวัน เพ่ือให้ชั้นยางไม่หนามาก และยางชั้นล่างจะได้ตาก

แดดอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

การสร้างบ่อแรกจงึเหมอืนการลองผดิลองถกูของทมีงาน ไปพร้อมๆ กบัการสอน

วิธีการทำาให้กับนักเรียน คุณครู และชาวบ้านนาจาน แต่เมื่อถึงช่วงทำาบ่อที่ 2 ทีมงาน

ตั้งใจให้คนในชุมชนบ้านนาจานเป็นผู้ลงมือทำา โดยใช้บทเรียนจากการทำาบ่อแรก ชี้ให้

เหน็ข้อดข้ีอเสยีของวิธกีารทำาในบ่อแรก เพือ่แนะนำาขัน้ตอนก่อนลงมอืทำา ซึง่ทมีกค้็นพบ

ในที่สุดว่า ชาวบ้านชอบที่จะลงมือทำามากกว่าฟังนักศึกษาพูด 

ดอกผลที่ชื่นใจ		
แม้จะลองผิดลองถูก แต่ทีมงานก็ประเมินงานตนเองว่า พวกเขาสามารถ

ทำางานสำาเร็จไปมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนที่สำาเร็จคือ ทำาบ่อสำาเร็จ จากสิ่ง

ที่คิดจะทำาแล้วทำาได้ งานนี้สร้างความภูมิใจให้พวกเขาเป็นอย่างมาก เพราะต้อง

ศึกษาค้นคว้าเอง ต่างจากการทำาลูกบอล ยางปูพื้นซ่ึงเคยเรียนมาแล้วจาก

ห้องเรียนแล้ว แต่การทำาสระนี้ต้องศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัย โดยที่ไม่มีใครสอน 

ต้องแกะวิธีการทำาเอง อาศัยความรูท้ีม่ ีส่วนอกี 20 เปอร์เซน็ต์ทีรู่ส้กึว่ายังไม่สำาเรจ็

คือ การวิเคราะห์คุณภาพของนำ้าในบ่อและการเจริญเติบโตของปลา รวมทั้งการ

บริหารจัดการบ่อของโรงเรียนในอนาคต

นอกจากนี้ ความภูมิใจยังเกิดจากการที่ได้เข้าไปในชุมชน ได้พูดคุยกับชาวบ้าน 

ได้เรียนรู้ว่าต้องพูดอย่างไร ไม่เหมือนกับอยู่ในมหาวิทยาลัยก็พูดกับรุ่นพี่รุ่นน้องที ่

สนิทกัน แต่กับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน เขาจะเข้าใจเราไหม ดังนั้นจึงต้องปรับตัวว่า เวลา

เข้าชุมชนก็พูดภาษาท้องถิ่นกับชาวบ้าน ไม่เน้นเรื่องวิชาการ แต่จะใช้ศัพท์ที่ 

ชาวบ้านคุ้นเพื่อให้เขาเข้าใจ 

ขณะที่ “อาร์ต” ชาญณรงค์ สงคราม สะท้อนบทเรียนในครั้งนี้ว่า “สิ่งที่ผมทำา 

สามารถนำาไปปรับใช้ในการเรียนได้เป็นอย่างดี ผมคิดว่ามีส่วนหนึ่งที่เราเรียนทฤษฎี 

เหมอืนเรายงัไม่ลกึซึง้ในเนือ้หา เพราะเวลาอาจารย์สอนจะใช้ประสบการณ์ของอาจารย์

มาถ่ายทอด แต่เรายงัไม่มีประสบการณ์ ยงัไม่เคยเจอเร่ืองจรงิๆ อย่างวชิานำา้ยางทำาให้

เรารูแ้ละเข้าใจมากขึน้ ส่วนเรือ่งการทำางานเป็นทมีกน็ำามาใช้กบัการบรหิารงาน สามารถ

วางแผนชีวิตตนเองได้”
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เรียนรู้...จ�กก�รลงมือ		
ทีมงานทั้ง 13 คน ร่วมกันสะท้อนบทเรียนการ

เรียนรู้จากการทำางานในโครงงานนี้ว่า สิ่งที่เรียนรู้มาก

ทีสุ่ดคอื การจัดการตนเองบนฐานของความรบัผดิชอบ 

ทั้งเรื่องการบริหารเวลา การเรียน การทำางาน และ

การใช้จ่าย เพราะระหว่างการทำาโครงงานทมีงานทกุคน

ต่างมีภาระหน้าท่ีในการเรียน การทำาโปรเจคจบ และ

ภารกิจในโครงงานนี้ 

ส่วน “ติ้น” โรมรัน จันทะดวง เพิ่มเติมว่า การ

เข้าชมุชนเป็นประสบการณ์ใหม่ทีท่ำาให้ได้เรยีนรูแ้ละ

ต้องปรบัตวัขนานใหญ่ เพราะการทำากจิกรรมทีผ่่านมา 

ทำางานกับน้องๆ นักเรียนซึ่งมีวิธีการปฏิบัติตัว วิธีการ

สื่อสารอีกรูปแบบ แต่ในโครงงานนี้ต้องทำางานกับครู 

และชาวบ้าน ทำาให้ต้องวางตวัและหาวธิกีารส่ือสารที่

เหมาะสม

แบลค็เสริมว่า “ความคดิส่วนตวัของผม คนทีเ่รยีน

อย่างเดียวไม่ทำากิจกรรม เหมือนเขาไม่ได้เตรียมความ

พร้อมออกสู่โลกภายนอก โครงงานนี้ทำาให้รู้จักเพื่อนๆ 

ในกลุ่มมากขึ้น สนิทกันมากขึ้น รู้จักการปรับตัวเข้าหา

กันและกัน รวมทั้งการเข้าหาผู้ใหญ่ เข้าหาอาจารย์

ซึ่งเราต้องเรียนรู ้วิธีการวางตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการทำางานหลังเรียนจบ”

สไปรท์เสรมิว่า ความท้าทายจากการทำาโครงงานนี้ 

ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้ลงมือทำาในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน 

ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียด สิ่งที่ยากที่สุดสำาหรับเขาคือ 

การจดัการกบัความเครียดของตนเอง ซึง่เขากส็ามารถ

ผ่านมันมาได้จากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้ ด้วยการ

ค้นคว้า สอบถาม ลงมือทำาซำ้าแล้วซำ้าเล่า 

“พอผ่านครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้ง

ที ่5 ครัง้ที ่6 ความเครยีดจะค่อยๆ หายไปเพราะเกดิ

การเรียนรู้ ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการจัดการที่จะ 

ทำาอย่างไรให้ดีขึ้นเรื่อยๆ” 

สำาหรับ “แพรว” จตพุร สริพิงศ์วริฬุห์ ในฐานะ

หวัหน้าโครงงานกล่าวทิง้ท้ายว่า นับต้ังแต่การเรียนรู้ใน

ค่าย “การทำางานกบัชมุชน” และ “การจดัการโครงงาน

สูเ่ป้าหมาย” ทำาให้รูต้วัว่าอะไรคอื เป้าหมายของโครงการ 

และต้องทำาอย่างไรให้ได้ตามวัตถุประสงค์ทีต้ั่งไว้ ซึง่เมือ่
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กลบัมาทำางานจรงิๆ กย็ิง่เกดิความชดัเจนมากขึน้เรือ่ยๆ ดงันัน้สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูม้ากท่ีสดุ

สำาหรับตนเองคือ การบริหารจัดการโครงการ ซึ่งช่วยในการจัดกระบวนการคิด 

การวางแผนอย่างรอบด้านและรอบคอบ

โครงง�นช่วยทำ�ให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภ�พ		
อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีบอกว่า จุดเร่ิมต้นของการเป็นทีป่รึกษา 

โครงงานเริ่มจากการที่นักศึกษาเห็นประกาศของธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

จงึสนใจอยากส่งโครงงานเข้าแข่งขัน แต่ยงัไม่ได้หวัข้อ จงึเข้ามาปรกึษาโดยมเีงือ่นไขว่า 

อยากทำาอะไรที่ไม่ยากเกินไป เพราะนักศึกษาจะไม่มีเวลา เพราะต้องทำาโปรเจคจบ  

เราไม่ฟันธงให้ว่า ต้องทำาอะไร แต่ให้นักศึกษาเลือกเอง

“เขาไปคยุกนัเอง และสรปุว่าสิง่ท่ีเขาทำาได้ง่ายคอืสระนำา้ ไม่ยุ่งยาก ไม่ใช้เวลามาก 

และเขามองสภาพแวดล้อมของภาคอีสานที่เขาอยู่ว่า มันน่าจะเหมาะกว่ายางปูพื้น”

จนกระทั่งโครงงานผ่านเข้ารอบ 20 ทีม และได้รับการสนับสนุนเงินทุนดำาเนิน

โครงงาน แต่ได้เรียนรู ้จากวิทยากรในค่ายว่าพื้นที่ดำาเนินการไม่ควรอยู ่ไกลกับ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาจึงสำารวจหาพื้นที่ใหม่ จนได้ที่โรงเรียนบ้านนาจาน อาจารย์จึง

แนะนำาให้ไปปรึกษากับ ผอ.ปัญญา กาละปัตย์ ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนบ้านนาจาน 

เพราะนกัศกึษายงัไม่กล้าเข้าหาผูใ้หญ่ พร้อมทัง้ประสานงานกบัอาจารย์เจ้าของงานวจิยั

เพื่อสอบถามเรื่องลิขสิทธิ์และขออนุญาต เมื่อนักศึกษาลงมือปฏิบัติการอาจารย์จึง

เสริมความรู้เทคนิคต่างๆ ท่ีแม้ว่านักศึกษาจะผ่านการเรียนมาแล้ว แต่ยังไม่

ชำานาญและร่วมเรียนรู้ไปกับนักศึกษา

“พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การที่เขาใช้สปอตไลท์ส่องให้ยางแห้ง ซึ่งตอน

เรียนเราสอนเขาว่า ต้องใช้ความร้อน แต่นึกไม่ถึงว่าเขาจะรู้จักประยุกต์ใช้แหล่งความ

ร้อนจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเช่นนี้”

บทบาททีส่ำาคญัทีส่ดุในการแนะแนวทางของอาจารย์ส่วนใหญ่ทำาผ่านปัญหา

ท่ีนกัศกึษาประสบด้วยการพดูคยุ ซึง่อาจารย์ชยัวฒุเิล่าว่า ตนเองจะไม่บอกวธีิการ

แก้ปัญหาทันที แต่จะให้นักศึกษาพยายามแก้ไขเองก่อน สิ่งไหนแก้ไม่ได้ก็จะ 

เร�จะไม่บอกวิธีก�รแก้ปัญห�ทันที แต่จะ
ให้นักศึกษ�พย�ย�มแก้ไขเองก่อน สิ่งไหน
แก้ไม่ได้ก็จะช่วยกัน เพร�ะมองว่�เป็นก�ร
เรียนรู้ร่วมกันของอ�จ�รย์และนักศึกษ�
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ช่วยกัน เพราะมองว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของ

อาจารย์และนักศึกษา

อาจารย์ชัยวุฒิสะท้อนว่า เห็นการเปลี่ยนแปลง

ของนักศึกษาที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องการวางแผน “ใน

เวลาที่จำากัดเขาต้องเริ่มทำาอะไรก่อน แล้วใครถนัดเรื่อง

ไหนกร็บัหน้าทีต่รงนัน้ วางแผนแล้วผดิแผนก็ต้องมีแผน

สำารอง ดูแล้วงานก็จะมีความก้าวหน้าค่อนข้างเยอะ”

อาจารย์ชัยวุฒิบอกว่า ทักษะข้างต้นส่งผลต่อ 

การประยุกต์ใช้ในการเรียนคือ เมื่อนักศึกษาต้องทำา 

โปรเจคจบซึง่เป็นงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ีนกัศกึษา

ส่วนใหญ่มักวางแผนการทำางานไม่เป็น ต้องให้อาจารย์

ช่วยคดิแทน แต่ทมีงานทีผ่่านประสบการณ์การทำางาน

ในโครงงานน้ีสามารถวางแผนการทำางานเองได้ และ

เมื่อมีปัญหาก็จะมีแผนสำารองว่าต้องทำาอะไรต่อ ซึ่ง

แตกต่างจากเพ่ือนนกัศกึษาทีไ่ม่ได้ทำาโครงงานอย่าง

ชัดเจน

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำาให้อาจารย์ชัยวุฒิ

รู้สึกว่า การทำาโครงงานเช่นนี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เพราะนักศึกษาที่จบออกไป

สามารถทำางานเป็น แก้ปัญหาได้ มแีผนสำารองในการ

ทำางาน นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับ

มหาวิทยาลัย

“สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เช่น เราโพสต์

ภาพใน Facebook ว่าได้รับการสนับสนุนจาก SCB  

ก็จะมีหลายๆ ท่ีติดต่อมาว่าอยากให้เราไปทำากับเขา 

เพราะภาคอสีานมนัแล้ง เขาอยากให้เราไปช่วย เป็นการ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง”

สำาหรับตัวอาจารย์เองรู้สึกว่า ได้พัฒนาตนเอง 

ในเร่ืองการเข้าใจสังคมว่า “ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน

สังคม เราสามารถนำาความรู้ของเราไปช่วยแก้ปัญหาให้

กับชุมชน โรงเรียน และสังคมได้ บางครั้งเราทำางานวิจัย

แต่เราไม่สามารถนำางานวิจัยนัน้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  

แต่โครงงานนี้เป็นประโยชน์กับโรงเรียนจริงๆ ดังที่ได้ 

รับฟังเสยีงสะท้อนจากบุคคลภายนอก เช่น ผอ.โรงเรียน

บ้านนาจานอยากพัฒนาพื้นที่รอบบ่อเลี้ยงปลาให้เป็น

ศูนย์เกษตร เพราะต้องการลดต้นทุนด้านอาหาร คือ

โรงเรียนพยายามสร้างเองพยายามขยายพ้ืนทีก่ารเกษตร

ของโรงเรียน หลังจากที่ฝ่อไปแล้ว พอนักศึกษามาทำา
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โครงงานก็กลายเป็นจุดประกายให้โรงเรียนกลับมาเริ่มอีกครั้ง จุดไฟให้เขาอยากทำาอีก

รอบ” อาจารย์ชัยวุฒกิล่าวท้ิงท้ายถงึผลทีเ่กดิจากโครงงานของลกูศษิย์ด้วยความภมูใิจ 

นายปัญญา กาละปัตย์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านนาจาน บอกว่า โครงงานนี้

เป็นโครงงานที่ดี โรงเรียนรู้สึกภาคภูมิใจที่นักศึกษาเห็นความสำาคัญของโรงเรียน โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในทีมนักศึกษามีคนหนึ่งที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านนาจาน เขาก็

เห็นคุณค่าด้วยจิตสำานึกรักบ้านเกิด อยากเห็นการพัฒนา เมื่อมาดำาเนินการก็ได้

เห็นความตั้งใจจึงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร เป็นต้น

“ส่วนที่ได้เต็มๆ คือโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่ ต่อไปเด็ก

นักเรียนจะได้สารอาหารโปรตีนที่ได้จากปลา ปกติเราใช้เนื้อหมูเน้ือไก่ที่ซื้อจากตลาด 

ซึง่อาจมีสารตกค้าง ถ้าเรามกีารเล้ียงปลาหรอืผลติอาหารได้เองกจ็ะมทีนุหมนุเวยีนจาก

โครงงานนี้ เป็นโปรตีนที่ปราศจากสารเคมีตกค้าง”

 นอกจากนี้ โรงเรียนได้ใช้พื้นที่บ่อปลาจัดการเรียนการสอน ด้วยวิเคราะห์ว่า  

ให้นักเรียนกลุ่มที่เรียนไม่เก่งนัก และมีแนวโน้มว่าจบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อในสาย

สามญั อาจนำาไปใช้ประกอบอาชพีได้ จึงเปิดโอกาสให้เข้ามาเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวคดิใน

การนำาไปประกอบอาชีพต่อในอนาคต

ลุงบัวศรี หงส์มณี เกษตรกรบ้านนาเยีย หมู่ 11 บอกว่า เขาเฝ้าติดตาม

สงัเกตการณ์การทำางานของนกัศกึษามาโดยตลอด เมือ่เหน็กระบวนการขัน้ตอนการทำา

จงึสนใจเพราะสระทีส่ร้างน่าจะทนทาน ประกอบกบัลงุเคยเลีย้งปลาและมปีระสบการณ์

การใช้บ่อพลาสติกท่ีไม่ทนทาน ขาดร่ัวจนอุดไม่ได้ จึงเลิกเลี้ยงปลาไปในที่สุด และที่

บ้านก็มีสวนยางพารา จึงคิดว่า ความรู้ในการสร้างสระนำ้าจากยางพาราที่ได้น่าจะ

เป็นทางออกในการสร้างบ่อเลี้ยงปลาบ่อใหม่ใกล้บ้าน 

“ผมปลูกยางอยู่แล้ว นักศึกษาบอกว่าต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์อื่นๆ ประมาณ 

3,000 บาท คงสะดวกดีที่จะมีบ่อเลี้ยงปลาข้างบ้านจะทำาอาหารอะไรก็ง่าย แล้วก็ทน 

อายกุารใช้งานนานเป็น 10 ปี นกัศกึษาบอกสตูร สอนวธิกีารทำาแล้ว ตอนนีย้างปิดกรดี  

รอหน้ายางเปิดกรีดก่อน จะทำาแน่นอน”  ลุงบัวศรีกล่าวยำ้าถึงความตั้งใจ

ส่วนที่ได้เต็มๆ คือโครงก�รอ�ห�รกล�งวันที่โรงเรียนดำ�เนินก�รอยู่ 
ต่อไปเด็กนักเรียนจะได้โปรตีนจ�กปล� ปกติเร�ใช้เนื้อหมูเนื้อไก่ที่ซื้อ
จ�กตล�ด ซึ่งอ�จมีส�รตกค้�ง แต่ถ้�เร�เลี้ยงปล�หรือผลิตอ�ห�ร
ได้เองก็จะมีทุนหมุนเวียนจ�กโครงก�รนี้ เป็นโปรตีนที่ปร�ศจ�ก
ส�รเคมีตกค้�ง
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โครงงานก้าวใหม่กิจกรรมบำาบัด
สู่สายตาเลือนราง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุพรรษา ตาใจ

ห้วหน้าโครงงาน นายรุจิภาส ตรงประดิษฐ์

คณะทำางาน นางสาวสริตา พฤฒิสาร 

 นางสาวชญานันทน์ วชิรางกูร

 นางสาวพรประพิมพ์ โปธา

 นางสาวศศิชา จันทร์วรวิทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ส�ยต�
เลือนร�ง
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หลังจากท่ีนักศึกษาคณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
มีโอกาสได้เข้าไปทำางานจิตอาสาที่ศูนย์ Joy Center for 
Visually Impaired Children และพบว่า หากหารูปแบบ 
หรือวิธีการเพื่อช่วยบำาบัดผู้มีสายตาเลือนราง อีกทั้ง 
ผู้ปกครองสามารถนำาไปดำาเนินงานต่อที่บ้านได้ โดยไม่
ตอ้งรอมาทีศ่นูย ์Joy Center นา่จะเปน็ประโยชนต์อ่น้องๆ 
สายตาเลือนรางคนอื่นๆ ได้ไม่มากก็น้อย

ทั้งนี้ ปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมไทยคือ การมองว่ากลุ่มผู้ที่มี “สายตา

เลือนราง” คือกลุ่มหน่ึงของผู้พิการทางสายตา หรือ “คนตาบอด” แต่ใน 

ความเป็นจริง กลุ่มผู้ที่มีสายตาเลือนราง โดยเฉพาะที่เกิดในกลุ่มเด็กเล็กนั้น 

หากได้รับการดูแล บำาบัด ผ่านอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือตามหลักทาง

วิชาการ ก็สามารถดำารงชวีติไดด่ั้งเชน่คนปกติทัว่ไปทีส่ามารถมองเหน็ เดนิเหนิ  

กระทั่งสามารถทำางานได้เป็นปกติ ซึ่งประเด็นนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วที่ศูนย์ 

Joy Center ย่านพุทธมณฑล

จิตอ�ส�...สร้�งคน		
แมก้ารเขา้ไปทำางานทีศ่นูย์ Joy Center ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหดิล

จะเป็นการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา  แต่เมื่อ

ได้สัมผัสความเป็น “จิตอาสา” ก็ทำาให้ทุกคนเริ่มรู้ตัวว่าบางครั้งการ “อาสา” 

เข้ามาช่วยงานเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในฐานะที่ต่างคนต่างก็มีความรู้ความสามารถด้านการ “บำาบัด” เพราะเรียน

มาด้านนี้โดยเฉพาะ
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“พวกเราเห็นด้วยกับอาจารย์และอยากเข้ามาทำางานที่ศูนย์ Joy Center เพราะ

ท่ีผ่านมาเราเน้นทำางานกับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิส้ัน  แต่ท่ีน่ีจะทำาให้เราได้ประสบการณ์

ใหม่ๆ ได้ฝึกตัวเอง มีประสบการณ์ที่สามารถนำาไปปรับใช้ในอนาคตได้ และที่สำาคัญ

คือมีโอกาสได้ช่วยเด็กกลุ่มหนึ่งที่ในอนาคตมีแนวโน้มจะเพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อยๆ” 

ที่ศูนย์ Joy Center นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของเด็กสายตา 

เลอืนราง รวมทัง้กระบวนการบำาบดัทีท่ำารว่มกบักลุม่พอ่แมผู่ป้กครอง นัน่จึงทำาให้

เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดทั้งตัวองค์ความรู้และบุคลากร รวมทั้งอุปกรณ์สำาหรับ

ฝึก หรือบำาบัดน้องที่มีสายตาเลือนราง 

รุจิภาส ตรงประดิษฐ์ แกนนำากลุ่มบอกว่า พอทำางานไประยะหนึ่งก็เห็นว่า

กลุ่มผู้มีสายตาเลือนรางยังขาดองค์ความรู้ และนักกายภาพบำาบัดท่ีจะมาทำาตรงน้ี 

เลยคิดต่อว่าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวองค์ความรู้ อุปกรณ์ท่ีช่วยเหลือ

น้องๆ และผู้ปกครองสำาหรับใช้ท่ีบ้าน โดยไม่ต้องรอเวลามาที่ศูนย์ได้อย่างไร    

ประจวบเหมาะกับทีห่ลงัเสรจ็ภารกจิการทำางานเปน็จติอาสาทีศ่นูย ์Joy Center อาจารย์

ที่ปรึกษาก็แนะนำาให้รู้จักโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” 

“อาจารยบ์อกวา่โครงการนีจ้ะเปิดโอกาสให้พวกเราไดเ้รียนรูว้ชิาชีพจากการลงมอื

ปฏบิตัจิรงิ ได้เรยีนรูเ้รือ่งการเป็นจิตอาสามากกวา่ทีเ่ราทำากนัอยู่...พร้อมกบันำาตัวอย่าง

โครงงานในปีก่อนๆ มาให้ดู และถามว่าสนใจไหม” 

“คำาตอบคือ....สนใจ” 

เหตุผลท่ีสนใจเพราะไม่เคยทำาโครงงานที่ต้องมีการวางแผน หรือใช้ความรู้ท่ี

ร่ำาเรียนมาอย่างเป็นระบบมาก่อน อีกประเด็นคือโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” น่าจะช่วย

ให้งานที่คิดไว้มีประโยชน์ต่อน้องๆ กลุ่มสายตาเลือนรางไม่มากก็น้อย

“จำาได้ว่าตอนตัดสินใจทำาโครงงาน ชุลมุนมาก  ตั้งแต่เขียนข้อเสนอโครงงานแข่ง

กับเพื่อนๆ กว่า 400 ทีม จนผ่านเข้ารอบ 40 ทีม แล้วต้องไปเข้าค่าย  หลังกลับจาก

ค่ายก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องปรับแผน และ

ตัวกิจกรรม รวมทั้งต้องกำาหนดเป้าหมายของโครงงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น”   

รวบรวม	“คว�มรู้”		
ชญานันทน์ วชิรางกูร หนึ่งในทีมงานบอกว่า ต้องยอมรับว่า วิชาชีพกิจกรรม

บำาบัดกับเด็กสายตาเลือนรางในประเทศไทยมีน้อยมาก แม้แต่หนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยมี 

ซึง่ในตา่งประเทศมีการพัฒนาเรือ่งนีไ้ปคอ่นข้างมาก นีจึ่งเปน็อกีเปา้หมายหนึง่ของการ

ทำาโครงงาน นั่นคือการได้องค์ความรู้ใหม่ในการบำาบัดผู้ที่มีสายตาเลือนราง 

“เพราะมองแล้วว่าเราจะได้อะไรเพ่ิมข้ึนมากแน่ๆ เลยตัดสินใจทำา และท่ีสำาคัญ

คือเราคิดหวังไว้ว่าโครงงานนี้จะเป็นจุดเร่ิมต้นให้คนรู้จักสมาคมสายตาเลือนราง

มากขึ้น รู้จักศูนย์ Joy Center มากขึ้น และหวังไว้ว่าในอนาคตอาจจะมีการเปิด
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ศูนย์ต่างๆ เพื่อรองรับเด็กสายตาเลือนรางมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก

ในวงกว้างต่อไป” 

แต่เนื่องจาก “ความรู้” ด้านการ “บำาบัด” ผู้มีสายตาเลือนรางในประเทศไทยมี

ค่อนข้างน้อย จะมีก็แต่เฉพาะในตำาราต่างประเทศ ดังนั้นก่อนลงมือคิดแผนการ

ทำางาน สิ่งแรกที่ต้องทำาคือการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้มีสายตาเลือนลาง

ซึ่ง “ความรู้” จะมาจาก 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นความรู้ที่ร่ำาเรียนมา ส่วนที่สอง

คน้ควา้จากตำาราตา่งประเทศโดยเฉพาะในเร่ืองการจัดองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมกบัเดก็

สายตาเลือนราง อาทิ ห้องจำาลอง หรือ สวนสาธารณะที่ใช้สำาหรับฝึกและบำาบัดน้อง  

และส่วนที่สามคือ การถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ศูนย์ Joy Center ใช้ดูแลน้องๆ 

สายตาเลือนราง 

“สำาหรับศูนย์ Joy Center มีจุดเร่ิมต้นมาจากคุณจอยซ่ึงมีลูกเป็นสายตาเลือนราง 

เคยได้รับการวินิจฉัยจากหมอว่าลูกตาบอด คุณจอยเลยหาวิธีกระตุ้นลูกในรูปแบบ

ต่างๆ ด้วยตัวเอง จนปัจจุบันนี้ลูกคุณจอยดำารงชีวิตเหมือนคนปกติ เรียนจบจากต่าง

ประเทศ และสามารถทำางานไดเ้หมอืนคนทัว่ไป คณุจอยเลยอยากทำาศนูย ์Joy Center 

ขึน้มาเพ่ือชว่ยเหลอืคนสายตาเลอืนราง...เรากม็องวา่สว่นนีก้น็า่จะเอาไปพฒันาต่อได ้

โดยเพิ่มความรู้จากต่างประเทศเข้าไป และก็บวกกับความรู้ที่พวกเราเรียนกันมา” 

ผลจากการผสมผสานกนัของความรูท้ัง้สามสว่นนี.้..จะถกูบรรจไุวใ้นแผนกจิกรรม

ของโครงงานก้าวใหม่กิจกรรมบำาบัดสู่สายตาเลือนราง
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สู่ก�ร	Action		
ชญานันทน์ บอกว่า ความรู้ที่ได้จากการประมวลคือ การทำาห้องจำาลองสำาหรับ

ฝึกน้องๆ สายตาเลือนราง เนื่องจากในเอกสารต่างประเทศพบว่า ถ้าทำาห้องแบบเต็ม

รปูแบบจะมรีาคาแพงมาก...เปน็ลา้นบาท แตเ่ราจะดงึเอามาเฉพาะสว่นท่ีสำาคญัๆ เชน่

อุปกรณ์ท่ีใช้สำาหรับกระตุ้นประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ สายตา การฟัง การทรงตัว การรับรู้

กลา้มเน้ือขอ้ตอ่ และการรบัสมัผสั ซึง่จะชว่ยเสรมิสร้างใหเ้ดก็มพีฒันาการตามวยัอย่าง

เหมาะสม   

หลังจากประชุมแล้วเสร็จ ทีมงานจึงช่วยกันออกแบบว่าหน้าตาของห้องจำาลอง

ที่ว่านี้จะออกมาแบบไหนซึ่งข้อสรุปคือ “เต็นท์” 

“ถามว่า...ทำาไมต้องเป็นเต็นท์...เพราะจะเป็นการจำาลองส่ิงแวดล้อมท่ีมีการ 

กระตุ้นครบทุกประสาทสัมผัสซ่ึงจำาลองมาจากธรรมชาติตามหลักการท่ีพวกเรา 

เรียนรู้มา ถ้าจะใช้ห้องท่ีช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสที่ได้มาตรฐานจากทั่วโลก  

ห้องหนึ่งประมาณ 10 ล้าน แต่จะมีสักกี่คนที่มีกำาลังทรัพย์ทำาได้ เพราะฉะนั้นเรา

เลยเลือกท่ีจะใช้เต็นท์ เน่ืองจากพฤติกรรมน้องๆ แรกๆ อาจจะมีความกลัว ไม่กล้า

ที่จะออกไปเรียนรู้อะไรท่ีมันไกลตัวเขาเกินไป อีกอย่างก็คือ เรามองว่าเต็นท์

ตน้แบบทีเ่ราจดัทำาขึน้ และส่ิงของทัง้ภายนอกภายในทกุคนสามารถหาซือ้ได้งา่ยๆ 

เพียงแค่มีหลักในการเลือกซื้อของ ข้อห้าม ข้อดี และข้อเสียต่างๆ ว่าจะใช้อะไร

เข้ามาอยู่ในเต็นท์ได้บ้าง เหมือนเต็นท์ตอบโจทย์เราได้ทุกอย่าง ท้ังการเคล่ือนย้าย

แสง สี การถ่ายเทอากาศ”  

เพราะฉะนั้น เต็นท์จึงเป็นคำาตอบที่ดีที่สุด และจะเป็นที่ที่ทำาให้เด็กๆ รู้สึกว่า

ปลอดภยัทีสุ่ด อีกท้ังผูป้กครองยงัสามารถนำาไปเป็นตวัอยา่งในการฝกึนอ้งๆ ทีบ่า้นได้

ดว้ยตวัเอง โดยทมีนักศกึษาจะมีคู่มือการใช้งานและอปุกรณท์ีอ่ยูใ่นเต็นทว์า่จะประกอบ

ด้วยอะไรบ้าง เช่น ลูกบอลสี หรือลูกบอลแบบที่มีหนามๆ นิ่มๆ หรือแม้แต่พื้นที่มี

ลักษณะที่เป็นเรียบและมีผิวสัมผัสที่ต่างกันจะช่วยในเรื่องการสร้างพัฒนาการของ

น้องๆ ด้านไหนบ้าง  ก็จะมีอธิบายไว้ในคู่มือ 

กิจกรรมตอ่มาคอืกจิกรรมทำาสวน  ซึง่ดภูายนอกอาจดูธรรมดาเหมอืนสวน

เดก็เลน่ทัว่ไป เพยีงแตส่วนแหง่น้ีมกีารจัดองค์ประกอบ และสิง่แวดลอ้มตา่งๆ ให้

เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กสายตาเลือนรางที่อยู่ในศูนย์ Joy Center และ

อนาคตผู้ปกครองท่ีเข้ามาที่น่ีก็สามารถนำาสวนหรือเต็นท์ที่เราทำาไว้กลับไป

ประยุกต์ดัดแปลงใช้กับบุตรหลานต่อไปได้ 

หลังจากออกแบบตัวเต็นท์และอุปกรณ์ท่ีอยู่ภายใน รวมท้ังการออกแบบ

สวนทีอ่ยูด่า้นนอก ท้ังน้ีท้ังน้ันระหว่างตวั “เตน็ท”์ และ “สวน” อปุกรณน์ีจ้ะทำางาน

สัมพันธ์กัน...กล่าวคือ “เต็นท์” จะเป็นเสมือนการสร้างความคุ้นเคยให้กับน้องๆ  

ให้พวกเขาได้เรียนรู้ ฝึกฝน จนเกิดความกล้าที่จะออกไปสู่โลกภายนอก และ 

โลกข้างนอกของคนสายตาเลือนลางคือ “สวน” ที่มีการออกแบบมาโดยเฉพาะ 
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โดยไม่ละท้ิงเป้าหมายสำาคัญคือการพัฒนาและ

กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ออกแบบโปรแกรมพัฒน� 
ประส�ทสัมผัส		

เมื่อออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง 2 แบบเสร็จ 

ก็ถึงเวลาของการแนะนำาวิธีการใช้อุปกรณ์ทั้ง 2 แบบให้

ผูป้กครองทราบ เพือ่จะไดน้ำาแนวทางหรอืรปูแบบไปฝกึ

น้องๆ ต่อ หลังจากนั้นก็จะมีการติดตามประเมินผล 

ผ่านการพูดคุยในลักษณะของวงเสวนาเพ่ือที่ทุกคน

จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่

“เบื้องต้นเราทดลองกับเด็ก 7 คน ซึ่งมาบำาบัดที่

ศูนย์ Joy Center อยู่แล้ว และก่อนเริ่มทำาโครงงานได้มี

การเกบ็ขอ้มลูพฒันาการของน้องแต่ละคนไว้แลว้ ฉะนัน้

พวกเราจะรู้ว่าน้องแต่ละคนมีพัฒนาการด้านไหนล่าช้า 

หรือขาดตกบกพร่องอะไร ต้องได้รับการส่งเสริมอะไร 

ซึ่งอุปกรณ์ที่เราทำาทุกอย่างน้องทุกคนสามารถใช้ได้  

แต่เราก็มีข้อระวังไว้ด้วยเช่นกันว่า ควรใช้เวลาไหนด้วย” 

ในส่วนของข้อมูลพัฒนาการของน้องนั้นมาจาก

การประเมินจากตัวน้องโดยตรง โดยดูจากพฤติกรรมที่

น้องแสดงออกมา เช่น การเล่น การทำากิจกรรมต่างๆ 

ต้ังแต่น้องเดินเข้ามาในศูนย์ Joy Center เป็นต้น  

รวมทัง้การคยุกบัผู้ปกครองว่า อยูท่ีบ่า้นนอ้งมพีฤติกรรม

อย่างไร เช่น เรื่องการทรงตัว น้องเดินแล้วล้มหรือไม่  

ถ้าล้มๆ กี่ครั้ง บ่อยไหม หรือมีการหลีกหนีสัมผัสที่ 

เป็นทราย หรือสิ่งของที่เป็นขนหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน  

พอประเมินเสร็จก็นำาข้อมูลท้ังหมดมาประมวลผล

เพือ่วางโปรแกรมใหน้อ้งทกุคน โดยทกุครอบครวัจะ

ได้เต็นท์กลับไปทดลองใช้พร้อมกับโปรแกรมส่งเสริม 

พัฒนาการเฉพาะรายบุคคล รวมทั้งคู่มือที่มีรายชื่อ

อุปกรณ์ให้ผู้ปกครองไปหาซื้อเพิ่มเติมด้วย

แตท่ัง้น้ีตอ้งขึน้อยูกั่บผูป้กครองดว้ยวา่จะสอนลกู

ไปนานเท่าไร และเน้นที่ด้านไหน... 
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คว�มหวัง...ที่ไม่ร�งเลือน		
“ยอมรับว่าการทำาโครงงานนี้มีอุปสรรคหลายด้าน” พรประพิมพ์ โปธา หนึ่งใน

ทีมนักกายภาพบำาบัดเปรยข้ึน พร้อมกับกล่าวเพ่ิมว่า ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการประสานงาน 

ที่ต้องผ่านหน่วยงานกลาง พวกเราเลยแก้ปัญหาด้วยการตรงมาที่ศูนย์ Joy Center 

โดยตรง ซ่ึงทำาให้การทำางานเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากข้ึน อีกเร่ืองคือปัญหาเวลาเรียน 

เพราะกิจกรรมที่ทำาอยู่ในช่วงปี 4 เทอม 1 จนถึงเทอม 2 ซ่ึงพวกเราใกล้จบแล้ว  

ขณะที่โครงงานนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาใดๆ เลย  จึงต้องจัดสรรเวลาทั้ง

ทำาโปรเจคจบและทำาโครงงานไปพร้อมกัน และยิ่งทีมงานทั้ง 5 คนทำาโปรเจคจบ

คนละเรื่อง ก็ยิ่งมีปัญหา แต่พวกเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยคำาแนะนำาจากอาจารย์ 

และทีมพี่เลี้ยง ซึ่งก็ทำาให้พวกเราได้เรียนรู้หลายอย่าง ท้ังการปรับตัว และการ

จัดการเวลา

โครงงานนี้ทำาให้เธอได้นำาความรู้ที่ร่ำาเรียนมาปรับใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการ

ออกแบบเต็นท์ การออกแบบสวน การออกแบบกิจกรรม หรือการออกแบบโปรแกรม

สำาหรับบำาบัดเด็กแต่ละคน ได้เรียนรู้เรื่องการจัดสรรเวลาให้ลงตัวทั้งการเรียน การทำา

โปรเจคจบ และการทำาโครงงาน การประสานงาน การทำางานเป็นทมี  การวางแผนการ

ทำางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และที่สำาคัญได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองถือเป็น 

“องค์ความรู้” ที่เธอจะใช้เป็นฐานการทำางานได้ต่อไปในอนาคต

“ต้องขอบคุณทีมพี่เลี้ยงจากโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ที่ช่วยเข้ามาแนะนำา 

ทุกอย่าง จากคนที่พูดไม่รู้เรื่อง พูดไม่เก่ง ก็กล้าพูดกล้าคุยมากขึ้น และทำาให้เราได้มี

โอกาสใชค้วามสามารถของตนเองออกแบบสวน ออกแบบเตน็ท ์โดยใชพ้ืน้ฐานทีเ่รยีน

จนเกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้ในที่สุด”

ด้าน “ดรีม” สริตา พฤฒิสาร บอกว่า โครงงานนี้ทำาให้เธอได้รู้จักกับเด็กสายตา

เลอืนรางมากขึน้ ไดรู้ค้วามยากลำาบากและความอดึอดัจากคนรอบข้างของคนท่ีมภีาวะ

สายตาเลือนราง คิดว่าวิชาชีพที่ร่ำาเรียนมาน่าจะสามารถช่วยพัฒนาคนกลุ่มนี้ได้ 

นอกจากนี้ยังทำาให้เธอได้เรียนรู้กับคำาว่า “ทำางานชุมชน” จริงๆ คืออะไร ได้เรียนรู้

การทำางานและการคิดเชิงระบบ มีแบบแผนในการคิดมากข้ึน กล้าคิดกล้าตัดสินใจ 

ได้นำาความรู้ที่ได้รับจากค่ายการเรียนรู้ “การทำางานกับชุมชน” และ “การจัดการ

โครงงานสู่เป้าหมาย” ที่จังหวัดสมุทรสงคราม มาปรับใช้ในการทำาโครงงาน และ

คดิวา่จะพยายามทำาโครงงานนีใ้หเ้ตม็ทีท่ีส่ดุ เพือ่ทีจ่ะเกดิประโยชนต์อ่เดก็สายตา

เลอืนรางตอ่ไป และทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืทำาใหเ้ธอไดป้ระสบการณจ์ากการทีฝ่กึเดก็สายตา

เลือนราง ได้รับรู้ปัญหาของเด็กมากขึ้น และใช้ความรู้ที่เรียนมาวิเคราะห์ว่าในอนาคต

ถ้าเจอเด็กแบบนี้เราต้องทำาอย่างไร 

“พวกเราเป็นแคจ่ดุเร่ิมต้นในการจุดประกายใหค้นในสงัคมรบัรูว่้าในประเทศไทย

มีเด็กสายตาเลือนรางอยู่มากมาย และคิดว่าโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดัน

ให้เด็กสายตาเลือนรางและวิชาชีพกิจกรรมบำาบัดเป็นที่รู้จักของสังคม อยู่ในสังคมได้

เหมือนคนปกติ มันเหมือนเป็นความท้าทายเล็กๆ ของพวกเราทุกคน” 
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ชญานนัทน ์วชริางกรู บอกวา่ การไดเ้ขา้คา่ยครัง้นัน้ทำาใหเ้ธอไดเ้รยีนรูร้ปูแบบ

และขั้นตอนการลงพื้นท่ีชุมชนอย่างละเอียดเป็นครั้งแรก ส่วนการทำาโครงงาน

ทำาให้เธอได้เรียนรู้เรื่องการประสานงาน การจัดแบ่งเวลา ทักษะการพูดการคุย  

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่น  มีโอกาสเปิดพื้นที่เด็กสายตาเลือนรางให้

คนอื่นได้รับรู้ รู้สึกภูมิใจว่าวิชาชีพของเธอสามารถจะช่วยพัฒนาน้องๆ ได้จริง  

โดยเธอยืนยันว่าจะทำาโครงงานน้ีให้เต็มท่ีและสุดความสามารถ ไม่ว่าผลจะออกมา

เป็นอย่างไร เธอก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำา

“โครงงานนี้ทำาให้เรา ได้ฝึกทักษะเพิ่มขึ้นมากขึ้น เพราะปกติพวกเราไม่ค่อยมี

โอกาสได้พบเจอน้องที่มีภาวะสายตาเลือนราง พอได้เจอจริงๆ ก็รู้ว่าน้องเขามีอะไร

หลายอยา่งทีส่ามารถพฒันาไดเ้หมือนเดก็ปกต ิ มนัอาจจะยาก แตม่นักส็ามารถพฒันา

ได้ เหมือนเราได้ท้าทายตัวเราเองว่าเราควรจะคิดกิจกรรมอย่างไรที่จะสามารถพัฒนา

น้องได้จริงๆ”

ศศิชา จันทร์วรวิทย์  บอกว่า หลังจากเข้ามาทำางานในโครงงานน้ีรู้สึกว่า พูดรู้เร่ือง

มากขึ้น เรียนรู้การทำางานเป็นทีม การประสานงาน การทำารายรับรายจ่าย และการ

บริหารจัดการเวลา ไดใ้ช้ความรูท้ีเ่รยีนมาปรบัใชใ้ห้เกดิประโยชน ์เพราะปกติเธอจะแค่

อ่านหนังสือ แล้วก็สอบ ไม่เคยได้เอามาใช้จริงๆ กับใครเลย ที่ผ่านมาเคยทำาแต่โครง

งานเล็กๆ ในชุมชนเล็กๆ ไม่ได้ประสานงานกับใครมากมาย แต่พอได้มาทำาโครง

งานนี้สิ่งที่ได้คือ “อนาคต” และ “ประสบการณ์ใหม่” ในวิชาชีพตนเอง  

รุจิภาส ตรงประดิษฐ์ โครงงานนี้ทำาให้เขาได้เรียนรู้หลายอย่าง โดยเฉพาะการ

ทำางานร่วมกับชุมชน  และการทำางานร่วมกับบุคคลอื่น แม้บุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่

เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เราได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริง

คือการมาลงชุมชนในครั้งนี้ 

“สำาหรับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำาคัญคือ ผมได้เสียสละเวลา เสียสละแรงกาย

แรงใจมาทำางานในครั้งนี้ และได้เรียนรู้เรื่องการตัดสินใจ การพูดคุยกับคนอื่น  

ได้ใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพราะเมื่อเราเรียนจบ

แล้วเราก็ต้องทำางานร่วมกับบุคคลอ่ืน การที่เราได้ทำางานร่วมกับชุมชนครั้งนี้  

เป็นเหมือนกับการเริ่มต้นให้ผมสามารถนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้ต่อไปในอนาคต”

โครงง�นนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในร�ยวิช�ใดๆ เลย  จึงต้องจัดสรร
เวล�ทั้งทำ�โปรเจคจบและทำ�โครงง�นไปพร้อมกัน และยิ่งทีมง�น
ทั้ง 5 คนทำ�โปรเจคจบคนละเรื่อง ก็ยิ่งมีปัญห� แต่พวกเร�ก็ผ่�น
จุดนั้นม�ได้ด้วยคำ�แนะนำ�จ�กอ�จ�รย์ และทีมพี่เลี้ยง ซึ่งก็ทำ�ให้
พวกเร�ได้เรียนรู้หล�ยอย่�ง ทั้งก�รปรับตัว และก�รจัดก�รเวล�
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รุจิภาสบอกต่อว่า นอกจากนี้เขายังได้รับรู้ถึงองค์ความรู้ที่ได้รับ แม้ที่ผ่านมา 

พวกเราจะเรียนรู้กันเอง แต่ครั้งนี้มีพี่เลี้ยงมากประสบการณ์มาให้ความรู้ โดยเฉพาะ

เรือ่งการลงพ้ืนท่ีชมุชน การทำากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ืน่ การประสานงาน การคดิอยา่งเปน็

ระบบ  ยอมรับว่าแนวคิดในครั้งนั้นทำาให้พวกเราทำางานเป็นระบบมากขึ้น 

ทีผ่า่นมาเราอาจจะตโีจทยผ์ดิวา่การทำางานกับชมุชนคอืการทีเ่ราลงไปทำาให้

ชุมชน แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้คือการทำางานชุมชนต้องเป็นการทำางานร่วมกัน

ระหว่างนักศึกษากับคนในชุมชน 

อาจารยส์พุรรษา ตาใจ ในฐานะอาจารย์ทีป่รกึษา บอกว่า ถา้ดต้ัูงแต่การเข้าไป

พูดคุยเพื่อขอใช้พื้นที่ที่ศูนย์ Joy Center ในการทำาโครงงาน การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

ในส่วนที่พวกเขาไม่รู้ รวมถึงการร่วมกันออกแบบกิจกรรม ซึ่งก็คือเต็นท์และสวน  

จะเห็นไดว้า่ท้ังหมดท้ังมวลทีเ่กดิขึน้ก็มาจากผลลพัธท์ีพ่วกเขาลงไปคลกุคลแีละทำางาน

กับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการทำางานร่วมกับครู เด็ก และผู้ปกครอง 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการทำางานของนักศึกษา 5 คนนั้นไม่ง่ายเหมือนที่เขาคิด 

เพราะตอ้งมีทัง้การทำางานเปน็ทีม มเีรือ่งการสือ่สารกนัเองและกบัคนอ่ืน หรือแมก้ระทัง่

การตอ้งหาขอ้มูลเพ่ิมเตมิด้วยตัวเอง ถา้เปรียบเทยีบกบัตอนเร่ิมโครงงานใหม่ๆ  จะเหน็

ได้ว่านักศึกษาจะเข้ามาหาเพ่ือขอคำาปรึกษาค่อนข้างบ่อย แต่เม่ือทุกอย่างลงตัว ได้เรียนรู้

เรื่องการสื่อสาร การพูดคุย พวกเขาก็สามารถดำาเนินงานได้ด้วยตัวเองมากขึ้น

“ท่ีชัดเจนท่ีสุดคือเรื่องข้อมูลจะแม่นมาก แม้จะไม่ได้เรียนมาโดยตรง แต่อาศัย

การคน้คว้าเพิม่เตมิ ทำาใหเ้ขามพัีฒนาการในดา้นนีค้อ่นขา้งสงู ในสว่นของการทำาหนา้ที่

โค้ชหรือครูที่ดี โดยเฉพาะในเด็กรุ่นใหม่แบบนี้ การปล่อยให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้จาก

เรื่องราวจริงๆ เป็นเรื่องที่เด็กสมัยนี้ต้องการ ขณะเดียวกันการให้คำาแนะนำาทั้งในเชิง

บวกและลบก็ควรจะให้เด็กในทันที และเราเองก็ต้องให้เวลากับพวกเขา เพราะเราไม่รู้

ว่าสิ่งที่เขาไปเจอหรือกำาลังไปเผชิญมานั้นจะเป็นอย่างไร  ซึ่งบางกรณีต้องการคำาตอบ 

หรอืคำาชีแ้นะอยา่งเรง่ด่วน...หรอืแมก้ระทัง่กรณเีวลาไมต่รงกนั เรากใ็ช ้Social Network 

มาช่วยในการสื่อสารกัน” 

ในส่วนของก�รทำ�หน้�ที่โค้ชหรือครูที่ดี 
โดยเฉพ�ะในเด็กรุ่นใหม่แบบนี้ ก�รปล่อยให้
นักศึกษ�ได้ไปเรียนรู้จ�กเรื่องร�วจริงๆ 
เป็นเรื่องที่เด็กสมัยนี้ต้องก�ร ขณะเดียวกัน
ก�รให้คำ�แนะนำ�ทั้งในเชิงบวกและลบก็ควร
จะให้เด็กในทันที
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โครงงานคลินิกหมอต้นไม้
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย

หัวหน้าโครงงาน นายอนิรุจน์ สุขประโคน 

คณะทำางาน นางสาวพรวิภา มะกอกคำา

 นายชัพวิชญ์ นันทานนท์

 นางสาวกนกพร ใจก้อน

 นายเมธี บัวเย็น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต้นไม้...
แห่งก�รเรียนรู้
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จากวิชาหมอต้นไม้ที่เรียนในช่วง Summer ก่อให้เกิด
ความสนใจของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง พวกเขาจึงอาสา
เข้ามาทำาโครงงานคลินิกหมอต้นไม้ ซ่ึงเป็นหนึ่งใน
โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” เพื่อนำา “ความรู้” เรื่องการ
ดูแลต้นไม้ลงสู่ชุมชน ด้วยการสร้างทีมอาสาสมัคร
หมอต้นไม้และสร้างคลินิกหมอต้นไม้ของชุมชน 

“จิ๊ก” อนิรุจน์ สุขประโคน เล่าถึงความเป็นมาของโครงงานนี้ว่า  

เห็นอาจารยบ์รรจง สมบรูณช์ยัทำาเรือ่งหมอตน้ไมร้ว่มกบัเครอืขา่ยเขยีว 

สวย หอม ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำางานด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่มา 

6-7 ปีแล้ว แต่อาจารย์เพิ่งเปิดหลักสูตรหมอต้นไม้เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น

ช่วง Summer พอดีทราบข่าวเรื่องโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” อาจารย์

แนะนำาว่าอยากให้ลองส่งโครงงานหมอต้นไม้เข้าร่วมด้วย

ทีมงานซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจาก 4 คณะ คือ “แนน” พรวิภา 

มะกอกคำา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขณะที่จิ๊กเรียนคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์เพือ่นอกีคนเรยีนด้านพลงังาน และเพือ่นอกีสองคน

เรียนด้านผลิตกรรม การประกอบตัวของทีมเกิดจากแต่ละคนอาสา

เข้ามาทำาหลังจากที่อาจารย์เชิญชวนว่ามีโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”

แนนซ่ึงเคยเป็นอาสาสมัครเข้าไปช่วยงานของเครือข่ายเขียว สวย หอม 

อยูแ่ลว้ ประกอบกบัทีเ่ธอเรยีนดา้นภมูสิถาปัตย ์กจิกรรมทีท่ำาในโครงงาน

จึงเป็นส่วนเสริมที่เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียนได้อย่างดี

จิ๊กแม้จะเรียนวิศวะ แต่ก็มีความสนใจกระบวนการทำางานร่วมกับ

ชมุชน ด้วยมีเปา้หมายว่า ในอนาคตจะกลบัไปทำากิจกรรมพัฒนาบ้านเกิด

รว่มกบัชาวบา้น การเรียนรูผ้า่นการทำาโครงการ “กลา้ใหม.่..ใฝรู่”้ นา่จะ

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเขา
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เมื่อแผนง�นเดินสวนท�งคว�มเป็นจริง		
ทีมงานวางแผนไว้ว่าจะทำาการสำารวจเก็บข้อมูลต้นไม้ใหญ่ในชุมชนพวกแต้ม 

ซ่ึงเปน็ชมุชนทีต่ัง้อยูก่ลางเมืองเชยีงใหมแ่ละเปน็ภาคทีีร่ว่มงานของเครอืขา่ยเขยีว 

สวย หอม โดยจะมีการวนิิจฉัยอาการและทำาประวัตติน้ไม ้กอ่นทีจ่ะเริม่การรกัษา 

ไปพร้อมๆ กับการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครหมอต้นไม้ในชุมชน

แต่สิ่งที่พวกเขาสัมผัสจริงในการทำางานกลับไม่เป็นดังที่ตั้งใจไว้ เพราะเงื่อนไข

เรื่องเวลาที่ส่งผลกระทบต่อแผนงาน

“ท้ังเวลาของเราและเวลาของชมุชน ในสว่นของนักศกึษา ตอนรวมทมีก็อาสาเข้า

มาทำา แต่ก็ลืมไปว่า ทุกคนเรียนปี 4 ซึ่งในเทอม 2 ต้องฝึกงานสหกิจ” จิ๊กเล่าถึงปัจจัย

เรื่องเวลา

อย่างไรก็ตาม ทีมงานพยายามปรับกระบวนการให้ทุกคนสามารถทำางานร่วมกันได้ 

โดยเชค็วนัว่างของทุกคนซ่ึงพบว่า สว่นใหญ่วา่งในชว่งบา่ยของวนัพธุและวนัพฤหสับด ี

จงึพยายามวางแผนการทำางานใหล้งลอ็กกบัชว่งเวลาทีว่า่ง แตก่ารทำางานรว่มกบัชมุชน

ก็ต้องคำานึงถึงเวลาว่างของคนในชุมชนด้วย ด้วยความท่ีชุมชนน้ีเป็นชุมชนเมือง ทุกคน

ตา่งมีภารกจิชวิีตและสงัคมท่ีแทบจะหาเวลาวา่งไมไ่ดเ้ลย  พวกเขาจงึตอ้งประสานงาน

กับผู้นำาชุมชนอยู่เสมอเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำางานร่วมกัน

การสำารวจตน้ไมใ้นชมุชนจึงถกูปรบัใหเ้ปน็กจิกรรมทีท่มีงานดำาเนนิงานรว่ม

กับแกนนำาเยาวชนในชุมชน คือ “ดรีม” ปรางค์ทิพย์ ไชยยา ไปพร้อมๆ กับการ

ชี้แจงรายละเอียดการทำางานของโครงงาน

“การสำารวจจะวางแผนเส้นทางว่า พื้นที่ของชุมชนมีเท่าไร แล้วจะเดินไปดูต้นไม้

ที่ไหนบ้าง ใช้วิธีการเดินสำารวจเข้าไปในแต่ละบ้าน เพ่ือขอดูต้นไม้และบอกกับคนใน

ชุมชนว่า มาทำาอะไร” ดรีมเล่าเสริม

สำาหรับข้อมูลที่ต้องสำารวจคือ ต้นไม้ใหญ่ในชุมชนมีเท่าไร เป็นต้นอะไรบ้าง และ

มตีน้ไมม้ปีญัหาอยา่งไร มอีาการอยา่งไร เพือ่นำามาสูก่ารวางแผนรกัษาต่อไป ท้ังน้ีโดย

ภาพรวมของตน้ไมท้ีพ่บในชมุชนพวกแตม้สว่นใหญช่มุชนมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการ

ดูแลต้นไม้ค่อนข้างดี  แต่ปัญหาที่พบคือ ต้นไม้ถูกคอนกรีตเททับราก แมลงเจาะ

ลำาตน้ และกาฝาก ซึง่ในการรักษาตอ้งอาศยัการประสานงานกบัเจา้ของบ้านผา่น

เครือข่ายเขียว สวย หอม ท่ีมีพลังในการประสานกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ

มากกว่านักศึกษา 

เมื่อทราบอาการต่างๆ ของต้นไม้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือนำาข้อมูลจากการสำารวจ

มาวิเคราะห์เพื่อลำาดับความสำาคัญเร่งด่วนในการรักษา ซึ่งระหว่างรวบรวมวิเคราะห์

ข้อมูล ทีมงานร่วมมือกับเครือข่ายเขียว สวย หอม และเทศบาลนครเชียงใหม่จัด

อบรมเก่ียวกบัพืน้ทีสี่เขยีวในเมอืงเชยีงใหม ่โดยทีมได้รบัมอบหมายให้จดักจิกรรม 

1 วันสำาหรับเร่ืองหมอต้นไม้ ซึ่งทีมก็ได้ใช้โอกาสนี้จัดอบรมเรื่องการดูแลต้นไม้ 

ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองเชียงใหม่ 
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เมื่อฝัน...ไม่เป็นจริง		
ทมีงานยอมรบัว่า มแีผนงานทีก่ำาหนดไว้ แต่ทมียงั

ทำาให้เกิดไม่ได้คอื การวเิคราะห์ต้นไม้ ซึง่จะมชีาร์ตตรวจ

เช็ครายละเอียดว่า ต้นไม้มีฐานกว้างเท่าไร มีขนาดรอบ

ต้นกีน่ิว้ พ้ืนเป็นอย่างไร มีอะไรปกคลมุหรอืเปล่า ใบเป็น

อย่างไร พุม่เป็นอย่างไร เพือ่วนิจิฉยัอาการ และจะนำามา

เรยีงลำาดบัอาการหนกั-เบาอย่างไร จากนัน้จงึจะหากรณี

ศึกษา 2 กรณี เพื่อทำาการรักษาเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน

“แต่พวกเรายังไม่ได้ทำา ยังหาต้นไม้ไม่ได้ ต้นไม้ที่

มีอาการพอจะใช้เป็นกรณีศึกษามีอยู่ แต่ก็อยู่ในพื้นที่

ส่วนบุคคล”

การทำางานแม้จะคืบหน้าไปอย่างช้าๆ แต่ใน

ที่สุดทีมงานก็สามารถจัดตั้งคลินิกหมอต้นไม้ให้กับ

ชุมชนได้ โดยจัดตั้งไว้ในวัดล่ามช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่

ทีมงานเคยมาช่วยอาจารย์บรรจงรักษาต้นไม้ แต่

โจทย์ใหญ่ในการสร้างหมอต้นไม้อาสาของชุมชน 

ยังเป็นโจทย์คาใจของทีมงาน เนื่องจากชาวบ้านมี

ภารกิจมากจนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แม้ว่า

ชาวบ้านจะพอมีความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้เบื้องต้น

จากการที่เคยร่วมงานกันมาบ้างแล้วก็ตาม 

“ถ้าเป็นเรื่องการจัดการกาฝาก การตัดแต่งกิ่ง  

ชาวบ้านพอจะมีความรู้อยู่ แต่ถ้าอาการหนักๆ เช่น 

ต้นไม้เป็นโพรง ชาวบ้านยังดูแลเองไม่ได้ เพราะต้องใช้

ทักษะและความรู้ใหม่ คือใช้โฟม BU ปิดแผลแทนการ

ใช้ปูนปิดทับเช่นในอดีต  รวมทั้งเทคนิคการตัดแต่งกิ่งที่

ถูกต้องว่าต้องทำาอย่างไร เพราะถ้าตัดแต่งกิ่งไม่ดีต้นไม้

ก็จะเป็นแผลหรือเป็นโพรงในที่สุด” แนนเล่า

จ๊ิกและแนนยอมรับว่า นอกจากการสร้างคลินิก

ที่มี เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลรักษาต้นไม้

พร้อมแล้ว การทำางานยังไม่สามารถสร้างความ

เปลีย่นแปลงให้กับชมุชนได้ชดัเจนนกั เม่ือพจิารณา

กับกรอบระยะเวลาของโครงงานแล้วยังไม่เห็นผล

เป็นรูปธรรมชัดเจน 
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“มาเจอของจรงิกับความคิดแรกตอนคิดทำาโครงงานมันคนละอารมณก์นัเลย เรา

คิดล่วงหน้าไว้สวยหรูว่า ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กะว่าวางแผนทำาทุก

อย่าง สำารวจพื้นที่เสร็จ ก็ลงเคส 2 เคส เรียบร้อย มีการซ่อมแซม อุดโพรง ชาวบ้าน

จะมาดูแล้วเอาไปทำาตามได้ มีคลินิก พอทำาจริงไม่มีชาวบ้านมาช่วยเลย ทำาให้ไม่ได้ไป

คุยกับชาวบา้น เคสกไ็มม่ ีหาพืน้ทีไ่มไ่ด ้จงึเปลีย่นมาเปน็ทีว่ดัล่ามชา้งแทน แตช่าวบา้น

ก็มาน้อย ไม่ตรงกับที่คิดไว้สักอย่าง จากที่วางแผนไว้เหลือแค่ 40-50 เปอร์เซ็นต์เอง 

ลดฮวบเลย” จิ๊กเล่าอย่างท้อใจ

ยืนหยัดรับผิดชอบ		
เม่ือการทำางานไม่เป็นด่ังคาด ส่งผลให้ทีมงานบางคนค่อยๆ หายหน้าไป แนนเอง

ก็ยอมรับว่า รู้สึกเครียดและกดดันตัวเอง แต่ยืนยันท่ีจะทำาโครงงานต่อ เช่นเดียวกับจิ๊กท่ี

ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบ เพราะรู้สึกว่าได้รับโอกาสจากธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำากัด (มหาชน) จึงพยายามให้กำาลังใจตนเองทำางานอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยปรับ

มมุมองการทำางานในระยะยาวจะตอ้งทำาอยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไป รวมทัง้การถา่ยทอด

ความรู้ให้กับรุ่นน้องที่จะมารับไม้ต่อ

บทเรียนจากการทำางานทำาให้เกิดการเรียนรู้ว่า การคิดทำาโครงงานในชุมชน 

ต้องมีข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และต้องมีการพูดคุยกับชุมชนให้จริงจังมากขึ้น 

เพือ่ใหชุ้มชนรูส้กึวา่โครงงานนีเ้ปน็ของชมุชน แมก้อ่นทีท่ำาโครงงานนีที้มงานไดห้ารอื

ร่วมกับแกนนำาชุมชน ซึ่งตอบรับการเข้ามาของโครงงานแล้วก็ตาม แต่กระบวนการ

ออกแบบโครงงานที่ถูกจัดการโดยทีมนักศึกษาทำาให้ความรู้สึกร่วมของชุมชนพร่องไป 

“การทำางานร่วมกับชุมชนน่าจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะจากประสบการณ์ถ้าเรามาทำา

แล้วไม่ยั่งยืน เขาไม่ค่อยดูแลเท่าไร เหมือนเวลาเราไปออกค่ายอาสาสร้างสิ่งต่างๆ ไว้ 

บนดอย พอเรากลับ ทกุอย่างกถ็กูทิง้ไว้ ไม่นานชาวบ้านกล็มื แต่ถ้าเราให้เขาร่วมคดิ  

ร่วมทำา เขาจะสามารถต่อยอดความรู้ที่เราให้ได้” จิ๊กทิ้งท้ายถึงบทเรียนสำาคัญที่ได้

เรียนรู้

บทเรียนจ�กก�รทำ�ง�นทำ�ให้
เกิดก�รเรียนรู้ว่� ก�รคิดทำ�
โครงง�นในชุมชนต้องมีข้อมูล
พื้นฐ�นของชุมชน และต้องมี
ก�รพูดคุยกับชุมชนให้จริงจัง
ม�กขึ้น เพื่อให้ชุมชนรู้สึกว่�
โครงง�นนี้เป็นของชุมชน
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เรียนรู้...จ�กต้นไม้		
อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ในฐานะอาจารย์ทีป่รึกษาบอกว่า เนือ่งจาก

เขาเป็นอาสาสมัครที่ทำางานหมอต้นไม้กับเครือข่ายเขียว สวย หอม ซึ่งเป็นกลุ่ม NGO 

ทีด่แูลเรือ่งสิง่แวดลอ้มพืน้ทีส่เีขยีวของเมอืงเชยีงใหมม่ากอ่น แตเ่ขยีว สวย หอม ทำางาน

หลายด้านมาก เขาจึงดูแลงานเฉพาะในส่วนของหมอต้นไม้ ซ่ึงท่ีผ่านมาเขาได้เรียนรู้

กระบวนการและเทคนิคการเข้าชุมชนจากเครือข่ายเขียว สวย หอม มาบ้างแล้ว เมื่อมี

โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” เข้ามาจึงเป็นการย่อส่วนการทำางานกับเครือข่ายเขียว สวย หอม  

ลงบนพื้นที่ชุมชนย่อยๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จนสามารถสร้างคลินิกหมอต้นไม้

ของชมุชน ซึง่ก็เปิดดำาเนนิการเรียบร้อย และมสีมาชกิ อาสาสมคัร ทีก่ำาลงัเร่ิมฝึกอบรม 

และเริ่มมีความต่อเนื่อง

“กิจกรรมนี้เป็นการเรียนลัดที่สร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา”

อาจารย์บรรจงบอกอีกว่า ความรู้จากการปฏิบัติลงมือทำาของนักศึกษา ยังเช่ือมร้อย

สู่การทำางานของเขา ทำาให้เขาได้กรณีศึกษาท่ีหลากหลาย สามารถนำาไปเป็นบทเรียน

ในการจัดการเรียนการสอน และการทำางานในฐานะหมอต้นไม้ต่อไปได้ แม้การ

ทำางานของนกัศึกษาจะยงัไมป่ระสบความสำาเรจ็ จนบางครัง้อาจทำาให้พวกเขารูส้กึ

ท้อใจไปบ้าง แตใ่นฐานะอาจารย์ทีป่รกึษาเรากต้็องชว่ยประคบัประคองความรู้สกึ

ของลูกศิษย์ด้วยการช้ีมุมบวกของการทำางานให้เห็นเป็นระยะๆ พร้อมท้ังเช่ือมโยง
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กจิกรรมในโครงงาน เปดิประเดน็ใหน้กัศกึษาทีเ่รยีนสาขาตา่งๆ 

นำาไปต่อยอดการทำางานในวิชาเรียน ช้ีแนะให้นักศึกษาด้าน

พลังงานทดแทนออกแบบการกำาจัดเศษก่ิงไม้ ต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งไป

ทำาพลังงานชีวมวล เป็นต้น

ในท้ายที่สุดอาจารย์ได้สรุปบทเรียนการทำางานของ

นักศึกษาว่า แม้นักศึกษากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีจิตอาสาเข้ามา

ทำางาน และทำางานอย่างจริงจัง แต่กิจกรรมจะประสบความ

สำาเร็จได้ในกลุ่มต้องมีผู้นำา และมีการแบ่งงานกันชัดเจน 

“ลุงโม่” อาณัฐ คลังวิเชียร ประธานชุมชนพวกแต้ม 

สะท้อนความเหน็ตอ่โครงงานน้ีว่า เป็นโครงงานท่ีดี ทำาให้คนในชุมชน

และเยาวชนเกิดจิตสำานึกรักส่ิงแวดล้อมผา่นกจิกรรมดแูลรักษาต้นไม ้

แม้เดิมชุมชนจะทำากันอยู่แล้ว แต่อาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องนัก สิ่งที่

น้องๆ มาเสริมคือเรื่องการดูแลบำารุงรักษาให้ถูกหลักวิชาการ 

มากขึ้น  

“เม่ือก่อนคนในชุมชนยังไม่ค่อยมีความรู้ เยาวชนยังไม่มี

จิตสำานึก พอนักศึกษาเข้ามาทำาให้เรามีความรู้มากข้ึน เราจะทำาพ้ืนท่ี

สีเขียวในชุมชน นักศึกษาก็มาช่วยออกแบบ ทำาให้ชมุชนพวกแตม้เปน็

พื้นที่ตัวอย่างเรื่องพื้นที่สีเขียวและวัฒนธรรม ช่วยรักษาต้นไม้ เช่น 

ตน้สะเดา ตน้หกูวางใกลจ้ะตายแลว้เพราะมกีารตอกตะป ูทำานัง่รา้น

และติดไฟฟ้า เราก็ได้ความรู้จากนักศึกษา จึงรื้อถอนและตัดแต่งกิ่ง 

เอากาฝากออก พร้อมรักษารากที่ถูกปิดทับด้วยปูน ปัจจุบันต้นไม้

ในวัดพวกแต้มตอนนี้เปิดพื้นที่ให้รากตามหลักวิชาการทุกต้น” 

แม้นักศึกษ�กลุ่มนี้จะ
เป็นกลุ่มที่มีจิตอ�ส�เข้�
ม�ทำ�ง�น และทำ�ง�น
อย่�งจริงจัง แต่กิจกรรม
จะประสบคว�มสำ�เร็จได้
ในกลุ่มต้องมีผู้นำ� และมี
ก�รแบ่งง�นกันชัดเจน
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ลุงโม่ยืนยันว่า ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากนักศึกษาจะถูกสานต่อ

จากชมุชน และมัน่ใจว่าจะสามารถดูแลต้นไม้ในชุมชนได้ เพราะ

มีความรู้ท้ังเร่ืองการวิเคราะห์อาการของต้นไม ้สามารถแกปั้ญหา

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้กบัตน้ไมท้ั้งการจดัการแมลง การจดัการกาฝาก 

การตกแต่งกิ่ง การรักษาราก เนื่องด้วยเป้าหมายของโครงงาน

หมอต้นไม้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของ

ชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม ลุงโม่ทิ้งท้ายว่า ยังต้องการให้นักศึกษา 

แวะเวียนมาช่วยชุมชนต่อไปตามวาระโอกาสที่พอจะมี

“ดรีม” ปรางค์ทิพย์ ไชยยา แกนนำาเยาวชนชุมชนพวกแต้ม 

เล่าว่า เธอได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำางานร่วมกับพี่ๆ ทั้งการนำาทาง

เพ่ือสำารวจต้นไม้ในชุมชน การวิเคราะห์อาการของต้นไม้ และวิธีการ

รกัษาตน้ไม้ ทำาใหไ้ดค้วามรูต้ดิตวัจากการลงพืน้ทีป่ฏิบตักิารของพี่ๆ  

นักศึกษาจนสามารถบอกอาการเจ็บป่วยของต้นไม้และสามารถ

รักษาอาการเบื้องต้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรากต้นไม้ การกำาจัด

แมลงที่เจาะต้นไม้ การจัดการกาฝาก ฯลฯ 

“การได้ทำางานกับพี่ๆ ทำาให้รู้ว่า อาการป่วยของต้นไม้เป็น

อย่างไรบ้าง ได้รู้ว่าพื้นที่สีเขียวของชุมชนมีเยอะไหม รู้ว่าบ้านไหน

มีต้นไม้ยืนต้น ไม้ใหญ่ ทำาให้เรารู้จักคนในชุมชนเยอะขึ้น จากที่ 

ไม่เคยรูว่้ารากตน้ไม้ถูกปิดแล้วอาการจะเปน็อยา่งไร พีเ่ขากแ็นะนำา 

อย่างต้นไม้ท่ีโดนตัดก่ิงแล้วเหลือแต่ตอ และมีใบเล็กๆ อยู่มันจะตาย

หรอืมชีวีติอยู่ แมจ้ะเปน็ความรูพ้ืน้ๆ แต่เป็นความรู้ใหมส่ำาหรับเรา” 

ดรมีสะท้อนว่า รูส้กึดใีจท่ีมีสว่นรว่มกบัโครงงานนี ้เพราะเปน็

สิง่ท่ีดีสำาหรบัพ้ืนท่ีสว่นรวมของชมุชน ทำาให้ชมุชนรม่รืน่  และมกีาร

ปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จ�กนักศึกษ�จะถูกส�นต่อจ�กชุมชน 
และมั่นใจว่�จะส�ม�รถดูแลต้นไม้ในชุมชนได้ เพร�ะ 
มีคว�มรู้ทั้งเรื่องก�รวิเคร�ะห์อ�ก�รของต้นไม้ 
ส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นไม้... 
เนื่องด้วยเป้�หม�ยของโครงง�นหมอต้นไม้
สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�พื้นที่สีเขียว 
ของชุมชน

“ลุงโม่” อาณัฐ คลังวิเชียร
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โครงงานคืนความสุขสู่บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์ด้วยการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ โดยพาหนะ “เรือมาพานกยิ้ม” 
ปริ่มน้ำาด้วยความงามยามดอกบัวบานไสว
อาจารย์ที่ปรึกษา นายถิรายุ ปิ่นทอง

หัวหน้าโครงงาน   นายวิทวัส รอดประเสริฐ

คณะทำางาน นายอาทร กองทุ่งมน

 นายบุญเสริม รัตนพุก

 นายโสภณ อู่แสงทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ล่องเรือ
โซล�ร์เซลล์
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“ที่บึงบอระเพ็ดทุกวันนี้เวลามีนักท่องเที่ยวมา เราก็ใช้เรือ
เครื่องยนต์ดีเซล เพราะมันวิ่งได้เร็วดี จุคนได้เยอะด้วย แต่
เปลืองน้ำามัน แถมยังเหม็นอีก เขาอุตส่าห์มานั่งเรือชม
ธรรมชาติก็ต้องมาดมกลิ่นน้ำามัน ทำาลายบรรยากาศสุดๆ 
แถมเครื่องยนต์ก็เสียงดัง นกพากันบินหนีหมด”

นั่นคือเสียงสะท้อนจากลุงไพฑูรย์ ทองแป้น หนึ่งในผู้ประกอบการเรือ

นำาเที่ยวในอุทยานนกน้ำาบึงบอระเพ็ด แหล่งท่องเท่ียวขึ้นชื่อของจังหวัด

นครสวรรค์ คือจุดเร่ิมต้นของโครงงานคืนความสุขสู่บึงบอระเพ็ดจังหวัด

นครสวรรค์ด้วยการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยพาหนะ “เรือมาพานกย้ิม”  

ปร่ิมน้ำาด้วยความงามยามดอกบัวบานไสว ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ต้องการท้าทายภูมิความรู้ด้าน

วิศวกรรมพลังงาน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่พวกเขาร่ำาเรียนมา ซึ่งประกอบด้วย “นิค” อาทร กองทุ่งมน “ท๊อป” วิทวัส 

รอดประเสริฐ “โส” โสภณ อู่แสงทอง และ “เสริม” บุญเสริม รัตนพุก

นคิบอกเลา่ถงึจดุเริม่ตน้ของการทำาโครงงานนีว้า่ “ประเทศไทยมศีกัยภาพ

ด้านพลังงานแสงอาทิตย์มาก จังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดจัด  

เราเรียนรู้เรื่องการจัดการพลังงานในแต่ละพื้นที่มาแล้ว คิดว่าถึงเวลาที่เราต้อง

นำาความรู้ที่มีอยู่มาทดสอบ หลังจากหาอยู่นานว่าจะมีที่ใดท่ีเราสามารถนำา 

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ จนเม่ือมีโอกาสไปน่ังเรือดูนกในบึงบอระเพ็ดก็เกิดไอเดีย

อยากจะนำาแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งไว้บนหลังคาเรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ทดแทนการใช้น้ำามันขึ้น”  
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เมื่อเป้�หม�ยเริ่ม	“เป๋”		
โสบอกวา่ แม้แนวคิดการทำาเรอืพลงังานแสงอาทติย์จะเกดิจากการอยากลองภูมิ

ของพวกเขาก็จริง แต่มันเป็นแค่แนวคิดเท่านั้น หากไม่มีโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” 

แนวคดินีค้งไมส่ามารถเกดิขึน้ได ้ตอ้งยกเครดติใหอ้าจารยถ์ริาย ุปิน่ทอง อาจารย์

ที่ปรึกษาที่แนะนำาให้พวกเขาได้รู้จักโครงการนี้

ท๊อปเล่าต่อว่า ตอนส่งข้อเสนอโครงงานไม่คิดว่าจะผ่านเข้ารอบด้วยซ้ำา แต่พอรู้

ว่าผ่านเข้ารอบ 40 ทีมก็มีกำาลังใจมากขึ้น ถึงแม้จะเคยมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดอยู่บ้าง 

แต่พวกเขาก็ไม่เคยศึกษาข้อมูลของท่ีนี่เลย จึงนัดเพื่อนๆ ในทีมลงไปเก็บข้อมูลท่ี 

บึงบอระเพ็ดพบว่า ที่นี่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ยังมีความสมบูรณ์ เต็มไปด้วยนกน้ำา

หลายชนดิ และบวัหลากหลายสายพนัธุ ์โดยเฉพาะชว่งฤดหูนาวของทกุปีจะมนีกทีบิ่น

อพยพหนีหนาวมาจากทางเหนือจำานวนมาก ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวหลั่งไหล

มาเที่ยวชมนกที่บึงบอระเพ็ดไม่ต่ำากว่า 15,000 คน ที่สำาคัญทำาให้พวกเขาได้พบกับ  

ลุงไพฑูรย์ เจ้าของกิจการเรือนำาเที่ยวอยู่ที่บึงบอระเพ็ดมานาน 

ท้ังน้ีจากการพูดคุยทำาให้ทีมงานรู้ว่าผู้ประกอบการเรือส่วนใหญ่

ในบงึนีต้า่งประสบปญัหาเรือ่งราคาน้ำามนัแพง บางชว่งของปนี้ำาลด

จนสันดินโผล่ขึ้นมาเรือ ก็วิ่งไม่ได้ รายได้ก็หดหายไป ประกอบกับ 

ตัวเรือท่ีผู้ประกอบการใช้เป็นเหล็ก ขณะท่ีน้ำาในบึงบอระเพ็ดเป็นกรด 

มีฤทธ์ิกัดกร่อนเหล็กทำาให้ท้องเรือเกิดสนิมและผุพัง แถมเคร่ืองยนต์

ก็เสียงดัง เวลานักท่องเท่ียวน่ังเรือมักจะบ่นบ่อยๆ ว่าคุยกันไม่รู้เร่ือง 

บางคร้ังเสียงท่ีดังของเครื่องยนต์ทำาให้นกตกใจบินหนีไปหมด 

แทนที่จะได้ใกล้ชิดกับนก กลับมองไม่เห็นนกเลย

ดว้ยเหตนุีพ้วกเขาจึงคดิออกแบบเรอืพลงังานแสงอาทติย์ข้ึน 

เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา โดยเปลี่ยนเป้าหมายใหม่

เป็นการทำาเรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดเสียงดังของเครื่องยนต์ เพื่อที่จะได้ไม่

รบกวนนกและนักท่องเที่ยว ส่วนเรื่องการลดค่าน้ำามันกลายเป็นเป้าหมายรองไป

เสียแล้ว...

กลับม�ตั้งต้นที่	“จุดเดิม”		
แม้จะตั้งเป้าหมายชัด แต่เมื่อเริ่มต้นทำางานทีมงานกลับ “หลงทาง” จากจุดเริ่ม

ตน้ไปเลก็นอ้ย โดยนคิเลา่ใหฟ้งัว่า หลงัผา่นเขา้รอบมโีอกาสไปเข้าคา่ยการเรยีนรูเ้รือ่ง 

“การทำางานกับชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” ความรู้ที่ได้จาก 

ค่ายนี้ “จุดชนวน” ให้พวกเขาได้กลับมาทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกครั้ง 

“เมื่อกลับมา พวกเรารีบมาทบทวนจุดเร่ิมต้นที่ตัดสินใจทำาโครงงานนี้อีกคร้ัง  

คุยกันอยู่นานเลยกว่าจะได้ข้อสรุปและตัดสินใจกลับไปใช้เป้าหมายโครงงานแบบเดิม 

เวล�นักท่องเที่ยว 
นั่งเรือมักจะบ่นบ่อยๆ 
ว่�คุยกันไม่รู้เรื่อง 
บ�งครั้งเสียงที่ดังของ
เครื่องยนต์ก็ทำ�ให้ 
นกตกใจบินหนีไปหมด 
แทนที่จะได้ใกล้ชิดกับนก 
กลับมองไม่เห็นนกเลย
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น่ันคอื การทำาเรอืพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่ลดต้นทุน

การใช้พลังงานเชื้อเพลิงของเรือรับนักท่องเที่ยวให้

ตรงกับความต้ังใจตอนแรก ยอมรับว่าหลังจากคุยกับ

ลุงไพฑูรย์แล้วความคิดพวกเราก็เอนเอียงไปเรื่อง

เสียงมากกวา่ เพราะมเีสยีงบ่นจากนกัทอ่งเทีย่วมาก 

แต่ตอนนี้แม้เราจะกลับมาที่เป้าหมายเดิม แต่เร่ือง

เสียงก็ยังไม่ทิ้งเก็บไว้เป็นเป้าหมายรองแทน”

เม่ือได้ข้อสรุป หนุ่มๆ ท้ัง 4 คนกลับไปหาลุงไพฑูรย์

อีกคร้ังเพ่ือศึกษาข้อมูลการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงอย่างจริงจัง 

ซ่ึงการลงพืน้ทีค่รัง้นีพ้วกเขาได้ขอ้มลูทีต่อกย้ำาเปา้หมาย

โครงงานชัดเจนย่ิงข้ึน เพราะหลังจากทดลองล่องเรือ  

1 รอบ ระยะทาง 1 กิโลเมตรกว่า ในเวลา 1 ช่ัวโมง  

พบว่า เรือใช้น้ำามันดีเซลประมาณ 9 ลิตร ราคาน้ำามัน 

คิดคร่าวๆ ลิตรละ 27 บาท หนึ่งรอบต้องจ่ายค่าน้ำามัน

ประมาณ 200 บาท ลุงไพฑูรย์และผู้ประกอบการคน

อื่นๆ จึงต้องเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวแบบเหมาลำาๆ 

ละ 500 บาท เมื่อค่าใช้จ่ายสูงจึงทำาให้นักท่องเที่ยวลด

น้อยลง ส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการเรือ หากพวก

เขาทำาเรือพลังงานแสงอาทิตย์สำาเร็จน่าจะช่วยบรรเทา

ปัญหาของผู้ประกอบการลงได้บ้าง

แบ่งง�น...ต�มคว�มถนัด		
หลังจากไม่ม่ัว ไม่งง กับเป้าหมาย และแรงใจท่ี

พร้อมเต็มเป่ียม ทีมงานจึงประชุมทีมแบ่งหน้าท่ีตาม

ความถนัดของแต่ละคน โดยนิครับหน้าที่ในการดู

ระบบไฟทีใ่ชก้บัเรอื โสรบัหนา้ทีจ่ดัซือ้ ทอ๊ปรบัหนา้ที่

งานช่าง ขณะที่เสริมทำาหน้าท่ีประสานงานอำานวย

ความสะดวกและช่วยอุดรอยรั่วงานของทุกคน

นคิเลา่ตอ่วา่ สำาหรบัการออกแบบเรือทกุคนในทมี

จะช่วยกันหมด โดยเรือท่ีออกแบบไว้จากการคำานวณทาง

เทคนิค ต้องเป็นเรือท้องแบนเรียบเหมือนโป๊ะ แต่พอเอา

แบบไปปรึกษากับลุงไพฑูรย์แกแนะนำาว่าเรือท้องแบน

มนัจะเกดิแรงเสยีดทานสงู น้ำาหนกัก็มาก แรงดดูทา้ยเรอื

จึงมากตามไปดว้ย และทีส่ำาคญักำาลงัไฟจากโซลารเ์ซลล์

อาจไม่พอ ลุงจึงแนะนำาว่าให้เปลี่ยนเป็นเรือพอนทูน  

ซึง่เป็นเรือ 2 ทอ้งร่องเพ่ือใหม้นี้ำาหนกัเบา แรงต้านนอ้ย  

พวกเขาจึงออกแบบให้เรือสามารถจุคนไดไ้มเ่กิน 10 คน 

โดยผลิตกระแสไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ 2 แผง ซึ่ง 1 แผง

จะให้กำาลังไฟ 295 วัตต์ และใช้มอเตอร์ขนาด 500 วัตต์ 

แล่นด้วยความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

55

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9



ส่วนโสบอกว่า พวกเขาเลือกซื้อเรือสำาเร็จรูปที่เป็นพลาสติกเพื่อให้น้ำาหนักเบา 

และด้วยงบประมาณที่จำากัดจึงได้เรือท่ีไม่ใหญ่มากขนาดยาว 3 เมตร กว้าง 80 

เซนติเมตร จำานวน 2 ลำาๆ ละ 5,500 บาท นอกจากนั้นก็ต้องซื้อโครงเหล็ก มอเตอร์ 

ใบพัด และแผงโซลาร์เซลล์โดยเลือกแบบที่ราคาต่ำาหน่อยอยู่ที่ 8,850 บาทต่อแผง 

จำานวน 3 แผง ซ่ึงของทุกอย่างต้องไปขนมาเองหนักๆ ท้ังน้ัน การจัดซ้ืออุปกรณ์ค่อนข้าง

มีอุปสรรคเล็กน้อยเร่ืองระยะทาง เพราะร้านอยู่ไกลถึง 20 กิโลเมตร เคยซ้ืออุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์แต่พอกลับมาถึงปรากฏว่าใช้ไม่ได้ ต้องขับรถกลับไปกลับมาเพ่ือเอาไปเปล่ียน 

หลังๆ เลยมีบทเรียนว่าเวลาจะไปซ้ือต้องทดลองท่ีร้านก่อนว่าใช้ได้จริงๆ จะได้ไมเ่สยีเทีย่ว 

เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

ผ่านไปเกือบเดือน ทั้ง 4 คนร่วมมือกันต่อเรือขึ้นมาได้สำาเร็จ ตั้งแต่เชื่อม

ทอ้งเรอื ตอ่โครงเรอื ตดิชดุควบคมุและแผงโซลารเ์ซลล ์ในทีส่ดุกถ็งึเวลาของการ

ทดลองนำาเรือไปใช้จริง...

ลงเรือ..ลำ�เดียวกัน		
หลงัจากตอ่เรอืเสรจ็ นคิเลา่วา่ วันแรกทีท่ดสอบเรอืมเีจ้าหนา้ทีอ่ทุยานฯ มาชว่ย

เป็นคนขับเรือให้และยังใจดีสอนพวกเขาทุกคนขับเรือด้วย  

“ครั้งแรกเราบรรทุกคนลงเรือ 8 คน แล้วค่อยออกแล่น แต่พอเจอลมแรงและ 

น้ำาหนักบนเรือมาก น้ำาดันข้ึนมาเกือบถึงบนเรือ มอเตอร์ทำางานหนักมาก เคร่ืองก็ร้อนมาก 

ถ้ายิ่งฝืนก็อาจทำาให้มอเตอร์ไหม้ได้ พวกเราแก้ปัญหาด้วยการวนเรือกลับมาท่ีฝ่ังเพ่ือ

ถ่ายคนออก จนได้น้ำาหนักท่ีเหมาะสมคือประมาณ 5 คนรวมคนขับ หรือถ้าตัวเลก็หน่อย

ก็ได้ถึง 6 คน ซึ่งต่ำากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะงบประมาณที่มีอยู่ทำาให้เรา

ต้องลดขนาดของเรือและมอเตอร์ลง ส่วนความเร็วตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ 30 กิโลเมตร

ตอ่ชัว่โมง พอมาแลน่จรงิๆ ความเรว็สดุไดท่ี้ 10 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง เพราะถา้เรง่เครือ่ง

มากกว่านี้ก็จะทำาให้มอเตอร์พังได้”

โสเสริมว่า ท่ีจริงแล้วต้องใช้สวิตช์ท่ีสามารถรองรับกระแสไฟของมอเตอร์ได้  

แตใ่นจงัหวดันครสวรรค์ไม่มีขายตอ้งสัง่ซือ้จากบา้นหมอ้ เมือ่มาทดลองใชแ้ลว้พงักต้็อง

สง่กลบัไปซอ่มท่ีรา้นซึง่ใชเ้วลานาน ในระหวา่งนัน้พวกเราเลยนำาสวิตชท์ัว่ไปมาใช้กอ่น 

ส่งผลให้การทดสอบเรือมีปัญหาเกิดการช๊อตเน่ืองจากกระแสไฟเกินบ่อยๆ แต่เราก็ 

แก้ปัญหากันมาเรื่อยๆ 

ขณะที่นิคเสริมว่า เรือลำานี้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ จึงออกแบบมาให้มีการ 

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 3 แผง โดย 2 แผงจะถูกต่อแบบชาร์ตไฟจากแผงเข้ามอเตอร์

โดยตรงให้ทำางานเลยคือล่องเรือไปด้วยแล้วก็ชาร์ตไฟมาใช้ไปในตัวซึ่งเหมาะกับวันที่

แสงแดดจัด ส่วนอีกหน่ึงแผงนั้นเราก็ต่อเพื่อนำาพลังงานจากแผงเข้าไปเก็บไว้ใน

แบตเตอรี ่เผือ่วนัฝนตกไม่มีแดดเรากย็งัสามารถออกเรอืไดโ้ดยใช้พลงังานจากแบตเตอรี ่
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“ตอนน้ีโครงงานของพวกเรามาถึงจุดท่ีทำาเรือออกมาได้จริงๆ ก็เติมฝันของพวกเรา

ได้ส่วนหน่ึง แต่ยังต้องมีการสานต่อ แต่ท่ีเราต้องขอบคุณจริงๆ ก็คืออาจารย์ท่ีปรึกษา 

ท่ีสนับสนุนพวกเรามาตลอด และที่ขาดไม่ได้คนท่ีมีส่วนสำาคัญในการทำาเรือลำานี้คือ 

ลงุไพฑูรยท์ีใ่หข้อ้มลูเรือ่งการตอ่เรอืและเปน็ท่ีปรึกษาใหพ้วกเรามาตลอด พวกเราต้ังใจ

ว่าหากเรือเราสมบูรณ์แล้วจะไปชวนลุงไพฑูรย์มาลองนั่งเรือพลังงานแสงอาทิตย์ เผื่อ

ลุงจะติดใจ” 

แม้วันนี้เรือพลังงานแสงอาทิตย์ของพวกเขาจะออกมาเป็นรูปร่างแล้วก็ตาม  

แต่พวกเขายังต้องพัฒนาและแก้ปัญหาในจุดต่างๆ อีก เพ่ือให้เรือมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน  

โดยท็อปเล่าทิ้งท้ายว่า ต้นทุนการทำาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ลำาอยู่ที่ 7 หมื่นบาท 

และไม่ต้องเสียค่าน้ำามัน ขณะที่เรือของผู้ประกอบการที่ใช้อยู่ราคาลำาละ 3 แสนบาท 

แต่ยังต้องจ่ายค่าน้ำามันทุกวัน และพวกเราคิดว่าเรือลำานี้น่าจะ “ตอบโจทย์” ของ 

ผู้ประกอบการเร่ืองการลดต้นทุนเช้ือเพลิงได้ดีทีเดียว ส่วนเร่ืองเสียงดังไม่ต้องพูดถึงเลย 

เพราะเรือลำานี้มีเสียงดังเพียงแค่ 7-8 เดซิเบลเท่านั้น

“มาถึงตรงนี้ได้ พวกเราค่อนข้างภูมิใจมาก และจะรีบแก้ไขจุดบกพร่องให้เสร็จ 

จากนั้นจะส่งมอบเรือลำานี้ให้แก่อุทยานนกน้ำาบึงบอระเพ็ดไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดย 

ในเบื้องต้นอาจจะร่วมกับอุทยานฯ จัดอบรมการสร้างเรือพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่

ชาวบา้นท่ีสนใจ โดยพวกเรามแีผนจะจดัทำาคู่มอือย่างละเอียด เนน้เร่ืองการดแูลรักษา 

และซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์ เพราะแผงจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5-6 ปี ถ้าเราให้

ความรู้เรื่องวิธีซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์ให้ชาวบ้านได้ก็จะช่วยประหยัดเงินได้อีกนาน”

ตอบข้อสงสัย	“คว�มรู้”	สร้�ง	“ประโยชน์”	ให้ชุมชน 
ได้จริง		

นิคบอกว่า หน้าท่ีของเขามักวุ่นอยู่กับการดูแลระบบไฟฟ้าของเรือ ปัญหาส่วนใหญ่

เกิดจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์ แต่เราก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไป 

“จรงิๆ แลว้บ้านผมอยูเ่พชรบูรณแ์ตเ่ลอืกเรยีนทีม่หาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

เพราะต้องการเรียนสาขาวิศวกรรมพลังงาน การทำาโครงงานน้ีทำาให้ได้คำาตอบท่ีสงสัย

ตอนนี้โครงง�นของพวกเร�ม�ถึงจุดที่ทำ�เรือออกม�ได้จริงๆ 
ก็เติมฝันของพวกเร�ได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งยังต้องมีก�รส�นต่อ
แต่ที่เร�ต้องขอบคุณจริงๆ ก็คืออ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ที่สนับสนุน
พวกเร�ม�ตลอด
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มาตลอดวา่ส่ิงท่ีเรยีนอยูจ่ะสามารถสรา้งชิน้งาน หรอื

ทำาประโยชนใ์หค้นอ่ืนไดจ้รงิๆ หรอืวนัน้ีเรอืพลงังาน 

แสงอาทิตย์ท่ีสร้างข้ึนมาเองกับมือได้ให้คำาตอบกับผม

แล้ว และสิ่งที่ผมประทับใจโครงงานนี้ ก็คงเป็นทั้งหมด

ที่ทำาให้เกิดเรือลำานี้ข้ึนมา โดยเฉพาะปรมาจารย์เรือ 

คนสำาคัญอย่างลุงไพฑูรย์”

สว่นทอ็ปบอกวา่  สำาหรบัเขาทีร่บัหนา้ทีดู่แลเร่ือง

งานฝีมอืช่าง มบีา้งทีเ่จอปญัหาระหว่างงาน บางคร้ังต้อง

เช่ือมอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ เช่น โครงเหล็ก ทั้งยังเป็นวันท่ี

เพือ่นตดิเรยีนมาชว่ยไม่ได ้เรากต็อ้งจบัคนเดยีว ลำาบาก

เหมอืนกนัแตก่แ็กป้ญัหาโดยการคอ่ยๆ เชือ่มไปทลีะจุด 

แม้บางครั้งต้องทำางานคนเดียว ก็ไม่เคยโกรธเพื่อน  

เพราะเข้าใจว่าต่างคนก็เหนื่อยในหน้าที่ของตัวเอง 

ถึงคราวเราติดธุระบ้างเพื่อนก็มาทำาแทน 

“ผมคิดว่าการที่เรามาร่วมกันทำาโครงงานนี้ทำาให้

เราสามัคคีกันมากขึ้น ได้ฝึกฝนทักษะที่เป็นอยู่แล้ว และ

ได้ทำาส่ิงใหม่ๆ ท่ีไม่เคยทำามาก่อนอย่างการขับเรือ เป็นต้น”

ขณะท่ีโสท่ีรับทำาหน้าท่ีเป็นฝ่ายจัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ 

บอกว่า ปัญหาในการทำางานก็มีบ้าง เช่น ของที่สั่งไว้ 

มาไมท่นัเวลาทีต่อ้งใช ้ ตอ้งแกป้ญัหาโดยหาสิง่ทีใ่ชแ้ทน

กันได้มาให้เพื่อนก่อน งานจะได้ไม่สะดุด 

“สิ่งที่ผมคิดว่าได้จากการทำาโครงงานนี้คือ 

ทักษะการสื่อสาร เพราะปกติผมจะสื่อสารไม่ค่อยรู้

เรื่อง แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว เพราะเราได้ฝึกการ

สื่อสารกับคนปลายทางให้เข้าใจชัดเจน  การเข้าไป

พดูคุยกบัผูใ้หญ ่กบัชาวบา้น ควรใชภ้าษาแบบบ้านๆ 

จะทำาให้สื่อสารกันเข้าใจมากขึ้น”

ต่อยอด...ขย�ยผลจ�กผู้ใช้		
นายมังกร จินดาหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด บอกว่า ต้องขอ

ชื่นชมนักศึกษากลุ่มนี้ที่คิดทำาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ 

ซ่ึงนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังเกิดประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบึงด้วย 
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“ผมมองว่าเรือท่ีนักศึกษาทำาขึ้นเป็นเรือต้นแบบของการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ ซึ่งปัจจุบันเรือท่องเท่ียวขนาดใหญ่ท่ีแล่นเข้าไปในบึงบางครั้ง 

แล่นผ่านพันธุ์ไม้น้ำาซึ่งเป็นแหล่งหากินของนกหลายชนิด นอกจากจะ 

ส่งเสียงรบกวนสัตว์ชนิดต่างๆ แล้วใบพัดขนาดใหญ่ก็ยังทำาให้พืชเสียหาย 

ถ้าเราสามารถเปลีย่นมาใชเ้รอืพลงังานแสงอาทติย์ได้จริงๆ กจ็ะสง่ผลดต่ีอ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบึงบอระเพ็ดได้ในระยะยาว” 

ต่อจากน้ีถึงแม้ว่าโครงงานของนักศึกษากลุ่มน้ีจะจบลงแล้ว แต่ทาง 

อุทยานฯ จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพ่ือ “ต่อยอด” 

ให้เรือลำาน้ีสร้างได้สำาเร็จจนสามารถ 

จดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินของชุมชนใน 

อุทยานฯ แห่งน้ี และจะประชาสัมพันธ์

กระตุ้นให้เยาวชนและชาวบ้านโดยรอบ 

หรือลูกหลานเจ้าหน้าท่ีมารว่มเรยีนรูเ้พือ่

นำาไปสานต่อในอาชีพของตน และจะ

ชักชวนหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมมือเพื่อ

ทำาให้เรือนี้ใช้ได้จริงในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

โดยเป้าหมายสูงสุดของเราคือการผลักดันให้

โครงงานน้ีกระจายไปสู่พ้ืนท่ีการท่องเท่ียว

ทางน้ำาอื่นๆ ของประเทศต่อไป

ท�งอุทย�นฯ จะร่วมมือ
กับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
นครสวรรค์ เพื่อ “ต่อยอด” 
ให้เรือลำ�นี้สร้�งได้สำ�เร็จ
จนส�ม�รถจดสิทธิบัตร
เป็นทรัพย์สินของชุมชน
และจะประช�สัมพันธ์
กระตุ้นให้เย�วชนและ
ช�วบ้�นโดยรอบม�ร่วม
เรียนรู้เพื่อนำ�ไปส�นต่อ
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เรียนรู้วิช�ชุมชนจ�กก�รปฏิบัติจริง		
นายถิรายุ ป่ินทอง อาจารย์ที่ปรึกษาเล่าว่า ตอนแรกรู้สึกกังวลมาก เพราะ

นักศกึษาไมเ่คยทำางานกบัชมุชนมากอ่น มหาวทิยาลยักไ็มเ่คยสอนวชิาชมุชน แต่

เห็นความมุ่งมั่นของทั้ง 4 คนก็เบาใจและทึ่งในตัวลูกศิษย์ ไม่คิดว่าจะมาไกลถึง

ขนาดนี้ ทุกอย่างก็เพราะพวกเขาทำาทุกย่างเต็มที่และตั้งใจ

“จากห้องเรียนวิศวกรรมพลังงานที่จุดประกายให้นักศึกษาออกไปค้นหาวิธีนำา

พลงังานทดแทนไปสร้างประโยชนแ์กช่มุชน วนันีพ้วกเขาทำาสำาเรจ็แลว้ในระดบัหนึง่ 

ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลแต่ก็ถือว่าเป็นการฝึกภาคปฏิบัติจาก 

วชิาเรยีนไดอ้ยา่งสมบูรณแ์บบ ผมเปน็ทีป่รกึษาทีห่า่งไกลมาก 

ผมจะไม่เข้าไปบอกว่าเขาต้องทำาอะไร ปล่อยให้คิดเองทำาเอง 

แต่ถ้าติดขัดจริงๆ เราถึงให้คำาแนะนำา”

อาจารย์ถิรายุบอกว่า เขารู้สึกชื่นชมนักศึกษาทั้ง 4 คนที่มี

ความสามัคคีกันมาก เป็นกลุ่มที่ให้ความหมายของการทำางาน 

เป็นทีมไว้ชัดเจน การจัดสรรหน้าที่ของแต่ละคนก็ลงตัว ทุกคนได้

ทำาในสิ่งท่ีตัวเองถนัด ปัญหาเลยมีน้อย การที่นักศึกษามาร่วม 

โครงงานน้ีทำาให้พวกเขาได้ฝึกทักษะชีวิตหลายอย่าง คนที่เห็นชัด

ที่สุดว่าเปล่ียนไปคือโสภณ จากคนท่ีมีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร  

ย่ิงถ้าต้องออกมานำาเสนอต่อหน้าคนมากๆ ยิ่งตะกุกตะกัก 

ไปกันใหญ่ แต่ทุกวันนี้เห็นได้ชัดว่าเขาเปลี่ยนไป กล้าพูดด้วย

ความม่ันใจ และนำาเสนอได้ดีมาก ถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่เรา

มองว่าเขาเกิดความสำาเร็จขึ้นมาระดบัหนึ่งแลว้

รู้สึกชื่นชมนักศึกษ�ทั้ง 4 คนที่มีคว�มส�มัคคีกันม�ก 
เป็นกลุ่มที่ให้คว�มหม�ยของก�รทำ�ง�นเป็นทีมไว้ชัดเจน  
ก�รจัดสรรหน้�ที่ของแต่ละคนก็ลงตัว ทุกคนได้ทำ�ในสิ่ง
ที่ตัวเองถนัด ปัญห�เลยมีน้อย ก�รที่นักศึกษ�ม�ร่วม
โครงง�นนี้ทำ�ให้พวกเข�ได้ฝึกทักษะชีวิตหล�ยอย่�ง
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โครงงานชิ้น ยอ ไย
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วีระพันธ์ อะนันชัย

หัวหน้าโครงงาน   นางสาววัชราภรณ์ หมอกเมือง 

คณะทำางาน นางสาวณัฏฐธิดา วงศ์จิรทีปต์

 นางสาวกัญญาณี อภิวงศ์

 นางสาวฐิติกัญญ์ คันธะ

 นางสาวมณีนุสรณ์ ยศปัญญา

 นายกิติพงษ์ ทอนทะษร

 นางสาวมุจลินท์ พรหมสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น

ชิ้น	ยอ	ไย
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ใครจะคิดว่า “หมูยอ” กับ “ลำาไย” จะกลายมาเป็นส่วนผสม
กันได้อย่างลงตัว...

จาก “โจทย์” บนฐานคิดท่ีต้องการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บ้านก่ิวแลน้อย ตำาบลบ้านแม อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้

กลายเป็น “ฐานการเรียนรู้” แห่งใหม่ให้นักศึกษาในโครงการ “กล้าใหม่...

ใฝ่รู”้ ไดเ้รยีนรูก้ารทำางานจากการลงมอืปฏบิติัจรงิ จนทำาใหห้มยูอและลำาไย

กลายเป็น “สินค้า” ติดตลาดได้ในท่ีสุดภายใต้โครงงานท่ีมีช่ือว่า “ช้ิน ยอ ไย”

“สนุ้ก” วัชราภรณ์ หมอกเมือง นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ฟาร์อีสเทอรน์ เลา่ถงึแนวคดิในการทำาโครงงานชิน้ ยอ ไย วา่ เร่ิมจากการท่ีเธอ

ไปรอพบอาจารย์วีระพันธ์ อะนันชัย หัวหน้าภาควิชาการตลาด และเหน็เอกสาร

โครงการ “กลา้ใหม.่..ใฝรู้่” วางอยู่บนโต๊ะ จึงหยิบอ่านและเกิดความสนใจ เพราะ

หากผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 20 ทีม จะได้รับงบประมาณมาทำาโครงงาน 

ประกอบกับรุ่นพี่ปีก่อนเคยทำาโครงงานรวมพลคนหัวข้ีเลื่อย ประดิษฐ์กระถาง

ปลูกดอกไม้จากเศษขี้เลื่อยมาแล้ว จึงอยากลองทำาดูบ้าง 

เม่ือได้คุยกับอาจารย์วีระพันธ์จึงขอให้ท่านเป็นที่ปรึกษา แม้ยังไม่รู้ว่า 

จะทำาเรื่องอะไร พร้อมทั้งชวน “ลูกจ๋า” ณัฏฐธิดา วงศ์จิรทีปต์ มาร่วมด้วย 

อาจารย์เลยส่งมาลงพื้นที่บ้านกิ่วแลน้อย  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจารย์เคยเข้ามาเป็น

วทิยากรให้ความรูเ้รือ่งการตลาดไมแ้กะสลกัแกช่าวบา้นในชว่งกอ่นหนา้นี ้ และ

มีโอกาสได้พูดคุยกับ “ป้าลัย” ศรีลัย เตชรังษ์ ประธานกลุ่มหัตถกรรมไม้ 

แกะสลักบ้านกิ่วแลน้อย 
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ชิ้น	ยอ	ไย...ส่วนผสมที่ลงตัว		
บา้นก่ิวแลน้อย ตำาบลบ้านแม อำาเภอสนัปา่ตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่เปน็ชมุชน

ไม้แกะสลัก ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาร่วม 60 ปี จนได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน

หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว หรือหมู่บ้านต้นแบบ OTOP ในปี 2548 โดยภูมิปัญญา

แกะสลักของหมู่บ้านกิ่วแลน้อย มีทั้งหมด 3 แขนง คือ การแกะสลักช้าง แกะสลัก 

แผ่นไม้ลายไทย-วิถีชีวิตชนบท และแกะสลักภาพพุทธประวัติหรือวรรณคดีต่างๆ  

แตใ่นชว่ง 4-5 ปทีีผ่า่นมา การสัง่ซือ้ไมแ้กะสลกัลดลง เนือ่งจากการออกแบบยังไมเ่ป็น

ที่ต้องการของตลาด และยังเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่มีความคงทน ซื้อแล้วสามารถใช้

งานได้นานหลายสิบปี 

“นอกจากไม้แกะสลักแล้ว ป้าลัยกับชาวบ้านยังทำาหมูยอเป็นอาชีพเสริมด้วย  

ในภาวะทีต่ลาดไม้แกะสลกัซบเซาจนไม่สามารถกระจายงานใหส้มาชิกได ้ปา้ลยัในฐานะ

หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเคยไปออกร้านจำาหน่ายสินค้าตามสถานที่สำาคัญต่างๆ  

หลายครั้ง ได้พบเห็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่ทำาจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายเกิดข้ึนมากมาย 

เช่น ลูกชิ้นข้าวโพด หมูยอเห็ดหอม จึงเกิดความคิดอยากยกระดับอาชีพเสริมให้

เป็นอาชีพหลัก ทำาหมูยอสูตรใหม่ที่แตกต่างจากเจ้าอื่นๆ เพ่ือเสริมรายได้ให้แก่

ครอบครัวของตนเองและสมาชิก” สนุ้กอธิบาย

เธอและลูกจ๋าได้แนะนำาให้ป้าลัยทดลองทำาหมูยอลำาไย หรือหมูยอมะพร้าว  

แต่เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนท้องถิ่นแล้วเห็นว่าภายในบริเวณบ้านแต่ละหลังมีต้นลำาไยที่

ให้ผลผลิตอยู่แล้ว ซ้ำาสมาชิกบางรายยังมีสวนลำาไยด้วย จึงน่าจะมีปริมาณลำาไยเพียงพอ 

ท่ีจะนำามาเป็นวัตถดุบิผสมหมูยอได้ตลอดทัง้ปี ถงึจะไมอ่ยูใ่นช่วงฤดกูาลกส็ามารถเกบ็

แช่เย็นไว้ได้ โดยที่รสชาติและความหวานยังคงเหมือนเดิม

ข้อมูลที่ได้ทำาให้พวกเธอมีความมั่นใจและกระตือรือร้นยิ่งขึ้น ประกอบกับเพื่อน

คนหนึ่งในสาขาบริหารการตลาดมีภูมิลำาเนาอยู่ที่บ้านกิ่วแลน้อย พวกเธอจึงตัดสินใจ

เลือกพ้ืนท่ีน้ีทันที และกลับไปชักชวนเพ่ือนอีก 5 คน เข้าร่วมทีม โดยมีอาจารย์วีระพันธ์ 

เปน็ท่ีปรกึษา แตพ่อเขียนโครงงานสง่ไปสมคัรแลว้ เพือ่นทีเ่ปน็ชาวบา้นกิว่แลนอ้ย 

กลับลาออกจากมหาวิทยาลัย ส่งผลให้พวกเธอต้องเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นย่ิงข้ึน 

เพื่อให้รู้สึกอุ่นใจในการลงพื้นที่ และทำาให้งานบรรลุเป้าหมาย

หากด้วยความด้อยประสบการณ์ ไม่เคยทำาโครงงานมาก่อน จึงกำาหนดวัตถุประสงค์

เพือ่ลดปรมิาณลำาไยตกเกรด ซึง่เป็นลำาไยท่ีไม่ไดค้ณุภาพหรอืมขีนาดเลก็ กระทัง่ไปเขา้

ค่ายการเรยีนรูเ้รือ่ง “การทำางานกบัชมุชน” และ “การจดัการโครงงานสูเ่ป้าหมาย” 

จงึรูว้า่วตัถปุระสงค์โครงงานไมส่ามารถตอบโจทย์ได ้เชน่ ถา้ไมใ่ชฤ่ดลูำาไยจะลดปริมาณ

ลำาไยตกเกรดได้อย่างไร หรือหากในฤดูกาลที่ต้องการลดปริมาณจริง ทำาไมไม่นำาลำาไย

ไปทำาผลิตภัณฑ์อื่นด้วย เช่น น้ำาลำาไย เป็นต้น พอกลับจากค่าย วัตถุประสงค์จึงถูก 

เปลี่ยนใหม่เป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านกิ่วแลน้อย

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

66



กว่�จะเป็นหมูยอลำ�ไยรสอร่อย		
แม้ป้าลัยและชาวบ้านจะมีประสบการณ์ในการ 

ทำาหมูยอมาก่อนแล้ว แต่เม่ือต้องผสมลำาไยเข้าไปด้วย 

ก็ต้องลองผิดลองถูกร่วมกับกลุ่มนักศึกษาหลายคร้ัง  

ในการปรับสูตรให้เหมาะสม เพื่อให้เนื้อหมูยอแน่น 

รสชาติดี ถูกปากผู้บริโภค และที่สำาคัญคือต้องมีกลิ่น

หอมของลำาไย  

“แซนดี้” กัญญาณี อภิวงค์ เล่าว่า รอบแรก 

ทำาเหมือนหมูยอสูตรปกติที่ชาวบ้านเคยทำา มีส่วนผสม

ของเกลือ น้ำาตาล ผงฟู พริกไทย กระเทียม น้ำาแข็ง และ

เครื่องปรุงรส แล้วใส่ลำาไยสดลงไปคลุกเคล้า ปรากฏว่า

เมื่อผ่านกระบวนการออกมาเป็นหมูยอ มีสภาพเละ 

เพราะน้ำาลำาไยออกมามากเกินไป รอบที่ 2 จึงปรับลด

ปริมาณน้ำาแข็งท่ีทำาให้หมูยอฟู และป้องกันไม่ให้หมูยอเละ 

กพ็บวา่ลำาไยถกูบดละเอยีดเกินไป จนมองไมเ่หน็เน้ือ

ลำาไย อีกทั้งยังมีรสชาติหวานมาก

รอบที ่3 ทำาพรอ้มกนั 3 แบบ คือ แบบแรกใช้ลำาไย

อบแห้งเป็นส่วนผสม แบบที่ 2 ใช้ลำาไยสีทอง และ 

แบบสุดท้ายใช้ลำาไยสด ในอัตราส่วนหมู 3 กิโลกรัมต่อ

ลำาไยครึ่งกิโลกรัม ผลที่ได้รสชาติยังคงหวานอยู่ ในขณะ

เดยีวกนัลำาไยอบแหง้กับลำาไยสทีอง กไ็มไ่ดรั้บความนยิม

จากชาวบ้านที่ชิม ด้วยเหตุผลคือลำาไยอบแห้งสีไม่สวย 

สว่นลำาไยสทีองมต้ีนทนุสงู ลำาไยสดจงึเปน็ทางเลอืกที่

ดีที่สุด

รอบท่ี 4 ลดปริมาณลำาไยลง ช่วยลดความหวานได้ 

แต่เนื้อหมูยอยังคงเละอยู่ ในรอบที่ 5 จึงใส่แป้งเพิ่ม

เข้าไป เน้ือหมยูอจึงมีความแน่น และเหนียวนุ่มพอดี 

ทั้งนี้ในการทดลองแต่ละสูตร จะผลิตปริมาณ

ต้ังแต่ 3-10 กิโลกรมั แลว้ใหช้าวบา้นชว่ยกนัชมิ ชว่ย

ติชมรสชาติ ลกัษณะของเน้ือหมยูอ ซ่ึงพอทดลองถงึ

รอบที่ 5 คนชิมในตลาดบางรายที่เป็นคนทำาอาหาร

หรอืขายอาหาร ขายกบัขา้ว ขายเนือ้ หรอืแม้กระทัง่

คนขายผัก ต่างติดใจและพากันสอบถามว่าอยากนำา

มาฝากขายไหม 

ในรอบที ่6 ผลติตามสตูรทีล่งตวั จากนัน้จงึทดลอง

วางขาย 7 แห่งๆ ละ 12 ก้อน ในราคา 100 บาท โดย

กำาหนดราคาขายก้อนละ 10 บาท คนขายก็จะได้กำาไร 

20 บาท 
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สำาหรับต้นทุนการผลิตนั้น แซนดี้เล่าว่า คิดค่าวัตถุดิบทุกอย่าง รวมค่าน้ำา ค่าไฟ 

ค่าแรงคนผลิต และค่าเสื่อมอุปกรณ์แล้ว ตกก้อนละ 6 บาท เมื่อนำาไปวางขายหมูยอ

ลำาไยนี้จะมีอายุประมาณ 2 สัปดาห์ ขณะที่ในความเป็นจริงขายหมดวันต่อวัน หรือ

ขายหมดภายใน 2 วัน เนื่องจากมีจุดเด่นคือเป็นหมูยอใส่ลำาไย ที่ไม่เคยมีใคร 

ทำามาก่อน 

ใช้	“คว�มรู้”	ขย�ยฐ�นก�รตล�ด		
ลูกจ๋าเล่าว่า ผลตอบรับด้านการตลาดที่ดี ทำาให้พวกเธอมีกำาลังใจ และดีใจมาก

ที่โครงงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งต่อไปจะเร่งปรับปรุงแพ็คเกจให้คงที่ เช่น ห่อใบตองแล้ว

มดัดว้ยเชอืกกลว้ย เพราะกอ่นหนา้นีช้าวบ้านใชว้สัดตุามความสะดวก บางคร้ังหอ่ดว้ย

ใบตองแห้งแล้วมัดเส้นตอก แต่บางครั้งใช้เชือกฟางมัด นอกจากนี้ยังต้องมีโลโก้สินค้า 

บอกสถานที่ผลิต แล้วขยายตลาดให้มากขึ้น โดยใช้ความรู้ท่ีเรียนมาหาตลาดใหม่ 

หรือตลาดประจำา ควบคู่ไปกับการดูแลตลาดเดิมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีอยู่แล้ว 

คือ โรงเรียนกิ่วแลน้อย โรงพยาบาลสะเมิง และตามงานบุญต่างๆ

ที่ผ่านมาได้นำาผลิตภัณฑ์ไปออกร้านในงานสตรอเบอรี่ของดีอำาเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีผลตอบรับที่ดี ถือเป็นการเปิดตัวอีกทางหนึ่ง และยัง

ขยายตลาดไปยังร้านค้าอีก 24 แห่ง ในตลาดวโรรสและตลาดใหญ่ๆ ของเมือง

เชียงใหม่ ทำาให้ต้องเพิ่มกำาลังผลิตมากขึ้นและสม่ำาเสมอ น่ันคือจากเดิมมียอด

จำาหน่ายเพียง 40 กิโลกรัมต่อเดือน ขณะนี้ต้องผลิตถึง 264 กิโลกรัมต่อเดือน ส่ง

ผลให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

“ไมเ่พยีงแคเ่ดนิหนา้บกุตลาดโดยตรง ทมียังทำาประชาสมัพนัธด์า้นการตลาดผา่น 

Facebook และ Social media รวมทั้งมีการออกร้านต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น 

ถนนคนเดิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างแพร่หลายมากขึ้น” ลูกจ๋ากล่าว

เรียนรู้จ�กชิ้น	ยอ	ไย		
ผลสำาเรจ็ของโครงงานไม่ไดอ้ยูท่ีก่ารเพ่ิมรายไดใ้ห้คนในชุมชนและสรา้งมลูค่าเพิม่

ให้กับลำาไยสินค้าประจำาถิ่นเท่านั้น แต่ที่สำาคัญที่สุดคือ “กระบวนการเรียนรู้” ที่เหล่า

นักศึกษาทั้ง 7 คนได้เรียนรู้จากการทำาโครงงานนี้ โดยสนุ้กสะท้อนว่า เธอรู้สึกได้ว่า

ตนเองเกิดความเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะเรือ่งเวลา เมือ่กอ่นจะทุม่เวลาใหก้บัการเรียน

เพียงอย่างเดียว ไม่เที่ยว ไม่ทำากิจกรรมอะไรเลย เป็นคนพูดไม่เก่ง ขาดความมั่นใจใน

ตวัเอง พอมาลงชมุชนกท็ำาใหเ้ธอได้เรยีนรูม้ากข้ึน มปีระสบการณ์จรงิ รูจ้กัยดืหยุ่น

ในการทำางานกบัคนอ่ืน และเรยีนรูก้ารวางแผนงาน มพีฒันาการในการพดูคยุกบั

คนในชุมชน กล้านำาเสนอความคิด ซึ่งเคยได้ยินมาว่าการจะเป็นนักการตลาดที่ดี 

ต้องบริหารเวลาเป็น ไม่ใช่จมปลักอยู่กับหนังสือเท่านั้น จึงคิดว่าการทำางานเป็น 
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ไม่เพียงแค่เดินหน้�บุกตล�ดโดยตรง 
ทีมยังทำ�ประช�สัมพันธ์ด้�นก�รตล�ด
ผ่�น Facebook และ Social media
รวมทั้งมีก�รออกร้�นต่�งๆ  
ต�มคว�มเหม�ะสม

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

69



บริหารเวลาเป็น และการมีความมั่นใจในตัวเอง จะช่วยให้เธอก้าวไปข้างหน้าได้

อย่างมั่นคงมากขึ้น

ส่วนลูกจ๋าบอกว่า ปกติเธอทำางานออกพ้ืนท่ี พาคณะไปช่วยงานบำาเพ็ญประโยชน์

ต่างๆ เพราะเป็นประธานชมรมบำาเพ็ญประโยชน์ด้วย แต่เมื่อมาร่วมทำาโครงงานนี้

ทำาใหเ้ธอไดป้ระสบการณเ์พิม่มากขึน้ ไดเ้รยีนรูก้ารทำางานเปน็ทมี รูจ้กัการต้ังคำาถาม 

ตั้งสมมติฐาน ไม่ใช่ลุยงานโดยไม่มีแผน รวมท้ังได้ทำางานร่วมกับคนในชุมชน  

ซ่ึงเคยคิดว่าเหมือนกับการท่ีเราไปช่วยบำาเพ็ญประโยชน์ แต่จริงๆ แล้วต่างกันมาก  

โครงงานนีต้้องติดตอ่สัมพนัธก์นัอยา่งใกล้ชดิ การลงพืน้ทีแ่ต่ละครัง้ไมจ่ำาเปน็ต้อง

ผลิตหมูยอทุกครั้ง อาจแค่มาพูดคุยแลกเปล่ียนกับป้าลัยและชาวบ้าน เคยอยู่ 

พดูคยุกนัอยา่งติดพนัไปจนถงึ 4 ทุ่มเศษกมี็ ทำาใหไ้ดใ้จกนั สว่นเพือ่นรว่มทมีกต็อ้ง

ยดืหยุน่ บางครัง้เราวา่ง เพือ่นไมว่า่ง หากเปน็สมยักอ่นจะโวยวายอย่างเดยีว ซึง่ไมก่อ่

ให้เกิดประโยชน์อะไร งานก็ไม่เสร็จ ต้องรู้จักใจเย็น เสียสละ พูดคุยและช่วยเหลือกัน

มากขึ้น เพราะความพร้อมแต่ละคนไม่เท่ากัน 

สำาหรับแซนดี้เธอบอกว่า ด้วยความเป็นคนชอบทำากิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ  

ออกค่ายอาสา ทำากิจกรรมมหาวิทยาลัยมาตลอด นิสัยจึงเข้ากับคนอื่นได้ง่าย และยัง

เป็นแกนนำาเยาวชนเครือข่ายต้านโลกร้อนมาต้ังแต่สมัยเรียน ม.3 เมื่อถูกชักชวนจึง

สนใจเข้าร่วมทันที โดยเธอให้คำานิยามกับตัวเองว่า “เป็นคนขี้เกียจเรียน มีเรื่องที่จะใช้

เป็นข้ออ้างโดดเรียนได้ต้องทำาทันที หากพอทำาโครงงานนี้ กลับได้อะไรมากกว่าที่คิด 

รู้จักการทำางานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา ที่บางครั้งแม้จะวางแผนมาล่วงหน้าแล้ว 

แตพ่อถงึเวลาปฏบิติัจรงิกลบันำามาใชไ้มไ่ด ้ตอ้งยดืหยุน่ใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์และ

ยังทำาให้เกิดพัฒนาการหลายๆ ด้าน เช่น การจัดการกับความเครียด เมื่อเจอปัญหา 

ต้องรู้จักวิธีสร้างความผ่อนคลายให้ตนเองอย่างถูกวิธี เปิดเพลงฟังแทนการกินขนมที่

บอ่นทำาลายสขุภาพ รวมไปถงึมกีารจดัระเบยีบในตัวเอง ไมผ่ลดัวันประกนัพรุง่ ต้ังใจ

ทำางานและเรียนหนังสือดีขึ้น”

ก�รทำ�ง�นกับคนในชุมชน ซึ่งเคยคิดว่�
เหมือนกับก�รไปช่วยบำ�เพ็ญประโยชน์ 
แต่จริงๆ แล้วต่�งกันม�ก โครงง�นนี้
ต้องติดต่อสัมพันธ์กันอย่�งใกล้ชิด 
ก�รลงพื้นที่แต่ละครั้งไม่จำ�เป็นต้อง
ผลิตหมูยอทุกครั้ง อ�จแค่ม�พูดคุย
แลกเปลี่ยนกับป้�ลัยและช�วบ้�น 
เคยอยู่พูดคุยกันอย่�งติดพันไปจนถึง 
4 ทุ่มก็มี ทำ�ให้ได้ใจกัน
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ตั้งเป้�หม�ยก้�วไปให้ถึง	4	ด�ว		
ปา้ลยัเลา่ถงึความไวว้างใจในการรว่มงานกับกลุม่

นักศึกษาว่า ช่วงแรกอาจารย์วีระพันธ์มาเป็นวิทยากร

แนะนำาตลาดไม้แกะสลักก่อน จึงเข้าไปปรึกษาเร่ืองหมูยอ 

คล้อยหลังเพียงสัปดาห์เดียวอาจารย์ก็โทรมาถามว่า 

ยงัอยากทำาผลติภณัฑห์มยูอทีแ่ปลกใหม่ในท้องตลาดอยู่

หรือไม่ ป้าก็ยืนยันว่าอยากทำา ถัดมาแค่ 2 วัน อาจารย์

กส็ง่สนุ้กกบัลกูจา๋เขา้มาพูดคุยด้วย มองเห็นไดชั้ดวา่เดก็

ทั้งคู่มีความมุ่งมั่นอยากทำาโครงงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนมาก เลยพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่

“ตั้งแต่ช่วงเก็บข้อมูล ทดลองผลิต เรื่อยมาจนถึง

หาตลาด นักศึกษาทุกคนก็ผลัดกันเข้ามาท่ีบ้านวันเว้นวัน 

ช่วยกันทุกอย่าง ทั้งหาข้อมูล คิดสูตร ลองผิดลองถูก 

วางแผนการตลาด บางครั้งต้องอยู่ถึงกลางคืน เพราะ

กลุม่วสิาหกจิชมุชนหมยูอลำาไยเชยีงใหม ่ซึง่สมาชกิเป็น

คนในครอบครัวเดียวกับกลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลัก 

บา้นกิว่แลนอ้ย สว่นใหญม่งีานประจำาทำาในชว่งกลางวนั 

และในการผลิตหมูยอแต่ละครั้งใช้แรงงานหลักเป็น 

ผู้หญิงถึง 12 คน ต้องนัดช่วงเย็นหรือกลางคืนเป็นหลัก 

ประจวบเหมาะกับนักศึกษาเองก็มักจะติดเรียนช่วง 

กลางวัน” ป้าลัยบอกเล่าการทำางาน

ส่ิงท่ีน่ายินดีคือ ก่อนท่ีนักศึกษาจะเข้ามา ทางกลุ่ม

ผลิตหมูยอพริกไทยขายได้สัปดาห์ละ 6-8 กิโลกรัม 

พอทำาผลติภณัฑ์ใหมห่มยูอลำาไย ขายดีมาก ต้องเพิม่

กำาลังการผลิตแทบทุกวัน สัปดาห์หนึ่งอาจเว้นเพียง 

1 วัน และปริมาณการผลิตครั้งละ 10 กิโลกรัม แต่

ทั้งนี้ต้ังเป้าไว้ในใจว่าอยากทำาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

มาตรฐาน OTOP ระดับ 4 ดาว จะได้นำาไปขายหรือ

ออกงานที่เมืองทองธานี และขึ้นห้างสรรพสินค้าได้
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เติมทักษะลงชุมชน...เสริมประสบก�รณ์สู่
โลกกว้�ง		

อาจารย์วีระพันธ์ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวถึงโครงงาน

ชิ้น ยอ ไย ว่าเป็น “สื่อ” ที่ช่วยให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการ

ทำางานกับชุมชน เพราะทุกคนในทีมไม่เคยลงชุมชนมาก่อน ช่วงแรก

จึงเกิดปัญหา เช่น คุยกับป้าลัยและชาวบ้านไม่รู้เรื่อง หรือนัด 

กับกลุ่มแล้วแต่พอถึงเวลาไม่มีคนมาตามนัด เมื่อนักศึกษามาขอ

คำาปรกึษา เรากต้็องต้ังคำาถามย้อนกลบัวา่ทำาไมคยุไมรู่เ้รือ่ง เราใช้

ศพัทว์ชิาการ หรอืศพัท์วยัรุน่สมยัใหมไ่ปคยุกบัเขาหรอืไม ่พดูเรว็

เกนิไปไหม ควรปรบัเปลีย่นวธิกีารพดูใหช้า้ลงและกระชบั ชดัเจนย่ิงข้ึน  ให้พดูคยุอย่าง

เปน็กนัเอง เหมอืนลกูหลานคยุกับคนในครอบครัว สว่นการนดัหมายให้มองท่ีชาวบ้าน

เป็นหลักว่าสะดวกในช่วงที่เรานัดหรือไม่ อาจเป็นช่วงที่เขายังทำางานอยู่ แต่เราว่าง  

ดังนั้นควรดูเวลาที่ตรงกัน

และเนื่องจากการรวมกลุ่มของนักศึกษาครั้งนี้ มาจากต่างสาขา ต่างภาควิชากัน 

ทำาใหมี้ปัญหาเรือ่งเวลา การนดัลงชมุชนจึงทำาไดย้าก กอ็าจจะมกีารต่อวา่กันบา้ง แต่

ระยะหลังสังเกตได้ว่านักศึกษามีการปรับตัว ปรับวิธีการทำางานให้สอดคล้องกับ

เวลาที่ไม่ตรงกัน มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน เมื่อใครมีเวลาว่างก็จะ

ลงชุมชนด้วยความสบายใจกว่าเดิม

ส่วนพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนเกิดขึ้นหลังจากนักศึกษา

ผา่นการเขา้คา่ยการเรยีนรูเ้รือ่ง “การทำางานกบัชมุชน” และ “การจดัการโครงงาน

สู่เป้าหมาย” นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักวางแผนก่อนลงพื้นที่ว่าจะ

ไปทำาอะไร ต้องการอะไร กลับมาแล้วก็มีการประเมินว่า ได้ตามที่ต้องการหรือไม่ 

แตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่คิดจะลงพื้นที่ก็ลงทันที โดยไม่รู้ว่าจะลงไปทำาอะไร ขอให้ได้

เข้าไปก่อน แล้วค่อยคิดทีหลัง งานที่ทำาในช่วงนั้นจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

“ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ ลูกจ๋าที่ตอนนี้วางแผนงานได้ค่อนข้างเป็นระบบ  

ทั้งของตัวเองและของเพื่อนว่า แต่ละคนต้องทำาอะไร อย่างไร ในช่วงไหน ทำาให้งาน

เดินหน้าอย่างถูกทิศทางยิ่งขึ้น ส่วนสนุ้กก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าพูดกล้า

แสดงออกในสิ่งที่คิด ไม่เงียบขรึม และทำาเฉพาะกิจกรรมทางวิชาการอย่างที่ผ่านมา”
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โครงงานซัง ซัง ลดโลกร้อน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมศักดิ์ กันถาด

หัวหน้าโครงงาน   นายกิตติพัฒน์ เกตุศิริ

คณะทำางาน นายกิตติพงษ์ แตงอ่อน

 นางสาวอุษาวดี ภูดวงดาษ

 นายอายุวัต เหมือนโต

 นางสาวสุกัญญา กลิ่นกุหลาบ

 นางสาวสุทธิดา ขึมจันทร์

 นางสาวบุษพัตร์ พูหลำา

 นายวัชรพล ภาคอินทรีย์

 นางสาวรุ่งนภา สวนดอน

 นางสาวลลิตา เกียรติสมาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ

ซังซัง
ลดโลกร้อน
พลิกประโยชน์

สู่ชุมชน
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ปี 2557 มลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผา ทำาให้
จงัหวดัแพรถ่กูประกาศเป็นเขตทีม่ฝีุน่ละอองขนาดเลก็กวา่ 
10 ไมครอน (PM.10) เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร ่เฉลมิพระเกยีรต ิกลุม่หนึง่มองเหน็

ว่าเปลือกและซังข้าวโพดคือต้นตอหลักที่มีการเผามากที่สุด และชุมชน 

หลังมหาวิทยาลัยก็เผาเปลือกและซังข้าวโพดกันเป็นจำานวนมาก เพราะ 

ชาวบ้านจะนำาข้าวโพดมาท่ีลานโม่เพื่อแยกเมล็ดข้าวโพดไปทำาอาหารสัตว์ 

ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ 90 เปอร์เซ็นต์ คือเปลือกและซังข้าวโพดที่ถูกกอง

ทิ้งไว้้ จึงคิดหาวิธีที่จะทำาให้ชาวบ้านลดการเผาลง

สร้�งท�งเลือกเพื่อลดเปลือกและซังข้�วโพด		
“โตโต”้ กติตพิฒัน ์เกตศุริ ินกัศกึษาชัน้ปทีี ่2 สาขาพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

บอกว่า เพื่อให้การแก้ปัญหาครบวงจรจึงชักชวนเพื่อนๆ พี่ๆ จากหลายสาขา

ให้เข้ามาทำาโครงงานร่วมกัน เช่น สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาเกษตร 

ป่าไม้ สาขาบัญช ีเปน็ตน้ โดยบางคนเคยผา่นประสบการณช์ว่ยรุน่พีใ่นปกีอ่นๆ 

ทำาโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” มาแล้ว โดยมี “พ่ีผาด” อาจารย์สมศักด์ิ กันถาด 

หวัหนา้หนว่ยประชาสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยัแมโ่จ้-แพร ่เฉลมิพระเกยีรติ 

เป็นที่ปรึกษา

เมื่อทีมงานลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลชุมชน กลับ

พบวา่ชาวบ้านไมไ่ดม้องสิง่ทีเ่กดิขึน้วา่เปน็ปญัหา แม้จะมกีองเปลอืกและ

ซังข้าวโพดมากแค่ไหนก็เผาทำาลายได้ ไม่มีใครตระหนักว่าส่ิงเหล่านี้คือ 
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ต้นเหตุของปัญหาหมอกควันและปัญหาโลกร้อน จึงประสานไปที่ อบต.แม่ทราย 

อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จัดประชุมให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับชาวบ้าน

ถึงความสำาคัญของปัญหาที่เกิดจากการเผา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงงานซังซัง  

ลดโลกร้อน ให้เป็นท่ีรู้จัก โดยเชิญหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม เช่น อบต.แม่ทราย 

เกษตรอำาเภอ นายอำาเภอ เป็นต้น

ขณะเดียวกันทราบว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัย คือ ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร 

ซ่ึงเคยทำาสูตรปุ๋ยหมักจากเปลือกและซังข้าวโพด ชื่อว่า วิศวกรรมแม่โจ้ 1 จึงเข้าไป 

คุยกับอาจารย์ แล้วพาชาวบ้าน 22 คน ทีมนักศึกษา 10 คน ไปดูงานปุ๋ยหมักแบบ 

ไม่กลับกอง ตามสตูรวศิวกรรมแมโ่จ ้1 ทีม่หาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม ่และชมุชน

คนอินทรีย์ บ้านบ่อสร้าง ตำาบลต้นเปา อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถ

ทำาครั้งละมากๆ ได้ เนื่องจากไม่ต้องพลิกกลับกอง แต่ใช้ไม้เจาะเสียบเข้าไปในกอง  

แล้วรดน้ำาให้น้ำาซึมเข้าไปอย่างทั่วถึงทุกๆ 10 วัน 

หากเม่ือคำานวณปริมาณเปลือกและซังข้าวโพดในพ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณหมู่ 3 

ตำาบลแมท่ราย กพ็บวา่ปีหนึง่ๆ ชุมชนในหมูบ้่านนีเ้หลอืเปลอืกและซงัขา้วโพดประมาณ 

10-20 ตัน การทำาปุ๋ยหมักอย่างเดียวจึงลดเปลือกและซังข้าวโพดได้แค่ 10 เปอร์เซ็นต์

เท่านั้น ยังเหลือกองอีกมหาศาล จึงระดมความคิดหาวิธีการเพิ่ม บ้างเสนอให้นำาไป

เพาะเห็ด ทำาอาหารสตัว ์เพราะชว่งฤดแูลง้ฝูงวัวและสตัว์ในมหาวิทยาลยัจะขาดแคลน

หญ้าแห้ง เปลือกและซังข้าวโพดน่าจะเข้ามาช่วยทดแทนฟางและหญ้าแห้งในฤดูแล้งได้ 

“นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา มีการทดลองใช้เปลือกข้าวโพดคลุมโคนต้นมะขามใน

มหาวิทยาลัย พอถึงปีน้ีพบว่าติดฝักดี เพราะเปลือกข้าวโพดมีความหนา เม่ือใช้คลุมดิน 

ทำาให้หญ้าแทรกขึ้นมาไม่ได้ แต่ชาวบ้านยังมองภาพว่าเปลือกข้าวโพดกองใหญ่ที่คลุม

โคนต้นจะทำาให้เกิดความร้อนระอุ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วถ้าใช้คลุมดินเพียง 1 คืบ 

รอบรัศมี 1-2 เมตร จะเป็นผลดีกับต้นไม้มาก เพราะช่วยเก็บความชุ่มช้ืนไว้” โตโต้

อธิบาย

ร่วมมือร่วมใจ...ทำ�ให้เห็นเป็นตัวอย่�ง		
“บอยด์” กิตติพงษ์ แตงอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

กลา่วถึงข้ันตอนการทำางานหลงักลบัจากการดงูานวา่ พวกเขาระดมชาวบา้นมาชว่ยกนั

ทำาปุ๋ยหมัก โดยใช้ทั้งแรงงานคนและเครื่องจักร กองปุ๋ย 4 เมตรสามารถลดเปลือก

ข้าวโพดได้ถึง 1 ตัน เมื่อทำากองปุ๋ยหมักเสร็จแล้วต้องช่วยกันดูแลรดน้ำาด้วย ซึ่งเทียบ

กับใบไมช้นดิอืน่ทีไ่ปดงูานมา ใบขา้วโพดยุย่งา่ยกวา่ แต่มคีณุคา่ทางอาหารไมแ่ตกต่าง

กัน ผลจากน้ำาพักน้ำาแรง ยังช่วยให้ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจที่จะได้ใช้ปุ๋ยหมัก

ฝีมือตนเอง เป็นการลดปุ๋ยเคมีลงโดยปริยาย  

“แต่ละครั้งที่นัดหมายการทำางานร่วมกัน ชาวบ้านจะเช็คชื่อกันเองว่าใครมาบ้าง 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์ในภายหลังว่า ใครควรจะได้ 
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ปุ๋ยหมกักีก่โิลกรมั ทำาใหพ้วกเราไดเ้รยีนรูว้ธิจีดัการทีส่ามารถ

ลดความขัดแย้งไปด้วย” บอยด์เล่าถึงรายละเอียด

ส่วนการใช้เปลือกข้าวโพดคลุมโคนต้นไม้ ก็ต้องค่อยๆ 

ใหค้วามรู ้และปรบัเปลีย่นทศันคติกนัไป โดยเนน้ทำาให้เห็น

เป็นตัวอย่างก่อน จะได้เกิดการยอมรับ เช่น การใช้เปลือก

ขา้วโพดคลมุโคนตน้มะนาว แลว้เหยยีบให้แนน่ ชัน้ลา่งสดุรอง

ด้วยขี้วัว เพื่อไม่ให้น้ำาระเหยออกจากดิน เมื่อต้นมะนาวได้น้ำา 

ไดปุ้ย๋อย่างพอเพียงจึงงอกงามใหผ้ลผลติด ีซึง่ขณะนีม้ชีาวบ้าน

นำาไปใช้คลุมโคนต้นไม้กันบ้างแล้ว ช่วยลดปริมาณเปลือก

ข้าวโพดได้ 10.5 เปอร์เซ็นต์ และมั่นใจว่าหากชาวบ้านเข้าใจ

วิธีการใช้เปลือกข้าวโพดคลุมโคนต้นไม้ จะมีส่วนช่วยกำาจัด

เปลือกข้าวโพดได้มากกว่าวิธีการอื่นๆ นอกจากนั้นในพื้นที่นี้

มีการปลูกยาสูบอย่างกว้างขวาง สามารถใช้เปลือกข้าวโพดคลุมแปลงยาสูบแทนวัสดุ

อื่นๆ ได้ 

แลกด้วยใจ...มูลสัตว์กับเปลือกข้�วโพด		
“บีม” อุษาวดี ภูดวงดาษ นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  

บอกเล่าในส่วนของการผลิตอาหารสัตว์ว่า เธอได้รับมอบหมายจากทีมให้รับผิดชอบ

เรื่องนี้ เพราะเรียนเรื่องการผลิตสัตว์ก็ต้องผลิตอาหารให้สัตว์ด้วย เช่น เมื่อสัตว์ผอม

ควรเพิ่มสารอะไรเข้าไปบ้างในปริมาณแค่ไหน 

แต่ละครั้งที่นัดหม�ย
ก�รทำ�ง�นร่วมกัน
ช�วบ้�นจะเช็คชื่อ
กันเองว่�ใครม�บ้�ง
เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรม
ในก�รปันผลประโยชน์
ในภ�ยหลัง...ทำ�ให้
พวกเร�ได้เรียนรู้
วิธีจัดก�รที่ส�ม�รถ
ลดคว�มขัดแย้งไปด้วย
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“ไปขอสูตรจากรุ่นพี่ แล้วทดลองทำา รอบแรกใช้เปลือกข้าวโพดสดผสมถั่ว ผลคือ

ทำาได้ดี แต่เกิดเชื้อราเล็กน้อย สัตว์ยังสามารถกินได้ รอบที่ 2 ใช้เปลือกข้าวโพดแห้ง

ผสมถ่ัวและน้ำา ปรากฏว่าลืมปล่อยน้ำาท้ิงจนเน่า ต้องนำาไปเป็นปุ๋ยแทน รอบท่ี 3 จึงต้อง

ใช้เปลือกข้าวโพดแห้งผสมถั่วและน้ำาทดลองซ้ำาอีกคร้ัง จึงได้ผลดี และไม่เกิดเช้ือรา”  

บีมอธิบาย

การทำาอาหารสัตว์ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเอามูลสัตว์ที่ได้จากวัวและม้า

ในมหาวิทยาลัย ไปแลกเปลือกและซังข้าวโพดของชาวบ้าน เมื่อผสมอาหารสัตว์

ได้เองก็เป็นการลดรายจ่ายค่าอาหารสัตว์ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง ส่วนชาวบ้าน

ได้ปุ๋ยคอกไปใช้ในการหมักปุ๋ยตามสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1 เกิดความพึงพอใจร่วมกัน

ทั้ง 2 ฝ่าย และกระบวนการนี้ช่วยลดเปลือกและซังข้าวโพดได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

เพ�ะเห็ด-อัดก้อน	เสริมอ�ชีพแบบพอเพียง		
“วัต” อายุวัต เหมือนโต นักศึกษาสาขาเกษตรป่าไม้ กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจาก

วิธีการที่เพื่อนๆ เล่ามาแล้ว พวกเขายังส่งเสริมให้ชาวบ้านนำามาเพาะเห็ดฟางด้วย   

ซึ่งทั้งแกนและเปลือกข้าวโพดสามารถนำาไปทำาเชื้อเห็ดฟางได้ โดยทราบว่าโตโต้

เคยทดลองทำาจากกองปุ๋ยหมกัตอนป ี1 หลงัรดน้ำาจะมเีหด็ฟางงอกขึน้มา เพราะสปอร์

ของเห็ดเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีความร้อนชื้น ในกิจกรรมจึงให้เพาะเห็ดด้วย แม้ว่าจะ

ช่วยลดเปลือกและซังได้ไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ทำาให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมและมี 

รายได้เพิ่มจากเดิม

“การอดักอ้นจำาเปน็ต้องใชเ้คร่ืองจักรชว่ย เพ่ือให้เก็บไว้ไดน้านและเก็บง่ายย่ิงขึน้ 

นำามาใช้ทำาอาหารสัตว์ช่วงที่ขาดแคลนได้ ทั้งยังช่วยลดปริมาณของเปลือกและซัง

ข้าวโพดลงถึง 17 เปอร์เซ็นต์ แต่ทุกกิจกรรมก็ยังกำาจัดเปลือกและซังข้าวโพดได้ 

ไมถ่งึครึง่ จำาเปน็ตอ้งสมุหวัเพือ่คดิวา่สว่นทีเ่หลอืจะจดัการอยา่งไร จนได้ทางออก

ท่ีเหมาะสม คือ การไถกลบให้เป็นปุ๋ยในดิน เพ่ิมความร่วนซุยของดินได้ วิธีการน้ี

สามารถลดการเผาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทำาลายเปลือกและตอซังข้าวโพด

ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว” วัตกล่าวย้ำา  

 

ก�รทำ�อ�ห�รสัตว์ทำ�ให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเอ�มูลสัตว์ที่ได้
จ�กวัวและม้�ในมห�วิทย�ลัย ไปแลกเปลือกและซังข้�วโพด
ของช�วบ้�น เมื่อผสมอ�ห�รสัตว์ได้เองก็เป็นก�รลดร�ยจ่�ย
ค่�อ�ห�รสัตว์ให้มห�วิทย�ลัยอีกท�งหนึ่ง ส่วนช�วบ้�น
ได้ปุ๋ยคอกไปใช้ในก�รหมักปุ๋ยต�มสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1 
เกิดคว�มพึงพอใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่�ย และกระบวนก�รนี้
ช่วยลดเปลือกและซังข้�วโพดได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์
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“เรียนรู้และเตบิโต”	จ�กช�วบ�้น		
โตโต้ในฐานะหัวหน้าโครงงานบอกว่า การเป็น

หัวหน้าทีมต้องคอยประสานงานในทมี และคดิตลอด

ว่าถ้าเข้ารอบ 20 ทีม จะทำาอะไรต่อ พอประกาศผลก็

คิดอีกว่าจะเข้าหาชาวบ้านอย่างไร เป็นการทำาโครงงาน

ใหญ่คร้ังแรก แต่การเข้าค่ายการเรียนรู้ “การทำางานกับ

ชมุชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” ทำาให้

รู้จักการใช้เครื่องมือ Timeline และวิธีการโน้มน้าว

ชาวบ้าน เราเป็นเด็กเข้าไปพูด เขาก็ไม่ค่อยเชื่อถือ 

ต้องพาไปดูของจริง เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน วันไหนมี

กิจกรรมตรงกับช่วงสอบ ต้องใช้วิธีว่างปุ๊บเข้าพ้ืนท่ีป๊ับ 

ทางทีด่คีวรไปตัง้แตเ่ชา้ ถา้ไปสายจะไมเ่จอชาวบา้น 

เพราะเขาไปทำางานที่อื่นกันหมด ซึ่งพอเราเข้าใจ

ธรรมชาติของชาวบ้าน ปรับตัวเข้าหาเขา ก็จะได้

รับคำาแนะนำากลับมาว่าควรทำาอะไร หรือไม่ควรทำา

อะไร ปรบัปรงุจดุไหน ขณะเดยีวกนักร็ูว้ธิกีารทำางาน

เป็นทีม บางครั้งเกิดความคิดนอกกรอบ ก็นำามา 

ปรับใช้ร่วมกับเพื่อน หรือชาวบ้านได้ และที่คิดว่า 

เป็นความรู้ตรงๆ ก็คือได้ความรู้เรื่องเกษตรเพ่ิมข้ึน  

จากพื้นฐานเดิมที่เรียนด้านท่องเที่ยว 

บอยด์บอกว่า เขาเข้าร่วมโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” 

มา 3 ครั้งแล้ว คือ ปี 5 ปี 7 และล่าสุดปี 9 รู้ว่าต้อง

เหนื่อย แต่ก็อยากทำา อยากช่วยชุมชน เพราะนิสัย

เป็นคนชอบเข้าหาคน ชอบพูดคุยกับชาวบ้าน เรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ท่ีไหนก็รู้สึกรักที่นั่นเหมือนบ้าน  

การทำางานกบัชมุชนสงัคมต้องทำาเปน็ทีม ทำาคนเดยีว

ไมไ่ด้ แลว้ชาวบา้นจะบอกเราเองวา่ควรทำาอยา่งไร เชน่ 

เขา้ไปทำาปุย๋หมกัครัง้แรก ใช้กำาลงัคนอย่างเดยีว ชาวบา้น

ก็สะท้อนให้รู้ว่าใช้แรงคนหนักเกินไป ควรมีเครื่องจักร

เข้ามาช่วย ก็ปรับตัวในครั้งต่อไป หรือเรื่องแหล่งน้ำาที่ 

อยู่ไกล ต้องประสานเทศบาล ขอรถน้ำาไปสูบจากบ่อน้ำา
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ของชาวบ้านมาใช้ ประสบการณ์เหล่านี้ทำาให้เราทำางานเป็น นำาไปใช้ในชีวิตและ

สงัคมได ้เรยีกไดว้า่ปญัหาทำาให้เกดิประสบการณ ์และวธิแีกไ้ขกไ็มม่ใีนตำาราเรยีน 

สว่นบีมบอกวา่ เดมิเธอเปน็คนไมม่รีะเบยีบ คิดจะทำาอะไรกท็ำาเลย ไมม่แีผน

รองรบั การมโีอกาสไดเ้ขา้คา่ย “การทำางานกบัชมุชน” และ “การจดัการโครงงาน

สู่เป้าหมาย” ท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ทำาให้จัดการวางแผนกระบวนการทำางาน 

ได้ดีขึ้น ประทับใจมากกับคำาพูด การทำางานต้องมีแผนที่ดี แผนที่ดีก็ต้องมีความ

ยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังได้ทดลองทำาอาหารสัตว์ก่อนเพื่อนๆ เพราะยังไม่ได้เรียน ก็ได้

ลองผิดลองถูก จนเกิดประสบการณ์จริง

สำาหรับวัตเขาบอกว่า ก่อนทำาโครงงานได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงงาน

กระบองไฟ ทำาให้มั่นใจว่าจะทำาได้ดี เพราะเป็นคนเก่ง นำาเพื่อนได้ แต่พอทำาจริง

กลับโดนคนรอบข้างด่าว่า ทำาไมทำาอย่างน้ี ไม่ทำาอย่างน้ัน รู้สึกท้อใจมาก พอพ่ีผาด

ชวนมาร่วมโครงงานนี้จึงรับหน้าที่อำานวยความสะดวก สนับสนุนเพื่อน ตอนนั้น

ไม่มั่นใจในตัวเพื่อนๆ เลย กระทั่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆ จึงเปลี่ยนความคิด รู้ตัวว่าเรา

เก่งด้านเดียว ไม่ได้เก่งทุกด้าน เราจะนำาเพื่อนไม่ได้ ทุกคนต้องก้าวไปพร้อมกัน 

ตอนนี้นอกจากร่วมโครงงานซังซัง ลดโลกร้อนแล้ว ยังกลับไปทำาหน้าที่นำาน้องๆ 

กระบองไฟไปเล่นโชว์ รู้สึกทำาได้ดีกว่าเดิม เข้าใจน้องๆ มองเห็นศักยภาพคนอื่น 

มากขึน้ สว่นอนาคตเม่ือเรยีนจบแลว้อาจจะไดป้ระกอบอาชพีเปน็เจ้าหนา้ทีป่า่ไม ้ดูแล

พื้นที่ป่าที่ติดต่อกับพื้นที่ของชาวบ้าน จะนำาประสบการณ์ทำางานกับชุมชนไปใช้ใน

การตดิต่อ แนะนำาเขาในเรือ่งการดแูลรกัษาปา่ ไมใ่ชจ่อ้งจบัเมือ่ทำาผดิอย่างเดยีว 

ช�วบ้�นดีใจ...ลดต้นทุนก�รเกษตรได้		
ป้าบัวลอย สุวรรณกาศ ชาวบ้านท่ีเข้าร่วมกิจกรรม บอกว่า สมัยก่อนทำาการเกษตร

ใช้ปุ๋ยและสารเคมีมาก ทำาให้ดินเสื่อมคุณภาพ จึงเริ่มทำาปุ๋ยหมักใช้เองตั้งแต่ปี 2549 

โดยนำาผักตบชวา เศษอาหาร วัชพืชต่างๆ รวมทั้งเศษเห็ดที่เพาะไว้หลายอย่าง เช่น 

เห็ดนางฟ้า หูหนู ฮังการี เป๋าฮื้อ มาเป็นวัตถุดิบ บางครั้งไม่พอก็ต้องไปหาจาก 

ท้องถ่ินอ่ืนมาเพ่ิม แถมย่อยยาก ใช้เวลาหมักนานราว 1 ปี จึงนำาไปใส่นาข้าว ซ่ึงเห็นผล

มาหลายปีแล้วว่าช่วยให้ข้าวคุณภาพดี

“พอนักศกึษาเขา้มาชวนให้ใชเ้ปลอืกข้าวโพดทำาปุ๋ยหมกั จึงตอบตกลงแบบ

ไมลั่งเลใจ เพราะเหน็วา่เปน็วตัถดุบิทีม่มีากมายในทอ้งถิน่ และยงัชวนญาตพิีน่อ้ง

ท่ีแต่ละคนก็ล้วนปลูกผัก ทำาการเกษตร มาร่วมกิจกรรมด้วย ทดลองหมักแค่  

2 เดือน สามารถนำาออกไปใช้ได้แล้ว แสดงว่ายุ่ยง่ายกว่าวัตถุดิบอย่างอื่น และยัง

ช่วยลดต้นทุนเกี่ยวกับปุ๋ยได้เยอะ” ป้าบัวลอยกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

83

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9



“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

84



“ปัญห�”	ทำ�ให้เด็กโตขึ้น		
“พีผ่าด” อาจารยส์มศกัดิ ์กนัถาด อาจารยท์ีป่รกึษาโครงงานนี ้เลา่วา่ เมือ่นกัศกึษา

ตัดสินใจทำาโครงงานโดยมีเป้าหมายช่วยลดโลกร้อน ลดมลภาวะในอากาศ ก็มีการ 

“ต่อยอด” ความคิดมาจากสมาชิกหลายคน เช่น นักศึกษาชมรมข่ีม้าท่ีมองเห็นว่าฤดูแล้ง

ขาดน้ำา ไมม่อีาหารใหส้ตัวใ์นชมรม กเ็ลยคิดวา่เปลอืกข้าวโพดน่าจะใช้ประโยชน์นำามา

ทำาอาหารให้สัตว์ได้ เมื่อเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านก็พบว่าเขาต้องการปุ๋ย เนื่องจาก 

ปุ๋ยมีราคาแพง หน่วยราชการอื่นเคยเข้ามาส่งเสริมทำาปุ๋ยอินทรีย์แต่วัตถุดิบไม่พอ  

เม่ือนักศึกษาอยากได้อาหารสัตว์ ชาวบ้านอยากได้ปุ๋ย ทุกอย่างจึงลงตัวและเป็น 

จุดเริ่มต้นที่ขยายไปสู่วิธีการอื่นๆ ด้วย 

“ผมมองถงึความยัง่ยนืของชมุชนเป็นหลกั ฉะนัน้การทีเ่ราจะเข้าไปมีบทบาทใกลห้รือ

ไกลเกินไปย่อมไม่เป็นผลดี สำาคัญคือต้องเข้าไปดูช่วงต้นๆ และช่วยผลักดันเม่ือเกิดปัญหา 

แล้วให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วย ซ่ึงยอมรับว่าทุกคนมีใจที่จะทำางานจิตอาสา

ช่วยเหลือชุมชนสังคม หากศักยภาพความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คร้ังหน่ึง

คุณภาพของงานอาจสูงมาก พอเปล่ียนคนเป็นอีกกลุ่มหน่ึง อาจได้ไม่ถึงท่ีกลุ่มแรกเคย

ทำาได้ ก็ต้องทำาใจ และแนะนำาวิธีปรับแก้ ไมใ่ชบ่งัคบัใหท้ำา หรอืบงัคบัใหม้ปีระสทิธภิาพ

สูง ทุกอย่างต้องอาศัยการปรับตัว”  พี่ผาดกล่าวด้วยน้ำาเสียงจริงจัง

สำาหรับพัฒนาการของนักศึกษาได้เห็นมุมมองการวางตัวในการลงชุมชน ถ้าไม่

สามารถวางตัวให้เหมาะสมต้ังแต่แรก การตอบรับจากชุมชนจะไม่มี พอลงพืน้ทีท่กุคนก็

ค่อยๆ ปรับตัวให้เข้าหาชุมชนได้ และมีความอดทนต่อความผิดพลาด เร่งรีบแก้ไข 

เมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้งานเดินหน้า เช่น นักศึกษาคิดว่าเปลือกข้าวโพดจะหมด แต่พอ 

ต้นข้าวโพดได้น้ำา เปลือกข้าวโพดก็มีเข้ามาเร่ือยๆ จึงต้องช่วยกันขบคิดหาวิธีการรับมือให้ได้ 

รายทีเ่ห็นไดช้ดัทีส่ดุคอืบอยด์ เขามคีวามเปน็ศลิปนิมาก ชอบทำางานสบายๆ เคย

ร่วมโครงงานอาชาช่วยน้องสมาธิส้ันมาแล้ว แต่แทบไม่ได้รับผิดชอบโครงงานจริงจัง 

แคถ่งึเวลากม็าโชว ์แตว่นันีเ้ขาต้องรบัผดิชอบทกุเรือ่ง ลงมาเป็นตัวหลกัในการทำางาน 

ก็ถือว่าทำาได้ดี มีความรับผิดชอบมากขึ้น โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

ศักยภ�พของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ครั้งหนึ่ง
คุณภ�พของง�นอ�จสูงม�ก พอเปลี่ยนคนเป็น
อีกกลุ่มหนึ่ง อ�จได้ไม่เท่�ที่กลุ่มแรกเคยทำ�ได้ 
ก็ต้องทำ�ใจ และแนะนำ�วิธีปรับแก้ ไม่ใช่บังคับให้ทำ�
หรือบังคับให้มีประสิทธิภ�พสูง ทุกอย่�งต้อง
อ�ศัยก�รปรับตัว
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โครงงาน ฒ.ผู้เฒ่าฟันดี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

ห้วหน้าโครงงาน นายวีรยุทธ หมื่นแก้ว

คณะทำางาน นางสาวกรองกาญจน์ ดีเอี่ยม

 นางสาวบุญวิชชา พลอาสา 

 นางสาวกานต์สุภัค พรหมอินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฒ.ผู้เฒ่�ฟันดี
สร้�งรอยย้ิม
ให้ผู้สูงวัย
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อาการปวดฟนั เหงอืกอกัเสบ หรอืโรคในชอ่งปาก ไมเ่พยีง
ก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดเท่านั้น แต่อาจทำาให้ร่างกาย
ขาดสารอาหาร หรือติดเชื้อลุกลามไปยังอวัยวะที่อื่นๆ ได้ 
ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจที่ทำาให้หดหู่ ซึมเศร้า 
ขาดความมัน่ใจในตัวเอง รวมไปถงึผลทางดา้นเศรษฐกจิ 
สังคม ต้องเสียเงินตรวจรักษา บางรายอาจถึงขั้นต้อง
ถอนฟนัและใสฟ่นัปลอม ยิง่ถา้เจอฟนัปลอมไมม่คีณุภาพ 
ก็เสียทั้งเวลาและโอกาส

จากจุดเริ่มต้นของการทำากิจกรรมจิตอาสาสอนผู้สูงอายุแปรงฟัน- 

ตรวจฟัน ทำาให้นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก หากการออกหน่วยตรวจ

ในพื้นที่ก็ทำาแบบวันเดียวจบ ส่งผลให้การดูแลรักษาไม่ต่อเนื่อง  

เมื่อ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

และอาจารย์สาขาวิชาปริทันตวิทยา นำาโปสเตอร์รับสมัครนิสิตนักศึกษา 

เขา้รว่มโครงการ “กลา้ใหม.่..ใฝรู่”้ มาใหด้ ูจึงเกดิความสนใจ เพราะไมอ่ยาก

ใหผู้ส้งูอายถุกูละเลยปญัหาในชอ่งปาก ถา้มีการดแูลรกัษาฟนัด ีฟนัแทก้จ็ะอยู่

กับคนๆ นั้นชั่วชีวิต 

“หรั่ง” วีรยุทธ หมื่นแก้ว เล่าว่า เมื่อเห็นโปสเตอร์ก็จับกลุ่มกันทันที 

โดยแกนหลักๆ เป็นทีมเดิมที่เคยทำาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของเด็ก

ร่วมกันตั้งแต่ปี 5 ประกอบด้วย “ลูกปลา” กรองกาญจน์ ดีเอี่ยม “ใหม่” 

บุญวิชชา พลอาสา และ “มะเหมี่ยว” กานต์สุภัค พรหมอินทร์ โดยมี 

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนเพื่อนคนอื่นๆ แม้จะไม่ได้

ทำาโครงงานดว้ย แตก่ม็จีติอาสาหมนุเวยีนกันมาชว่ยในชว่งลงพืน้ที ่เชน่ ตรวจ

ฟัน และดูแลกิจกรรมในฐานการเรียนรู้
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เรียนรู้ก�รเข้�ห�ผู้สูงอ�ยุ		
โครงงาน ฒ.ผู้เฒ่าฟันดี เลือกชมรมผู้สูงอายุวัดสว่างอารมณ์ อำาเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยนัก 

ขณะเดียวกันนิสิตบางคนในกลุ่มก็เคยลงพ้ืนที่ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา จึงมีข้อมูล 

พื้นฐานอยู่บ้าง ทราบว่าผู้สูงอายุในชมรมซึ่งมีประมาณ 50 คน จะนัดทำากิจกรรม

ร่วมกันทุกเดือน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเก็บข้อมูลอย่างละเอียดซ้ำาอีก เพื่อให้

ครอบคลุมในทุกมิติ และเฟ้นหากลุ่มเป้าหมายหลักที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และมี

ฟันแท้หลงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 20 ซี่

ทั้งนี้จากการซักประวัติ เก็บข้อมูลในช่องปากพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 49 ฟันผุ 

หรือฟันหาย รองลงมามากกว่าร้อยละ 30 มีหินปูน เหงือกอักเสบ เป็นรำามะนาด  

เลือดออกตามไรฟัน และร้อยละ 21 ฟันโยก จึงนำาเสนอให้ผู้สูงอายุมองเห็นว่า 

นั่นคือปัญหาของชุมชน ไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคล เนื่องจากโรคในช่องปากจะส่งผล 

กระทบทั้งต่อร่างกายและเศรษฐกิจ

ทีมงานต้องค่อยๆ เรียนรู้ผู้สูงอายุไปเรื่อยๆ เพราะโดยปกตินิสิตทันตแพทย์ 

ชั้นปีสุดท้ายต้องใช้เวลาอยู่แต่ในคลินิก มีคนไข้เดินเข้าไปหาเพ่ือตรวจรักษาและ 

ขอคำาแนะนำาเกี่ยวกับโรคปริทันต์ แต่พอลงชุมชนต้องลดบทบาทการเป็นหมอลง 

เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านมากขึ้น บางอย่างหมอมองว่าเป็นปัญหา 

แตช่มุชนกลับไม่ไดรู้สึ้กวา่เป็นปัญหา กต็อ้งค่อยพดูคยุและปรบัทศันคติเข้าหากนั 

ยอมรบัว่าบางเรือ่งชมุชนมคีวามรูม้ากกวา่ ทมีงานและกลุม่นสิติทนัตแพทยอ์าสา

ต้องเรียนรู้จากเขาด้วย ไม่ใช่มาสอน เช่น พฤติกรรมผู้สูงวัยจะคล้ายเด็ก เวลาพูดคุย

ต้องสนุก กระชับ การเข้าหาควรทำาตัวเหมือนลูกหลานคุยกับปู่ย่าตายาย อย่าใช้ 

คำาศัพท์ทางวิชาการ มิฉะนั้นอาจเกิดความห่างเหิน ไม่ได้ใจผู้สูงอายุ

นอกจากนีก้ารทำางานกบัผูส้งูอาย ุอาจลา่ช้ากวา่กำาหนดเวลาทีว่างไว้ เพราะความ

ล้าของกล้ามเนื้อ และระบบประสาท ต้องปรับกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่น และทำา

ในเวลาที่กระชับ เช่น ขยายตัวหนังสือใหญ่ขึ้น เน้นรูปภาพมากกว่าตัวหนังสือ 

บางครั้งก็ต้องแสดงละครประกอบ ไม่ใช่การบรรยาย ซึ่งสมาชิกในทีมทุกคนย้ำาว่า 

ร่วม 6 ปี ท่ีเก็บเกี่ยวทฤษฎีจากในห้องเรียน ทั้งวิธีป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โรคใน 

ชอ่งปาก สามารถนำามาใชไ้ดจ้รงิ แตเ่นน้ปอ้งกนัเป็นหลกั และบางรายต้องเร่ิมจากการ

บำาบัดรักษาก่อน ถึงจะย้อนกลับมาป้องกัน เนื่องจากเป็นโรคแล้ว

สร้�งสรรค์	4	กิจกรรมเพื่อฟันดี		
แม้จะได้ภาพรวมของปัญหาแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถตอบโจทย์ 

ที่วางไว้ได้ครอบคลุมเท่าที่ควร ทำาให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงปัญหาสุขภาพในช่องปาก  

มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากอย่างถูกต้อง กิจกรรม 4 อย่างจึงถูก
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ออกแบบขึน้ เริม่จากกจิกรรม “ฒ.ผูเ้ฒา่เลา่เรือ่งฟนั” 

ที่เป็นการระดมความคิดของผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 

กลุ่มย่อยๆ ว่าปัญหาในช่องปากที่พบเจอมีอะไรบ้าง 

แต่ละคนมีวิธีจัดการกับปัญหาของตัวเองอย่างไร และ

ให้กลุ่มลำาดับความสำาคัญของปัญหา ก่อนนำามาเล่า

แลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ

คร้ังถดัไปเป็นกจิกรรม “หมอนอ้ยรอ้ยเรือ่งฟัน” 

นำาข้อมูลโรคเหงือกและฟันมาทำาเป็นสถิติ เพ่ือให้รับรู้

ปัญหา และตระหนักว่าการแก้ไขต้องเร่ิมจากตัวของ 

ผู้สูงอายุเอง ที่อาจต้องปรับพฤติกรรมบางอย่างให้

เหมาะสมมากข้ึน จากนัน้แบ่งกลุม่ผูส้งูอายุใหห้มุนเวียน

เข้าฐานกิจกรรม ซ่ึงมี 3 ฐานหลัก คือฐานแรกให้ความรู้

เก่ียวกับโรคในช่องปาก อาทิ โรคเช้ือรา ล้ินปากแห้ง เป็นแผลท่ีมุมปาก มีอาการปวดแสบ

ปวดร้อน มีเนื้องอก หน้าย่นมุมปากตก ซ้ำาการใส่ฟันปลอมที่หลวม ไม่พอดีกับเหงือก 

ยงัทำาใหเ้กดิอาการเจบ็ปวดเมือ่เคีย้วอาหาร ตัดอาหารไมข่าด และอาจเกดิความสกปรก

จนเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อราได้ พร้อมกับชี้ให้เห็นว่าอาหารบางอย่างส่งผลเสียต่อ

ฟันได้ เช่น  อาหารเหนียว อาหารหวาน ขนม น้ำาอัดลม เป็นต้น

ฐานที่ 2 เป็นการฝึกแปรงฟันให้ถูกวิธี การดูขี้ฟันจากสีย้อมฟัน เพราะขี้ฟันเป็น

สาเหตุของโรคเหงือก ฟัน และสอนการบริหารช่องปาก ด้วยการกระตุ้นต่อมน้ำาลาย 

ส่วนฐานสุดท้าย เป็นการจับคู่ตรวจฟัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่อง

ปากและฟันจากการปฏิบัติจริง

ก�รทำ�ง�นกับผู้สูงอ�ยุ 
อ�จล่�ช้�กว่�กำ�หนดเวล�
ที่ว�งไว้ เพร�ะคว�มล้�ของ
กล้�มเนื้อ และระบบประส�ท 
ต้องปรับกิจกรรมให้มี
คว�มยืดหยุ่น และทำ�ใน
เวล�ที่กระชับ เน้นรูปภ�พ
ม�กกว่�ตัวหนังสือ
บ�งครั้งก็ต้อง
แสดงละครประกอบ
ไม่ใช่ก�รบรรย�ย
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กิจกรรมที่ 3 คือ “ฒ.ผู้เฒ่าเจ้าของแปรง” เนื่องจากกำาลังของกล้ามเนื้อมือที่

ถดถอยลง ทำาให้ต้องสร้างแปรงสีฟันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยเพิ่มขนาดด้ามแปรง

ให้ใหญ่ขึ้น หยิบจับง่าย ซึ่งสามารถใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาผลิตหรือออกแบบ

ด้ามแปรงของตนเองได้ และเม่ือมีส่วนทำาแปรงสีฟันของตัวเองกับมือก็จะเกิดผลด้านจิตใจ 

ผู้สูงวัยก็จะภาคภูมิใจท่ีได้เป็นเจ้าของแปรง และอยากใช้แปรงสีฟันมากข้ึน

กิจกรรมท่ี 4 “ฒ.ผูเ้ฒา่เราทำาได”้ คอืการนำาความรู้ทีไ่ดรั้บไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์

ตอ่ตนเองและชมุชน ทีมงานจะตดิตามไปท่ีบ้าน ตรวจสขุภาพในชอ่งปากของผูส้งูอายุ

คนอื่นๆ ในชุมชน ที่ไม่ได้อยู่ในชมรมผู้สูงอายุวัดสว่างอารมณ์ หรือไม่เข้าเกณฑ์กลุ่ม

เป้าหมายหลัก พร้อมกับให้คำาแนะนำาในการดูแลรักษาฟันอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกันก็

ผลักดันให้มีการขยายผลไปสู่เพื่อนบ้าน ให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกิจกรรมมาแล้ว ไปให้

คำาแนะนำาและตรวจฟันเพื่อนบ้าน หรือคนรู้จัก 

“เรียนรู้”	และ	“ปรับตัว”		
แม้จะมี “ความรู้” อยู่มาก แต่การทำาโครงงานนี้ทำาให้นิสิตกลุ่มนี้ได้เพิ่มพูน 

“ทักษะความรู้” อีกมากมาย เป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนท่ีพวกเขาไม่มีวันลืม...

ลูกปลาบอกว่า จากกิจกรรมจิตอาสาสอนผู้สูงอายุแปรงฟัน-ตรวจฟัน ทำาให้ 

ตั้งคำาถามกับตัวเองว่าชาวบ้านรู้ไหมว่าปัญหาในช่องปากที่เกิดขึ้นมาจากอะไร 

อย่างไร และคิดว่าถ้ามีหมอลงไปดูในเชิงรุกบ้างก็น่าจะดี เพราะบางคนรู้ สามารถ 

ตอบได ้แต่บางคนกไ็ม่รูอ้ะไรเลย และไม่คดิว่าเปน็ปญัหาสำาคญั พอจัดทมีลงไปทำางาน

กับชุมชนจริงๆ ก็พบว่าการทำางานร่วมกันบางครั้งอาจขัดแย้ง หรือคิดแตกต่างกัน

บา้ง ตอ้งใจเยน็ พจิารณารบัฟงัความคิดเห็นของคนอืน่ดว้ย จะไดม้องเหน็แนวทาง

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ขณะเดียวกันในการเข้าหาชุมชนก็อย่าใช้ทฤษฎีทั้งหมด  

ใชว้ธิเีรยีนรูร้ว่มกนั แล้วปรบัตวัเข้าหา พฒันาความสมัพนัธแ์บบลกูหลานกบัผูส้งู

อายุดีกว่า

ใหม่บอกว่า เรียนเกี่ยวกับชุมชนมาบ้างตลอดระยะเวลา 6 ปี แต่นำามาใช้จริง 

ได้น้อย เพราะชุมชนมีชีวิตจิตใจ มีภูมิหลัง มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นเราจึงต้องปรับ

ตัวเราเข้าหาชุมชน ไม่ใช่ปรับเปล่ียนคนในชุมชน เพื่อให้เขาอยู่อย่างมีความสุข 

และการลงพื้นท่ีทำาโครงงานนี้ ยังทำาให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เริ่มแรกเคย

คิดว่าชุมชนมีปัญหา แล้วกลุ่มของเราจะเข้ามาแก้ไขได้ไหม พอเข้ามาในพื้นที่ 

สัมผัสกับผู้สูงอายุจริงๆ ก็เรียนรู้ว่าต้องให้เขามีส่วนร่วม และค่อยๆ แก้ไข ค่อยๆ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบสอดแทรกทีละเล็กทีละน้อย

 ขณะทีม่ะเหมีย่วบอกวา่ การทำาโครงงานนีท้ำาให้เธอไดเ้รียนรู้การทำางานร่วมกับ

ชุมชน ในฐานะเด็กเธอจึงต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่หย่ิงว่ารู้มากกว่า  

แต่ต้องค่อยๆ ให้คำาแนะนำา ดูความเชื่อ ดูทัศนคติของคนในชุมชนประกอบด้วย 

พูดเหมือนเราเป็นลูกหลาน เน้นคำาพูดสั้นๆ เข้าใจง่าย พร้อมกับคอยดูแลด้านจิตใจ  
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ใหค้วามสนกุสนาน เป็นกนัเองกบัเขาดว้ย ซึง่ในทางกลบักนักท็ำาใหเ้ราทำางานรอบคอบ

มากขึ้น คิดหน้าคิดหลัง รู้จักวางลำาดับความสำาคัญอย่างชัดเจน

ส่วนหรั่งบอกว่า ในโครงงานนี้ทุกคนมีส่วนช่วยกันทำางานทุกข้ันตอน และได้ 

เรียนรู้ว่าทฤษฎีท่ีเรียนมาเน้นการรักษาเป็นหลัก ได้พบว่าไม่ประสบความสำาเร็จ 

เพราะยิง่รักษาคนไข้กย็ิง่มากขึน้ทกุป ีเนือ่งจากคนไขไ้มไ่ด้ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

ให้ลดความเส่ียงตอ่ปัจจัยท่ีทำาใหเ้กดิโรค ดงันัน้งานทนัตกรรมรกัษาจงึไมใ่ชท่ีส่ดุ

ของงานทนัตกรรม แตก่ารปอ้งกนัหรอืทนัตกรรมป้องกนัต่างหากทีต้่องทำาเชงิรกุ 

เพื่อให้คนมีความรู้ ความเข้าใจ แล้วปรับพฤติกรรมตนเองไม่ให้เสี่ยงกับการเกิด

โรคในช่องปากอีกต่อไป

“แนวคิดใหม่”	จ�กประสบก�รณ์จริง		
ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ที่ปรึกษาโครงงาน อธิบายว่าการที่นิสิต

ทันตแพทย์กลุ่มนี้เลือกทำางานกับชุมชน ทำาให้ได้เรียนรู้ร่วมไปกับพวกเขาด้วย และ

มองเห็นว่าการพัฒนานวัตกรรมอะไรก็ตาม ถ้าน่ังพัฒนาอยู่ในมหาวิทยาลัยก็

เหมือนการอยู่ในหอคอยงาช้าง คิดไปเองว่าสิ่งนั้นดี มีประโยชน์ แล้วยัดเยียดให้

ชุมชนหรือชาวบ้าน ทั้งที่ความจริงสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด และคน

ที่ได้รับอาจไม่พึงพอใจ จึงไม่ได้นำาไปใช้ประโยชน์จริง วิธีการที่ดีกว่าที่กลุ่มนิสิต

เขา้ไปทำากค็อืการระดมความคิด แลว้พฒันาร่วมกัน ให้ชุมชนและผูส้งูอายุเข้ามามสีว่น

ร่วมในทุกข้ันตอน ทำาให้เขาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น และนำาไปสู่การ

ปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง
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นอกจากน้ี เวทีแข่งขันต่างๆ ยังทำาให้นิสิตได้แสดงออก ได้แสดงศักยภาพ ซ่ึงทุกคร้ัง

ที่ไปก็จะได้ประสบการณ์ ได้แนวคิดใหม่ๆ กลับมาพิจารณางานของตัวเอง และมีการ

ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือว่าเป็นทางลัดในการพัฒนาอีกทางหนึ่ง

ฒ.ผู้เฒ่�ยิ้มได้...ขย�ยผลสู่ครอบครัว		
ป้าพิมพ์ ทองทรัพย์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุวัดสว่างอารมณ์ วัย 64 ปี เล่าว่า 

ก่อนหน้าท่ีกลุ่มนิสิตทันตแพทย์จะเข้ามาให้ความรู้เร่ืองสุขภาพในช่องปากและการแปรงฟัน

อย่างถูกวิธี มักจะปวดฟันด้วยโรครำามะนาดเป็นประจำา บางคร้ังมีหนองและคัน พอแตก

ก็จะมีทั้งเลือดและหนองไหลออกมา แล้วหายไปสักระยะหนึ่งก็กลับมาปวดใหม่ 

พอได้เรียนรู้การแปรงฟันจากนิสิตจึงรู้ว่าท่ีผ่านมาแปรงฟันไม่ถูกวิธี คือแปรงถูขวาง

ยาวๆ อย่างเดียว ไม่ถึงนาทีก็เสร็จ ทำาให้เหงือกและฟันไม่สะอาด เด๋ียวน้ีแปรงฟันได้ 

ถูกวิธีมากขึ้น คือแปรงทีละ 1-2 ซี่ ถูขวาง 10 ครั้ง ปัดขึ้น 5 ครั้ง ปัดลง 5 ครั้ง ทำาให้

ใช้เวลาแปรงฟันแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 4 นาที และในแต่ละวันต้องแปรง 3 ครั้ง ซึ่งทาง

กลุ่มนิสิตจะมีสมุดคู่มือไว้ให้เช็คว่าสมาชิกแต่ละคนแปรงฟันวันละกี่ครั้ง 

ปา้พมิพ ์อธบิายวา่ในชว่งทีผ่า่นมาแปรงฟนัครบวนัละ 3 ครัง้หลงัอาหาร ทำาให้

โรครำามะนาดหายไป ไมม่อีาการปวดเหงอืก ปวดฟนัอกี ชว่งนีจ้งึพยายามเขม้งวด

กับหลานสาววัย 12 ปี ให้แปรงฟันอย่างถูกวิธี พอแปรงแล้วก็ตรวจฟันทุกวัน 

ทำาให้หลานสาวได้รับคำาชมจากครูที่โรงเรียนว่าแปรงฟันได้สะอาดกว่าเพื่อนๆ

เช่นเดียวกับลุงบุญส่ง ประดิษฐ์ วัย 69 ปี ท่ีย้ำาว่าเข้าร่วมโครงการแล้ว นำาความรู้

เรือ่งการแปรงฟันอยา่งถกูวธิไีปปฏบิตั ิทำาใหไ้มต่อ้งทรมานจากโรครำามะนาดอีก สขุภาพ

ในช่องปากก็ดีขึ้น แม้ว่าจะมีฟันผุ 2 ซี่ และหลุดไปแล้ว 4 ซี่ จากการละเลยของตนเอง

ในช่วงท่ีผ่านมา หากตอนน้ีก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าฟันขาวข้ึน ไม่มีข้ีฟัน หินปูนเกาะ 

สามารถพูดจา ยิ้มแย้มกับคนอ่ืนๆ ได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมี 

กลิ่นปากรบกวน

และน่ีคือผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เรียนรู้ผ่านการทำาโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ที่นอกจาก

นิสิตจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาและ 

ชาวบ้านก็ยังได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเขาด้วยเช่นกัน

วิธีก�รที่ดีกว่�ที่กลุ่มนิสิตเข้�ไปทำ�ก็คือก�รระดมคว�มคิด 
แล้วพัฒน�ร่วมกัน ให้ชุมชนและผู้สูงอ�ยุเข้�ม�มีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ทำ�ให้เข�เกิดคว�มรู้สึกภ�คภูมิใจในตัวเองม�กขึ้น
และนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติจริงอย่�งต่อเนื่อง
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โครงงานต้นกล้าสดใส
เพิ่มทักษะใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุรพล ใจวงศ์ษา

หัวหน้าโครงงาน   นางสาวจันทรา ไชยแสน

คณะทำางาน นายวรวุฒิ  ร่มฟ้าขจรกุล

 นางสาวกรองกาญจน์ สายมัน 

 นางสาวพิสมัย สูงพนาดอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ลำาปาง

กล้�อ่อน
ท�นตะวัน
เพิ่มทักษะใหม่ 
ให้ผู้พิก�รท�งส�ยต�
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คำาบอกเล่าจากรุ่นพี่ที่ทำาโครงงานข้าวสามสุข ซึ่งได้รับ
รางวลัชนะเลิศในโครงการ “กลา้ใหม่...ใฝรู่”้ การแข่งขนั
โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” เม่ือปีท่ีผ่านมา

ประกอบการท่ีมโีอกาสไดเ้ขา้ชมพพิิธภณัฑค์นตาบอด เหน็นทิรรศการ 

“บทเรยีนในความมดื” แลว้นำามาถา่ยทอดใหน้อ้งๆ ในคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา ลำาปาง ฟังว่า ผู้พิการทางสายตาทำาอะไรได้บ้าง พร้อมกับ

อวดสิง่ของทีซ่ือ้มาจากผูพิ้การทางสายตา ช่วยจุดประกายใหรุ่้นน้องทีวั่นนี้

กา้วขึน้มาสูป่ ี4 ตัง้เขม็ทศิมุง่ทำาโครงงานกบัผูพ้กิารทางสายตา จนกลายมา

เป็นโครงงานต้นกล้าสดใส เพิ่มทักษะใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา

อย�กรู้จัก...ต้องคลุกคลี		
“งิ้ว” จันทรา ไชยแสน เล่าว่า พวกเธอนำาประเด็นดังกล่าวไปพูดคุย

กับอาจารย์สุรพล ใจวงศ์ษา ที่ปรึกษาโครงงาน และได้รับคำาแนะนำาให้

เข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอาชีพคนตาบอด โดยยังไม่รู้ว่าจะทำาอะไร 

ได้บ้าง พอมาถึงเห็นน้องผู้พิการทางสายตาใช้ไม้เท้าช่วยเดินไปร้านกาแฟ 

แถมยังเล่น Facebook บนโทรศัพท์มือถือได้อีก ทำาให้เธอรู้สึกทึ่งปนอึ้งใน

ความสามารถที่คาดไม่ถึง

“ไดพู้ดคยุกับ “พีแ่ต๋น” สวัุจนี ศรแีกว้ ครูฝกึอาชพีในศนูย์ฯ ว่าอยาก

ทำางานกบัคนตาบอด อยากรู้ว่าพวกเขาใชช้วิีตความเป็นอยู่อย่างไร จึงต้อง

เข้ามาคลุกคลี พูดคุยกับเขา โดยต้ังใจว่าจะเข้ามาทุกวันอังคารและวัน

พฤหัสบดี หากพอถึงเวลาจริงต้องมาทุกวัน สังเกต พูดคุยทั่วบริเวณศูนย์ฯ 
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และยังเข้าไปที่โรงเรียนศึกษาคนตาบอดลำาปาง ภายใต้มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำาปางกับ 

ทีบ่า้นของคนตาบอดดว้ย ไปดวูา่เขาอยูอ่ยา่งไร มีอาชพีอะไร ก็พบว่าสว่นใหญม่อีาชีพ

นวดแผนไทยกับทำาขนมอบ” 

งิ้วอธิบายอีกว่า น้องๆ ผู้พิการทางสายตามีศักยภาพสูงมาก พูด สอนอะไรก็ 

ทำาตาม มีความใฝ่รู้ สอบถามเมื่อไม่เข้าใจ เช่น รู้ว่าพวกเราเรียนด้านเกษตรก็โทรศัพท์

มาปรึกษาเรื่องเห็ดเน่า พวกเราจึงซื้อเชื้อรามาให้ โชคดีที่แก้ไขได้ทันก่อนที่โรคเน่าจะ

ลุกลาม  

กว่�จะลงตัวเพื่อผู้พิก�รท�งส�ยต�... 
ไม่ง่�ยอย่�งที่คิด		

“พล” วรวุฒิ  ร่มฟ้าขจรกุล  บอกว่า ที่เขาตัดสินใจเข้าร่วมในโครงงานนี้ เพราะ

เหน็วา่ผู้พิการทางสายตามีอาชพีให้ทำานอ้ย สว่นใหญก่เ็ปน็นวดแผนไทย หรอืรอ้งเพลง 

ซึ่งไม่น่าจะเป็นอาชีพที่ทำารายได้เพียงพอต่อการดำารงชีพ พอได้คุยกับพี่แต๋นก็คิดว่า

นา่จะเสรมิอาชพีเกษตรได ้จงึกลับไปคยุกนัในทมีวา่จะทำาอะไรกนัด ี บางคนเสนอ

ให้เลี้ยงปลา แต่ทีมงานทุกคนเรียนด้านพืชศาสตร์ ไม่มีความชำานาญพอ จึงตั้งธง

ว่าน่าจะทำาโครงงานเกี่ยวกับเรื่องพืชจะดีกว่า ช่วยกันศึกษาค้นคว้าว่าจะให้ปลูก

อะไรด ีตอนแรกทีค่ดิไวม้ทีัง้อลัฟลัล่า โตว้เหมีย่ว ซึง่เป็นพชืตระกลูถัว่ แตอ่ลัฟลัฟา่

ต้นเล็ก เพาะยาก ส่วนโต้วเหมี่ยวก็นำามาทำาอาหารได้ไม่อร่อยเท่ากล้าอ่อนต้น

ทานตะวันทีก่ำาลังเป็นท่ีนิยมและมรีาคาแพง ทีส่ำาคญัคอืเพาะงา่ย เลยคดิว่านา่จะ

เหมาะกบัผูพ้กิารทางสายตา ประกอบกับรูว้า่นอ้งๆ มพีืน้ฐานการเพาะถัว่งอกอยู่

แล้ว จึงคิดว่าน่าจะไม่ยากเกินไปนัก

“เมื่อตัดสินใจว่าจะทำา ก่อนจะนำาไปให้ผู้พิการทาง

สายตาได้ทำา พวกเราทดลองเพาะในมหาวิทยาลัยก่อน 

โดยออกแบบโรงเรอืนวา่ควรจะเปน็อยา่งไร ใชว้สัดุอะไร 

วางแผนอย่างดี แล้วจึงเร่ิมเข้ามาสร้างโรงเรือน ปรากฎว่า

ผู้พิการต้องใช้พื้นที่ในการเดินมากกว่าคนปกติ จึงต้อง

ปรับแบบ แล้วให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในการสร้าง รวมทั้ง

ประกอบชั้นวางพืชด้วย เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับวัสดุ

อุปกรณ์” พลเล่าถึงความเป็นมา

เม่ือได้โรงเรือน ช้ันวางพืชแล้ว ถึงข้ันตอนเพาะต้นอ่อน

ทานตะวัน ที่คิดกันไว้จะใช้ขุยมะพร้าวและดิน เพาะใน 

ถาดกระบะ แต่พอลองให้พวกเขาทำารู้สึกว่ายากเกินไป 

กระบะใส่ขุยมะพร้าวและดินมีน้ำาหนักมาก แถมยังต้อง

ถือไม้เท้าด้วย เลยปรึกษาอาจารย์กับครูแต๋นปรับเป็น

พวกเร�ทดลองเพ�ะ 
ในมห�วิทย�ลัยก่อน 
โดยออกแบบโรงเรือน 
ว่�ควรจะเป็นอย่�งไร 
ใช้วัสดุอะไร ว�งแผนอย่�งดี  
แล้วจึงเริ่มเข้�ม�สร้�ง 
โรงเรือน ปร�กฎว่�ผู้พิก�ร
ท�งส�ยต�ต้องใช้พื้นที่
ในก�รเดินม�กกว่�คนปกติ 
จึงต้องปรับแบบ แล้วให้
ผู้พิก�รมีส่วนร่วมใน
ก�รสร้�ง รวมทั้งประกอบ
ชั้นว�งพืชด้วย

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

100



ตะกร้า กระสอบ และตาข่ายแทน แต่ก็ยังไม่เหมาะสม 

เพราะต้นอ่อนทานตะวันมีอายุสั้น ต้องการน้ำามาก 

กระสอบเก็บน้ำาไม่ดี ในที่สุดก็ลงตัวที่ใยสังเคราะห์

แบบที่ผู้พิการเคยใช้เพาะถั่วงอกแทน 

ปลูกฝังคว�มมั่นใจให้คนพิก�ร		
 “กาญจน”์ กรองกาญจน ์สายมนั อธบิายว่า 

การเพาะกล้าอ่อนทานตะวัน ไม่ได้แค่สร้างอาชีพใหม่ 

และเสรมิรายได้ใหก้บัผูพ้กิารทางสายตาเทา่นัน้ หาก

ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าพวกเขาทำาได้ ทำาให้

มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เพราะทุกขั้นตอนเขา

ต้องพยายามทำาเองทั้งหมด แม้บางคนจะต้องคอย

กระตกุกระตุน้บา้ง เพราะมอีาการพกิารดา้นอืน่รว่ม 

เชน่ ชวนมาทำางาน พอเดนิมาถงึกลางทางกห็ยดุเดนิ

แล้วส่ายหัวตลอด ทำางานอยู่ดีๆ ก็หยุดส่ายหัว วิธีการ

คือเราต้องชวนคุย ชวนทำา แล้วเข้าไปทำาร่วมกับเขา

ด้วย  

ตอนนี้เพาะมาหลายรุ่นแล้ว เว้นระยะเพาะห่าง

กันครั้งละ 3 วัน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้บริโภค เนือ่งจากการเพาะในใยสงัเคราะห์

ต้องใช้เวลา 10-12 วัน กล้าจึงจะโตเต็มที่ ซึ่งช้ากว่าการ

เพาะในขุยมะพร้าว 3-5 วัน สำาหรับโครงงานนี้มีผู้พิการ

ทางสายตาในศูนย์ฯ เข้าร่วมเรียนรู้จำานวน 10 คน และ

มีผู้สนใจที่เข้ามาฝึกอาชีพในศูนย์ฯ แต่ไม่อยู่ประจำา 

เข้าร่วมอีก 3 คน 

“ต้นทุนของกล้าอ่อนทานตะวัน 1 กิโลกรัม ราคา 

150 บาท เมื่อนำามาเพาะจะได้น้ำาหนัก 4 กิโลกรัม โดย 

1 ตะกร้าจะได้ต้นอ่อนน้ำาหนักประมาณ 3 ขีด ตัดบรรจุ

ถุงขาย เงินที่ขายได้ 50 เปอร์เซ็นต์แบ่งเข้ากลุ่มไว้ซื้อ

เมลด็พนัธุแ์ละวสัด ุทีเ่หลอือกีครึง่หนึง่แบง่ปนัใหผู้พ้กิาร

ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ผู้พิการทางสายตาบางราย

ได้ขอให้ทีมงานไปช่วยสอนท่ีบ้านด้วย เน่ืองจากมีคนใน

ครอบครัวที่พิการทางสายตาเหมือนกัน และในอนาคต

อยากชวนครอบครวัของผูพ้กิารทางสายตาคนอืน่ๆ มา

ดูด้วยว่าลูกหลานเขาทำาอะไรได้บ้าง” กาญจน์กล่าวย้ำา
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นอกจากนี้ในศูนย์ฯ เองก็มีการปรับพื้นที่ทำาการเกษตรใหม่ แม้จะค่อนข้างยาก 

เน่ืองจากสภาพพ้ืนดินเป็นหินปูนจากการนำาดินทุบตึกมาถมไว้ โดยพวกเขาระดม

เพ่ือนๆ ในมหาวิทยาลัยกว่า 10 คนมาช่วยทำางาน และให้ความรู้ด้านการเกษตรอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการปลูกกล้าอ่อนทานตะวัน เช่น การเพาะเห็ด การปลูกพืชผักสวนครัว 

ผลิตปุ๋ยใบไม้แห้ง ปลูกมะนาวไร้เมล็ด เป็นต้น

เรียนรู้จ�กผู้พิก�รท�งส�ยต�		
งิ้วบอกว่า รู้สึกภูมิใจที่เห็นผู้พิการทางสายตาสนใจทำางานที่เรานำามาให้ ทั้งที่ 

ตอนแรกรูส้กึกลวั ไมเ่คยทำางานรว่มกบัผูพ้กิารทางสายตามากอ่น พอเข้ามาจริงถงึรู้ว่า

พวกเขามีทักษะพิเศษ แม้จะไม่รู้จักชื่อของเราในตอนแรก แต่ก็จำาเสียงได้ โครงงานนี้

ทำาให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการทำางานร่วมกับผู้อื่น เราอาจเคยเรียนเรื่องมนุษยสัมพันธ์

มาแล้ว แต่เมื่อต้องมาปฏิบัติจริงมีหลายอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ 

อะไรท่ีคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ต้องกล้านำาเสนอให้เขา ถ้าไม่ใช่หรือไม่ตรงกับส่ิงท่ีเขาต้องการ 

เขาก็จะช่วยแนะนำาเองว่าควรทำาอย่างไร เราอยู่ข้างนอกจะไม่รู้ว่าเขาช่วยตัวเองได้  

ทำากับข้าว จับปลา เล่น Facebook ก็ได้ แต่ละวันการใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนปกติ เพียงแต่

โลกท่ีเขาอยู่เป็นโลกแห่งจนิตนาการ ถา้ไม่มโีครงงานนีพ้วกเราก็คงแคเ่รยีน จบแลว้

กท็ำางาน รบัจ้าง เม่ือผา่นโครงงานนีจึ้งทำาให้รูว้า่การทำาประโยชนเ์พือ่ชมุชน สงัคม 

ทำาให้เรามีความสุขมากกว่าการทำาแล้วได้ผลตอบแทนเป็นเงินอย่างเดียว เพราะ

ไมเ่คยมีหลกัสตูรสอนวา่เวลาทำางานกบัผูพ้กิารทางสายตาต้องทำาอย่างไร ถอืเป็น

ก้าวแรกที่จะนำาไปสู่ก้าวต่อไป

ส่วนกาญจน์บอกว่า เธอได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับคนพิการทางสายตา 

ถ้าไม่มาสัมผัสก็จะไม่รู้ อยากทำางานร่วมกับใครก็ต้องรู้จักเขา และหลังจากได้

ทำางานร่วมกับคนพิการกลุ่มน้ี วันใดเกิดความท้อแท้ ก็จะคิดถึงพวกเขา ท่ีมีอวัยวะ

ไม่ครบเท่าคนปกติ แต่พวกเขาก็ยังพยายามทำาชีวิตให้เหมือนคนปกติได้ เราเป็น

คนปกตอิวยัวะครบ 32 ประการ ถา้ทอ้กต็อ้งลกุขึน้สู ้ทำาโครงงานนีเ้วลาสว่นตัวอาจ

น้อยลง ความถี่ในการกลับบ้านลดลง ตอนแรกก็รู้สึกเหนื่อย แต่ไม่ได้เหนื่อยคนเดียว 

เพื่อนร่วมทีมก็เหนื่อย น้องๆ ผู้พิการที่ถูกชวนมาทำางานด้วยก็เหนื่อย หากหลังจาก

ความเหนด็เหนื่อย คอืความอิม่เอมใจ พอใจ ที่ได้เหน็วา่ผู้พกิารทางสายตามีทาง

เลือกในสายอาชีพมากขึ้น และทำาแล้วเขามีความสุข มีเสียงหัวเราะ

ด้านพลบอกว่า  เดิมเป็นคนที่ทำางานแบบไร้แผนว่า แต่ละวันจะทำาอะไร ขอแค่

เขา้มาในศนูย์กอ่น คอ่ยคดิคอ่ยทำาเฉพาะหน้า หลงัจากได้เขา้คา่ยการเรยีนรูเ้รือ่ง “การ

ทำางานกับชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” ก็คิดอย่างเป็นระบบ

มากขึ้น มีการวางแผนงานร่วมกัน  มองเห็นทิศทางการทำางาน เป้าหมายชัดเจน 

ทัง้ยงัเกดิความรบัผดิชอบ ความสามคัคใีนทมี นอกจากนียั้งไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการส่ือสาร

ให้ความรู้กับคนอ่ืน ตอนแรกกังวลว่าเวลาเราพูดเขาจะทำาตามไหม ทำาแล้วถูกต้องตามที่
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เราต้องการไหม เพราะเขามองไม่เห็น แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าต้องพูดอย่างไรให้เขาเช่ือเรา 

ทำาเหมือนท่ีเราบอก ถ้าเราใช้เสียงส่ัง จะเกิดการต่อต้านทันที ต้องชวนพูดชวนคุย  

พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้หรือสิ่งที่เราอยากให้เขาปฏิบัติ      

	ตื่นเต้น-ภูมิใจ	ได้ท�งเลือกอ�ชีพใหม่		
“นุน่” กนกวรรณ วนัจันทร ์สาวนอ้ยผูพิ้การทางสายตาวัย 22 ป ีเลา่ดว้ยใบหนา้

เปื้อนยิ้มว่า บ้านเธออยู่ที่อำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง ก่อนหน้านี้เคยเรียนหนังสือ

ถึงชัน้ ม.3 แตย่ากเกนิไป เลยขอมาเรยีนรูท้ีศ่นูยก์ารเรยีนรูพ้ฒันาอาชพีคนตาบอดแทน 

ตั้งแต่ปี 2555 พยายามเรียนรู้ทุกอย่าง ทั้งนวดแผนไทย ทำาการเกษตร ทำาเบเกอรี่  

คุ้กกี้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัว ช่วยเหลือตัวเองในระยะยาวต่อไป

“พอได้ยินเรื่องเพาะต้นกล้าอ่อนทานตะวันเพื่อกินและขาย รู้สึกแปลกใจว่า

ทานตะวันกินได้ด้วยเหรอ แต่พอทดลองปลูกแล้วก็ชอบมาก ตื่นเต้นที่ปลูกต้นอ่อนได้ 

ปกติเจอแต่เมล็ดทานตะวัน ทำางานนี้เธอสนุกทุกขั้นตอน เวลาเพาะใส่เมล็ดเยอะหรือ

น้อยเกินไป ต้องคอยคลำาดูที่ตะแกรง ถ้าเยอะก็หยิบออก ถ้ารู้สึกน้อยเกินไปก็ใส่เพิ่ม 

เพาะแล้วต้องเอาใจใส่ดูแลรดน้ำาทุกเช้า-เย็น ได้จับต้นอ่อนทานตะวันที่โตขึ้นทุกวัน

อย่างรวดเร็ว ถึงกำาหนดตัดได้ ก็ช่วยกันตัดไปทำาอาหาร ส่วนที่เหลือบรรจุถุง แล้วติด

สติ๊กเกอร์ขาย กลับไปบ้านช่วงเย็นวันศุกร์-อาทิตย์ จะนำาไปทดลองเพาะที่บ้านด้วย 

เป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจมาก เดือนแรกๆ ต้องอาศัยทีมงานช่วยสอน เดือนหลังๆ ก็

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

104



เริ่มทำาได้ดีขึ้น แต่ยังให้คนตาดีช่วยดูเวลาจะแพ็คถุงว่ามีเปลือกหรือเมล็ดติดไปด้วย 

หรือไม่” นุ่นกล่าว

“ด๊ัมพ์” ชัชพงศ์ อริยเครือ หนุ่มปงแสนทอง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง เล่าเสริมว่า 

ตอนแรกท่ีได้รับการแนะนำา คิดในใจว่าคงทำายาก ข้ึนช่ือว่าต้นอ่อนต้องทะนุถนอม

เป็นพิเศษ และต้องอาศัยการสังเกตมาก ย่ิงตาบอดโอกาสท่ีจะทำาได้ดีก็มีน้อย  

แต่พอทำาจริงกลับรู้สึกไม่ยาก เร่ิมจากการเตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ตะกร้า ช้ันวาง 

โรงเรือน ฟองน้ำาขนาดเท่ากับตะกร้า ใยสังเคราะห์หรือกระสอบ ตะแกรงรอง เพื่อให้

ตัดง่ายไม่โดนเน้ือผ้าหรือราก จากน้ันโรยเมล็ดให้ท่ัวตะกร้า ปิดหน้าด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ 

แล้วรดน้ำาให้ชุ่ม ใช้เวลาแค่ 9-12 วัน คลำาดูพบว่าต้นอ่อนมีใบ 2 ใบ ก็เก็บรับประทาน

หรือขายได้ โดยบรรจุถุงละประมาณ 3 ขีด ขายในราคา 25 บาท เป็นที่นิยมของลูกค้า

มาก วันไหนมีโอกาสไปนวดที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะนำาไปขายด้วย หมดเกลี้ยงทุกครั้ง 

เตรียมยกระดับเป็นหลักสูตรอ�ชีพ		
“ครูแต๋น” สุวัจนี  ศรีแก้ว ครูฝึกศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอาชีพคนตาบอด กล่าว

ถึงกิจกรรมโครงงานต้นกล้าสดใส เพิ่มทักษะใหม่ให้ผู้พิการทางสายตาว่า เป็นการทำา

เกษตรอินทรีย์ที่มีข้อดีกว่าเกษตรอินทรีย์ทั่วไป คือไม่ต้องใช้พื้นที่มาก ผู้พิการไม่ต้อง

เดินไปทั่ว ซึ่งถ้าใช้พ้ืนที่กว้างผู้พิการทางสายตาอาจดูแลไม่ทั่วถึง ขณะเดียวกันเมื่อ

เทียบกับการทำาเกษตรอื่น ที่ต้องตัก ขุด ลงจอบ ก็ถือว่าอันตรายน้อยกว่า ที่ต้องระวัง

เป็นพิเศษเฉพาะตอนตดั ทัง้กลา้ออ่นทานตะวันยงัใหผ้ลผลติเร็ว ผูพ้กิารจะสมัผสัไดถ้งึ

พัฒนาการเติบโตของต้นกล้า ถ้ากลับไปอยู่บ้านแล้วครอบครัวช่วยดูแล ก็อาจนำากลับ

ไปเป็นอาชีพ ลงแปลงที่บ้านได้ หากทำาตามลำาพังก็คงลำาบาก

ระยะยาวจะนำาเข้าหลักสูตรอาชีพ และต่อไปเมื่อผู้พิการทำาได้เองก็จะดูแลเรื่อง

การตลาดให้ เนื่องจากทางศูนย์ฯ เพิ่งทดลองเกษตรอินทรีย์รุ่นแรก เดิมมีแต่การนวด

แผนไทยเป็นหลัก เพราะเกณฑ์การรับผู้พิการทางสายตาของทางศูนย์ฯ คือเป็นคนที่

ไม่ได้เรียนต่อและไม่มีอาชีพ ปัจจุบันมีผู้พิการเข้าร่วมในโครงงานน้ี 10 คน คัดจากเด็ก 

ท่ีจบ ม.3 วิเคราะห์แล้วไม่สามารถไปเรียนต่อสายวิชาการได้ เมื่อจบแล้วต้องกลับไป

อยูบ้่าน จงึใชเ้วลา 6 เดอืน - 2 ป ีขึน้อยูก่บัศกัยภาพของผูพิ้การแต่ละคน ชว่ยฝกึอาชพี

ให้ก่อนกลับ จะได้ไม่เป็นภาระครอบครัว แถมยังลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทำามาหากิน 

เองได้ ช่วยผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจำาวัน

มีข้อดีกว่�เกษตรอินทรีย์ทั่วไป คือไม่ต้องใช้พื้นที่ม�ก
ผู้พิก�รไม่ต้องเดินไปทั่ว ซึ่งถ้�ใช้พื้นที่กว้�ง ผู้พิก�รท�ง
ส�ยต�อ�จดูแลไม่ทั่วถึง ขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับก�รทำ�
เกษตรอื่นที่ต้องตัก ขุด ลงจอบ ก็ถือว่�อันตร�ยน้อยกว่�
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“ถ้�มีพื้นที่เฉพ�ะให้ผู้พิก�ร
ท�งส�ยต�ทำ�ก�รเกษตร
แล้วมีตล�ดรองรับผลผลิต
เน้นคุณภ�พสินค้�ไม่ใช่คว�ม
สงส�ร ก็จะสร้�งร�ยได้ และ
คว�มภ�คภูมิใจให้ผู้พิก�ร
ได้ม�กขึ้น”
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จ�กคว�มรู้สู่คู่มือก�รทำ�เกษตรสำ�หรับ 
ผู้พิก�รท�งส�ยต�		

สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สะท้อนว่า นักศึกษาชุดนี้มีความ

กระตือรือร้นอยากช่วยผู้พิการทางสายตา เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพ่ี  

แต่ปัญหาคือ คิดไปเองว่าผู้พิการทางสายตามีขีดจำากัด ทำาอย่างน้ัน อย่างนี้ไม่ได้ 

เลยต้องให้เขาเข้ามาคลุกคลีในศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอาชีพคนตาบอดทุกวัน  

จึงรูว่้าบางเรือ่งง่ายกับเรา แต่ผู้พิการทางสายตาทำาได้ยาก ส่วนบางเร่ืองยากกับเรา 

กลายเป็นเรื่องง่ายสำาหรับเขา เป็นต้น

“ถ้ามีพื้นที่เฉพาะให้ผู้พิการทางสายตาทำาการเกษตร แล้วมีตลาดรองรับ

ผลผลติ เนน้คณุภาพสนิคา้ไมใ่ชค่วามสงสาร ก็จะสรา้งรายได้ และความภาคภมูใิจ

ให้ผู้พิการได้มากขึ้น”

ส่วนนักศึกษาท่ีเป็นทีมทำางานน้ัน อาจารย์มองว่าปกติขี้อายเกือบทุกคน  

ถามอย่างตอบอีกอย่างไม่ตรงประเด็น การเข้ามาทำาโครงงานนี้จึงช่วยพัฒนา 

แตล่ะคนให้รูจั้กพึง่พาตนเอง รูจ้กัติดต่อประสานงานกบัคนอืน่ เกดิจติอาสา ต้ังใจ

ค้นคว้าว่าพืชชนิดไหนเหมาะกับผู้พิการทางสายตา และลองผิดลองถูกเพื่อปรับ

ให้ผู้พิการสามารถทำางาน ต้ังแต่เตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ไปจนถึงเก็บเก่ียว บรรจุแพ็คเกจ 

และจำาหนา่ยไดด้ว้ยตนเอง จนทำาเปน็ “คูม่อืการทำาเกษตรสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา” 

และ“คู่มือการเพาะต้นอ่อนทานตะวันสำาหรับผู้พิการทางสายตา” ได้

โดยตวับุคคลทีเ่หน็พฒันาการชดัคอื กาญจน ์ทีม่คีวามเปน็ผูน้ำาสงูขึน้ จากทีเ่คย

ทำาหน้านิ่งๆ ไม่รับแขก ตอนนี้คุยเล่น มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดี มีไหวพริบ  

มีความเฉียบคมในการทำางาน และสำาหรับตัวเองเคยเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาหลาย

กลุ่ม ลงพื้นที่กับชุมชนมาแล้วหลายคร้ัง ก็ยังพบว่าเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ร่วมไป

กับนักศึกษาด้วย นั่นคือการเกษตรที่เหมาะสมกับผู้พิการ ในการออกแบบพื้นที่ 

โรงเพาะชำาที่ต้องมีพื้นที่ทางเดินกว้าง ให้วีลแชร์เข้าไปได้ด้วย

เคยเป็นที่ปรึกษ�ให้นักศึกษ�หล�ยกลุ่ม 
ลงพื้นที่กับชุมชนม�แล้วหล�ยครั้ง 
ก็ยังพบว่�เกิดก�รเรียนรู้ในสิ่งใหม่
ร่วมไปกับนักศึกษ�ด้วย นั่นคือ
ก�รเกษตรที่เหม�ะสมกับผู้พิก�ร
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โครงงานท่าด่าน...สานใยรัก สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ด้วยภูมิรู้ ภูมิรักคู่ภูมิธรรมสู่พ่อแก่แม่เฒ่า
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง

ห้วหน้าโครงงาน นายอภิสิทธิ์ คงสมุทร

คณะทำางาน นางสาวพารีด๊ะ สะยะมิง

 นางสาววรรณนิศา สาเมาะหลง

 นางสาวฐิติมา ฉ่ำาจิตต์

 นางสาวประกายดาว ทองอยู่

 นางสาวจุฑารัตน์ ง่วนสน

 นางสาวณิชา พุ่มมาลี

 นายธีรเทพ เดชชนะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

คืน	“คว�มสุข”
ให้ชุมชน
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ในฐานะนักศึกษาจิตวิทยาชุมชนที่มองเห็นความขัดแย้ง 
และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มาโดยตลอด พวกเขามีคำาถามท่ีเกิดขึ้นทันทีที่ 
ย่างเท้าเข้าไปเรียนวิชานี้ 

“จะใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยามาช่วยเหลือชุมชนอย่างไร”

“พวกเราเรียนจิตวิทยา...มีทฤษฎีมากมายก่ายกอง เลยอยากรู้ว่า ความรู้

ที่เรียนกันมาจริงๆ จะใช้ได้ผลหรือไม่...จึงรวบรวมเพื่อนๆ ได้  7-8 คนทำา 

โครงงาน” ซึ่งการรวมกลุ่มกันในครั้งนี้ ธีรเทพ เดชชนะ บอกว่าเป้าหมายคือ

ต้องการลงไปทำางานเพื่อช่วยลดความเครียดของชาวบ้าน  

“เพราะในทางทฤษฎีบอกว่า หากสุขภาพใจไม่สมบูรณ์ ก็จะส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพกาย เช่น เกิดความเครียดมากๆ จะทำาให้เป็นโรคเกี่ยวกับ

ความดัน รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ไม่สุงสิงกับใคร ไม่เข้าสังคม และใน

รายที่รุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า ก็มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายได้”  

และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ พวกเขาเชื่อว่า 

“ชาวบ้านย่อมไม่มีความสุขแน่นอน”   

อยา่งไรกต็าม วธิกีารทำางานเพือ่ใหไ้ดผ้ลตามแผนงานทีคิ่ดและอยากทำา  

โดยเฉพาะกับงานทางสังคม การเลือกพ้ืนท่ีนำาร่องในการทำางานเป็นเร่ืองสำาคัญ 

“เราต้องหาพื้นที่ตัวอย่างในการทำางานก่อน...เพราะเป็นไปไม่ได้ที่เรา 

จะทำางานแบบเหวี่ยงแห พูดง่ายๆ คืออาจต้องทำาชุมชนต้นแบบ เพราะหาก

โครงงานประสบผลสำาเรจ็ ชาวบา้นมสีขุภาพจติทีด่ขีึน้  ถงึตอนนัน้คอ่ยคดิเรือ่ง

การขยายผล”  
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ณิชา พุ่มมาลี สมาชิกในทีมอธิบายเรื่องกรอบ เกณฑ์ สำาหรับการเลือกพื้นที่ 

ในการทำางานว่า พวกเราวางกรอบครา่วๆ ว่าจะเลอืกพ้ืนทีไ่หน เชน่ ต้องภาษาเดยีวกัน 

คุยกันรู้เรื่อง เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นมุสลิม คุยกันคนละภาษากับเรา ดังนั้นการ

พูดคุยสื่อสารเป็นเรื่องสำาคัญ...อีกเรื่องคือผู้นำาชุมชนต้องเข้มแข็งระดับหนึ่ง ระดับที่

สามารถทำาหนา้ทีป่ระสานงาน และชาวบ้านมีความเชือ่มัน่ และท่ีสำาคญัตอ้งไมไ่กลจาก

มหาวิทยาลัยมากนัก

หลงัตกีรอบอยา่งรอบดา้น  ประเด็นทีท่ำาใหห้ลายคนเร่ิมก้าวแรกแทบจะไมไ่ด้คอื 

“เริ่มต้นจากตรงไหน”  คิดกันนานมาก...สุดท้ายได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆ ทหารที่

อาศัยอยู่ที่ท่าด่าน เล่าให้เขาฟังว่าเรากำาลังจะทำาอะไร พี่ๆ ก็แนะนำาให้ลองไปที่ชุมชน 

“บางปลาหมอ”

พารีด๊ะ สะยะมิง เล่าว่า ที่ชุมชนบางปลาหมอแม้จะไม่ได้นำาเครื่องไม้เครื่องมือ

ทางจิตวิทยาไปวัด แต่การจับสังเกตบริบทชุมชน สภาพความเป็นอยู่ ก็พบว่าชาวบ้าน

มีความเครียดในระดับที่ค่อนข้างสูง และข้อมูลเบื้องต้นที่พบคือเด็กๆ ในหมู่บ้านส่วน

ใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ ถึงแม้ที่ชุมชนบางปลาหมอจะเข้าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ...แต่อาจ

ติดขัดเรื่องภาษาและการสื่อสาร เพราะชาวบ้านทั้งหมดเป็นมุสลิม เลยต้องไปหาพื้นที่

ใหม่

“กลับออกมาจากชุมชนบางปลาหมอ เราแวะคุยกับทหารเหมือนเดิม พี่ทหาร

แนะนำาใหล้องเขา้มาดทูีบ้่านทา่ด่าน เพราะเป็นชุมชนไทยพทุธ มผีูน้ำาทอ้งถิน่ คอืผูใ้หญ่

บ้านซึ่งเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก็เลยเข้าไปดู ขี่รถเข้ามาตามที่

ทหารบอก...จำาได้ว่า...ที่แรกที่เจอคือโรงมะพร้าว เห็นป้ายด้านหน้าเขียนว่า หมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง”  

ที่นี่เธอได้พบเจอชาวบ้านหลายคน เจอบ้านป้าผ่อง ซึ่งเพิ่งสูญเสียลูกชายจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบได้ไม่นาน แกก็เล่าว่าเกิดอะไรข้ึนกับลูกชาย หลังจากนั้นก็ไป

บ้านถัดไปก็เจอเหมือนกันคือ ลูกเขยกับลูกชายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ   

ถึงกระนั้นก็ตามแม้ว่าท่าด่านดูจะเป็นหมู่บ้านที่เข้าเกณฑ์มากที่สุด แต่การเลือกพื้นที่

เป้าหมายก็ยังคงดำาเนินต่อไป 

ลองไปดูอีก 2 ที่คือ รูสะมีแล และบ้านตุหยง....จากนั้นเราก็กลับมาคุยกัน เพื่อ

เลือกพื้นที่เป้าหมายในการทำางาน...ซึ่งทุกคนก็มีความเห็นตรงการคือ “บ้านท่าด่าน” 

เพร�ะจ�กคว�มไม่สงบในพื้นที่		
บ้านท่าด่าน เป็นชุมชนไทยพุทธที่ถูกแวดล้อมไปด้วยชุมชนมุสลิมซึ่งมีลักษณะ

เหมอืนไขแ่ดง หากดจูากองค์ประกอบของสภาพพืน้ทีพ่ออนมุานได้วา่...ชาวบา้นเองก็

หวาดระแวงซึ่งกันและกัน ซึ่งก็ตรงกับที่ สุกัญญา บุญสนิท ผู้ใหญ่บ้านท่าด่าน หมู่ 2 

บอกว่า ช่วงท่ีผ่านมาเหตุการณ์ความไม่สงบที่หนองจิกเกิดข้ึนบ่อย เมื่อเหตุการณ์ 

เงียบลง เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็มักจะพุ่งเป้าไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
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“เม่ือคนมุสลิมถูกกระทำา ก็มักคิดว่า คนพุทธน่าจะเป็นคนลงมือ ในทางตรงกันข้าม 

ถ้าคนพุทธถูกกระทำา ชาวบ้านก็จะมองว่าคนมุสลิมเป็นคนลงมือ สถานการณ์เป็นแบบน้ี

มาโดยตลอด ฝา่ยราชการกไ็มเ่ข้ามาใหค้วามกระจ่างเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิข้ึน เพราะฉะน้ัน

สิ่งที่ทำาได้คือการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยที่สุด” 

เบ้ืองต้นชาวบ้านดูแลกันด้วยการเฝ้าระวังสิ่งแปลกปลอมและคนแปลกหน้า 

ผู้ใหญ่บ้านเองก็พยายามจัดกิจกรรมเพ่ือให้ชาวบ้านไม่ต้องสนใจเร่ืองราวร้ายๆ มากนัก  

แต่ก็ไม่ได้ผลตามที่คาดหวังเพราะ “เหตุร้าย” มักเกิดขึ้นที่หนองจิก โดยเฉพาะบริเวณ

ปากทางเขา้หมูบ่า้น และสิง่ทีเ่กดิขึน้ทำาใหช้าวบา้นอยูด่ว้ยความหวาดระแวง ความกลวั 

และนำาไปสู่ความเครียดในท้ายที่สุด

นักศึกษาพากันกลับไปที่ท่าด่านอีกคร้ังหลังได้ข้อสรุปว่าจะเข้าไปทำางานใน

หมูบ่า้นนี ้แตร่อบนีไ้ปแบบ “จดัเต็ม” ทัง้เคร่ืองไมเ้คร่ืองมอืทีเ่ป็นแบบสำารวจ ชดุคำาถาม

ที่ร่วมกันออกแบบ และสิ่งที่พกไปตั้งแต่เริ่มต้นลงมือคิดทำากิจกรรมนี้คือ “ความตั้งใจ 

และความปรารถนาดี”  พร้อมกับเริ่มต้น “เก็บข้อมูล” อย่างจริงจัง 

ข้อมูล Pre-test ซึ่งเก็บจากผู้สูงอายุในชุมชน 30 ราย พบว่า 2 รายมี

ความเครียดสงู และมแีนวโนม้ฆา่ตัวตาย  สำาหรบัท่ีเหลอือกี 28 คน กม็คีวามเครยีด

ในระดับที่ลดหลั่นกันไป หลายคนมีเรื่องความดัน เบาหวาน ที่แย่ไปกว่านั้นคือ

ทั้งหมด ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง 

ด้านความสัมพันธ์ของชุมชน ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า คนสองวัยจะไม่ค่อยสุงสิงกัน 

ต่างคนก็ต่างอยู่ เด็กกลับจากโรงเรียนก็จะออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ ส่วนคนรุ่นหนุ่ม

สาวไม่ต้องพูดถึง....เพราะไม่มีใครอยู่เลย ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมด
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“หลายครอบครวัอพยพออกไปอยูท่ีอ่ืน่ บางบา้นกเ็หลอืแตค่นแก.่..ทีไ่มไ่ปไหน...

เพราะไมอ่ยากไปไหน มียายคนหนึง่บอกวา่ “บ้านยายอยูท่ี่นี.่...จะใหย้ายไปอยูท่ีไ่หน”  

พูดไปร้องไห้ไป  แกบอกว่าที่นี่เป็นบ้านของแก ต้องอยู่เฝ้าไว้ ซึ่งคาดหวังว่าสักวันหนึ่ง

หากสถานการณเ์ปน็ปกต ิลกูหลานจะกลบัมาอยู่พร้อมหนา้พร้อมตา...แต่กม็บีางบ้าน

ท่ีลกูหลานกร็บัไปอยูด่ว้ย แตส่ดุทา้ยกต็อ้งกลบัมา เพราะสว่นใหญติ่ดที”่  ณิชาอธบิาย

ปรากฏการณ์ของชุมชนที่เธอและเพื่อนๆ ค้นพบ 

ระหว่างที่กลุ่มนักศึกษากำาลังง่วนอยู่กับการเก็บข้อมูลชุมชน เป็นช่วงจังหวะที่ 

ธนาคารไทยพาณชิย ์เริม่เปิดรบัสมัครนสิตินกัศกึษาเขา้รว่มทำาโครงการ “กลา้ใหม.่..

ใฝ่รู้” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 จึงเขียนโครงงานเข้าร่วมในชื่อ โครงงานท่าด่าน...สานใยรัก 

สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยภูมิรู้ ภูมิรักคู่ภูมิธรรมสู่พ่อแก่แม่เฒ่า

“อาจารย์มาบอก...เรามองว่า ไหนๆ เราก็ทำาโครงงานนี้อยู่แล้ว การเขียนโครง

งานสง่เข้าไปรว่ม อยา่งนอ้ยถา้ผา่นเขา้รอบ เราจะมโีอกาสเข้าไปร่วมเรียนรู้กระบวนการ

และวธิกีารทำางานทีท่างธนาคารจะมีจดัอบรมอยูเ่สมอๆ นีอ่าจเปน็โอกาสในการพฒันา

ตนเองอีกทาง” ธีรเทพ เดชชนะ อธิบายเหตุผลที่เข้าร่วมในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”

เจตนาและเปา้หมายของโครงงานทีต่อ้งการใชค้วามรู้ดา้นจิตวิทยาเข้าไปช่วยลด 

และบรรเทาความเครียดของชุมชนทำาให้พวกเขาผ่านเข้ามาในรอบ 20 ทีม จาก 465 ทีม

ของนักศึกษาจากท่ัวประเทศ และมีโอกาสได้ไปเข้าค่ายการเรียนรู้ เร่ือง “การทำางานกับ

ชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนา

ทักษะการทำางานเพื่อชุมชน 

ความรู้จากค่าย พวกเขานำาไปต่อยอดกิจกรรม โดยเฉพาะกระบวนการทำางาน

ของโครงงานที่ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนัก แต่ในส่วนของเป้าหมายยังเหมือนเดิม 

“เราอยากเห็นผูสู้งอายุไมเ่ครยีด เมือ่ไมเ่ครยีดสุขภาพกายกจ็ะดตีามมาเอง” 

ณิชายืนยันเป้าหมาย

ห้องเรียนชุมชน	:	ปฏิบัติก�รคืนคว�มสุขให้ชุมชน		
หลังใช้แบบวัดสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีวิธีการวัดที่เป็นสากล เช่น จาก

แบบสอบถาม จากการสังเกตพฤติกรรม รวมทั้งจากสภาพแวดล้อมที่อาศัย...กล่าวคือ 

ถ้าคำาตอบบอกว่ามีความสุขดี แต่สายตายังเหม่อลอย เม่ือบวกกับสภาพแวดล้อม 

ที่อาศัยแล้วไม่น่าจะมีความสุขก็อาจจะต้องปรับคำาตอบใหม่ 

ข้อมูลเหล่านี้พวกเขานำาไปจัดหมวดหมู่ สำาหรับการออกแบบกิจกรรม “ทำาลาย

ความเครียด” 

“เราเอาขอ้มูลจากแบบสอบถาม มาผนวกกบัคำาบอกเลา่ของผูใ้หญ่บา้น คอืเดก็ๆ 

กับผู้สูงอายุไม่ค่อยได้มีเวลาทำากิจกรรมด้วยกัน มาออกแบบการทำากิจกรรม เพราะฉะน้ัน 

เลยคิดว่า กิจกรรมท่ีทำาน่าจะเป็นกิจกรรมท่ีเด็กและผู้ใหญ่ต้องทำาด้วยกัน” ฐิติมา ฉ่ำาจิตต์ 

อธิบายเพิ่มว่า เริ่มด้วยกิจกรรมทำาขนม โดยให้ผู้สูงอายุเป็นคนสอนเด็กๆ แต่ปัญหา
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คือว่า กิจกรรมนี้ นักศึกษาเป็นคนคิดให้ และไม่มีการร่วมคิดจากชุมชน ซึ่งผลของการ 

“คิดให้” คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนค่อนข้างน้อย จึงปรับกระบวนการทำางานใหม่ 

คราวนี้ลงไปจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านเป็นคนออกความเห็นและความ

ต้องการ

ส่วนใหญ่เสนอกิจกรรมทำาบุญตักบาตร...

“เหตุผลก็เพราะ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ยังไม่เคยมีการทำาบุญตักบาตรที่เป็น

กิจจะลักษณะเลย...เพราะส่วนใหญ่กลัวว่าจะเกิดปัญหาเลยไม่กล้าทำา...” 

นักศึกษาจึงอาสาจัดสถานท่ี ช่วยกันใช้แรงงานเป็นหลัก โดยชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ

ด้านพิธีการ

อภิสิทธิ์ คงสมุทร หัวหน้าโครงงานบอกว่า บรรยากาศงานบุญในวันนั้นเป็นไป

ด้วยความอบอุ่น เด็กๆ เดินออกไปรับปู่ ตา ย่า ยายออกมาจากบ้าน และในส่วนของ

พิธีกรรมทางศาสนา ผู้สูงอายุก็สอนเด็กๆ ไปในตัว ซึ่งอย่างน้อยต่อจากนี้ก็จะมีคน 

รับช่วงต่อในการทำาพิธีกรรม 

ณิชาบอกอีกว่า ภาพท่ีเห็นคือ เด็กพยายามท่ีจะเรียนรู้

วธิกีารถวายของพระวา่ทำากันยงัไง เห็นชดัวา่เดก็ๆ พยายาม

ช่วยเหลือทุกๆ อย่าง อะไรที่พอจะช่วยได้ก็เข้าไปช่วยโดยที่

ไมต่อ้งมกีารสัง่การ...ซึง่ตรงนีเ้ราไม่รูว่้ามนัเกิดขึน้เพราะอะไร 

อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเปิดใจที่จะยอมรับ เปิดใจที่จะเรียนรู้

วฒันธรรม เปดิใจทีจ่ะเรยีนรูก้บัผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นหมูบ้่าน และ

นีก็่เปน็เปา้หมาย และความตอ้งการของคนในชมุชน คอืการ

ท่ีเด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม การท่ีผู้สูงอายุกับเด็กมีปฏิสัมพันธ์กัน คุยกัน และก็เหมือนว่า 

ผู้สูงอายุจะภูมิใจเต็มใจที่จะถ่ายทอด 

นอกจากทำาขนม ทำาบุญ ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่น้องๆ นักศึกษานำาเข้ามาเป็น

กิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมเสียงตามสาย ที่ให้เด็กๆ ในชุมชนไปเล่าเรื่องการ

ดูแลสุขภาพ โดยก่อนหน้านั้น ได้ประสานงานให้สาธารณสุขมาจัดอบรมเด็กๆ ในเรื่อง

การดูแลสุขภาพอย่างง่ายๆ 

ผู้ใหญ่สุกัญญาบอกว่า หลังจากที่น้องๆ เข้ามาทำากิจกรรม เด็กกับคนแก่ก็หัน

หน้าเข้าหากัน พูดคุยกัน ไม่อยู่กันคนละมุมเหมือนเมื่อก่อน 

“ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ...” ผู้ใหญ่สรุป 

ได้ม�กกว่�	“คว�มสุข”		
“ความสุข” อาจเป็นผลลัพธ์แรกๆ ของการทำาโครงงานนี้ ความสัมพันธ์อันดี 

อาจจะเป็นผลลัพธ์ตัวที่สองของการทำาโครงงาน

และสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ คือเป้าหมายสูงสุด ซึ่งก็จะวกกลับไปที่ “ความสุข” 

เช่นเดิม

หลังจ�กที่น้องๆ 
เข้�ม�ทำ�กิจกรรม
เด็กกับคนแก่ก็หันหน้�
เข้�ห�กัน พูดคุยกัน
ไม่อยู่กันคนละมุม
เหมือนเมื่อก่อน
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ถึงวันนี้ กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนยังคงดำาเนินต่อไป เด็กๆ ยังคงจัดรายการ 

เสียงตามสาย โดยเอาเรื่องราวนอกหมู่บ้านมาอ่านออกอากาศ ทั้งหมดจะผ่านการ

ทำางานร่วมกันระหว่าง “กลุ่มผู้สูงอายุ” และ “กลุ่มเยาวชน” บ้านท่าด่าน ที่ทีม

นักศึกษาไปช่วยกันจัดตั้งกลุ่มทั้ง 2 ขึ้นมา เพื่อหวังให้เกิดการร่วมกันของคนสองวัย  

ฟาริด๊ะเล่าว่าหลังจากนี้เธอและเพื่อนๆ อาจไม่ได้กลับเข้ามาที่บ้านท่าด่าน 

เนื่องจาก “ชีวิตต้องดำาเนินต่อไป” พวกเธอต้องกลับไปเรียนหนังสือต่อ 

“เชื่อว่าน้องๆ เยาวชนในหมู่บ้านจะสานต่อกิจกรรมที่เราเริ่มต้นให้ได้....หนูรู้สึก

วา่สิง่ท่ีนอ้งสานตอ่งานจากเรามันไม่ใชเ่พราะหน้าทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย แต่มนัคอืหนา้ที่

ของลูกของหลานที่ต้องทำา...ที่ต้องดูแลปู่ย่าตายายของเขาเอง”

ฟาริด๊ะบอกว่า สิ่งที่เธอได้เรียนรู้เพิ่ม และมันจะอยู่ในตัวของเธอตลอดไปคือ 

“การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง” 

“ตอนลงพื้นที่ครั้งแรก...ชาวบ้านไม่ต้อนรับเรา ก็คิดว่าเอายังไงดี ไม่ช่วยเพื่อนก็

ไมไ่ด ้สดุทา้ยตอ้งก้าวขา้มภาวะตรงนัน้ออกไปใหไ้ดแ้ละระลกึอยู่เสมอวา่เรามาทำาอะไร 

ดีใจที่ชาวบ้านยอมรับ เห็นเราเป็นลูกเป็นหลานของเขาคนหนึ่ง...บทเรียนน้ีบอกว่า 

เราต้องพิสูจน์ให้เห็นให้ได้ว่าเรามาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ และสิ่งที่เขามองเรานั่นเป็น

เพราะประสบการณ์เดิมที่เคยได้รับมา”    

สำาหรบัณชิาบอกว่า เธอเปลีย่นจากคนทีไ่มเ่คยเปิดใจรบัอะไรเลยแมแ้ตน่อ้ย

มาเป็นคนที่ นิ่ง เงียบ และฟังคนอื่นมากขึ้น

“ยอมรับว่าเป็นคนท่ีไม่เปิดรับอะไร และทำาไมเราต้องไปรับฟังปัญหาคนอ่ืน 

เพราะเรื่องของเราก็เยอะอยู่แล้ว แต่พอมาทำางานคร้ังนี้ เห็นปัญหาที่คนในชุมชน 

ชว่ยกนัสะทอ้น เห็นชดัเลยว่า เรือ่งเราตา่งหากทีไ่รส้าระ...

ไร้สาระมากๆ ก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่า จะลดปัญหา

ของตัวเอง เพื่อจะเปิดรับคนอื่นมากขึ้น”  

ส่วนธีรเทพบอกว่า โครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสี่เหลี่ยมออกมาใช้

ในชุมชนจริงๆ เช่น การวัด การประเมิน อีกประการที่ได้

มากคือการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

“ผมว่ากระบวนการกลุ่มเป็นอะไรท่ีสำาคัญมาก งานน้ี

ผมวา่มนัสำาเรจ็คนเดยีวไม่ไดมั้นตอ้งพ่ึงกันเป็นกลุม่ แตล่ะ

คนจะมีหน้าที่ความสามารถเด่นในแต่ละทาง แต่ว่าจะทำายังไงที่จะเอาความสามารถ

ของแต่ละคนมารวมกันเป็นผลงานหนึ่งชิ้น มันก็เหมือนเมนูหนึ่งอย่าง มีผัก มีปลา 

เคร่ืองปรุงสารพัดเราจะเอามารังสรรค์ยังไงให้มันเป็นเมนูท่ีดีเลิศ สำาหรับสังคมน้ี” 

ด้านอภิสิทธิ์พบว่า สิ่งที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปคือ ได้ลดอัตตาตัวเอง 

“ถ้าตอบในเชิงจิตวิทยา ผมว่าอัตตาหรือตัวตนของเรามันลดลง จากท่ีอัตตาเราสูง

หรือมีความเป็นตัวตนสูง เมื่อได้มาทำางานกับกลุ่มได้เห็นบริบทของหมู่บ้าน ทำาให้

เมื่อได้ม�ทำ�ง�นกับกลุ่ม
ได้เห็นบริบทของหมู่บ้�น
ทำ�ให้เร�เกิดก�รเรียนรู้ 
ถ้�เร�ทำ�ตัวเหมือนน้ำ�เต็มแก้ว 
คงไม่มีอะไรใส่เข้�ไปได้ ดังนั้น
เร�ต้องลดน้ำ�ในแก้วนั้นลง 
เพื่อจะได้ใส่สิ่งใหม่ๆ เข้�ไป
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เราเกิดการเรียนรู้ ถ้าเราทำาตัวเหมือนน้ำาเต็มแก้ว คงไม่มีอะไรใส่เข้าไปได้ ดังนั้น

เราต้องลดน้ำาในแก้วนั้นลง เพ่ือจะได้ใส่สิ่งใหม่ๆ เข้าไป....สำาหรับผมก็ต้องขอ

ขอบคุณหมู่บ้านนี้ ขอบคุณจริงๆ ที่ทำาให้ผมและเพื่อนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนา

ทางความคิดว่าเราไม่ได้เป็นนักศึกษาเฉพาะแค่เรียน สอบ จบ และไปทำางาน”

เร�ต่�งห�กที่กลัวเด็กทำ�ไม่ได้		
สำาหรับมุมมองของอาจารย์หริรักษ์ แก้วทับทอง อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่เห็น 

การทำางานของนักศึกษากลุ่มนี้มาโดยตลอด มองว่า ลูกศิษย์กลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาก 

จากเด็กที่ต้องคอยเคี่ยวเข็ญ ชี้แนะ กระทั่งให้ความช่วยเหลือประหนึ่ง “ถ้าเป็น

ข้าวก็ต้องเอาป้อนใส่ปาก” สุดท้ายต้องตัดใจให้เด็กลงมือทำางานกันเอง

“ผมวา่เราตา่งหากทีก่ลวัว่าเดก็ทำาไมไ่ด.้..มอียู่คร้ังหนึง่ทีพ่วกเขานดัมาทำางานกัน

ที่หมู่บ้าน ผมก็รับปากว่าจะมา...แต่สุดท้ายผมเบี้ยว ปล่อยให้ทำางานกันเอง..สุดท้าย

พวกเขาก็พิสูจน์ว่าทำาได้....และทำาได้ดีด้วย” 

อีกประเด็นท่ีเห็นชัดเจนและสะท้อนเรื่องคุณธรรมก็คือการจัดสรรงบประมาณ 

อาจารย์เล่าว่า นักศึกษาเบิกเงินน้อยมาก เอาไปเท่าที่จำาเป็นต้องใช้เท่านั้น 

“ที่แน่ๆ คือ ได้ลูกศิษย์กลุ่มเดิมที่เป็นคนใหม่ แม้บางเวลาจะทำาตัวเหมือนเด็ก 

แต่วิธีคิดเขาเติบโตขึ้น ตรงนี้สังเกตได้จากเวลาประชุมกันเรื่องงาน” 
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โครงงานน้ำาร้อนปลากบเป็น น้ำาเย็นปลากบไม่โต
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี  

 ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงษ์ ยงเพชร

 ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล  

หัวหน้าโครงงาน   นายนิเวศน์ ดีจิ่งมุ้ง

คณะทำางาน นางสาวธัญวรัตน์ สมร่าง

 นางสาวปาณิศา อ่อนดอกไม้

 นายเข็มราช อินทร์ชน

 นายพงค์พิพัฒน์ หิรัญโกเมนทร์

 นายกฤษณ์ เครือแสงทิพย์

 นายกฤษฎา ต๊ะทา

 นายกรกฏ มหาวัน

 นายยงยุทธ ใต้เงาสน

 นายปิยะราช จุทานันท์
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ความสนุกและปริ่มเปรมจากหลายๆ โครงการที่เคยทำากับ
ชุมชนมาก่อนหน้านี้ เช่น สร้างสรรค์ขยะให้ชุมชน ปลูกใจ
รกัษโ์ลก ฯลฯ  ทำาให้นกัศกึษาจากวทิยาลยัพลงังานทดแทน 
มหาวทิยาลยัแมโ่จก้ลุม่หนึง่ ทีเ่รยีกตวัเองวา่ทมีลกูแมเ่ดยีว 
เกิดความฮึกเหิม อยากเข้าร่วมโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” 
เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง และประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมาสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะความรู้ชุดพลังงานน้ำา ลม 
แสงอาทิตย์ท่ีมีอยู่มาแปรรูปให้เป็นประโยชน์  เพราะต่าง 
เชื่อมั่นว่าเป็นวิธีการที่จะทำาให้เกิดความรู้จริง ถ้าไม่เคยมี
ประสบการณม์าก่อน เมือ่ไปถงึหน้างานจะทำาไมส่ำาเรจ็ 100 
เปอร์เซ็นต์

ด่�น...ลองใจ		
“น้ำา” ธัญวรัตน์ สมร่าง เล่าถึงแนวคิดในการทำาโครงงานน้ำาร้อน 

ปลากบเป็น น้ำาเยน็ปลากบไมโ่ต วา่ เกดิจากการทีเ่ธอและเพือ่นๆ เหน็โมเดล

โรงเรอืนเลีย้งปลาพลงังานแสงอาทติยใ์นโดมทีม่หาวิทยาลยั ซึง่เปน็งานวจิยัของ 

ผศ.ดร.ณัฐวฒุ ิดุษฎ ีจงึเขา้ไปขอคำาปรกึษา อาจารยแ์นะนำาใหห้าพืน้ทีโ่รงเรยีน

เป็นฐานการทำางาน โชคดีท่ี “อาจารย์นาย” ว่าท่ี ร.ต.ปิยะพงษ์ ยงเพชร นักวิจัย

ศูนย์วิจยัพลงังาน มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้กบัผศ.ดร.ณฐัวฒุ ิเคยทำางานวจิยัในพืน้ที่

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่มาก่อน จึงแนะนำา

ให้เธอลงมาดูเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลในพื้นที่
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เธอชวนเพื่อนๆ ในทีมนั่งรถสองแถวมาที่โรงเรียนเป็นระยะทาง 92 กิโลเมตร 

โดยตัง้ความหวังวา่จะมาพดูคยุกบัผูอ้ำานวยการ แต่มาถงึแลว้ไมเ่จอตัว เลยไดค้ยุกับครู

ในโรงเรยีนแทน ระหว่างนัน้เหน็นกัเรยีนทีเ่ดนิผา่นไปมา เดก็นกัเรยีนสว่นใหญ่มลีกัษณะ

ร่างกายค่อนข้างตัวเล็ก จึงสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการโรงเรียน ทราบว่า

อาหารโปรตีนมีไม่เพียงพอ เม่ือขอดูเมนูอาหารก็พบว่าไม่มีอาหารท่ีทำาจากปลาเลย 

จึงเกิดความคดิอยากเลีย้งปลาดกุเพือ่เสรมิโปรตีนใหนั้กเรยีน เนือ่งจากตามขอ้มลู

โภชนาการพบวา่ ปลาดกุมโีปรตนีสงูสดุในประเภทปลาดว้ยกนั และเมือ่ผนวกกบั

แนวคิดแรกคือการประยุกต์ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับชุดพลังงานสู่การปฏิบัติ ก็เกิด

แนวทางทำาบ่อเล้ียงปลาพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สูง มี

อากาศค่อนข้างเย็นกว่าพื้นราบ

“มาครั้งที่ 2 ก็ยังไม่พบผู้อำานวยการ แต่ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็น

โรงเรยีนขยายโอกาส มีพ้ืนท่ี 13 ไรอ่ยูใ่นเขตโครงการหลวงหว้ยลกึ เปดิสอนต้ังแต่ระดบั

อนุบาล 2 ถึงชั้น ม.3 มีนักเรียนร่วม 400 คน มีทั้งเด็กพื้นราบและเด็กชาติพันธุ์ เช่น 

ม้ง กระเหรี่ยง มีครู 22 คน กระทั่งครั้งที่ 3 จึงมีโอกาสพบผู้อำานวยการ ซึ่งได้รับฟัง

ขอ้มลูเบือ้งตน้ถงึส่ิงท่ีพวกเราอยากทำาจากครนูอ้ยในโรงเรยีนมาแลว้ พวกเราถกูลองใจ 

ด้วยมาดกวนๆ ว่าจะทำาจริงจังแค่ไหน เป็นแค่การขายฝันหรือเปล่า เพราะต้อง

ฝา่ด่านให้เขา้รอบ 20 ทีมถงึจะไดง้บประมาณดำาเนนิการ ถา้ทำาแลว้โรงเรยีนจะได้

อะไร นักศกึษาเองจะไดอ้ะไร พวกเราตอ้งงดัเอางานเกา่มาใหด้ ูผูอ้ำานวยการจึงยอม

ตกลง และช้ีให้ดูพ้ืนท่ีบริเวณหน้าโรงเรียน ท้ังท่ีเดิมพวกเราเคยสำารวจคร่าวๆ แล้วกะว่า

ถ้าโครงงานผ่านจะใช้พ้ืนที่ด้านหลังโรงเรียนในการทำางาน” น้ำาอธิบาย พร้อมกับเล่า 

ต่อไปว่า 

เมื่อกลับจากโรงเรียน ทีมงานรีบเขียนข้อเสนอโครงงานส่งเข้าร่วมโครงการ  

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ทันที และโครงงานก็ผ่านเข้ารอบที่ 2 เป็น 1 ใน 40 ทีม ได้เข้าค่าย

การเรียนรู้เรื่อง “การทำางานกับชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” 

ทำาให้เกิดวิธีคิดและมุมมองที่ต่างจากเดิม จึงกลับมาทบทวนแผนการดำาเนินงาน

ใหม ่พรอ้มปรบัเปลีย่นจากการทำาบอ่เล้ียงปลาขนาดใหญเ่พยีงบอ่เดยีว เปน็แยก

ทำาบ่อขนาดเล็กจำานวน  5 บ่อ เพื่อที่ปลาจะได้โตไม่พร้อมกัน ที่สำาคัญคือช่วยให้

นักเรียนมีโปรตีนจากปลาไว้รับประทานตลอดทั้งปี 

อบรมให้คว�มรู้ช�วบ้�นเพื่อสร้�งร�ยได้เสริม		
หลังจากผ่านเข้ารอบ 20 ทีม “ขิม” นิเวศน์ ดีจิ่งมุ้ง บอกว่า ทีมงานเร่ง 

ประสานงานกับผู้อำานวยการโครงการหลวงห้วยลึกในฐานะเจ้าของพื้นท่ีตัวจริง  

แต่เนื่องจากโครงสร้างบ่อปลาพลังงานแสงอาทิตย์ต้องใช้พื้นที่กว้างในการประกอบ  

จึงตัดสินใจประกอบในมหาวิทยาลัยก่อน จากนั้นจึงขอยืมรถยกจากมหาวิทยาลัย 

นำาไปติดตั้งในโรงเรียนจำานวน 5 บ่อ ตามที่วางแผนไว้
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ตอนทำาบ่อ มีเพ่ือนๆ จากมหาวิทยาลัยมาช่วย มีผู้ใหญ่บ้าน

และชาวบ้านมาดูด้วย ทำาให้ทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน

ถึงปัญหาในพื้นที่ที่เคยเลี้ยงปลาแล้วไม่โต พบว่าชาวบ้านสนใจ

วิธีการเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิตย์มาก ภายหลังจึงจัดให้มี

การอบรมให้ความรู้ท้ังชาวบ้าน ผู้ปกครอง รวมท้ังนักเรียน 

ช้ัน ป.4 เก่ียวกับการเล้ียงปลาดุกและกบนาด้วยบ่อพลังงานแสง

อาทิตย์ แถมพ่วงด้วยการเล้ียงไส้เดือนดินเป็นอาหารเสริมเพ่ือ

ช่วยลดค่าอาหารปลา 

“กระบวนการอบรม ทำาให้นักเรียนรู้วิธีเลือกปลา เล้ียงปลาและ 

กบให้โตเร็ว และนำาไปขยายผลท่ีบ้านได้ ส่วนชาวบ้านก็มีอาชีพเสริม 

เพ่ิมรายได้มาจุนเจือครอบครัวอีกทางหน่ึง ทั้งยังใช้เป็นอาหารใน

ครวัเรอืน ลดรายจา่ยตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดอ้กี

ด้วย” ขิมกล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากทำาบ่อเสร็จแล้ว พวกเขาเกือบใช้เป็นบ่อเล้ียงปลาแสงอาทิตย์

ทัง้หมด แตท่มีพีเ่ลีย้งโครงการใหข้อ้คิดวา่ นา่จะต้องมบ่ีอเปรียบเทยีบหรือไม ่ทัง้นีเ้พ่ือ

ให้เห็นว่าน้ำาเย็นทำาให้ปลาไม่โตจริงๆ พวกเราเลยแยกเป็นบ่อเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ 

1 บ่อ ซึ่งผลชี้ให้เห็นชัดเจนว่าแม้จะปล่อยลูกปลาดุกพร้อมกัน แต่ย่ิงทอดระยะเวลา

ออกไปนานเท่าใด การเจริญเติบโตของปลาในบ่อธรรมชาติจะมีอัตราการรอดชีวิต 

น้อยกว่าปลาที่เลี้ยงในบ่อแสงอาทิตย์  

ตอนทำ�บ่อ...มีผู้ใหญ่บ้�นและ
ช�วบ้�นม�ดูด้วย ทำ�ให้ทีมง�น
ได้มีโอก�สพูดคุยแลกเปลี่ยน
...พบว่�ช�วบ้�นสนใจวิธีก�ร
เลี้ยงปล�พลังง�นแสงอ�ทิตย์
ม�ก ภ�ยหลังจึงมีก�รอบรม
ให้คว�มรู้ทั้งช�วบ้�น ผู้ปกครอง
รวมทั้งนักเรียนชั้น ป.4
เกี่ยวกับก�รเลี้ยงปล�ดุก
และกบน�ด้วยบ่อพลังง�น
แสงอ�ทิตย์
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จ�กบ่อปล�สู่โรงครัว	สร้�งอ�ห�ร
โปรตีนให้นักเรียน		

“มิน้ท”์ ปาณศิา อ่อนดอกไม ้หนึง่ในทมีงานเลา่

เสริมว่า บ่อท่ีพวกเธอทำาเป็นส่ีเหล่ียมจตุรัส ขนาด 

3.5 x 3.5 เมตร ลึก 1 เมตร ซึ่งขนาดของบ่อมาจาก

การคำานวณจำานวนนักเรียนทั้งหมด 395 คน เพราะ

ขอ้มลูจากกรมประมงระบุไว้ 1 ตารางเมตร สามารถ

เล้ียงปลาได้ 70-100 ตัว แต่ละบ่อจึงลงลูกปลาได้

ประมาณ 500 ตวั และอาจลดลงเหลอื 450 ตวัจากอตัรา

การตายในแต่ละบ่อ ใช้ระยะเวลาเลี้ยง 3 เดือน ก็จะ 

โตเต็มวัย นำาไปประกอบอาหารได้

“แตล่ะบอ่จะปลอ่ยลกูปลาดกุหา่งกนั 1 เดอืน เพือ่

ให้ปลาโตไล่กันไป พอครบกำาหนดจับแล้ว เว้นระยะ 

พักบ่อ 2 เดือน ระหว่างนั้นก็เอาน้ำาออกจากบ่อเพื่อ

ทำาความสะอาด โดยทมีงานเลอืกใช้ผา้พลาสตกิแทนบอ่

ซีเมนต์ตั้งแต่ต้น เนื่องจากเห็นว่าทำาความสะอาดได้ 

ง่ายกว่า ล้างฉีดด้วยน้ำาธรรมดา ขัดขี้เลนออก จากนั้น

ตากแดดให้แห้งได้ทันที” 

สว่นแนวทางบรหิารจดัการเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื

นั้นมิ้นท์บอกว่า โรงอาหารของโรงเรียนจะซื้อปลาจาก

บ่อในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เงินท่ีได้จากการขาย

ปลาก็จะเข้าไปที่สหกรณ์โรงเรียน ใช้ เป็นทุน 

หมุนเวียนซื้อพันธุ์ปลา และอาหารปลาต่อไป ซึ่งวิธี

ทำาเองซ้ือเองนี้ ส่งผลให้โรงเรียนมีเงินหมุนเวียน

สำาหรับใช้เลี้ยงปลาดุกได้ตลอดเวลา และนักเรียน

ก็ได้รับอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

และเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ขณะที่

โรงเรียนก็ได้วัตถุดิบทำาอาหารกลางวันในราคาถูก

กว่าท้องตลาด และเกิดแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียน และ

บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาศึกษาได้ 

“อุปสรรค”	บทเรียนเสริม 
คว�มแกร่ง		

น้ำาเล่าถงึปญัหาในการทำางานวา่ การประสานงาน

ผ่านคนกลาง เช่น ครูน้อย เมื่อเรื่องไปถึงผู้อำานวยการ 

ก็ทำาให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปคนละอย่าง หรือ 

แม้กระทั่งการโทรศัพท์คุยกันก็ไม่เหมือนการพูดคุยกัน

ต่อหน้า ทำาให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ช่วงหลังจึงต้อง

มาพบผู้อำานวยการและครูน้อยโดยตรง งานจึงราบรื่น

ด้วยดี 

กระนัน้ในทมีเองก็มปัีญหาเรือ่งเวลาทำางานไมต่รง

กับแผนท่ีวางไว้ เพราะมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมรับปริญญา 

และสอบ ทุกคนต้องไปช่วยงาน จึงว่างไม่ตรงกัน ส่งผล

ถึงการดำาเนินงานที่ติดขัด ล่าช้า ต้องใช้วิธีแบ่งหน้าที่

ให้ชัดเจน และสลับกันลงพื้นที่ ไม่ต้องรอมาพร้อม

กันทั้งหมด  

“โดยนิสัยส่วนตัวเป็นคนไม่สนใจอะไรจริงจัง 

ไมค่ดิวางแผนล่วงหนา้ อยากทำาอะไรกท็ำาเลย พอมา

ทำาโครงงานนี้ทำาให้เกิดการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น 

การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ จากทีไ่มไ่ด้คดิเผือ่วา่จะ

เกิดอะไรขึ้น ตอนขุดบ่อจึงมีดินเหลือคาปากบ่อเป็น

จำานวนมาก ต้องอาศัยความสามัคคี ช่วยกันตักใส่

กระสอบทราย เพื่อให้จัดการกับดินที่เหลือได้”
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ขณะท่ีมิน้ทบ์อกว่า เธอไดเ้รยีนรูก้ารเขา้หาคนอืน่ วธิพีดูคยุกบัคนอืน่ 

เพ่ือน คนในชุมชน นักเรียน ผู้อำานวยการ ซ่ึงแต่ละคนใช้วิธีการไม่เหมือนกัน 

และทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพราะต่างคนต่างถนัดกันไป

คนละด้าน ก็ได้แลกเปลี่ยนกัน เกิดประสบการณ์จากการทำางานจริงที่ 

จบัต้องได้ ไมใ่ช่แคห่ลกัทฤษฎ ีซึง่จะนำาไปใชใ้นอนาคตเมื่อทำางานแลว้ 

รวมถึงใช้ในชีวิตประจำาวันได้

ส่วนขิมบอกว่า จากเดิมที่ไม่เคยรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องเลย แต่พอได้มา

ทำางานด้วยกัน ก็เรียนรู้กันมากขึ้น เกิดความสามัคคีกัน ได้เทคนิควิธีการ

ทำางานเปน็ทมี การประสานงาน และยงัเรยีนรูเ้รือ่งการทำาเอกสาร การติดต่อ

ประสานงาน ซึง่เดมิทำาไมเ่ปน็และไมเ่คยคดิจะทำางานพวกน้ีเลย พอตอ้ง

ทำาโครงงาน กต็อ้งปรกึษาอาจารย ์สอบถามจากพี่ๆ  จนตอนนีส้ามารถ

ทำาเองได้แล้ว 

  

เสริมทักษะอ�ชีพติดตัวให้นักเรียนชนเผ่�		
อาจารย์สำาราญ ปัญญา ผู้อำานวยการโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 

กล่าวว่า ด้วยบริบทของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวง และเป็น

ชุมชนใหม่ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จุดหนึ่งในการปลูกฝัง

นักเรียนของโรงเรียนก็คือการสร้างอาชีพให้นักเรียนเพื่อเป็นทักษะให้

พวกเขาดำารงชีวิตต่อไปได้ การท่ีนักศึกษาจากวิทยาลัยพลังงานเข้ามา 

ทำาโครงงานคร้ังน้ี ก็ช่วยเติมเต็มทักษะอาชีพให้กับนักเรียนได้อีกทางหน่ึง 

จึงเหน็ดว้ยและสนบัสนนุเตม็ที ่ถอืไดว้า่โครงงานน้ีชว่ยเพ่ิมศักยภาพให้

กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

“เม่ือนักศึกษาเข้ามาทำางาน นักเรียนในโรงเรียนก็ซึมซับการทำา

กิจกรรมของพี่ๆ มีโอกาสได้ช่วยงานต้ังแต่เตรียมพ้ืนที่ ทำาบ่อ ยิ่งมีการ 

จัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลปลา  

ให้อาหาร พวกเขาก็รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ จนเข้ามาติดตามดูแลบ่อปลา

อย่างใกล้ชิด”

อาจารย์สำาราญบอกต่อว่า แต่กว่าจะมาเป็นบ่อปลาแสงอาทิตย์ได้  

ทั้งทีมงานนักศึกษาและทางโรงเรียนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาข้อจำากัด

ของโรงเรยีนท่ีมพีืน้ท่ีนอ้ย ประกอบกับโรงเรยีนขาดแคลนอาหารโปรตนี

อยูแ่ล้ว การออกแบบโครงงานของนกัศกึษาจึงต้องทำาหลายบ่อ เพือ่ให้

เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน 

เกิดประสบก�รณ์
จ�กก�รทำ�ง�นจริง
ที่จับต้องได้ ไม่ใช่แค่
หลักทฤษฎี ซึ่งจะนำ�
ไปใช้ในอน�คตเมื่อ
ทำ�ง�นแล้ว รวมถึง
ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
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เกรดช่วยให้คนได้ง�น...ประสบก�รณ์ช่วยให้คน 
ทำ�ง�นเป็น		

“อาจารย์นาย” ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงษ์ ยงเพชร นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัย

แมโ่จ ้หนึง่ในอาจารยท์ีป่รกึษา เลา่ถึงสาเหตุทีแ่นะนำาใหน้กัศกึษาลงพืน้ทีโ่รงเรียนมิตรมวลชน

เชียงใหม่ว่า เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำา เลี้ยงปลาไม่โต นักเรียนส่วนใหญ่ด้อยโอกาส เห็นว่า

หากนักศึกษาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น บ่อเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการ

วิจัยไว้แล้ว ด้วยการเลี้ยงปลาและกบในอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 28-32 องศาเซลเซียส 

กน็า่จะช่วยพืน้ท่ีน้ีได ้ซึง่พอเขา้มาทำาจรงิๆ กไ็มเ่พยีงแคช่ว่ยเหลือโรงเรยีนและนักเรยีน

เท่านั้น แต่พวกเขายังคิด “ต่อยอด” ด้วยการจะตั้งกลุ่มคนเลี้ยงปลาห้วยลึกที่เป็นการ

เลี้ยงปลาในกระชังด้วย

“การทำาโครงงานเช่นนี้ ทำาให้นักศึกษารู้จักการจัดการ วางแผนการทำางานอย่าง

เป็นระบบ พอมีปัญหา เช่น เวลาไม่ตรงกัน เพราะมีทั้งระดับชั้นปี 2 และปี 3 พวกเขา

ก็รู้จักแบ่งหน้าที่กัน เพื่อให้งานเดินหน้า นอกจากนี้ยังทำาให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ

มากขึ้น จากเดิมที่เคยตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียว พวกเขาเริ่มมองว่าทำาอย่างไรให้

ชาวบ้านได้รับประโยชน์ คิดหาวิธีช่วยสังคม มีการร่วมมือร่วมใจกัน เห็นได้ชัดเจนใน

ชว่งท่ีทำาบอ่ ท่ีตอ้งลงแรงทำาทัง้กลางวนักลางคนืตลอด 3 วนั 2 คนื” อาจารย์นายสะท้อน

ภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ท่ีสำาคัญทุกคนมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ซ่ึงเกรดอาจช่วยให้คนได้งาน  

แต่ประสบการณ์จะช่วยให้คนทำางานเป็น และมีขีดความอดทนมากกว่าเดิม
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โครงงานปันยิ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐพล ทวีวัฒน์

ห้วหน้าโครงงาน นางสาวพลอยภิญญา จันจาด

คณะทำางาน นายณัฐวุฒิ ผลภักดี

 นางสาวธันย์ชนก ระวังเหตุ

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

“ปันยิ้ม”
คว�มรู้และรอยย้ิม
ท่ีแบ่งปันกันได้
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“จำาได้ว่าตอนเป็นเด็ก เราก็ไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว 
รูส้กึวา่เรยีนไมส่นกุ แตถ่า้เราทำาใหเ้ดก็เกดิแรงบนัดาลในการ
เรยีนได ้จะทำาใหเ้ดก็ตัง้ใจมากขึน้ วนันีใ้นประเทศไทยเดก็เจอ
รปูแบบการสอนภาษาองักฤษในรปูแบบเดมิ ๆ  มาโดยตลอด  
หากวนันีเ้ราสามารถนำาตวัเราซึง่มอีายใุกลเ้คยีงกบันกัเรยีน 
ทำาให้เขาหัวเราะ และสนุกกับวิชาเรียนได้น่าจะดี”

นีค่อืปรากฏการณ์จริง ที ่“เอทิ” พลอยภญิญา จนัจาด แกนนำา “ปันย้ิม” 

นำาไปเป็น “โจทย์” ให้เพื่อนๆ ในทีมช่วยกันคิดว่าจะทำาอย่างไรให้น้องๆ เรียน

ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน และไม่รู้สึกเบื่อ

“เบ่ือ...เพราะไม่รู้จะเรียนไปทำาไม” ณัฐวุฒิ ผลภักดี ตั้งข้อสังเกต บน

ประสบการณข์องตนเองทีเ่หน็วา่ บางครัง้การเรยีนภาษาองักฤษกต็อ้งรูเ้ปา้หมาย

ว่าจะเรียนไป “เพื่ออะไร” 

ถา้เราสรา้งแรงบนัดาลใจใหน้อ้งๆ รู้สกึอยากเรียนภาษาองักฤษได.้..นอ้งๆ 

ก็อาจจะสนใจ และตั้งใจเรียนมากขึ้น  “อาย”  ธันย์ชนก ระวังเหตุ เสนอไอเดีย

ทว่า “รูปแบบ” และ “วิธีการ”  สร้างแรงบันดาลใจหน้าตาจะเป็นอย่างไร 

“สร้างแรงบันดาลใจด้วยการ์ตูน หนังสือ หรืออาชีพที่เค้าอยากเป็น”  

นีเ่ป็นขอ้สรปุท่ีทุกคนถอดประสบการณจ์ากตัวเองว่าทำาไม “ชอบภาษาองักฤษ” 
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เรื่องของ	“ปันยิ้ม”			
จากรุ่นพี่ที่เคยทำาของตกท่อ ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง และมีรุ่นน้องนักเรียนอาสา 

มาช่วยเก็บให้ นั่นคือ “จุดเริ่มต้น” ที่ทำาให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

หรือเอแบค มาทำาโครงงานปันยิ้ม เพื่อ “ปัน” ความรู้ และส่งต่อความดีที่เคยได้รับ

จากน้องนักเรียนคนนั้น 

ซึ่งสิ่งที่ “ปันยิ้ม” ถนัด และก็เป็นสิ่งที่น้องๆ นักเรียนขาดคือ “ทักษะภาษา

อังกฤษ”  

ปันยิ้มเริ่มต้นตั้งกลุ่มจากคนที่มีจิตอาสาและต้องการทำางานเพ่ือสังคมเพียง 

ไม่กี่คน  หาอาสาสมัคร และออกตระเวนสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่

อยู่รอบๆ มหาวิทยาลัย...โดยดำาเนินการแบบนี้มาแล้วเป็นเวลากว่า 2 ปี 

แต่กิจกรรมที่ผ่านมา มักเป็นไปในลักษณะของการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

นอกเหนือจากที่คุณครูสอนในห้องเรียน ดังนั้นทั้งปันย้ิมและน้องๆ (ที่เป็นเสมือน 

ลูกศิษย์ของคุณครูจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ต่างก็ประเมินไม่ได้ว่าได้รับการพัฒนา

ไปแค่ไหนหรือได้ความรู้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนและอย่างไร 

เอิทหนึง่ในสมาชกิปันยิม้เลา่วา่ กจิกรรมของปนัย้ิมกเ็ริม่นิง่ๆ เพราะทำาได้แค่

การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มากกว่านี้  

เนื่องจากที่ผ่านมา ทำาไปเพราะความอยาก แต่ไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ว่าทำาไป

เพื่ออะไร มีแค่ “ความอยาก” ท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนเท่าน้ัน เพราะฉะนั้นการ

ทำางานในช่วงแรกๆ  ของปันยิ้มจึงเป็น “งานอาสา” เสียส่วนใหญ่ 

“พอทำางานมาระยะหนึ่งก็เห็นว่ากลุ่มเราไม่มีรูปแบบ หรือโครงสร้างการทำางาน

ที่ชัดเจนก็เลยคิดว่าอยากจะพัฒนากลุ่มให้แข็งแรง...ซึ่งจริงๆ ตอนนี้ก็ไม่ได้อ่อนแอนะ 

แต่คิดว่าถ้าเราทำางานอย่างมีระบบ งานที่เราทำาก็จะมีประสิทธิภาพ และน้องๆ ที่เรา

ไปสอนก็จะได้รับผลดีตามไปด้วย เลยอยากให้กลุ่มปันย้ิมเกิดการเปล่ียนแปลง มีรูปแบบ

การทำางานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะวิธีคิด วิธีทำางาน”

“ณัฐ” ณัฐวุฒิ ผลภักดี สนับสนุนแนวคิดรุ่นพ่ีที่ว่า การทำางานที่ผ่านมาของ 

ปันย้ิมคือการทำางานแบบ “ไร้รูปแบบ” จากที่เขาเข้ามาทำางานในกลุ่มนี้ ก็เห็นว่า 

ปันยิ้มไม่มีรูปแบบการทำางานตั้งแต่แรก ทั้งรูปแบบการทำางาน การพัฒนาคน 

“อยากให้คนมองภาพปันย้ิมแล้วรู้ว่าเราเป็นปันย้ิม เพราะเราไม่ได้ไปสอนแทน

ครูท้ังหมด เราแค่เข้าไปสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ในเร่ืองการเรียนมากกว่า” 

เม่ือมีความคิดจะทำาความดี เร่ืองดีๆ ก็ผ่านเข้ามา เพราะอาจารย์ณัฐพล ทวีวัฒน์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา นำาโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” มาแนะนำาให้ทางปันยิ้มรู้จัก 

“เลยไปหารือกับเพื่อนๆ ในทีม ทุกคนก็ลงความเห็นกันว่าจะส่งโครงงานเข้า 

ร่วมด้วย” 
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เทคนิคก�รคิดโครงง�นของปันยิ้ม		
หลักการเขียนโครงงานของทีมคือการมองหา “จุดเด่น” ของตัวเอง ซ่ึงก็คือ

สมาชิกทุกคนมีความเป็นจิตอาสาสูง ส่วนอีกประเด็นคือ ทุกคนมี “ทักษะภาษา

อังกฤษ” ที่สูงเช่นเดียวกัน 

พอมองหา “จุดอ่อน” กลับพบว่า เป็นเรื่องของ 

“เทคนิคการสอน” ดังนั้น โจทย์ของปันยิ้มคือการ

พฒันา “เทคนคิการสอนภาษาองักฤษ” แตแ่อบซอ่น

เป้าหมายสำาคัญคือ “จะนำาพาปันย้ิมไปในทิศทางใด”

“จากนั้นลงพ้ืนที่สำารวจโรงเรียนเสาธงกลาง 

เพราะไดข้อ้มลูวา่ทีโ่รงเรยีนเสาธงกลางมคีรสูอนภาษา

อังกฤษอยู่แค่ 1 คน และสอนตั้งแต่ ป.4 - ม.3 จึงนำา

แนวคิดนี้ไปเสนอกับผู้อำานวยการโรงเรียนและท่านก็

เหน็ดว้ย เลยพดูคยุกนัถงึเร่ืองเนือ้หาการเรียนการสอน

ต่อว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไร เน้นไปที่การ “สร้าง 

แรงบันดาลใจ” ให้น้องมากกว่า” 

สำาหรบัรปูแบบของการสร้างแรงบันดาลใจน้ันเอิทบอกว่า ปันย้ิมจะมกีารแบ่งทมี

ทำางาน ทั้งทีมเนื้อหา ทีมกิจกรรม ทีมสำารวจ ทีมทำาแบบประเมินผล โดยจะให้น้อง

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน “เกม” หรือ “กิจกรรม” ต่างๆ ที่ทีมออกแบบขึ้น มากกว่า

การเรียนการสอนแบบอ่านแล้วท่องจำา “เราอยากทำาให้น้องรู้สึกว่าภาษาอังกฤษ 

มันง่าย” ปันยิ้มจะทำาให้ภาษาอังกฤษดูง่ายสำาหรับน้อง

จะให้น้องเรียนรู้ภ�ษ�
อังกฤษผ่�น “เกม” หรือ 
“กิจกรรม” ต่�ง ๆ ที่ทีม
ออกแบบขึ้น ม�กกว่�
ก�รเรียนก�รสอนแบบ
อ่�นแล้วท่องจำ� “เร�
อย�กทำ�ให้น้องรู้สึกว่�
ภ�ษ�อังกฤษมันง่�ย”
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น่ีคือโครงงานท่ีสมาชิกปันย้ิมทุกคนเห็นว่า Perfect ท่ีสุด เพราะผ่านท้ังกระบวนการ

คิด วิเคราะห์ และมีส่วนร่วมจากสมาชิกในทีม

เพราะตอนวางแผน ทุกคนกช็ว่ยกนัออกแบบการสอนวา่ นา่จะมีรปูแบบเดยีวกนั 

ไม่ใช่ต่างคนต่างสอนกันเอง ซึ่งสิ่งที่คิดไว้ก็คือ สัปดาห์แรกสอนผ่านนิทาน สัปดาห์ที่

สองเปน็รอ้งเพลง  โดยใหท้มีงานทีร่บัผดิชอบแต่ละคนไปคดิรูปแบบมานำาเสนอ แต่ให้

เน้นไปที่ “ภาษาอังกฤษ”  

กระทั่งผ่านเข้ารอบ 40 ทีม และมีโอกาสได้ไปค่ายการเรียนรู้ “การทำางานกับ

ชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” ที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

“ที่คิดว่าดีแล้ว....ต้องกลับมาปรับใหม่หมดเลย” อายหนึ่งในสมาชิกปันยิ้มกล่าว

เพราะกิจกรรมที่วางแผนไว้ตั้งแรกไม่มีรูปแบบตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างไร  

แต่หลังกลับจากค่ายเห็นว่าเราจะสอนแบบเดิมไม่ได้แล้ว จึงเริ่มมาวางรูปแบบและ

เนือ้หาการสอนใหม่โดยอ้างอิงบทเรยีนของกระทรวงศกึษาธกิาร แต่กห็ยิบมาเพยีงบาง

เร่ืองเท่าน้ัน เน้นไปท่ีเร่ืองง่ายๆ ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจำาวันของเด็ก เช่น เร่ืองครอบครัว 

อาชพี โดยสว่นมากเราจะเนน้เรือ่งคำาศพัทม์ากกว่า หนา้ทีข่องปันยิม้ไมใ่ชม่าสอน A B 

C D แต่เป็นการสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก

“พ่ีเลี้ยงแนะนำาว่าทำาอย่างไรจะให้การสอนภาษาอังกฤษของพวกเราดูเหมือน

เปน็การสอนพเิศษเหมอืนทีผ่า่นๆ มา เพราะแบบเกา่ เรากท็ำาอยูแ่ลว้ซึง่ไมจ่ำาเปน็ตอ้ง

มาทำาเปน็โครงงาน...ทำาได้เลย แตถ่า้จะใหเ้ปน็โครงงานทีย่กระดบัจากงานเดมิ มนัต้อง

คิดให้เยอะกว่านั้น” 

เอิทบอกว่า พวกเราก็ต้องกลับมาคุยกันใหม่ว่า...ถ้าต้องการพัฒนารูปแบบการ

ทำางาน และพัฒนากระบวนการสอนไปด้วยก็ต้องปรับตัวโครงงานใหม่....ซึ่งทุกคนก็

เห็นพ้องต้องกันว่าเราจะไปต่อ

แต่การ “ไปต่อ” ของพวกเขาคือการ “หยุด” คิด ทบทวน และค้นหาเป้าหมาย 

และสิ่งที่อยากเห็นให้ชัดเจนก่อน...

  

“แรงบันด�ลใจ”	สร้�งได้		
ณัฐเล่าว่า รูปแบบของการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษคือ ต้อง

ค้นหาให้พบก่อนว่า เด็กๆ มีฝันอยากเป็นอะไร เพราะความฝันจะเป็นแรงขับเคลื่อน

ให้น้องๆ หันมาสนใจภาษาอังกฤษกับเรามากขึ้น

“วิธีการสร้างฝัน คือการเร่ิมต้นด้วยตัวอย่าง เช่น เร่ืองอาชีพ โตข้ึนอยากเป็นอะไร 

พอเราได้คำาตอบ เราก็เอาตรงนั้นมาแปลงเป็นคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเราจะไม่เน้นที่

การผสมคำา เพราะจะยากเกินไป อีกอย่างก็คือก่อนหน้าท่ีเราจะมาสอน เราทำา Pre-Test 

แล้วพบว่า น้องๆ ที่ได้คะแนนต่ำาสุดคือได้ 2 คะแนน เต็ม 10 เพราะน้องอ่านไม่ออก 

พออ่านไม่ออกก็ทำาข้อสอบไม่ได้ ซึ่งวิธีการที่เราคิดก็คือการสร้างแรงบันดาลใจนี้  
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สมมติว่าน้องเรียนแล้วสนุก มันตอบโจทย์ความต้องการ เพราะรู้แล้วว่าจะเรียนไป 

เพื่ออะไร น้องก็จะกลับไปฝึก หรือหัดเขียนพยัญชนะ ท่องจำา และหัดผสมคำา”   

ซึ่งเอิทเสริมว่า รูปแบบที่ใช้สอนคือการใช้เกม หรือกิจกรรมอะไรที่แตกต่างจาก

การเรียนในห้องธรรมดา 

“เราเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบของเกม หรือกิจกรรมมากกว่าการเรียนการสอน

แบบอ่านแล้วท่องจำา  คือเราจะทำาให้น้องรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันง่าย เพราะที่ผ่านมา

ในเวลาการเรยีนภาษาองักฤษของนอ้งๆ กบัคณุครทูีโ่รงเรยีน นอ้งๆ อาจจะคดิวา่ภาษา

อังกฤษทำาไมมันดูยากจังเลย แต่ว่าปันย้ิมจะทำาให้ภาษาอังกฤษดูง่ายสำาหรับน้องโดย

ใช้วิธีเล่นเกม ซึ่งการเล่นเกมจะทำาให้น้องรู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  

อาจจะมีการแข่งขันเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม ซ่ึงน้องๆ อาจจะ

ไมค่ดิว่าตนเองจำาไดแ้ตว่า่คราวหน้าเรามาถามถึงคำาเดมิๆ นอ้งๆ สามารถทบทวนและ

ตอบคำาถามเราได้ว่า คำานี้แปลว่าอะไร โดยที่น้องไม่ต้องท่องจำาเลย” 

นอกจากวิธีการสอนท่ีเนน้ไปในเรือ่งของเกมและกจิกรรมแลว้ ในสว่นของผูส้อน

แตล่ะคนก็ตอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ในทกุๆ สปัดาหท์ีจ่ะลงไปสอนหนงัสอื

น้อง ทุกคนในทีมจะมานั่งคุยกันก่อนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและไม่ซ้ำาซ้อน

ทั้งนี้หลังจากสอน - เล่น และทำากิจกรรมร่วมกัน ก็จะมีการทดสอบอีกครั้ง 

ซึ่งก็เห็นว่า น้องจำาศัพท์ได้มากขึ้น พูดและตอบได้มากขึ้น และจำาสิ่งที่เราสอนได้  

เร�นำ�เรื่องที่เคยสอนในสัปด�ห์แรก 
เอ�ม�ถ�มในสัปด�ห์ที่ 5 เข�ก็ยัง
จำ�ได้ ตอบเร�ได้อย่�งอัตโนมัติและ
มีคว�มมั่นใจในก�รพูดคำ�ศัพท์นั้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับในสัปด�ห์แรก ๆ 
น้องส�ม�รถตอบคำ�ถ�มจ�กบท
เรียนได้อย่�งที่น้องไม่ต้อง
ท่องจำ�อะไรเลย อันนั้นก็เป็น
ผลสำ�เร็จของโครงก�รปันยิ้ม
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“เรานำาเรือ่งทีเ่คยสอนในสปัดาหแ์รกมาถามในสปัดาหท์ี ่5 เขากย็งัจำาได ้สามารถ

ตอบเราได้อย่างอัตโนมัติและมีความม่ันใจในการพูดคำาศัพท์น้ันออกมา เม่ือเปรียบเทียบ

กบัในสปัดาห์แรกๆ นอ้งสามารถตอบคำาถามจากประโยคงา่ยๆ ทีเ่ราถามจากบทเรยีน

ไปได้อย่างที่น้องไม่ต้องท่องจำาอะไรเลย อันนั้นก็เป็นผลสำาเร็จของโครงการปันยิ้ม” 

พัฒน�ก�รของน้อง...พัฒน�ก�รของปันยิ้ม		
แม้จะเป็นเพียงแค่การสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง แต่ทีมปันยิ้มก็พบว่า น้องๆ ที่

ได้ร่วมเรียนรู้กับพวกเขาเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด พวกเขาเห็นว่าน้องพูดได้ 

ตอบได้มากขึ้น จดจำาสิ่งที่พวกเขาสอนได้เป็นอย่างดี  

มีความมั่นใจในการพูดคำาศัพท์นั้นออกมาเมื่อเปรียบ

เทียบกับสัปดาห์แรก สามารถตอบคำาถามจากประโยค

ง่ายๆ ได้โดยไม่ต้องท่องจำาอะไรเลย เรียกได้ว่านี่คือผล

สำาเร็จของโครงงานปันยิ้ม

ถึงตอนนี้ “ปันยิ้ม” คงพูดได้เต็มปากว่า “รูปแบบ”  

การสอนภาษาอังกฤษได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งโครงงาน

ของน้องๆ ได้นำาไปสู่ข้อค้นพบมากมายหลายเรื่องโดย

เฉพาะเรื่องของ “ความยั่งยืน” 

“นีค่อืโจทยย์ากสำาหรบัพวกเรา...เพราะตอนแรกคดิว่า 

ความยั่งยืนคือการที่เราไปสอนภาษาอังกฤษให้น้องเรื่อยๆ 

เพราะระบบของปนัยิม้คอื เมือ่รุน่พีเ่รยีนจบกจ็ะสง่ต่องานให้รุ่นนอ้งทำาต่อไป แตส่ิง่ที่

เราเรียนรู้ก็คือ ความยั่งยืนไม่ใช่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่หมายถึงโรงเรียนจะ

ทำากิจกรรมในแบบท่ีเราไปชวนทำาต่อด้วยตนเองได้อย่างไรต่างหาก...ซึ่งตรงนี้

ทำาใหเ้ราวางแผนลดครอูาสาลง แตไ่ปเนน้ทีต่วัคูม่อืปนัยิม้แทน เพือ่ครใูนโรงเรยีน

จะได้สานต่อได้”  

เอิทบอกว่า โครงงานนี้นอกจากจะทำาให้เกิดการพัฒนาด้านวิธีคิด และวิธีการ

ทำางาน ยงัทำาให้เธอไดเ้รียนรูเ้รือ่งการเปน็ผูใ้ห ้ ยิง่ใหย้ิง่ได้ นัน่คอืเมือ่เราใหค้วาม

รู้น้อง เราก็ได้ความสุขกลับคืนมาเช่นกัน

“คนเรามีโอกาสที่ต่างกัน  อย่างในโรงเรียนที่หนึ่ง น้องอาจได้เรียนภาษาอังกฤษ

มากกว่า ทำาให้เขามีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ในอีกโรงเรียนหน่ึง เขาอาจจะ

มคีรสูอนภาษาองักฤษแคค่นเดยีว และนอ้งก็ไมไ่ด้มโีอกาสไดใ้ชภ้าษาอังกฤษ เลยทำาให้

น้องเขาขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและเกิดอาการกลัว แล้วการที่เราได้ไป

ทำาอยา่งนีคื้อ ไดเ้รยีนรูก้ารเป็นผูใ้ห ้คอืความสขุทีเ่ราใหน้อ้งไป สว่นเราก็ไดรั้บจากนอ้ง

คืนมาเหมือนกัน” 

สิ่งที่เร�เรียนรู้ก็คือ คว�ม
ยั่งยืนไม่ใช่มีกิจกรรมอย่�งต่อ
เนื่อง แต่หม�ยถึงโรงเรียนจะ
ทำ�กิจกรรมในแบบที่เร�ไปชวน
ทำ�ต่อด้วยตนเองได้อย่�งไร
ต่�งห�ก...ซึ่งตรงนี้ ให้เร�ลด
ครูอ�ส�ลง แต่ไปเน้นที่ตัว
คู่มือปันยิ้มแทน เพื่อครูใน
โรงเรียนจะได้ส�นต่อได้”  
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สำาหรับณัฐโครงงานนี้ทำาให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ได้เรียนรู้เรื่องการ

วางแผนการทำางานทัง้เรือ่งของการเรยีนการสอน และการทำางานในโครงงาน  รูจ้กั

จัดการกับชีวิตตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งเวลาในเรื่องการเรียนของ

ตนเอง 

“สิ่งที่ได้เต็มๆ คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เวลาไปสอนและเปิดตำาราเรียน 

ศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำายากมาก  เราก็ต้องพลิกแพลงเอาคำาง่ายๆ  อันนี้ก็ได้ความรู้

อีกเช่นกันคือ ต่อไปคนเขียนตำารากับคนสอน ต้องมาคุยกัน เพื่อให้ได้ตำาราที่ให้

ประโยชน์ได้จริงๆ กับผู้เรียน”  

ส่วนการทำางานร่วมกับเพ่ือนช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้ทีมมีความสนิทสนมกัน

มากขึน้  รว่มทุกข์รว่มสขุไปด้วยกัน มีการวางแผนการทำางานรว่มกัน มวีธิคีดิเปน็ระบบ 

และรับฟังความคิดของคนอื่นมากขึ้น

ดา้นอายบอกว่า โครงงานนีท้ำาใหเ้ธอเรยีนรู้ทัง้สองสว่น คอืสว่นของกระบวนการ

ทำางานและส่วนที่ลงไปสอนภาษาอังกฤษให้น้องในฐานะของครูอาสา

“ส่วนแรกคือการทำางานร่วมกับคนอื่น เห็นชัดว่ามันต้องมีการวางแผนร่วมกัน 

การคิดร่วมกัน ไม่ใช่อยากทำาอันนี้ก็ทำาเลย คือเราจะต้องวางแผนก่อนว่า วัตถุประสงค์

ของเราเป็นแบบนี้ ปัญหาของเราเป็นแบบนี้ เราจะวางแผนและแก้ไขอย่างไรให้งาน

ออกมาดีที่สุด” 

อีกส่วนที่ได้รับจากการสอนคือ การเอาความรู้ที่เรามีไปถ่ายทอดให้น้องๆ  

น้องได้ เราก็ได้ด้วย

“อายจะมีความสุขทุกครั้งที่ไปสอนหนังสือน้องๆ”   
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โครงง�นช่วยปันยิ้มทำ�ง�นเป็นระบบ		
ขณะท่ีอาจารย์นิรมล สิริสมบัติ ผู้อำานวยการโรงเรียนเสาธงกลาง เล่าว่า ไม่ได้

คาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาทำากิจกรรมแล้ว นักเรียนจะเก่งหรือพูดภาษาอังกฤษได้ 

เราแค่อยาก “จุดประกาย” ให้นักเรียนเห็นความสำาคัญของภาษาอังกฤษเพื่อนำาไปใช้

ในอนาคตเท่านั้น

“แม้ทีโ่รงเรยีนจะมีครูสอนภาษาองักฤษอยูแ่ลว้ แต่เปน็เพราะชอ่งวา่งระหวา่งวยั

ของคณุครกูบัเดก็ ทำาให้นกัเรยีนไมส่นใจเรยีน แตพ่อนกัศกึษาเขา้มากลบัพบวา่ชอ่งวา่ง

ที่มีอยู่หายไป ผลคือนักเรียนใส่ใจและเห็นความสำาคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเขาจะ

สามารถนำาไปใช้ในการเรียนต่อหรือทำางานได้ในอนาคต”

ขณะที่อาจารย์ณัฐพล ทวีวัฒน์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบอกว่า   เขาเห็น

ปันยิ้มทำาโครงงานมานาน ทำาให้รู้ว่านักศึกษามีการทำางานที่ไม่เป็นระบบมากนัก   

ไม่มีการวางแผน ไม่มีการประชุม ไม่รู้ว่าสมาชิกท้ังหมดมีก่ีคน ไม่มีข้อมูล  Data-

base ใดๆ ทั้งสิ้น อยากทำาอะไรก็ทำา อยากไปสอนหนังสือก็ไปสอน เวลาไปสอน

ก็ไม่มีหลักสูตร ไม่มีตำารับตำาราใดๆ ทั้งสิ้น แต่สิ่งที่ทำาให้ปันยิ้มอยู่ได้ทุกวันนี้คือ 

“ใจ” ล้วนๆ พวกเขามีจิตใจดีงามที่อยากทำาเรื่องดีๆ ให้กับชุมชน ให้ชาวบ้าน

“ผมเลยแนะนำาโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ให้พวกเขา ถามว่า...สนใจไหม  อย่าง

น้อยก็จะได้ทำาอะไรที่เป็นระบบมากขึ้น”

สำาหรับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การคิดอย่างเป็นระบบ   

โตขึ้น มีความรับผิดชอบ อย่างเมื่อก่อน อยากทำาก็ทำา ไม่อยากทำาก็ไม่สนใจอะไร 

แตห่ลงัๆ มานีเ่หน็เลยวา่พวกเขารอบคอบกนัมากขึน้ รบัผดิชอบงานทีต่วัเองตอ้ง

ทำาได้เป็นอย่างดี  เปรียบเทียบง่ายๆ คือ ระหว่างคนที่ไปค่ายกับไม่ได้ไป  คนที่

ได้ไปเข้าค่าย เวลาประชุมกันนี่เห็นชัดว่า เวลาเขาพูดหรือนำาเสนอมันต่างกัน คน

ไปคา่ยพูดไดเ้ปน็ระบบ มขีอ้มลูรองรบัสิง่ทีต่วัเองพดู ขณะทีค่นไมไ่ดไ้ปจะพดูจาก

สิ่งที่ตัวเองคิด

“ทีส่ำาคญัคอืพวกเราเริม่มกีารทำาฐานขอ้มลูทัง้คน โรงเรยีน เพราะผมจะบอก

เสมอวา่ งานแบบนีเ้ราไมจ่ำาเป็นต้องทำาให้ท้ังหมด...การท่ีเรามขีอ้มลูไปให้ชมุชน 

อยา่งนอ้ยเขาจะเอาไปตอ่ยอดเองได้  ขณะเดียวกนัหากเวลาท่ีต้องสง่โครงงานให้

รุ่นน้องมารับช่วงต่อ ก็สามารถดำาเนินงานได้เลย ซ่ึงต่างจากรุ่นเราท่ีรุ่นพ่ีไม่ทำา   

Database  ไว้ให้ เวลาจะทำาอะไรจึงต้องเริ่มใหม่หมด ส่วนวิธีการโค้ชที่ผมทำาคือ 

จะคอยตั้งคำาถามกับสิ่งที่เขาคิดและต้องการจะทำา ถ้าสามารถแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันได้ ไม่จำานนด้วยข้อมูล ก็แสดงว่าเขาคิดมาอย่างรอบคอบ  แต่ถ้าตอบ

คำาถามไม่ได้ แสดงว่าคุณยังไม่พร้อม”

 ซึ่งหลังๆ จะเห็นว่านักศึกษามีความคิดแบบนี้มากขึ้น...เหมือนจะรู้ว่าถ้ามาคุย

กับอาจารย์ณัฐแล้วข้อมูลไม่พอ ก็จะยังไม่มา!!!
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มหาวิทยาลัยพายัพ

Application
หมอเมือง

โครงงานโปรแกรมตรวจและดูแล 
สุขภาพตนเองด้วยสมุนไพร
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์พนมธรรม อมรเลิศวิทย์

 อาจารย์อัชฌา วารีย์

หัวหน้าโครงงาน   นายเอกชัย คำานวน 

คณะทำางาน นายนวภัทร ประทุมทรัพย์

 นางสาวกนกณภัทร แก้วยา  

 นายฟาดีฟ สาและ 

 นายเมธาวิน อินทรค่ำา

 นางสาวรัตนาภรณ์ กันสิทธิ์

 นางสาวศรัญยพร สุริวรรณ

 นางสาวมาณีรัตน์ วงษ์บุญเรือง

 นางสาวทักษพร ฟูปิง

 นางสาวธารมณี คำาจีน

143

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9



“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

144



ส่วนใหญ่เด็กที่เรียนคอมพิวเตอร์เมื่อทำาโปรเจคจบแล้วมัก
ทิ้งให้สูญเปล่า โดยไม่มีการพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ 
แต่ “ตี๋”	เอกชัย	คำ�นวน	และ	“ปอน”	นวภัทร	ประทุมทรัพย์	
กลับไม่ได้คิดแบบนั้น ทั้งสองคิดตรงกันว่า ถ้าจะทำาแล้ว 
ให้คนได้ใช้ประโยชน์น่าจะดีกว่า 

“แต่จะทำาอะไร”  เป็นคำาถามที่ทั้งสองคนต้องร่วมกันคิดหาคำาตอบ

และเม่ือหันมองไปรอบๆ ตัวพบว่า ทุกวันพวกเขาเห็นคนป่วยอยู่รอบตัว 

แต่ประเด็นคือทุกคนมักรู้ตัวก็ต่อเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยแล้ว 

“ถ้าทำา Application ที่ให้ทุกคนสามารถตรวจเช็คร่างกายได้ทุกๆ วัน

ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน...น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย...”

นี่คือไอเดียของการนำา “ความรู้” ที่ร่ำาเรียนมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อดูแล

สุขภาพ 

จากทางเลือกท่ีหลากหลายทั้ง Website, Program, Application เมื่อ

พจิารณาแลว้ทัง้สองเหน็ตรงกนัวา่ ปจัจบุนัโทรศพัทม์อืถอืกลายเปน็ปจัจยัหา้ที่

ทุกคนต้องมี ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเลือกทำา Application บนมือถือ เพื่อให้เข้าถึง

ผู้ใช้ได้มากขึ้น ซึ่งอยู่ในช่วงที่กำาลังเขียน Proposal ของโปรเจคจบ อาจารย์ 

พนมธรรม อมรเลิศวิทย์ ที่ปรึกษาโครงงานแนะนำาว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำากัด (มหาชน) กำาลังเปิดรับสมัครโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” พวกเขาสนใจ

ส่งโครงการหรือไม่

ไหนๆ ก็ต้องทำาโครงงานอยู่แล้ว ทั้งคู่จึงตกลงใจที่จะพัฒนา Proposal 

โครงงานและมองหาทีมงาน ซ่ึงก็ได้ชวนน้องปี 3 คือ “เค้ก” กนกณภัทร แก้วยา 

“ดีฟ” ฟาดีฟ สาและ และ “ไป๋” เมธาวิน อินทรคำา เข้าร่วม บนพ้ืนฐานท่ีว่า 

มีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เพราะในสาขาท่ีเรยีนมคีนนอ้ย การทำากจิกรรมตา่งๆ 

ในสาขาร่วมกันมาจึงเป็นสิ่งหลอมความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นอย่างดี 

“ชวนกันคร่าวๆ ว่า จะส่งโครงงาน สนใจไหม ถ้าผ่านก็ได้ทำา”
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ห�จุดตั้งหลัก		
หลังทราบข่าวว่าโครงงานโปรแกรมตรวจและดูแลสุขภาพตนเองด้วยสมุนไพร

ผ่านการพิจารณาก็ดีใจกันทั่วหน้า แต่อาจารย์ที่ปรึกษารีบสกัดความลิงโลด ด้วยการ

หยอดคำาถามมากระตุกต่อมคิดว่า “พวกคุณดีใจอะไรกันหรือ เข้าไปดูสิว่าเขาให้ทำา 

อะไรบ้าง” ปอนเล่าเสริมว่า ดีใจได้แค่ 1 วัน เข้าไปดูกรอบระยะเวลาโครงงานแล้วก็อึ้ง! 

จากนั้นแยกย้ายกันไปทำาใจอีก 1 วัน

ต๋ีในฐานะหัวหน้าทีมจึงต้ังต้นการทำางานด้วยการประชุมทีม เพ่ือวิเคราะห์ร่วมกัน

ถงึกรอบการทำางานวา่ตอ้งทำาอะไรบ้าง บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นใคร และตอ้งมขีอ้มลู

อะไรบ้าง รวมทั้งแบ่งบทบาทหน้าที่การทำางานในทีม

“ผมเป็นคนดูแลทั้งหมดเป็น Project Manager ไป๋ทำา Graphic 

ปอนทำาดา้นขอ้มลูและตดิตอ่ประสานงาน เค้กทำาเร่ืองข้อมลูสมนุไพร 

ดีฟทำาข้อมูลเร่ืองอาการของโรค โดยเลือกจากความถนัดของแต่ละคน 

เห็นไป๋สนใจกราฟิก ก็จัดหนักให้เลย อย่างรูปภาพตอนแรกเราก็ Copy มา 

แต่มาคิดได้ว่าอาจจะเจอปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิไป๋เลยต้องวาดเองท้ังหมด” 

ตี๋เล่าถึงการแบ่งหน้าที่ในทีม

งาน “ข้อมูล” เป็นงานท่ีทีมงานใส่ใจท่ีสุดและเป็นส่วนท่ียากท่ีสุด

ของการทำางาน ด้วยขอ้มลูทีท้ั่งเยอะและไมใ่ชส่ิง่คุน้เคย หรอืรูม้ากอ่น 

สำาคัญท่ีสดุคอื “ความถกูตอ้ง” ดว้ยตระหนกัวา่ ถา้ขอ้มลูไมถ่กูต้อง

อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ Application ได้ ดังนั้น 

พวกเขาจงึต้องแสวงหาผูเ้ชีย่วชาญดา้นสมุนไพร แพทยแ์ผนไทย และ

อาการของโรคเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูล

สืบค้นข้อมูลจ�กผู้รู้และปร�ชญ์ช�วบ้�น		
อาจารย์พนมธรรมแนะนำาให้รู้จักกับอาจารย์อัชฌา วารีย์ จากคณะพยาบาล-

ศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งต่อมาอาจารย์อัชฌาก็เป็น

ตัวเชื่อมให้ทีมงานได้รู้จักกับปราชญ์ชาวบ้านด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน รวมทั้งนำาทีม

นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมงาน

“การเก็บข้อมูลช่วงแรกของพวกเราดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไร เพราะทีมงานเรียนสาย

คอมพิวเตอร์ ไม่มีความรู้เรื่องการลงชุมชน สมุนไพร และอาการของโรค ท้ังยังขาด

ทักษะในการพดูคยุและการสัมภาษณเ์พือ่เกบ็ขอ้มลูผูป้ว่ย  พวกเราจงึไมม่ัน่ใจวา่ ขอ้มลู

ที่เก็บมาจะถูกต้อง ประกอบกับกังวลว่า ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ 

อาจารย์อัชฌาจึงหาทีมพยาบาลเข้ามาช่วยเก็บข้อมูลและจัดการเรื่องข้อมูลด้วย” 

ช่วงแรกของการคิดงาน ทีมคิดว่า น่าจะทำาเรื่องการใช้ยารักษาโรค แต่เมื่อลอง

คน้ขอ้มลูทาง Internet จากตา่งประเทศ พบเง่ือนไขสำาคญัคอื การซือ้ยาในตา่งประเทศ

ง�น “ข้อมูล” เป็นง�น 
ที่ทีมง�นใส่ใจที่สุดและ 
เป็นส่วนที่ย�กที่สุดของ
ก�รทำ�ง�น สำ�คัญที่สุด
คือ “คว�มถูกต้อง” 
ด้วยตระหนักว่�ถ้�ข้อมูล
ไม่ถูกต้องอ�จส่งผลต่อ
คว�มปลอดภัยของผู้ใช้
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ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ แต่ประเทศไทยไม่ได้เข้มงวด

เรือ่งนี ้จงึเกรงวา่ ถ้าใหข้อ้มูลเรือ่งยาจะเป็นอนัตรายตอ่

ผูใ้ช้งาน Application นีจ้งึเปลีย่นประเดน็เนือ้หาเปน็เรือ่ง

สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการแทน

“พวกเราใช้วิธีถามกันเองว่า เวลาป่วยเราต้องทำา

อย่างไรบ้างจึงจะรักษาได้ สิ่งที่รู้คืออาการ แต่ไม่รู้โรค  

จึงเร่ิมกำาหนดกรอบเน้ือหาว่า เร่ิมจากอาการเจ็บป่วย และ

ระบใุหไ้ดว้า่สมนุไพรตวัไหนจะบรรเทาได ้โดยไปปรกึษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรที่สันกำาแพง ก็ได้รับคำาแนะนำา

ว่าสมุนไพรตัวไหนใช้อย่างไร และหากจะนำาข้อมูลไป 

เผยแพร่ต้องเผยแพร่อย่างไร เช่น ใช้สมุนไพรรักษา

อาการตามลักษณะของธาตุเจ้าเรือน เป็นต้น” ปอนเล่า

การทำางานได้เปล่ียนมุมมองความเข้าใจว่า สมุนไพร

ไม่ได้รักษาโรค แต่รักษาอาการ และเป็นการบำาบัดดูแล

สขุภาพท่ีตน้เหต ุซ่ึงจะใชเ้วลานานในการรกัษา แตท่ำาให้

สุขภาพดีขึ้น ดีกว่ากินยาแผนปัจจุบัน

จากอาการเจ็บป่วยท่ีหลากหลาย พวกเขานำา

ข้อมูลมาคัดกรองโดยมีทีมนักศึกษาคณะพยาบาล

และอาจารย์อัชฌาช่วย จนสามารถสรุปโรคพื้นฐาน

ท่ีสามารถรักษาเบ้ืองต้นได้ด้วยตนเอง 14 โรค จากน้ัน

จึงได้เช่ือมข้อมูลอาการกับโรค และข้อมูลเร่ืองอาหาร

กับสมุนไพร

“การเก็บข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์ ค้นคว้าทาง

อินเทอร์เน็ตและหนังสือ แต่ที่ทีมให้ความสำาคัญมาก

ที่สุดคือ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกับหนังสือเพราะ

สามารถอ้างอิงได้และมีความน่าเชื่อถือ”

คิดไป...ทำ�ไป		
ในระหว่างท่ีทีมเก็บข้อมูลดำาเนินงาน ต๋ีก็พัฒนา

โปรแกรมไปเรื่อยๆ โดยเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ  

Android เพราะผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายกว่า  แต่ความยากอยู่ที่

การออกแบบการใช้งาน Application ให้ผู้ใช้สามารถใช้

งานได้ง่าย ซึ่งต้องจินตนาการให้เห็นภาพทั้งหมดของ 

Application แล้วจึงนำาภาพความคิดทั้งหมดมาให้

อาจารย์พนมธรรมรีวิวเป็นเหมือนผู้ใช้คนหนึ่ง ถ้าผู้ใช้

บอกว่าใช้ยาก ก็ต้องปรับใหม่
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ตี๋บอกว่า การเขียน Code ของเขามีเทคนิคคือ เขียนเป็นส่วนๆ ก่อนแล้วค่อย

นำามารวมกัน เพราะเวลาแก้งานก็สามารถแก้เป็นส่วนๆ ได้ ไม่ต้องแก้ทุกตัว ตัวไหนผิด 

ก็แก้เฉพาะตัวนั้น โดยแต่ละสัปดาห์ฝ่ายข้อมูลกับฝ่ายพัฒนาจะเอางานมาช่วยกันดู

ความถูกต้อง

ระหว่างน้ันข้อมูลส่วนไหนท่ีพร้อมแล้วก็ใส่เข้าไปเร่ือยๆ กระบวนการทำางานจึง

เป็นลักษณะของการคิด เขียน เอาไปให้ผู้ใช้ลองใช้ แล้ววิพากษ์วิจารณ์กลับมา ก็นำามา

ปรับวนอยู่อย่างนี้ประมาณ 2 เดือน แต่เป็น 2 เดือนที่พวกเขาต้องทำางานอย่างเข้มข้น 

เพราะในความเป็นจริงการเขียน Application ขนาดนี้ต้องใช้เวลาประมาณ 5 เดือน  

แต่ตอนนี้พวกเขาทำาได้ 85 เปอร์เซ็นต์แล้ว เหลืออีก 15 เปอร์เซ็นต์คือ รูปภาพและ 

ปรับแต่งให้ใช้งานง่ายย่ิงขึ้น เหตุที่งานก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเป็นเพราะพวกเขา

ทำางานทุกวัน เลิกเรียนก็นั่งทำางานจนถึง 5 ทุ่มเที่ยงคืน วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุด

“งานเยอะกว่าท่ีคิดไว้มาก ตอนแรกมันไม่ใหญ่โตขนาดน้ีพอลงมือเก็บข้อมูลแล้ว 

รู้เลยวา่มนัยาก มนัเยอะกวา่ทีเ่ราคดิไว้ เชน่ การถา่ยรูปสมนุไพรเผือ่ผูใ้ชบ้างคนไมรู้่จัก  

แล้วสมุนไพรมันไม่ได้อยู่รวมกันท่ีเดียว แต่อยู่กระจายกันไปคนละท่ี แต่ละท่ีไกลๆ ท้ังน้ัน 

การเดินทางก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน” ปอนเล่าถึงความยากที่ต้องฝ่าฟัน

สำาหรับไป๋ซ่ึงรับผิดชอบงานกราฟิกเล่าว่า อย่างโลโก้น่ีก็แบบท่ี 5 แล้ว แก้ไปเร่ือยๆ 

จนออกมาอย่างนี้ ซึ่งการที่ต้องแก้ไขงานที่รับผิดชอบบ่อยๆ เขามองว่า ไม่เป็นปัญหา

เพราะรู้สึกว่า ตนเองก็ค่อยๆ พัฒนามากับโครงงานน้ี เช่น บางโปรแกรมไม่เคยได้ใช้ 

ก็ได้ลองทำา ทำาให้เกิดทักษะและพัฒนาฝีมือของตนเอง  

ให้คว�มสำ�คัญกับ	“ทีมทำ�ง�น”		
ด้วยสำานึกว่าสร้าง Application มาให้คนใช้ การปรับแก้เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งาน

ได้สะดวกที่สุด การระดมความคิดเพื่อให้เกิดความเห็นร่วมกัน ระหว่างนักศึกษา

วิศวะ นักศึกษาพยาบาล และอาจารย์เป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยขัดเกลาผลงานของ

พวกเขาให้ดีขึ้น 

“ผมคดิวา่ความคดิเหน็สว่นรวมสำาคญักว่าเสมอ คอื สายตาเรากบัสายตาคนอืน่

อาจมองไม่เหมือนกัน ซ่ึงเราต้องเอา Application ไปให้คนอ่ืนใช้ ไม่ใช่เราใช้เอง  

ผมคิดว่�คว�มคิดเห็นส่วนรวมสำ�คัญกว่�เสมอ คือ  
ส�ยต�เร�กับส�ยต�คนอื่นอ�จมองไม่เหมือนกัน ซึ่งเร� 
ต้องเอ� Application ไปให้คนอื่นใช้ ไม่ใช่เร�ใช้เอง ช่วงแรก 
ที่ต้องแก้ง�นบ่อยๆ ก็ท้อ มันเหนื่อย แต่ยังยืนยันว่�ต้องทำ�ต่อ
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ช่วงแรกท่ีต้องแก้งานบ่อยๆ ก็ท้อ มันเหนื่อย แต่ยัง

ยืนยันว่าต้องทำาต่อ” ไป๋เล่า

เมื่อเกิดอาการ “ท้อ” ระหว่างทาง ทีมงานใช้วิธี

บำาบดัด้วยการแยกย้ายกนัพกัผ่อน 1 วนัเตม็ๆ ทำาสิง่อืน่

ทีช่ืน่ชอบโดยไมท่ำางานในโครงงานเลย ในขณะเดยีวกัน 

ตี๋ซึ่งเป็นหัวหน้าก็ต้องคอยประคับประคองทีมไม่ให้

เครียดจนเกินไป ด้วยการพยายามหาอะไรที่สนุกๆ 

มาให้เพื่อนๆ เกิดความเพลิดเพลิน  

“ทำางานกับคนไม่ใช่หุ่นยนต์ มันต้องมีอะไร

ตอบแทนเขาบ้าง พาไปเท่ียวบ้าง เล้ียงขนมบ้าง”  

ตี๋เล่าถึงวิธีการดูแลทีมงาน

แนน่อนวา่อุปสรรคของการทำางานในวยัเรยีนก็คอื

เร่ืองการจัดสรรเวลา ทีมนี้ก็เช่นกันที่มีปัญหาเรื่องการ

จดัการเวลาบา้ง ทัง้ความลา่ชา้ และเวลาวา่งทีไ่มต่รงกนั 

แตพ่วกเขาใชว้ธิสีือ่สารกันผา่น Facebook บา้ง Line บา้ง 

โดยมตีีซ๋ึง่เปน็คนคมุงานคอยตามงาน และถามไถ่ความ

คืบหน้า ผสานกับอาจารย์พนมวรรณที่โพสต์ข้อความ

บน Facebook กระตุ้นลูกศิษย์ทุกวันชนิดที่ไป๋บอกว่า 

“ดึกแล้วกำาลังจะเข้านอน แต่พออาจารย์ทักมาก็ต้อง

กระเด้งตัวขึ้นมาทำางานต่อทันที”

ในระยะสดุทา้ยทมีงานเตรยีมแนะนำา Application 

ไปสู่ผู้ใช้ผ่านช่องทางการออกบูธร่วมกับทีมนักศึกษา

พยาบาลที่โรงพยาบาลแมคคอมิก โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำาบลขัวมุง (รพ.สต.ขัวมุง) อำาเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม่ และโรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

“คนใช้ Smart Phone ส่วนมากใช้ระบบ Android 

อย่างน้อยบ้านละ 1 เครื่องต้องมี แล้วเราก็จะปล่อย 

ทางตรง คอืใหพ้ยาบาลเขาไปสาธิต และ Download ผา่น  

Google Play ด้วย แจกแผ่นพับด้วย” 

นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานท่ีเห็นช้ินงาน

สำาเร็จ แต่ทุกคนพูดตรงกันว่า จะภูมิใจมากกว่านี้ถ้า

มีคนใช้จริง ได้ประโยชน์จริง ทั้งนี้ทีมงานจะมีการ

ติดตามวา่มคีนใชห้รอืไม ่โดยส่วนหนึง่จะนบัจากยอด 

Download และตดิตามผลโดยการเกบ็ขอ้มลูจากการ

สอบถามกบัคนไขใ้นโรงพยาบาลในวนัทีค่นไขม้าพบ

แพทย์ตามนัด
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ก�รเรียนรู้ที่แท้จริง		
ทีมงานสะท้อนว่า โครงงานนี้ทำาให้พวกเขาได้เรียนรู้การทำางานกับคนที่แตกต่าง

หลากหลายจากเพื่อนๆ ต่างสาขา ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถพัฒนาทักษะ 

การใช้โปรแกรมต่างๆ และการทำางานเป็นทีมของจริงที่แตกต่างจากที่เคยทำางานกลุ่ม

ชั่วประเดี๋ยวประด๋าวในชั้นเรียน และการจัดการเวลา

การทำางานกล่อมเกลาให้เกิดความรับผิดชอบอย่างแท้จริง ทั้งเร่ืองการบริหาร

จัดการโครงงาน การบริหารงบประมาณ การจัดการเอกสาร โดยเฉพาะความรับผิดชอบ

ต่อผู้ใช้ในอนาคตดังที่ตี๋สะท้อนว่า 

“ทำาประโยชน์ให้กับคนอ่ืนไม่ใช่เร่ืองง่ายและไม่ใช่เร่ืองยาก เราจะทำาประโยชน์

ให้กับคนแต่ถ้าเราทำาลวกๆ มันก็ไม่มีความหมายอะไร แทนที่จะทำาประโยชน์ให้

เขากก็ลายเป็นโทษไป แต่ถ้าเราทำาใหม้นัดีๆ ไปเลยมนักจ็ะมปีระโยชนม์าก ฉะนัน้

ไม่ว่าจะแก้งานมากแค่ไหน เราก็ต้องทำาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด” 

ณ วันนี้เมื่อมองย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น ตี๋กับปอนสรุปว่า งานที่ทำาในโครงการ 

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” กับโปรเจคจบ แม้จะแตกต่างกันในตอนแรกในแง่ขอบเขต แม้ช่วงแรก

งานโครงการจะใช้เป็นโปรเจคจบไม่ได้ เพราะเขตเขตของงานเล็กกว่า แต่เมื่อเริ่มทำาไป

เรื่อยๆ กลายเป็นว่าขอบเขตของงานโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ขยายขึ้นเรื่อยๆ จน

ใหญ่กว่าโปรเจคจบไปแล้ว จึงไม่แปลกที่ทั้งคู่จะนำาโครงงานนี้มาใช้เป็นโปรเจคจบ

ได้เลย แต่สิ่งที่พวกเขาคาดหวังกลับเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

ที่ต่างเฝ้าลุ้นว่า งานที่พวกเขาทำาจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงสมด่ังเจตนารมณ์

ที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่...

ทำ�ประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่�ยและไม่ใช่เรื่องย�ก
เร�จะทำ�ประโยชน์ให้กับคนแต่ถ้�เร�ทำ�ลวกๆ มันก็ไม่มี
คว�มหม�ยอะไร แทนที่จะทำ�ประโยชน์ให้เข�ก็กล�ยเป็นโทษไป 
แต่ถ้�เร�ทำ�ให้มันดีๆ มันก็จะมีประโยชน์ม�ก ฉะนั้นไม่ว่�จะ
แก้ง�นม�กแค่ไหน เร�ก็ต้องทำ�เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และดีที่สุด
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อาจารย์พนมธรรม อมรเลิศวิทย์ อาจารย์ประจำาสาขา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาที่เฝ้ามองการทำางานของทีมงาน 

สะท้อนว่า การทำางานถือว่าผ่าน เพราะได้เรียนรู้ ได้ปรับตัว ท่ีสำาคัญ

อาจารย์เห็นนักศึกษาเปล่ียนไปจากเดิม มีความรับผิดชอบมากข้ึน

อย่างผิดหูผิดตา และการท่ีพวกเขามีโอกาสได้ติดต่อกับคนอ่ืนก็

ทำาใหเ้ขามมีนษุยสมัพนัธด์ข้ึีน เพราะทีผ่า่นมาวัยรุ่นมกัมองตนเอง

เป็นศูนย์กลาง ยิ่งเด็กที่เรียนคอมพิวเตอร์ด้วยแล้ว พวกเขาจะมี

โลกส่วนตัวสูงมาก เขาจะคุยกับคอมพิวเตอร์มากกว่าคน ฉะนั้น

ในแง่ของการส่ือสารแล้วพวกเขามีทักษะเร่ืองการส่ือสารมากข้ึน 

รู้จักการทำางานเป็นทีม และการทำางานร่วมกับผู้อื่น เห็นได้ 

ชดัมากจากการทีพ่วกเขาไปพูดคุยกับแพทย์แผนไทยทีอ่าวุโสกว่า 

พวกเขาจึงต้องรู้จักการพูดคุย การซักถามเก็บข้อมูล การพูดคุยกับ

ผู้หลักผู้ใหญ่ หรือชาวบ้านที่มารักษาตัว เป็นต้น

อาจารย์อัชฌา วารีย์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์บอกว่า  โครงงานนี้

เธอมี 2 บทบาทคือ ช่วงแรกเข้ามาช่วยในฐานะแหล่งข้อมูลเป็น

ผูใ้ห้ความรูแ้ละแนะนำาแนวทางแกน่กัศกึษา สว่นชว่งหลงัเขา้มามี

บทบาทในฐานะทีมทำางาน ด้วยการเชื่อมโยงนักศึกษาพยาบาล

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำางาน โดยมองว่าโครงงานแบบนี้เป็น

ผลดตีอ่สาขาวิชา โดยเธอไดน้ำาผลงานจากโครงงานนีบ้รรจเุปน็

ส่วนหนึ่งของวิชา พบ.239 วิถีสุขภาพทางเลือก (Alternative 

Health Care) โดยนำา Application มาสอนให้กับนักศึกษาเพื่อใช้

ในการลงชุมชน และแนะนำาวิธีดูแลสุขภาพให้แก่ชาวบ้านต่อไป

ด้าน “นุ้ย” รัตนาภรณ์ กันสิทธิ์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 

ที ่3 บอกวา่ ในมุมของนกัศกึษาพยาบาล ถา้สมมตุเิราขึน้ฝกึปฏบิตั ิ

เวลาเราเจอคนไข ้หรือญาติคนไข้ทีห่อผูป่้วยทีส่นใจเร่ืองสมนุไพร 

อยากทราบสรรพคณุ ถ้าเราม ีApplication นีเ้รากส็ามารถอธบิาย

เพ่ิมเติมในส่วนที่เขายังไม่รู้ เหมือนยืนยันว่าท่ีรู้มาถูกต้องหรือไม่ 

สิ่งที่ได้ม�กกว่�		
Application
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เพราะ App น้ีจะมีการตรวจสอบข้อมูลและอ้างอิงข้อมูล

จากแหล่งที่น่าเชื่อถืออยู่แล้ว 

ขณะที่ “จ๊ะเอ๋” ศรัญยพร สุริวรรณ นักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่ 3 บอกว่า การทำางานกับเพื่อนต่างสาขา

แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การลงชุมชนเพื่อเข้าไป 

ช่วยเหลือชุมชนให้ได้รับความรู้ทางด้านสุขภาพ ถือเป็น

ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดคุณค่ามากข้ึน 

ใหป้ระชาชนไดด้แูลสขุภาพตนเองและมีการรักษาสขุภาพ

เบือ้งตน้ ซึง่ต่อไปกจ็ะชว่ยตดิตามผลวา่ คนใชง้านจรงิแลว้

เป็นอย่างไร เพื่อปรับปรุง Application นี้ให้ดียิ่งขึ้น

วัยรุ่นมักมองตนเองเป็น
ศูนย์กล�ง ยิ่งเด็กที่เรียน

คอมพิวเตอร์ด้วยแล้ว
เข�จะมีโลกส่วนตัวสูงม�ก
เข�จะคุยกับคอมพิวเตอร์

ม�กกว่�คน ฉะนั้นในแง่ของ
ก�รสื่อส�รแล้วพวกเข�มี

ทักษะเรื่องก�รสื่อส�รม�กขึ้น	
รู้จักก�รทำ�ง�นเป็นทีม	และ

ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น
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โครงงานพลังน้ำาบวกพลังใจ
กลับไปช่วยชุมชนชาวเขา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศิริพงษ์ ตรีรัตน์

 อาจารย์ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน

 อาจารย์วรพงศ์ กันทะ

หัวหน้าโครงงาน   นายเทวินทร์ ทรัพย์ล้านแสน

คณะทำางาน นายอาคม ทิวัตถ์ธนวันท์

 นายปรณัฐ กาศมณี  

 นายอนิรุทธิ์ แก้วจันต๊ะ

 นายศราวุธ สินศิริ

 นายชัชพงศ์ กลิ่นทอง

 นายนิรันดร์ สามหมื่นคำา

 นายสรวิศ อินสุวรรณ์

วิทยาลัยเชียงราย

ใช้	“น้ำ�ใจ”
ผลิตน้ำ�บริสุทธิ์
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ในวนัที ่“ปนื”		อ�คม		ทวิตัถธ์นวนัท	์	ไปชว่ยรุน่พีท่ำาเครือ่ง
อบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ชาวบ้านจะจ๋อ หมู่ 6 
ตำาบลดอยฮาง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เขาสังเกต
เห็นว่า “น้ำา” ที่ชาวบ้านใช้ดื่มกิน ไม่สะอาด และที่ศูนย์การ
ศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา หรือ ศศช. ซึ่งมีเด็กๆ เรียน
อยูท่ีน่ัน่หลายคน และเดก็ๆ ตอ้งกนิน้ำาจากแหลง่เดียวกนั 
ทำาให้มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร 

และสิ่งที่ประสบกับตัวเองหลังดื่มน้ำาจากบ้านจะจ๋อแล้วกลับเข้ามา 

ในเมืองคือเกิดอาการ “ปวดท้อง” 

นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำาให้เขาต้ังปณิธานไว้ว่า...หากได้ทำาโครงการ 

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” เหมือนกับรุ่นพี่ของเขาเมื่อปีที่แล้ว เขาตั้งใจจะทำา  

“เครื่องกรองน้ำา”

ใช้	“น้ำ�ใจ”	ผลิตน้ำ�บริสุทธิ์		
ถงึวันนีปื้นเดนิตามทีต่วัเองตัง้ปณธิานด้วยการทำาโครงงานพลังน้ำาบวก 

พลังใจช่วยชุมชนชาวเขา โดยชักชวนเพ่ือนๆ ท่ีมีใจต้องการเห็นชาวบ้าน

และเด็กๆ ที่บ้านจะจ๋อมีน้ำาสะอาดไว้ดื่มกิน

“เมือ่กอ่นชาวบ้านดืม่น้ำาดบิจากธรรมชาติ  ดว้ยการต่อทอ่ประปาภูเขา

เขา้มาทีบ้่านแลว้กเ็ปดิกนิกนัเลย อย่างดทีีส่ดุคอืใชถ้งุผ้าสวมกอ๊กน้ำาไว ้ซึง่เรา

ก็สังเกตเห็นว่า จากถุงผ้าสีขาวหรือสีอ่อน เมื่อสวมได้

สักระยะหนึ่งก็จะเห็นว่าผ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคล้ำาเข้ม

ขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสีน้ำาตาลแดง และดำาในที่สุด 

แสดงว่าน้ำาไม่สะอาด และอาจปนเป้ือนจุลินทรีย์หรือ

สารพิษอื่นๆ” 
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และเมื่อพวกเขานำาน้ำาไปตรวจก็พบว่ามีสารพิษและเชื้อจุลินทรีย์ปนมากับ

น้ำาหลายชนิด 

ท้ังน้ีจากการสำารวจประชากรพบว่า หมู่บ้านน้ีมีชาวบ้านอาศัยอยู่ 40 หลังคาเรือน  

มีประชากรประมาณ 200 คน เป็นชนเผ่าลาหู่เกือบทั้งหมด ผู้สูงอายุหรือวัยกลางคน

ไม่รู้ภาษาไทย จึงส่ือสารกันลำาบาก ต้องอาศัยผู้นำาหมู่บ้านและครูเป็นล่ามให้ โดยใน 

การประชุมร่วมระหว่างผู้นำาหมู่บ้านกับชาวบ้านพวกเขาสอบถามความต้องการของ 

ชาวบ้านว่า ถ้าพวกเขาทำาเครื่องกรองน้ำาให้ ชาวบ้านจะใช้ไหม จะยอมรับหรือไม่  

ซึ่งผลสรุปของการประชุมวันนั้นคือ ชาวบ้านทุกคนต่างให้การยอมรับเป็นอย่างดี

สำาหรับในส่วนของการดำาเนินงาน ปืนและทีมมีแผนที่จะเข้าไปติดตั้งเครื่อง 

กรองน้ำาใหช้าวบ้านโดยจะนำารอ่งก่อน 20 ครวัเรอืน ซึง่จะใหผู้น้ำาหมู่บา้นเปน็ผูค้ดัเลอืก

ว่าจะให้บ้านใครก่อนหลัง

เครื่องกรองน้ำ�แบบง่�ย	เน้นให้ช�วบ้�นดูแลเองได้		
“ปลื้ม” ปรณัฐ กาศมณี สมาชิกอีกคนหนึ่งของทีมเล่าว่า พวกเขาเริ่มงานแรก

ด้วยการศึกษาสารกรองจากเครื่องกรองน้ำาสำาเร็จรูปที่วางขายในท้องตลาด โดยพบว่า

ส่วนใหญ่ใช้สารกรอง 3 ชนิด ได้แก่ 1.คาร์บอน ช่วยกรองสี กลิ่น และสารเคมีบางชนิด  

2.เรซิ่นใช้กรองหินปูน และ 3.เซรามิกที่มีความละเอียดสูงใช้กรองแบคทีเรีย 

“เรานำารปูแบบเครือ่งกรองนำาทีม่ขีายตามทอ้งตลาดมาดัดแปลง เพราะของทีข่าย

ในทอ้งตลาดมีระบบท่ียุง่ยาก โดยเฉพาะการถอดประกอบ จึงต้องดดัแปลงใหมี้รูปแบบ

ท่ีง่าย และสะดวกตอ่การซอ่มบำารงุของชาวบ้าน” ปลืม้เลา่แนวคดิเกีย่วกบัปรบัรปูแบบ

ของเครื่องกรองน้ำา 

โดยเครือ่งท่ีดัดแปลงแลว้เสรจ็จะมีลกัษณะเหมอืนเครือ่งกรองน้ำาตามทอ้งตลาด 

แต่มีท่อเล็กๆ สำาหรับให้น้ำาเข้าเพ่ือเพ่ิมแรงดันให้น้ำา และจุดกรองอันแรกจะเป็นคาร์บอน

ที่ใช้กรองสีและกลิ่น จากนั้นน้ำาจะผ่านท่อกรองที่ 2 คือเรซิ่นที่ใช้กรองหินปูน และ 

จะไหลไปท่อที่ 3 ซึ่งเป็นเซรามิกเพ่ือกรองแบคทีเรีย โดยแต่ละท่อจะมีฝาปิดแยก 

ตา่งหาก ซึง่ชาวบา้นสามารถถอดลา้งทำาความสะอาดไดเ้ฉพาะจดุโดยไมต่อ้งรือ้ทัง้หมด 

“เวลาจะล้างก็สังเกตง่ายๆ ถ้าน้ำาไหลอ่อนก็ควรถอดออกมาทั้งหมด กับเซรามิก 

นี่ยิ่งง่าย แค่ถอดออกมาล้างน้ำา แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ก็ได้แล้ว” 

เมื่อได้แบบและได้วิธีการในการถอดประกอบแล้ว ทีมงานจึงได้จัดหาอุปกรณ์ 

ทำาเครื่องกรองน้ำาจำานวน 20 ชุด แบ่งทีมงานออกเป็น 5 ทีมๆ ละ 2 คน แต่ละทีม 

รับผิดชอบชาวบ้าน 4 หลังคาเรือน โดยแต่ละทีมจะมีนักศึกษาปี 1 เข้าไปร่วมเรียนรู้

ด้วย เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทำางานกับชุมชน  

“วิธีการคือ...เราจะสาธิตวิธีการทำาให้ก่อน พร้อมๆ กับอธิบายคุณสมบัติของ 

สารกรองน้ำาให้ชาวบ้านรับรู้ จากนั้นก็จะให้ชาวบ้านลงมือทำากันเอง...ของใครของมัน 
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ทำาผิดก็แก้ไขกันตรงน้ัน...ซ่ึงส่วนมากไม่มีปัญหา เพราะทักษะเชิงช่าง

ของชาวบ้านมีสูงอยู่แล้ว”

“ฟลุ๊ค” อนิรุทธิ์ แก้วจันต๊ะ อธิบายว่า การเข้ามาสอนให้ 

ชาวบ้านทำาเครื่องกรองน้ำาครั้งนี้ ไม่เพียงแค่ชาวบ้านจะจ๋อเท่านั้น 

ที่ได้รับประโยชน์ ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)  

ก็พลอยมีน้ำาดื่มสะอาดให้เด็กและครูได้บริโภคด้วย

ของดีมีคุณภ�พ...แถมร�ค�ถูก		
สำาหรับเคร่ืองกรองน้ำาที่ผลิตข้ึนนี้มีราคาอยู่ที่ประมาณ 400 

บาทต่อเครื่อง ถือว่าถูกกว่าเครื่องกรองน้ำาสำาเร็จรูปที่ขายในตลาดมาก จึงเป็นเหตุผล

ให้หมู่บ้านจะอือที่อยู่ข้างเคียงกับบ้านจะจ๋อมาขอเรียนรู้เร่ืองการผลิตเคร่ืองกรองน้ำา

ด้วย ซึ่งทีมงานได้จัดกิจกรรมให้ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้ให้กันเอง จะได้สื่อสาร

ดว้ยภาษาเดยีวกนั ไมต้่องยุง่ยากในการแปลกลบัไปมา โดยมผีูน้ำาชมุชนบา้นจะจ๋อ

เป็นหัวขบวนถ่ายทอด

“ส่วนของทีมงานก็ได้รับเชิญให้ไปออกบู๊ธสาธิตและถ่ายทอดความรู้ที่ศูนย์ 

การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักศึกษา กศน.เชียงรายนำาไป

เร�นำ�รูปแบบเครื่องกรองน้ำ�
ที่มีข�ยต�มท้องตล�ดม�
ดัดแปลง เพร�ะของที่ข�ยใน
ท้องตล�ดมีระบบที่ยุ่งย�ก
โดยเฉพ�ะก�รถอดประกอบ
จึงต้องดัดแปลงให้มีรูปแบบ
ที่ง่�ย และสะดวกต่อก�ร
ซ่อมบำ�รุงของช�วบ้�น
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ขยายผลต่อในชุมชนต่างๆ ที่ยังขาดแคลนน้ำาดื่มสะอาดไว้บริโภค ทำาให้เกิดความ

ภมูใิจทีผ่ลงานของพวกเราเกดิประโยชนต์อ่ชมุชน และมคีนเหน็ความสำาคญั” วนิอธบิาย

ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

 

“ประสบก�รณ์”	คือ	“กำ�ไร”		
หลังการให้ความรู้ผ่านไป “วิน” เทวินทร์ ทรัพย์ล้านแสน บอกว่า เขารู้สึกดีใจมาก

ที่โครงงานนี้เป็นที่ต้องการของชุมชน และได้รับการร้องขอให้ขยายผลในวงกว้างขึ้น 

โดยในส่วนของชาวบ้านเองจากครั้งแรกที่นักศึกษานำาอุปกรณ์มาให้ช่วยกันประกอบ 

20 ชุด พบว่าไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชนที่มีอยู่ 40 หลังคาเรือน จึงจัดหา

อุปกรณ์เพิ่มให้กับผู้นำาชุมชนอีกครั้งละ 2-3 ชุด จนครบ 20 ชุด เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง

หมู่บ้าน รวมทั้งทำาเพิ่มอีก 1 ชุดให้กับ ศศช. เมื่อหลังคาเรือนใดได้รับอุปกรณ์สร้าง

เคร่ืองกรองน้ำา ผูน้ำาชมุชนและชาวบา้นทีผ่า่นการอบรมรอบแรกกจ็ะชว่ยกนัสอน

วิธีผลิต พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาในการดูแลรักษา โดยทีมงานจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง

อยู่ห่างๆ เพราะการที่ชาวบ้านทำาเองกับมือ จะได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ

วินบอกว่า เขาต้องใช้ความละเอียดกับงานเก็บข้อมูลรายละเอียดโครงงานเพื่อ

ให้ได้สาระสำาคัญครบถ้วน และในฐานะผู้นำากลุ่มต้องคอยมอบหมายหน้าที่ให้เพื่อนๆ 

และน้องๆ ท่ีมาช่วยงาน ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้เร่ืองการส่ือสารกับชุมชน ท่ีควรพูดคุย

ให้เข้าใจง่ายๆ ตรงๆ นัดแล้วต้องไป ต้องกล้าติดต่อพูดคุย เช่น ผู้นำาชุมชน และครู 

ก็เข้าหาด้วยความอ่อนน้อม แนะนำาตัว แนะนำาโครงงาน เป็นต้น

ปืนบอกว่า การทำางานในโครงงานนี้ทำาให้เขาได้ทำางานที่ไม่เคยคิดทำามาก่อน 

เช่น การเงิน ทำาเอกสารติดต่อประสานงานโรงพยาบาลเพ่ือขอข้อมูลโรคท่ีมากับการ

ดื่มน้ำาที่ไม่สะอาด หรือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเพื่อใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ 

ยังวางแผนงานรายสัปดาห์ด้วยเครื่องมือ Timeline ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาออกแบบ

เครื่องกรองน้ำา รู้วิธีการทำางานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าไป

อยู่กับเขา เรียนรู้กับเขาไปพร้อมๆ กัน เมื่อเกิดปัญหาก็ต้องคิดหาทางออกร่วม

กัน ต้องรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายจากทีมให้ดีท่ีสุด ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็น

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน แต่มีคุณค่ามาก 

ส่วนปลื้มซึ่งเป็นคนพูดน้อย แต่บอกว่า เขาได้เรียนรู้เยอะมาก โดยเฉพาะกับ

บทบาทหน้าที่ที่เขารับผิดชอบ

“ผมมีหน้าท่ีจัดหาอุปกรณ์ในการทำาเคร่ืองกรองน้ำา ทำาให้รู้แหล่งซ้ือของท่ีราคาถูก

กว่าท้องตลาดท่ัวไป ได้เรียนรู้ว่าขนาดท่อพีวีซีต้องเหมาะสมกับแรงดันน้ำา ถ้าบางเกินไป

ก็จะแตกรั่วง่าย ต้านทานแรงดันน้ำาไม่ไหว และโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยพูดกับคน

ทีไ่ม่รูจ้กั เมือ่ทำาโครงงานนีเ้ขาจงึปรบัเปล่ียนตนเอง ต้องเปน็ฝา่ยเขา้หา ตอ้งตดิต่อ

ประสานกับผู้คน จึงเกิดความกล้าโดยปริยาย และรู้สึกดีใจมากที่มีส่วนร่วมทำางาน

ช่วยเหลือชาวบ้านกับทีมงานนี้”
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ขณะทีฟ่ลุ๊คบอกวา่ โครงงานนีท้ำาให้เขาเปน็คนรอบคอบ

มากขึ้น เพราะต้องสำารวจสถานที่ สำารวจแหล่งน้ำา ดูความดัน  

ดูปัญหาระบบน้ำาว่ารั่วไหม ต้องซ่อมแซมอะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ยัง 

ไม่ได้เรียนแต่ก็ได้ทำา ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น พบท่อแตก 

ไม่มีข้อต่อ ต้องหาวัสดุทดแทน นำาท่อขนาดใหญ่กว่ามาปรับให้

เข้ากัน ถือว่าได้กำาไรประสบการณ์มากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ที่

ไม่มีโอกาสมาร่วมงานกัน

เพร�ะ	“น้ำ�”	คือชีวิต		
ลุงจะสี แสงฮ่อ ผู้นำาชุมชนบ้านจะจ๋อ สะท้อนภาพการ 

ใช้น้ำาของชาวบ้านก่อนที่นักศึกษาจะเข้ามาสอนวิธีการทำาเคร่ือง

กรองน้ำาว่า ก่อนนี้ชาวบ้านกินน้ำาจากลำาห้วย และน้ำาบนดอยที่ไหลมาตามท่อประปา

ภูเขา พอมาถึงหมู่บ้านก็นำาเข้าแทงค์น้ำาแล้วปล่อยจ่ายสู่ครัวเรือน ถ้าบ้านไหนใช้ถุงผ้า

กรองก่อนดื่มก็จะเห็นตะกอน โคลน หรือใบไม้ติดมาด้วยเสมอ หลายคนในหมู่บ้าน

เป็นนิ่ว ยิ่งฤดูฝนมักจะพบอาการท้องร่วงบ่อยๆ

“พอรู้ว่านักศึกษาจะทำาเครื่องกรองน้ำาให้พร้อมสอนวิธีการผลิตให้ ชาวบ้านรู้สึก

ตื่นเต้นกันมาก เพราะไม่เคยมีใครเข้ามาแนะนำาให้ทำาในลักษณะน้ีมาก่อน ซ้ำาทำาแล้วยัง

เห็นผลชัดเจนว่า น้ำาใส ไม่มีสีขุ่น มองไม่เห็นตะกอนหรือเศษใบไม้อีก และทุกคนยัง 

ทราบด้วยว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้ว ทำาให้ม่ันใจมากว่าสะอาด ปลอดภัย  

ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว”

เห็นผลชัดเจนว่�
น้ำ�ใส ไม่มีสีขุ่น
มองไม่เห็นตะกอน
หรือเศษใบไม้ และ
ทุกคนยังทร�บว่�
ผ่�นก�รตรวจสอบ
คุณภ�พม�แล้ว
ทำ�ให้มั่นใจว่�สะอ�ด
ปลอดภัย ไม่ส่งผลเสีย
ต่อสุขภ�พในระยะย�ว
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ลุงทองคำา ณ เชียงใหม่ คนพื้นราบที่ขึ้นไปปักหลักครอบครัวในหมู่บ้านจะจ๋อ 

บอกว่า การไดป้ระกอบเครือ่งกรองน้ำาดว้ยตนเอง เวลาใชจ้งึรูส้กึสขุใจ พอใจทีไ่ดด้ืม่น้ำา

คุณภาพดี ไม่มีกลิ่น สีใส ทุกวันน้ีต่ืนเช้าต้องกรองน้ำาใส่กระติกให้พอกินในแต่ละวัน 

ก่อนจะนำาไปใช้อย่างอื่น เช่น ทำาอาหาร บ้วนปากแปรงฟัน และต่อจากนี้หากเครื่อง

ชำารุดเสียหาย หรือครบกำาหนดการใช้งาน ก็พร้อมที่จะถอดล้างหรือซ่อมแซมเองได้

เรียนรู้และปรับตัว...ประสบก�รณ์ไม่มีที่สิ้นสุด		
อาจารย์ศิริพงษ์ ตรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

วิทยาลัยเชียงราย และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบอกว่า ทีมงาน

ชุดนี้มีประสบการณ์ทำางานกับชุมชนจากการช่วยรุ่นพี่มาก่อน และ

ยงัคน้พบโจทยปั์ญหาตัง้แตป่ทีีแ่ลว้ ทำาใหก้ารทำางานมทีศิทางชดัเจน 

กระน้ันเม่ือลงพ้ืนท่ีเพ่ือสืบค้นข้อมูลโครงงานของตนเอง โดยปราศจาก

รุ่นพ่ี พวกเขากย็ังมีปัญหาเรื่องการติดต่อประสานงาน และการ

วางตัวที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำา ทั้งด้านอายุ วัยวุฒิ เราจึงต้อง

คอยให้คำาปรึกษา และร่วมฟังการประชุมเพื่อให้แนวคิดในการ

ทำางาน พร้อมแนะนำาให้พูดคุยผ่านผู้นำาชุมชนเป็นหลัก เพราะไม่แค่

ส่ือสารกันด้วยภาษาไทยรู้เร่ือง แต่ยังได้ข้อมูลภาพรวมของหมู่บ้านด้วย

“สว่นพฒันาการทีเ่กดิกบัแต่ละคนจากการทำาโครงงานนี ้เหน็ไดช้ดัคอืวนิกับปืน

ซึ่งเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดกับคนแปลกหน้าหรือผู้ใหญ่ พอพาไปแนะนำาก็ทำาได้  

กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น มีความรับผิดชอบสูงเมื่อมีการประชุม ทั้งคู่ก็จะ 

ช่วยกันแจกแจงงานให้ทุกคนได้เป็นอย่างดี และไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้นที่ได้เรียนรู้ 

ตัวผมเองก็ได้เรียนรู้ความร่วมมือจากคนแปลกหน้าด้วยเช่นกัน”

ทีมง�นชุดนี้มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นกับชุมชนจ�กก�รช่วยรุ่นพี่ม�ก่อน 
และยังค้นพบโจทย์ปัญห�ตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นมีทิศท�ง
ชัดเจน กระนั้นเมื่อลงพื้นที่เพื่อสืบค้นข้อมูลโครงง�นของตนเอง
โดยปร�ศจ�กรุ่นพี่ กลับพบว่� พวกเข�ยังมีปัญห�เรื่องก�รติดต่อ
ประส�นง�น และก�รว�งตัวที่เกิดคว�มเหลื่อมล้ำ� ทั้งด้�นอ�ยุ 
วัยวุฒิ  เร�จึงต้องคอยให้คำ�ปรึกษ� และร่วมฟังก�รประชุม
เพื่อให้แนวคิดในก�รทำ�ง�น
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โครงงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น
(ผักลิ้นห่านคืนถิ่นคืนชีวิตและการทำากิน
บ้านไม้ขาว)
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสนธยา ปานแก้ว

ห้วหน้าโครงงาน นายวุฒินันท์ ย่องซื่อ

คณะทำางาน นางสาวจุรีวรรณ ทวนดำา

 นางสาวฉัตรทริกา แซ่อึ่ง

 นายสุกฤษฏิ์ ผลพนัก

 นายพิทศรุต บุญยืน

 นายนเจตพิพัทธ์ ศรีขน

 นายฮุสลาน สิทธิศักดิ์

 นายจิรพงค์ บุญยืน

 นางสาววราภรณ์ ทรงเดชะ

 นายเรืองศักดิ์ ไพชำานาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ก�รกลับม�ของ
“ผักลิ้นห่�น”

165

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9



“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

166



ธันวาคม ปี 2547 “สึนามิ” ไม่ได้กวาดเอาเฉพาะบ้านเรือน
ผูค้นหายไปในทะเลเทา่นัน้ แตพ่ชืเลก็ๆ อยา่ง “ผกัลิน้หา่น” 
ที่อาศัยอยู่เฉพาะบนหาดทรายที่บ้านไม้ขาว อำาเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ก็อันตรธานหายไปด้วย 

มีเพียงไม่กี่คนที่สนใจพืชเล็กๆ ชนิดนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ “โกจู” วิโรจน์ 

ประเสรฐิ ซึง่เป็นเพยีงคนเดยีวในจังหวดัภูเกต็ทีเ่พาะและขยายพนัธุผ์กัลิน้หา่น

บนที่ดินของตัวเอง 

อีกกลุ่มคือ นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“จะว่าไป...ผักลิ้นห่านก็เหมือนของคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตเรา แล้วตอนนี้มัน

ก็เริ่มหายาก พวกผมก็อยากอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ให้มันกลับมาเต็มหาด

เหมือนเดิม” นี่คือฝันของ “นันท์” วุฒินันท์ ย่องซื่อ และเพื่อนๆ 

           

อนุรักษ์ให้ได้ผลต้องม�จ�กคว�มต้องก�รของ
ชุมชน		

เพราะเป็นนักกิจกรรมตัวยงมาต้ังแต่ปี 1 เม่ือเห็นประกาศรับสมัครโครงการ 

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” 

ฉัตรทรกิา แซอ่ึง่ พรอ้มกับเพือ่นๆ รวมตัวกนัเขยีนขอ้เสนอโครงงาน 

“อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น (ผักลิ้นห่านคืนถิ่นคืนชีวิตและการทำากิน

บ้านไม้ขาว) ขึ้น โดยหวังให้โครงงานนี้เข้าไปช่วยฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุ์

ผักลิ้นห่านที่หายไป

“แม้จะยังหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่มากพอ” 
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หากดูจากขนาดของโครงงานแล้ว จำาเป็นต้องใช้สรรพกำาลังจากคนค่อนข้างมาก 

ดังนั้นโครงงานนี้จึงเป็นการรวมตัวกันทำางานระหว่างรุ่นพี่ปี 2 และรุ่นน้องปี 1 รวมทั้ง

ชาวบ้านและอาจารย์ที่ปรึกษา สิ่งที่ได้มากกว่าโครงงานคือ “ความสัมพันธ์” อันดี

ระหว่างนักศึกษากับชาวบ้าน

นันท์เสริมว่า “เราเรียนสาขานี้เราต้องมีจิตอาสารักที่จะช่วยเหลือชุมชน ถ้าเรา

ไม่รักก็คงไม่มาเลือกเรียนสาขานี้”

ดว้ยการทำางานทีม่าจากใจรกัทีจ่ะชว่ยเหลอืชมุชน การทำางาน

ของทีมจึงเน้นไปท่ีการถามความเห็นของชุมชนเป็นหลัก ด้วยฐานคิด

วา่ “การทำางานชมุชนตอ้งมาจากความตอ้งการของชมุชน ไมใ่ช่

ความต้องการของเรา” แม้จะคลุกคลีกับชุมชนบ้านไม้ขาวมานาน 

แตเ่มือ่ตอ้งเขยีนขอ้เสนอโครงงาน ทีมงานจงึตอ้งลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู

ชมุชน พดูคุยกบัชมุชนว่ามปัีญหาอะไรบา้ง จนมาพบ “ผกัลิน้ห่าน” 

ชาวบา้นกถ็ามวา่รูจ้กัไหม เคยกินไหม พวกเราถามเพ่ือนในทีมกไ็มม่ี

ใครรู้จัก เลยคิดกันว่าไหนๆ เราก็ใช้ชุมชนน้ีเป็นฐานการเรียนรู้มา  

2 ปีแล้ว น่าจะตอบแทนชุมชนด้วยการอนุรักษ์ให้ผักลิ้นห่านอยู่คู่

บา้นไมข้าวตอ่ไป ดว้ยเหตนุีจ้งึเกดิเป็นโครงงานอนรุกัษ์พนัธกุรรม

พชืทอ้งถิน่ (ผกัล้ินหา่นคนืถิน่คืนชวีติและการทำากนิบา้นไมข้าว) 

ขึ้นมา

“จำาได้ว่าตอนนั้นพวกเราจัดประชุมชี้แจงทำาความเข้าใจกับชาวบ้านว่าจะจัดทำา

โครงงานอนรุกัษผั์กลิน้หา่น แมใ้นความเปน็จรงิชาวบ้านก็มกีารปลกูผกัลิน้หา่นอยู่แล้ว 

แต่อยากขยายให้มากขึ้น เมื่อรู้ว่านักศึกษาจะมาทำาโครงงานนี้ชาวบ้านก็รู้สึกดีใจ และ

ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงงานประมาณ 10 คน พวกเราก็กลับไปที่มหาวิทยาลัยและ

ช่วยกันเขียนข้อเสนอโครงงานทันที” จุรีวรรณ ทวนดำา “ภู่” อธิบายที่มาที่ไปของการ

ทำางาน

แม้จะมีฐานข้อมูลชุมชนและฐานความรู้อยู่บ้าง แต่เมื่อต้องเขียนโครงงานก็

คิดมากเหมือนกันว่า ต้องวางแนวคิดอย่างไรเพ่ือให้โครงงานผ่านเข้ารอบ ตอนน้ันคิดว่า

เราจะทำาได้หรือ มีมหาวิทยาลัยส่งผลงานเข้ามามากมาย คิดว่าคงไม่เข้ารอบแน่ๆ  

ตอนเขียนเสร็จก็ส่งให้นันท์ดูในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงงาน

ขณะทีน่นัทบ์อกว่า เขาม่ันใจมากวา่โครงงานของพวกเขาต้องผา่นเขา้รอบแนน่อน 

เพราะเขาตั้งใจจึงมั่นใจในสิ่งที่ทำา  

“ข้อเสนอโครงงานของพวกเราถกูขยำาทิง้หลายรอบมาก แกแ้ลว้แกอ้กี โดยเฉพาะ

ข้อมูลที่อาจารย์แนะนำาว่าให้ไปลองสืบค้นดูว่าผักลิ้นห่านมีที่ไหนอย่างไร วิธีการดูแล  

และสรรพคุณ ฯลฯ ทั้งค้นจาก Internet สอบถามจากโกจู เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวม

ข้อมูลทางวิชาการบวกกับความรู้ชาวบ้านเลยทีเดียว”

ด้วยก�รทำ�ง�นที่ม�
จ�กใจรักที่จะช่วยเหลือ
ชุมชน ก�รทำ�ง�นของ
ทีมจึงเน้นไปที่ก�รถ�ม
คว�มเห็นของชุมชน
เป็นหลัก ด้วยฐ�นคิด
ว่� “ก�รทำ�ง�นชุมชน
ต้องม�จ�กคว�ม
ต้องก�รของชุมชน	
ไม่ใช่คว�มต้องก�ร
ของเร�”

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

168



นันท์บอกว่า ช่วงที่ต้องแก้ไขข้อเสนอโครงงาน 

บอ่ยๆ นัน้ เขาและทมีงานรูส้กึทอ้เหมือนกนั แตใ่นฐานะ

หัวหนา้เขาจงึตอ้งคอยใหก้ำาลงัใจทมี บอกเพือ่นเสมอวา่

ต้องไปต่อนะ เราต้องทำาได้อยู่แล้ว “เชื่อผมเถอะ”

อาจเปน็เพราะบุคลกิและความเป็นผูน้ำาของนนัท ์

ท่ีพอเขาเอ่ยปากว่า “เช่ือผมเถอะ พวกเราต้องได้แน่นอน” 

ทีมงานทุกคนต่างมีกำาลังใจฮึดสู้ขึ้นมาทันที บอกว่า  

“ว่าไงว่าตามกัน” แม้บางครั้งต้องแก้งานถึงตี 3 ก็ไม่มี

ใครบ่นอีกแล้ว เรียกได้ว่า “ปรับเปล่ียน” รายละเอียด

โครงงานไปมาจนไม่เหลือเค้าโครงเดิมเลย พอถึงวัน

ประกาศผลว่าโครงงานผ่านเข้ารอบ 40 นี่มีเฮกันเลย 

ทีเดียว

นำ�	“คว�มรู้”	จ�กค่�ย	“เติมเต็ม”	
ก�รทำ�ง�น  

นันท์เล่าต่อว่า ดูเหมือนว่าโครงงานของพวกเขา

จะมกีารปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา ยิง่หลงักลบัจากคา่ย

การเรียนรู้เรื่อง “การทำางานกับชุมชน” และ“การ

จัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” ที่ทีมพี่เลี้ยงชวนคิดว่า 

พวกเขาต้องทำาความเข้าใจชื่อโครงงานให้ชัดเจนก่อน 

เพราะบางคร้ังอนรัุกษ์อาจจะไมใ่ชอ่นรัุกษ์เสมอไป พีเ่ขา

แนะนำาให้เราทบทวนวัตถุประสงค์ใหม่ พอคิดได้ว่าเรา

ต้องการอนรุกัษ์และขยายพนัธุใ์หกั้บชาวบา้น โจทยก์าร

ทำางานก็เปลี่ยนอีกครั้ง

ภู่บอกว่า ค่ายนี้ทำาให้เธอได้เรียนรู้หลายสิ่งมาก 

ตอนแรกที่ได้ฟังการนำาเสนอโครงงานของพ่ีนิสิตจุฬาฯ 

แล้วอึ้งเลย คิดว่าทำาไมโครงงานของพี่เขาดีจัง ของเราดู

ไม่ดีเลย แต่พี่เขาก็เข้ามากอดคอแล้วบอกว่า “สู้สิน้อง” 

เท่านั้นแหละ ความคิดเปลี่ยนเลย ยิ่งตอนนำาเสนองาน

แล้วมีเพื่อนๆ พี่ๆ มาช่วยเติมเต็ม ยิ่งทำาให้เธอรู้สึกดี 

หลงักลบัจากคา่ย เธอและทมีงานนำาขอ้คดิทีไ่ดจ้ากคา่ย

มาปรับเปลี่ยนก่อนเริ่มลงมือทำางานจริง

“ตอนรูว้า่เขา้รอบ  ทมีกถ็ามกนัวา่ แลว้ใครจะเปน็

คนนำาเสนอ เพื่อนก็ชี้มาที่นันท์กับภู่ หลังจากนั้นก็แบ่ง

บทบาทหน้าที่กันตามความถนัด ตอนแรกภู่เองก็ไม่มี

ความมั่นใจ กลัวตอบคำาถามกรรมการไม่ได้ ส่วนนันท์ก็

บอกว่า ถ้าเรารู้ว่าเราไม่เก่งเราก็ต้องซ้อม ใช้เวลาซ้อม
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เป็นอาทิตย์ ข้ึนรถตู้เดินทางมานำาเสนอโครงงาน อาจารย์ก็ยังให้ซ้อมอีก พอไปเจอ

กรรมการแล้วขาส่ันหมดเลย ผมยังไม่ชินกับการนำาเสนอ พอได้นำาเสนอจริงๆ ผมคิดว่า

ผมทำาได้อยู่” นันท์บอกเล่าความรู้สึกของการนำาเสนองาน

นันท์บอกต่อว่า มหาวิทยาลัยส่ง 2 โครงงานแต่อีกโครงงานไม่ผ่าน เห็นเพื่อน

อีกทีมมีใจอยากทำางาน จึงชวนให้มารวมเป็นทีมเดียวกันเลย

รวมกลุ่มช�วบ้�นเพื่อคว�มยั่งยืน		
หลังดีใจและภูมิใจกับความสำาเร็จที่ได้รับ ทีมงานทุกคนจึงลงพื้นที่ชักชวนผู้นำา

ชุมชนและชาวบ้านพูดคุยถึงการ “รวมกลุ่ม” เพราะอยากให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม

อนุรักษ์ผักลิ้นห่าน และเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน ด้วยหวังว่าท้ายที่สุดจะเกิด

เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ผักลิ้นห่าน” ขึ้นที่บ้านไม้ขาว เพื่อที่อนาคตข้างหน้าผักชนิดนี้

จะได้ไม่สูญหายเหมือนที่ผ่านมา 

นนัท์เลา่ตอ่วา่ หลงัชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ล้วพบว่ามชีาวบ้านใหค้วามสนใจ 10 คน  

ทมีงานจงึลงพ้ืนท่ีสำารวจบ้านของแตล่ะคนเพ่ือดสูถานท่ีทำาแปลงผกัลิน้หา่น โดยแปลง

ผกัจะมขีนาด 2 x 4 เมตร จากนัน้มาคำานวณวา่แต่ละแปลงต้องใชพั้นธ์ุผกัลิน้ห่านเทา่ไร 

ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเท่าไร โดยความรู้เรื่องการปลูกก็ได้มาจากโกจูนั่นเอง โกจูถือเป็น

ครูภูมิปัญญาของพวกเรา ลุงเขาสอนวิธีปลูก วิธีดูแลการขยายพันธุ์ ปัจจุบันชุมชน 

แห่งนี้มีแปลงผักลิ้นห่านทั้งสิ้น 11 แปลง ซึ่งทั้ง 11 แปลงก็มีขนาดแตกต่างกันไปตาม

พื้นที่ของบ้านแต่ละหลัง

แมแ้ปลงผักจะอยูใ่นบ้านสมาชกิ แตท่มีงานต่างผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไปดแูล

การเจรญิเตบิโต หากตน้ไหนไม่รอดกห็าตน้ใหม่ไปทดแทน วนัไหนทีพ่วกเขาไมไ่ดเ้ข้าไป

โกจูก็อาสามาช่วยดูแลให้

แม้จะได้รับการตอบรับท่ีดีจากชาวบ้าน แต่นันท์บอกว่าเขายังไม่พอใจผลงาน

ของทีมเท่าไร เพราะจริงๆ แล้วคาดหวังว่าจะได้พื้นที่การเพาะปลูกมากกว่านี้  

แต่เมื่อมีพื้นที่น้อย พวกเขาก็ยอมรับข้อจำากัดนี้ ส่วนผลที่เกิดขณะนี้เป็นอย่างไร 

นันท์บอกว่า  ได้ผลเชิงขยายพันธุ์แต่เรื่องการอนุรักษ์พวกเขายังทำาไม่ได้  

“การอนรัุกษ์ในความคิดของพวกเราคือการรกัษาไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ สิง่ทีเ่ราทำาคอื

การอนรุกัษอ์ย่างหนึง่เพียงแตมั่นไม่ไดอ้ยูใ่นพ้ืนทีส่ว่นรวมเช่นในเขตอทุยานเทา่นัน้ แต่

อยู่ในบ้านชาวบ้าน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผักลิ้นห่านไม่มี แต่อยู่ที่วิธีการเก็บผิดวิธีเท่านั้น 

แม้เราจะอนุรักษ์ให้ผักลิ้นห่านงอกเต็มหาด แต่หากยังเก็บผิดวิธีอยู่ ต่อให้ผักลิ้นห่าน

งอกงามเพียงใด ก็คงไม่พอ ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงคิดว่าต้องมีกฎ กติการ่วมกันว่าต้อง

เก็บแบบไหน จึงจะอนุรักษ์ผักลิ้นห่านไว้ได้”
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ปัญห�ไม่ได้อยู่ที่ผักลิ้นห่�นไม่มี 
แต่อยู่ที่วิธีก�รเก็บผิดวิธีเท่�นั้น 
แม้เร�จะอนุรักษ์ให้ผักลิ้นห่�น
งอกเต็มห�ด แต่ห�กยังเก็บผิดวิธี 
ต่อให้ผักลิ้นห่�นงอกง�มเพียงใด 
ก็คงไม่พอ ด้วยเหตุนี้พวกเร�จึง
คิดว่�ต้องมีกฎ กติก�ร่วมกันว่�
ต้องเก็บแบบไหน จึงจะอนุรักษ์
ผักลิ้นห่�นไว้ได้
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เรียนรู้และปรับตัว...คว�มงอกง�มของ 
ก�รทำ�โครงง�น		

หากถามวา่ความสำาเรจ็ของโครงงานนีอ้ยู่ตรงไหน ทุกคนตอบเป็นเสยีงเดยีวกันว่า 

“การขยายพันธุ์” เพราะเห็นและจับต้องได้ชัดเจน นอกจากนี้คือความมีส่วนร่วมของ

ชาวบ้านกับนักศึกษาที่เหนียวแน่นมากขึ้น รวมทั้งความสัมพันธ์ของทีมทำางาน 

“เม่ือก่อนทุกคนในกลุ่มไม่กล้าพูดคุยกันไม่กล้าถกเถียงกัน 

เกรงว่าถ้าพูดแล้วเพ่ือนจะโกรธ แต่เด๋ียวน้ีทุกคนกล้าถกเถียงกัน

และยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น”

สำาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำาโครงงานนี้  

นันท์ในฐานะหัวหน้าโครงงานบอกว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้

ชัดเจนของเขาคือ ระบบทำางาน เพราะเป็นคนเข้ากับคนยาก  

จึงไม่อยากทำางานร่วมกับใคร การได้มารวมกลุ่มกันทำางานกับ

เพ่ือนๆ รุ่นน้อง และชาวบ้าน นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว 

ยงัมเีรือ่งความอดทนตอ่สถานการณป์ญัหาตา่งๆ ทำาใหเ้ขาตอ้ง

ปรับเปลี่ยนตัวเอง เรียนรู้การทำางานเป็นทีม 

วราภรณ์ ทรงเดชะ บอกว่า สิ่งสำาคัญท่ีสุดคือทำาให้เธอได้

รู้จักพ้ืนท่ีชุมชนบ้านไม้ขาว เรียนรู้การทำางานกับชาวบ้านว่าควรปรับอย่างไรเพื่อให้

เข้ากับชาวบ้านได้ และได้เรียนรู้ว่าส่ิงท่ีเราเรียนรู้กับส่ิงท่ีเราคิดอาจจะไม่ถูกเสมอไป

เมื่อก่อนทุกคนในกลุ่ม
ไม่กล้�พูดคุยกัน
ไม่กล้�ถกเถียงกัน 
เกรงว่�ถ้�พูดแล้ว
เพื่อนจะโกรธ
แต่เดี๋ยวนี้ทุกคน
กล้�ถกเถียงกันและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน
ม�กขึ้น
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“เมื่อก่อนเป็นคนพูดเยอะมาก แต่พูดวกไปวนมา 

พอทำาโครงงานก็กล้าพูดกล้าตอบโต้มากขึ้นจนอาจารย์

บอกว่าเรามีวิธีการนำาเสนอดีขึ้น คือพูดนำาเสนอจาก

ความเข้าใจของตัวเอง จนสามารถนำามาปรับใช้กับการ

เรียนสาขาน้ีท่ีต้องเจอกับผู้คนหลายประเภท ทำาให้รู้ว่า 

การท่ีเรารู้จริงทำาจริงทำาให้เราสามารถพูดออกมาได้ดี 

สามารถสื่อให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการได้” 

ส่วนภู่บอกว่า โครงงานนี้ทำาให้เธอได้เรียนรู้

กระบวนการทำางานรว่มกบัชาวบา้น  เรยีนรูเ้รือ่งการ

วางแผนว่า การทำางานทุกครั้งต้องมีการวางแผน ไม่ใช่

มาถงึก็ลงมอืทำาเลย และตอ้งมีรปูแบบและกระบวนการ

ทำางานที่เป็นขั้นเป็นตอน  กล้าพูด กล้านำาเสนอมากขึ้น 

ไม่ว่าโครงงานจะได้รางวัลหรือไม่ แต่เธอจะทำาให้ดีที่สุด

เท่าที่จะทำาได้

 

ผักลิ้นห่�น
ชือ่วทิยาศาสตร:์ Launaeasarmentosa เป็นไมล้ม้ลกุในวงศ ์Asteraceae ลำาต้นทอดเลือ้ย

ไปตามพื้นดิน แตกกอเป็นช่วงๆ ต้นสีเขียวอมเหลือง ตามข้อมีใบแตกเป็นกระจุก หลังใบ

สีขาวนวล ดอกช่อ มีริ้วประดับซ้อนกันเป็นรูปกรวยคว่ำา ช่อดอกชั้นนอกมีกลีบสีเหลือง 

ช่อดอกชั้นในไม่มีกลีบดอก ผลแห้ง รูปยาวรีอยู่ในกรวยของริ้วประดับ ปลายเมล็ดมีขน 

สีขาว ปลิวตามลมได้ ใช้เป็นผักแกล้มหรือนำาไปปรุงอาหาร

ข้อมูลจากวิกีพีเดีย

“ข้อต่อ”	ชุมชนกับมห�วิทย�ลัย		
“โกจู” วิโรจน์ ประเสริฐ ผู้ท่ีคลุกคลีและร่วมป้ัน

โครงงานร่วมกับนักศึกษามาตั้งแต่ต้นบอกว่า ถ้าไม่มี

โครงงานนีผ้กัลิน้หา่นคงหมดไปจากบ้านไมข้าวแนน่อน  

เพราะนอกจากจะช่วยอนุรักษ์ผักลิ้นห่านไว้แล้วยังช่วย

ให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้

ขยายไปทั่วทุกหมู่บ้าน

“ในความคดิของลงุคดิว่าปลกูผกัลิน้หา่นไว้ทีบ้่าน

ดีกว่าปลูกไว้ที่ชายหาดนะ เพราะการปลูกบริเวณหาด

ทำาได้ยาก  ต้องขออนุญาตจากอุทยานฯ ด้วย แถมปลูก

ไว้ชาวบ้านก็เก็บเหมือนเดิม เนื่องจากไม่มีหลักเขตกั้น 

ชาวบ้านเก็บหมด สู้ปลูกไว้ท่ีบ้านดีกว่า ดูแลได้ท่ัวถึงกว่า”

โกจูยงับอกอกีวา่ ตอนนีผ้กัลิน้หา่นเปน็ทีต้่องการ

ของตลาดมาก ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาทเลย 

ทีเดียว คนในชุมชนก็อยากให้นักศึกษาช่วยขยายผล 

ให้ครอบคลุมท้ังหมู่บ้าน เพราะนอกจากจะช่วยสร้าง 

รายได้ให้กับคนในชุมชนแล้ว ผู้บริโภคยังได้รับประทาน
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นักศึกษ�มี “ทักษะ” ก�รทำ�ง�นร่วมกับชุมชน
ได้เป็นอย่�งด สิ่งที่เห็นคือ พวกเข�ส�ม�รถ
สร้�งฐ�นก�รทำ�ง�นในพื้นที่นี้ได้ และหลังจ�กนี้
คงส่งไม้ต่อให้รุ่นน้องต่อไป นอกจ�กนี้ก็มี
เรื่องก�รทำ�ง�นเป็นทีม ก�รแก้ไขปัญห�
รู้จักว�งแผนก�รทำ�ง�น

ผักปลอดสารพิษ แถมผักชนิดนี้ยังมีข้อมูลทางวิชาการรองรับว่าเป็นผักที่มีโปรตีน  

ไฟเปอร์ และไอโอดีนสูง ทำาให้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย

ขณะท่ี อาจารย์สนธยา ปานแก้ว อาจารย์ท่ีปรึกษา บอกว่า จริงๆ แล้วโครงงาน

น้ีเรียกได้ว่าเป็น “จิ๊กซอว์” ของงานนักศึกษาก็ว่าได้ เพราะในรายวิชาการศึกษาชุมชน

ระบุไว้ว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีการลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน ซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นฐาน 

การทำางานของนักศึกษามา 2 ปีแล้ว เห็นปัญหาในหมู่บ้านหลายประเด็นที่เรามองว่า

โครงงานนี้เป็น “ข้อต่อ” ของการเรียนวิชานี้เพราะทำาให้เขาได้เรียนรู้ว่า พวกเขาต้อง

ทำาให้การทำางานเดินไปได้ และการทำางานร่วมกับชุมชนก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือพวกเขา

ด้วยเช่นกัน

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

174



ถามว่าแล้ว “ข้อต่อ” นี้ส่งผลดีกับนักศึกษาอย่างไร อาจารย์สนธยาบอกว่า 

สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือ นักศึกษามี “ทักษะ” การทำางานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี  

ในกระบวนทั้งหมดที่เราเป็นที่ปรึกษา สิ่งที่เห็นคือพวกเขาสามารถสร้างฐานการ

ทำางานในพื้นท่ีนี้ได้ และหลังจากนี้คงส่งไม้ต่อให้รุ่นน้องต่อไป นอกจากนี้ก็มีเรื่อง

การทำางานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา รู้จักวางแผนการทำางาน เป็นต้น

หนา้ท่ีของการเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา เราจะปลอ่ยใหเ้ขาทำากอ่น ตรงไหนทีเ่ขา

ทำาไม่ได้ก็ให้เข้ามาคุยกัน ถ้าเขาไม่เล่าแสดงว่าไม่มีปัญหา บางคร้ังเขาก็มาระบาย

ให้เราฟังบ้างเหมือนกัน เชน่ เพือ่นไมม่าชว่ยทำางาน หรือวา่ชาวบา้นไมค่อ่ยใหค้วาม

ร่วมมือ เป็นต้น เราก็เปิดโอกาสให้เขาได้ระบายเต็มที่เลย ถือเป็นเทคนิคที่ใช้กับ 

กลุ่มนี้ 

“ชาวบ้านชุมชนบ้านไม้ขาวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เวลานักศึกษาเข้าไปจัด

กิจกรรมให้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีมาก แต่พอชวนชาวบ้านลงมือทำา แม้เขาจะ

อยากทำาแต่เขาก็ไม่มีแรงทำา”

 ส่วนที่ว่าโครงงานนี้เข้ามาเสริมการเรียนการสอนอย่างไร อาจารย์สนธยา

บอกวา่ การทำาโครงงานนีน้กัศกึษาสามารถนำาไปบรูณากบัการเรยีนในมหาวิทยาลยั

ได้เลย ยิ่งวิชาการศึกษาชุมชนแล้วยิ่งเป็นประโยชน์มาก เพราะทำาให้นักศึกษาได้

ลงมอืปฏบิตังิานจรงิในพืน้ที ่ทัง้เรือ่งการเกบ็ขอ้มลูชมุชน การสรา้งสมัพนัธก์บัคนใน

ชุมชน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ และที่สำาคัญคือสามารถ “ตอบโจทย์” เรื่อง

การให้บริการวิชาการกับชุมชนของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

ก�รทำ�โครงง�นแบบนี้นักศึกษ�ส�ม�รถนำ�ไปบูรณ�กับ
ก�รเรียนในมห�วิทย�ลัยได้เลย...ยิ่งวิช�ก�รศึกษ�ชุมชน
แล้วยิ่งเป็นประโยชน์ม�ก เพร�ะทำ�ให้นักศึกษ�ได้ลงมือ
ปฏิบัติง�นจริงในพื้นที่ ทั้งเรื่องก�รเก็บข้อมูลชุมชน
ก�รสร้�งสัมพันธ์กับคนในชุมชน ก�รแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้� 
ฯลฯ และที่สำ�คัญคือส�ม�รถ “ตอบโจทย์” เรื่องก�ร
ให้บริก�รวิช�ก�รกับชุมชนของมห�วิทย�ลัยได้เป็นอย่�งดี
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โครงงานมันหมัก รักษ์โคขุน
อาจารย์ที่ปรึกษา น.ส.พ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต

หัวหน้าโครงงาน   นางสาวจิราภรณ์ อักษรดี 

คณะทำางาน นางสาวดาริษา เพ็งวัน 

 นางสาววัลภา ผาสีดา 

 นางสาวธัญญารัศน์ นาโสก 

 นางสาวยุวันดา นามโคตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จ�กห้องเรียน...
สู่ฟ�ร์ม
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เพราะเป็นนักศึกษาท่ีติดสอยห้อยตามอาจารย์ลงพ้ืนท่ีไปให้
บริการวิชาการแก่ชุมชนอยู่เนือง ๆ  เม่ือมีโอกาสทำาโครงงาน 
ทมีงานแตล่ะคนจงึยนิดทีีจ่ะเขา้รว่มเรยีนรู ้ “อิว๋”	จริ�ภรณ	์
อกัษรด ีเปน็คนหนึง่ทีอ่าสาเขา้รว่มดว้ย  เพราะมองวา่เปน็
โอกาส และที่ผ่านมาเธอก็ชอบทำาโครงงานท่ีได้รับการ
สนบัสนนุจากหนว่ยงานองคก์รตา่ง ๆ  อยูแ่ลว้ ประจวบกบั
มีแรงจูงใจ คือ “ถ้�ได้ร�งวัล	มห�วิทย�ลัยจะงดค่�เทอม
ให้	1	ปี” นี่คือแรงจูงใจที่อิ๋วบอกเล่าถึงเบื้องหลังความคิด

ส่วนเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ ได้แก่ “เปรี้ยว” ดาริษา เพ็งวัน  “โซนา”  

วัลภา ผาสีดา “ละเอียด” ธัญญรัตน์ นวโสดา และ “ยุ” ยุวันดา นามโคตร 

ต่างได้รับการทาบทามจากอาจารย์ผ่านอิ๋วซึ่งเป็นหัวหน้าห้อง 

ใช้ประสบก�รณ์ก�รลงพื้นที่ตั้ง	“โจทย์”	 
โครงง�น		

เม่ือจะทำาโครงงาน ทมีงานร่วมกันหา “ประเด็น” ของงาน  ประสบการณ์

จากการลงพ้ืนท่ีกับอาจารย์ทำาให้ได้เห็นปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ที่

พยายามลดตน้ทนุด้วยการทำามนัสำาปะหลงัหมกัยีสต์เพ่ือใชเ้ป็นอาหารเสริมให้

โคขุนถูกดึงออกมาใช้

“ลุงสันตศ์ลิป ์ยาสาไชย ปราชญช์าวบา้น เจา้ของฟารม์สงิโต เลา่ใหฟ้งั

ว่า ไดไ้ปอบรมการทำามนัสำาปะหลงัหมกัยสีตห์ลายครัง้ ไดส้ตูรมากพ็ยายามทำา

มันหมักยีสต์ แต่ไม่รู้วิธี จึงไม่ได้ผล หมักแล้วมันเน่าต้องทิ้ง จึงอยากให้

มหาวิทยาลัยช่วยวิจัยว่าเป็นเพราะอะไร” เปร้ียวเล่าถึงที่มาของโจทย์ในการ

ทำางาน
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ทีมงานจึงได้หารือกันและนำาปัญหาดังกล่าวไปปรึกษากับอาจารย์ว่า น่าจะทำา

โครงงานนี้ ประจวบเหมาะที่โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” เปิดรับสมัครโครงงาน  

“กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” พอดี สาวๆ ทั้ง 5 คนจึงนำาประเด็นดังกล่าวมาเป็น

โจทย์ในการทำาโครงงานมันหมัก รักษ์โคขุน

“ความรู้” เรื่องการทำามันหมักไม่ใช่เรื่องใหม่ ทีมงานทุกคนก็ผ่านการเรียน

ในวิชาโภชนาการศาสตร์มาแล้ว แต่สิ่งที่ต้องดำาเนินการคือ “ค้นหาวิธีที่ทำาให้ 

มันหมักไม่เน่า และนำาวิธีการนั้นไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร” ก่อนนำาไปทดลองเพื่อ

ให้ได้ผลเชิงประจักษ์ และนำาไปให้เกษตรกรได้ใช้จริงต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำาวิธีการหมักมันโดยไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งมีวิธีการหมัก 

และมีวัตถุดิบดังนี้ ถังขนาด 150 ลิตร เหยือกขนาด 1 ลิตร มันสำาปะหลังบด 2.5 ตัน  

ยีสต์ 1 ถุง (ประมาณ 1 กิโลกรัม) น้ำาตาลทรายแดง 3 กิโลกรัม น้ำา 100 ลิตร และยูเรีย 

ส่วนวิธีการหมักคือ ใช้น้ำา 90 ลิตรละลายยูเรีย รดมันในถังให้ชุ่ม ส่วนอีก 10 ลิตร 

ใช้ละลายน้ำาตาล 3 กิโลกรัมกับยีสต์ ท้ิงไว้รอให้เกิดปฏิกิริยาของยีสต์ (กระบวนการ 

กินสมบูรณ์) โดยเช็คจากอุณหภูมิว่าอุ่นขึ้นหรือยัง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

ระหว่างรอให้อัดมันลงถังให้แน่นและเต็มท่ีสุด เมื่อกระบวนการกินของยีสต์สมบูรณ์ 

โดยดูได้จากฟองที่ฟู่ขึ้น ใช้เหยือก (1 ลิตร) ตักราดมันในถัง (1 เหยือกต่อ 1 ถัง) แล้ว

ปิดฝาให้สนิทนาน 21 วัน (ระหว่าง 21 วันห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาด) คิดแล้วเป็นต้นทุน

ทั้งหมด 2,695 บาทได้มันหมักยีสต์ 22 ถัง ตกราคาถังละ 122.50 บาท

การทำางานร่วมกับชุมชนจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้

เรื่องการทำามันสำาปะหลังหมักยีสต์ พร้อมสาธิตการทำาและให้เกษตรกรได้ลงมือปฏิบัติ

ไปพร้อมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณลุงสันต์ศิลป์ช่วยประสานงานเชิญชวน

เกษตรกรเข้ารับการอบรมร่วม 30 คน 

“ต้องให้เกษตรกรลงมือทำาไปพร้อมกับเราด้วย เพื่อที่เขาจะได้เข้าใจ เพราะถ้า 

นั่งฟังเฉยๆ เดี๋ยวก็ลืม” ยุเล่าถึงกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร

สิน้สดุการอบรมทีมงานแบง่สรรปันสว่นมนัหมกัทีไ่ดใ้หเ้กษตรกรแตล่ะรายนำาไป

หมักต่อที่บ้านตนเอง โดยย้ำาเตือนถึงเทคนิคว่า ต้องหมักในภาชนะที่ปิดสนิทนาน  

21 วันจึงจะใช้งานได้ 

ทดลองมันหมัก...เพื่อผลเชิงประจักษ์		
ผ่านไป 21 วัน ผลที่เกิดขึ้นคือ มันสำาปะหลังหมักยีสต์ไม่เน่า เป็นความภูมิใจ

แรกที่ทำาให้ทีมยิ้มได้ ยิ่งเมื่อคำานวนต้นทุนในการผลิตมันหมัก 1 ตันอยู่ที่กิโลกรัมละ 

3-5 บาท ขึน้อยูกั่บวา่วตัถุดบิจะใชก้ากมันสำาปะหลงัหรือหวัมนัสำาปะหลงั สามารถแทน

อาหารสำาหรับขุนได้ 20-50 เปอร์เซ็นต์ และช่วยให้ลดต้นทุนได้ 20-30 เปอร์เซ็นต์  
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แตส่ิง่ทีจ่ะตดัสนิว่า เกษตรกรจะหนัมาใช้มนัหมกัเป็น

อาหารเสริมหรือไม่ อยู่ที่เกรดไขมัน (marble grade) 

ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของเกษตรกร ดังนั้นขั้นตอน

สำาคญัในโครงการคอื การทดลองให้โคขนุกนิมนัหมกั

เป็นอาหารเสริม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 

ลุงสันต์ศิลป์ผู้เป็นต้นเรื่องของการทำางาน ยอมอุทิศ

โคขุนมูลค่าสูง 8 ตัวให้ทำาการทดลอง โดยทดลอง

เปรียบเทียบ 4 ชุด ระหว่างโคที่กินมันหมักเป็น

อาหารเสริม และโคที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นแบบเดิม 

“ปกติระยะเวลาในการขุนโคคือ 10-12 เดือน แต่

โครงงานของเรามาจับในช่วงท้ายของการขนุ คอื 3 เดอืน

สุดท้าย การทดลองจึงต้องเก็บข้อมูลน้ำาหนัก การกิน 

และเกรดไขมัน การชัง่น้ำาหนกัจะชัง่วัวทุก 42 วัน ซึง่จาก

การชั่งน้ำาหนักครั้งแรก โคคู่ที่ตัวเล็กที่สุดพบว่า โคที่กิน

อาหารขุนแบบเดิมน้ำาหนักเดิม 481 กิโลกรัม ปัจจุบัน

เพิ่มขึ้นเป็น 504 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 23 กก.) ขณะที่โค 

ที่กินมันหมักมีน้ำาหนักตัวเริ่มต้น 494 กิโลกรัม ปัจจุบัน

น้ำาหนักเพิ่มขึ้นเป็น 558 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 64 กก.)”

นอกจากน้ำาหนกัแลว้ ทีมงานยงัต้องติดตามสงัเกต

พฤติกรรมการกินของโคว่า สามารถกินมันหมักได้หรือไม่ 

เม่ือกินแล้วมีอาการอย่างไร ท้องเสียหรือท้องอืดหรือไม่ 

ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบอาการผิดปกติในโคที่กินมันหมัก 

แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามตัวชี้ขาดคือ เกรดไขมัน ซึ่งทีม

ต้องรอจนโคถูกชำาแหละเสียก่อนจึงจะทราบข้อมูล 

ระหว่�งรอผลก�รชั่งน้ำ�หนักครั้งสุดท้�ย ทีมง�นยังคงแวะเวียนเข้�ชุมชน
เพื่อติดต�มคว�มคืบหน้� และร่วมกิจกรรมในฟ�ร์มของเกษตรกรอยู่เสมอ
บ�งครั้งอ�ส�เป็นแรงง�นช่วยต้อนโค หรือช่วยง�นต่�งๆ  เพร�ะแต่ละคน
มองว่�นี่คือโอก�สสำ�คัญในก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน
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“การบวกเกรดไขมัน เหมือนโบนัส คือ เกษตรกรจะได้เงินตามสัดส่วนของเน้ือโค 

ซ่ึงไม่รวมซากและขน ถา้เกรดไขมันตัง้แต ่3.5 ขึน้ไป เกษตรกรจะได้ราคาเพิม่อกีกโิลกรมั

ละ 50 บาท ถือเป็นโบนัสทำาให้เกษตรกรได้กำาไรมากขึ้น” อิ๋วอธิบาย 

แตร่ะหวา่งรอผลการชัง่น้ำาหนกัคร้ังสดุทา้ยและรอการชำาแหละ ทมีงานยังคงแวะ

เวยีนเข้าชมุชนเพือ่ตดิตามความคบืหนา้ และเขา้รว่มกจิกรรมในฟาร์มของเกษตรกรอยู่

เสมอ บางคร้ังอาสาเป็นแรงงานช่วยต้อนโค หรือช่วยงานต่างๆ เพราะแต่ละคนมอง

ว่านี่คือโอกาสสำาคัญในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน

ดูเหมือนการทำางานจะราบร่ืน แต่ทีมงานบอกว่า การทำางานของพวกเธอแฝงด้วย

อุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ให้พอมีรสชาติ ทั้งเรื่องภาระการเรียนที่หนักหน่วงตั้งแต่ 8.30-

16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ พวกเธอต้องเจียดเวลาพักผ่อนวันหยุดหรือหลังเลิก

เรียนมาลงพ้ืนท่ีทำาโครงงาน ประกอบกับระยะทางระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย

ค่อนข้างไกลและเป็นทางสายเปลี่ยว ทีมงานซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนตกลงใจว่า ไม่ขอ

เส่ียงเดินทางมาเอง การลงพ้ืนท่ีแต่ละคร้ังจึงต้องมากับอาจารย์เพ่ือความปลอดภัย

ปรับตัว...เพื่อเรียนรู้		
เปรี้ยวบอกว่า การทำาโครงงานทำาให้เธอมีความอดทนและใจเย็นมากขึ้น 

เพราะไดพ้บปะกบัผูค้นทีห่ลากหลายจงึตอ้งรูจ้กัทีจ่ะรบัฟงัคนอืน่ ปกตเิปน็คนทีไ่มค่อ่ย

เข้าหาผู้ใหญ่ แต่พอได้ลงพื้นที่ ได้เจอกับชาวบ้าน มีผู้ใหญ่เตือนว่า ถ้าเราไม่พูดไม่ถาม  

ชาวบ้านจะมองว่าหยิ่ง ทำาให้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง 

“การทำางานกับชุมชนเราต้องปรับตัวเข้าหาเขา ไม่ใช่ให้เขาปรับตัวเข้าหาเรา”

ส่วนละเอียดเล่าว่า เธอได้ฝึกความเป็นระเบียบในตัวเอง เพราะมีภาระงาน

เพ่ิมข้ึนนอกจากการเรียน จึงต้องจัดสรรเวลา และสร้างวินัยในการทำางานท้ังงานส่วนตัว

และงานโครงงาน

สำาหรบัยมุองวา่ การไดอ้ยูร่ว่มกบัชาวบ้านเปน็ความสขุปนความสนกุ ได้เปน็ทัง้

ผู้ให้ความรู้ และได้รับความรู้

ด้านอ๋ิวบอกว่า ได้นำาความรู้และประสบการณ์จากค่ายการเรียนรู้ “การทำางานกับ

ชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” ที่จัดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำากัด (มหาชน) มาปรับใช้ในการทำางาน เช่น การทำาแผนท่ีชุมชนเพ่ือให้รู้ว่าหมู่บ้านน้ี

มีลักษณะอย่างไร และใช้แผนที่ชุมชนวางแผนการทำางานว่า บ้านของคุณลุงสันต์ศิลป์

อยู่จุดไหน จะกระจายข่าวสารไปทั่วถึงทุกหลังคาเรือนหรือไม่ ทำาอย่างไรเกษตรกรใน

หมู่บ้านจึงจะรับรู้เท่ากัน 

“การทำางานกบัชาวบา้นจะใชภ้าษาวชิาการจา๋ไมไ่ด ้บางครัง้ตอ้งใชภ้าษาถิน่ หรอื

เลือกใช้คำาให้เหมาะสม เราพูดลาว แต่ชาวบ้านในบ้านท่าเป็นภูไท เราพูดภูไทไม่เป็น 

ก็ต้องให้ละเอียดช่วยแปล” 
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เร�ต้องปรับตัวเข้�ห�เข�
ไม่ใช่ให้เข�ปรับตัวเข้�ห�เร�”
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อิ๋วยังบอกอีกว่า การทำางานกับชาวบ้านทำาให้เธอต้องคิดก่อนพูดมากขึ้น และ

ต้องมีสติกับตัวเองมากขึ้น เพราะต้องสื่อสารกับชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย  

จึงต้องตั้งสติปรับการพูดให้ช้าลง เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ฟังทันและเข้าใจ

ท้ังน้ีทุกคนในทีมเห็นตรงกันว่า การทำาโครงงานทำาให้พวกเธอมีความรู้ลึกรู้จริง

ในวิชาที่เรียนมากขึ้น แตกต่างจากเพื่อนที่เรียนเฉพาะในห้องเรียน การลงพื้นที่เข้า

ชุมชนทำาให้ได้สัมผัสกับของจริง วิธีการเลี้ยงโคขุน ทั้งปัญหาและการแก้ปัญหา

สิ่งที่นักศึกษ�ม�ทำ�กับ
ชุมชนคือ เข�พบโจทย์
ปัญห�จ�กช�วบ้�น
เป้�หม�ยของเข�คือ
ช่วยช�วบ้�นลดต้นทุน
ด้วยมันหมัก โดยใช้
วัตถุดิบที่มีศักยภ�พ
และห�ได้ในท้องถิ่น
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โครงง�นนีต้อบโจทยม์ห�วทิย�ลยั
รับใช้ชุมชน		

น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต อาจารย์สาขา 

สัตวศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสกลนคร ผู้จุดประกายให้นักศึกษารวมทีมทำางาน 

บอกว่า ทีมงานชุดนี้มีองค์ประกอบที่หลากหลาย เช่น 

คนน้ีเก่งเรื่องนำาเสนอ คนนี้เก่งเรื่องลงพ้ืนที่ คนนี้เก่ง

เรื่องการทำาสื่อ การทำาโครงานนี้เป็นลักษณะของการ

ต่อยอด เพราะองค์ความรู้เรื่องมันหมักนั้นมีอยู่แล้ว  

แตท่ำาอย่างไรจงึจะขยายผลใหเ้กษตรกรใช้เพือ่ลดตน้ทนุ 

“เป้าหมายของโครงงานจะเป็นเร่ืองการขยายผล

ให้เกษตรกรนำามันหมักไปใช้มากข้ึน เพราะเร่ืองน้ีมี 

องค์ความรู้อยูแ่ลว้ แต่อาจจะยงัไมไ่ดส้ตูรทีเ่หมาะสม 

และเกษตรกรบางรายอาจจะไม่มั่นใจว่าใช้ได้ผลดี

หรือไม่ การทำาโครงงานคร้ังน้ีก็เพ่ือจะพิสูจน์ให้เห็นว่า 

ได้ผลจริง การบอกต่อจากคนที่เลี้ยงโดยตรงเพื่อ

ขยายผลจะทำาได้เร็วขึ้น” 

น.สพ.จักรพรรดิ์บอกว่า สิ่งที่นักศึกษามาทำากับ

ชุมชนคือ เขาพบโจทย์ปัญหาจากชาวบ้าน เป้าหมาย

ของเขาคือ ช่วยชาวบ้านลดต้นทุนด้วยมันหมัก โดยใช้

วัตถุดิบที่มีศักยภาพและหาได้ในท้องถ่ิน สกลนครมี

พืน้ทีป่ลกูมนัสำาปะหลงัเยอะ แตก่ารท่ีจะทำาให้เกษตรกร

เช่ือม่ันได้น้ัน ต้องเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สำาคัญท่ีสุด

คือให้โคกิน ก็มีการจับคู่ให้กินสูตรที่คิดกับสูตรดั้งเดิม 

เปรยีบเทยีบให้เกษตรกรเหน็ชดัเจนเลยวา่โคท่ีกนิอาหาร

ชนิดไหนโตกว่ากัน 

“แมจ้ะเป็นอาจารย์ประจำาทีด่แูลนกัศกึษาอยูแ่ลว้ 

แต่ในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษาก็จะให้เขาลองคิดกันมา 

ก่อนว่า สิ่งที่เขาคิดคืออะไร เราอยากให้เด็กเรียนรู้จาก

ประสบการณ์และการต่อยอด เรามีหน้าท่ีคอยให้ 

คำาแนะนำาว่า สิ่งที่เขาคิดใช่หรือไม่ จะไม่บอกว่าใช่ 

หรอืไมใ่ช ่แตจ่ะใชว้ธิตีัง้คำาถามใหเ้ดก็ไปสบืคน้มาวา่

ใช่หรือไม่  พอทำาแล้วเราก็จะช่วยดูว่าเป็นอย่างไร มี

ความเปน็ไปไดห้รอืไม ่ขาดเหลอือะไรกพ็ยายามเตมิ

เข้าไป และพยายามช้ีแนะให้นักศึกษาหาเครือข่ายเข้ามา 

เช่น ปศุสัตว์ สหกรณ์โพนยางคำา ปราชญ์ชาวบ้าน  

คอยแนะนำาว่าต้องทำาอะไรเพิ่ม หรือสิ่งที่ทำาดีอยู่แล้ว 

ต้องเติมอะไรเป็นต้น” 

กระบวนการหนุนเสริมของอาจารย์จักรพรรด์ิ  

ใชว้ธิต้ัีงคำาถามให้คดิ และการแนะแนวทางวา่จะไปหา

ข้อมูลได้จากใคร ที่ไหน โดยพยายามลดการสอนให้

น้อยลง แต่ให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้จากบริบทที่เป็นจริง

ในชุมชน เพื่อท่ีจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด ทั้งนี้อาจจะ 

เสริมเติมเต็มในสว่นทีเ่ป็นวิชาการเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกดิ 

ข้อผิดพลาด 

เร�มีหน้�ที่คอยให้คำ�แนะนำ�ว่� สิ่งที่เข�คิด
ใช่หรือไม่ โดยจะไม่บอกว่�ใช่หรือไม่ใช่ 
แต่จะใช้วิธีตั้งคำ�ถ�มให้เด็กไปสืบค้น
พอทำ�แล้วเร�ก็จะช่วยดูว่�เป็นอย่�งไร 
มีคว�มเป็นไปได้หรือไม่ ข�ดเหลืออะไร
ก็พย�ย�มเติมเข้�ไป
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ก�รทำ�โครงง�นเช่นนี้
ส�ม�รถตอบวิสัยทัศน์
ของมห�วิทย�ลัยได้
เรื่องจิตส�ธ�รณะ
คือ นักศึกษ�มีจิตอ�ส�
ทำ�ง�นเพื่อชุมชน
มีทักษะวิช�ชีพซึ่ง
เรียนรู้จ�กก�ร
ปฏิบัติจริง ที่ช่วย
เติมเต็มประสบก�รณ์
นอกห้องเรียน

“เห็นความเปล่ียนแปลงของนักศึกษา อย่างแรกคือ 

ความรับผิดชอบ เร่ืองการตรงต่อเวลา พวกเขาก็ทำาได้ดี 

ส่วนการค้นหาโจทย์ ค้นหาคำาตอบ เช่น เอ๊ะ! เกิดคำาถาม

ขึ้นมา แล้วเขาก็หาคำาตอบ และทำาได้ ส่วนเรื่องการ

ประสานงานกบัชมุชนยิง่เหน็ชดัมาก บางครัง้ส่ิงทีพ่วกเขา

เรียนมาทำาให้ใช้ศัพท์วิชาการมากเกินไป แต่การทำางาน

กับชาวบ้านมันต้องอีกแบบใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย นอกจากน้ี

มเีร่ืองแนวคดิในการทีจ่ะเรยีนรู ้การศกึษา การปรบัใชก้บั

ชมุชน การฝกึคดิและการทำางานเปน็ทมีกช็ดัเจนขึน้ เพราะ

ตอนที่เขามารวมทีมกันเขาก็มีปัญหากันอยู่ แต่เขาก็

คล่ีคลายได้ด้วยการส่ือสาร ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร 

หากเกิดข้อผิดพลาดซ้ำาซ้อน เขาก็แก้ไขได้”

ส่วนประโยชน์ต่อสาขาวิชาและคณะ อาจารย์จักรพรรดิ์บอกว่า ได้เครือข่าย 

การเรียนรู้ สำาหรับภาพใหญ่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี 

มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ โดยอาจารย์สะท้อนว่า การทำาโครงงานลักษณะเช่นน้ี 

สามารถตอบวสัิยทัศนข์องมหาวทิยาลัยไดว้า่ จติสาธารณะคอื นกัศกึษามจิีตอาสา

ทำางานเพ่ือชุมชน มีทักษะวิชาชีพซ่ึงเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ท่ีช่วยเติมเต็ม

ประสบการณ์นอกห้องเรียน
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“ในฐานะอาจารย์ บางครั้งเราเรียนมาแทนที่เราจะสอนแต่หนังสือ เราก็ได้ลง

ชมุชนและมเีครอืขา่ยของหนว่ยงานอ่ืน เชน่ ปศสุตัว์ หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลยั

อื่นที่เขามาทำาวิจัยก็ได้แลกเปลี่ยนกัน ได้แลกเปลี่ยนกับภูมิปัญญาท้องถ่ินจาก

ปราชญ์ชาวบ้าน ที่บางครั้งไม่มีอธิบายในตำารา ได้โจทย์วิจัยด้วย ผมสามารถเอาไป

ทำาวิจัยได้ เพราะนี่มาจากปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริง เราเป็นอาจารย์

มหาวทิยาลยับางทเีราอาจจะมองวา่ ชาวบา้นเขาตอ้งการอยา่งนี ้แตเ่ราคดิของ

เราเอง เอาไปทำาวจิยัแลว้กข็ึน้บนห้ิง ไมไ่ด้เอามาใชง้าน การทำาโครงงานนีท้ำาให้

ผมได้มาเรียนรู้กับชาวบ้าน เราไม่มีความรู้เราก็ต้องไปค้นมา ผมว่ามันเรียนรู้ไปด้วยกัน 

มันได้ประโยชน์ทั้งอาจารย์ เด็ก และมหาวิทยาลัยนะ”

ลุงสันต์ศิลป์ ยาสาไชย ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของฟาร์มสิงโต 

ในฐานะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุด เพราะนำาโคที่เลี้ยงไว้มาให้นักศึกษาได้

ทดลองถึง 8 ตัว ลุงสันต์ศิลป์บอกว่า ที่สนับสนุนเพราะเห็นว่าเป็น 

โครงงานที่ดี ที่มีนักศึกษาเข้ามาต่อยอดในสิ่งที่เกษตรกรไม่รู้  

สูตรมันสำาปะหลังหมักยีสต์และวิธีการหมักที่นักศึกษาคิดและทำา

สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เพราะวัตถุดิบหาได้ง่าย

ในท้องถิ่น ทำาให้ต้นทุนลดลงครึ่งต่อครึ่ง 

“พวกผมดูทุกอย่างไม่ใช่แค่น้ำาหนัก 1.ข้ีไหลไหม 2.วัวแข็งแรงไหม 

3.ผิวพรรณดีไหม ไม่ใช่ให้กินอย่างเดียว ตอนนี้ผมรอเกรดไขมัน ถ้าผล 

ออกมาดี ก็เท่ากับว่าเกษตรกรจะมีทางเลือกใหม่ในการลดต้นทุน”

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและเกษตรกรต่าง 

สลับกันไปมาระหว่างการเป็นผู้ให้และผู้รับ นักศึกษามาสอนเรื่อง

การคำานวณสูตรวิธีการทำามันหมักยีสต์ ปริมาณการให้อาหารโค 

ขณะเดียวกันเกษตรกรก็สอนนักศึกษาเรื่องการคัดสายพันธ์ุ 

กระบวนการทำางานร่วมกันลุงสันต์ศิลป์บอกว่า ไม่ได้เชื่อนักศึกษา

หมดทุกอย่าง แต่เชื่อเพราะทดลองไปด้วยกันเห็นผลร่วมกันจึง

มั่นใจ

ก�รทำ�โครงง�นนี้ทำ�ให้ผมได้ม�เรียนรู้กับช�วบ้�น
เร�ไม่มีคว�มรู้เร�ก็ต้องไปค้นม� ผมว่�เร�เรียนรู้ไปด้วยกัน
ได้ประโยชน์ทั้งอ�จ�รย์ เด็ก และมห�วิทย�ลัย
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โครงงานมูลสุกรสร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายให้เกษตรกร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวพรทิพย์ รอดพ้น

ห้วหน้าโครงงาน นางสาวเสาวนีย์ เขียวหมื่นไวย์

คณะทำางาน นางสาวอนุศรา สุขกลาง

 นางสาวปวีณา หัดสูงเนิน

 นางสาวชนกสุดา ดีใหม่

 นางสาวกันยารัตน์ ตอมพุดซา

 นางสาวมัณฑนา สุวรรณไตรย์

 นางสาวเพ็ญทร แผงงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

“มูลสุกร”
น้ำ�หมักมหัศจรรย์
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หากดูจากคณะท่ีสมาชิกท้ัง 8 คนของทีมน้ีเรียน แน่นอนว่า
โครงงานที่พวกเขาคิดและทำา คงต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ระบบบัญชี การจัดการเรื่องรายรับ รายจ่าย หรือไม่ก็เป็น
เรื่องเกี่ยวกับบริหารจัดการ  

แต่ใครจะคิดว่า “นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ” มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คิดและทำาโครงงานท่ีเก่ียวข้องกับ

การเกษตร...และท่ีน่าสนใจไปกว่าน้ันคือ โครงงานท่ีทำาก็เป็นเร่ือง “เชิงเทคนิค” 

คือเรื่องของการทำาน้ำาหมักชีวภาพจากมูลสุกร...หรือ “ขี้หมู” 

จากนักศึกษาท่ีไม่สนใจกิจกรรมใดๆ นอกจากการเรียนและอยู่กับเพ่ือน 

หลังเลิกเรียนก็ไปเดินห้างสรรพสินค้า กินไก่ กินแฮมเบอร์เกอร์ เล่น Social 

media 

จนกระทั่งอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่า “จะจบกันอยู่แล้วลองหาอะไรที่เป็น

ประโยชน์เป็นเรื่องเป็นราวทำาดีไหม” อาจารย์ไม่พูดเปล่าๆ แต่เอาโครงการ 

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” มาแนะนำา...เพื่อนๆ ในกลุ่มก็สนใจ ที่สนใจเพราะว่าท่ีผ่าน

มาเราเรียนกันอย่างเดียว เลิกเรียนก็เดินห้าง เล่นเน็ต ลองทำาอะไรที่เป็นเรื่อง

เป็นราวก็ดีเหมือนกัน

ห�โจทย์...เมื่อต้นทุนคือปัญห�ของช�วบ้�น		
ไม่เพียงแค่คิดจะทำา “อะไรท่ีเป็นเร่ืองเป็นราว” เท่านั้น  แต่ทั้งหมด

ลงมือค้นคว้าข้อมูลทนัทใีนวนัรุง่ขึน้...โดยยดึกรอบของการทำาโครงงานคอื “มี

ความเป็นไปได้ ตอบโจทย์ หรือเป็นปัญหาของชุมชน และอยู่ไม่ไกล

มหาวิทยาลัย”  
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เมื่อสมาชิกมีท้ังหมด 8 คน การค้นหาเรื่องหรือประเด็นจึงต้องทำากันอย่าง

รอบคอบและรัดกุม ที่สำาคัญคือต้องได้รับการเห็นพ้องต้องกันจากสมาชิกทุกคน ซึ่ง

ทัง้หมดเลอืกพืน้ทีบ่า้นลำาโพง เพราะไมไ่กลจากมหาวิทยาลยัมากนกัขณะเดยีวกันหนึง่

ในสมาชิกก็พักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ 

“แรกๆ เราให้แต่ละคนไปคิดเรื่องที่อยากทำามาคนละเรื่อง หรือมากกว่านั้นก็ได้ 

จากน้ันก็ให้มานำาเสนอหรือเล่าสู่กันฟัง แต่ก็จะมีกรอบให้คือ ต้องเป็นโครงงานที่มี 

ความเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากศักยภาพของพวกเรา ระยะทางที่ต้องไปทำางาน  

รวมถึงทรัพยากรหรือต้นทุนชุมชน...เพื่อนบางคนเสนอการทำาสบู่ แต่พิจารณาแล้ว 

เห็นว่าบ้านลำาโพงไม่มีวัตถุดิบในการทำาเลย...อีกคนเสนอให้ทำาเร่ืองปุ๋ยหมักจากต้นหอม 

เพราะทีบ่า้นปลูกตน้หอมเยอะ แตต่น้หอมก็ไม่ไดท้ำาทัง้ป ีและจะหมกัไดเ้พยีงเลก็นอ้ย

เท่าน้ัน แถมวิธีการหมักเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันด้วย เพราะต้นหอมเม่ือถูกน้ำาก็เหม็นอยู่แล้ว 

ปุ๋ยหมักจากต้นหอมเลยตกไป”

แต่เมื่อไปพิจารณาเรื่องอื่นๆ ก็เห็นว่า ชาวบ้านที่บ้านลำาโพงนอกจากทำาเกษตร 

ทำาไร่ ทำานา ทำาสวนแล้ว “เกือบทุกบ้านเลี้ยงหมู” 

“เราก็คิดต่อว่า ข้ีหมูจะสร้างประโยชน์อะไรได้ เพราะในการทำาเกษตร เราก็มองว่า

เมื่อก่อนเขาสามารถนำาขี้หมู ขี้ไก่ ขี้วัว มาทำาเป็นปุ๋ยได้ ขี้หมูก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้ 

จึงกลับมาวางแผน มาคุยกันว่าจะทำาอะไรโดยต้ังเป้าไปท่ีขีห้ม ูอีกอย่างตอนลงพ้ืนท่ีชมุชน
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ก็ถามคนในชุมชนว่า ถ้าพวกเรามาทำาโครงงานจะทำาเร่ืองอะไรดี...คือส่วนใหญ่มีปัญหา

เรื่องต้นทุนปุ๋ยเคมีค่อนข้างสูง และปัญหาเรื่องขี้หมูที่มีอยู่มากมาย แม้ชาวบ้าน

จะเอามาใช้เป็นปุ๋ยแต่ก็ใส่แบบตรงๆ ไม่ได้เอาไปหมัก แรกๆ พืชผักก็งามดี  

แต่งามแต่ใบนะ ไม่มีลูก บางทีก็ใบไหม้” 

คำาวา่ “มลูสุกร” จงึถกู search เขา้ไปใน google ซึง่ขอ้มลูทีไ่หลผ่านหนา้จอ และ

อยู่ในอันดับต้นๆ คือ “น้ำาหมักมูลสุกร”  

“อ้อม” เสาวนีย ์เขียวหมืน่ไวย ์หวัหนา้ทมีเลา่วา่ ถา้จะทำาเรือ่งนีจ้รงิๆ ตอ้งเอา

ตัวเองไปเรียนรู้ ลำาพังแค่อ่านเอกสารหรือดูคลิปวีดีโอจากอินเทอร์เน็ตไม่น่าจะเพียงพอ…

ดงันัน้การค้นควา้ยังดำาเนนิตอ่ไปถงึเร่ืองวธิกีารทำา การใชป้ระโยชน ์ทีส่ำาคญัคอื “ทีไ่หน

มีอบรม” ให้ความรู้เรื่องนี้บ้าง

“พวกเราไปที่เกษตรอำาเภอเมืองคง...ทางเกษตรอำาเภอก็แนะนำาว่าหากสนใจ 

น่าจะไปเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้โนนทัย เพราะว่าที่โนนทัยมีทั้งการปลูกข้าว ปลูกมัน 

ปลูกผัก และมะนาว แต่ที่เมืองคงจะได้ความรู้แค่เร่ืองข้าวอย่างเดียว พวกเราเลยไป

ตามท่ีพ่ีๆ แนะนำา  เพราะอยากหาขอ้มลูใหม้ากทีส่ดุวา่น้ำาหมกัมลูสกุรจะเหมาะกบัพชื

ชนิดไหนบ้าง”

อ้อมบอกว่า เท่ากับว่า พวกเราไปดูงาน  2  รอบ  รอบแรกไปอบรมเพราะอยาก

ได้ความรู้ รอบที่  2  เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติม ได้รู้จริง เห็นจริง จะได้นำามาเล่าให้กลุ่ม

เป้าหมายฟังได้ถูกต้อง

ซึ่ง “ความรู้” ที่ได้คือขั้นตอนและกระบวนการทำาน้ำาหมักมูลสุกร  ซึ่งอ้อม

บอกว่า ตอนแรกคิดว่าจะมีวิธีการที่ยุ่งยาก ปรากฏว่าทำาง่ายมาก แค่เก็บขี้หมูสด

ใส่ห่อที่เป็นตาข่ายหรือผ้า โดยมีส่วนผสมคือ ขี้หมู 1 กิโลกรัมต่อน้ำา 20 ลิตร  

แช่ไว้ 24 ชั่วโมง วิธีการใช้ก็ไม่ยาก เพียงตักน้ำาหมักมาผสมน้ำาในอัตรา 1:10 ส่วน 

ก็จะได้น้ำาหมักมูลสุกรคุณภาพดี

“คว�มน่�เชื่อถือ”	สิ่งที่มือใหม่ต้องสร้�ง		
ในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลเพ่ือมาประกอบการเขียนโครงงาน นอกจากจะ

เปน็การเกบ็ขอ้มลูทีต่อ้งการ อาท ิจำานวนครัวเรือน  อาชพี  จำานวนบ้านทีเ่ลีย้งหมแูละ

เลี้ยงกี่ตัว อ้อมบอกว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องทำาควบคู่ไปด้วยคือการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษากับชาวบ้าน เพราะความน่าเช่ือถือเป็นเร่ืองสำาคัญสำาหรับการทำาโครงงาน 

“ถ้าไม่มีตรงนี้นะ...จบเลย” 

สำาหรับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีจะนำาไปสู่ความเช่ือใจในตอนท้าย อ้อมบอกว่า 

เราต้องทำาให้ชาวบ้านเห็นว่าเราจริงจังกับเรื่องที่เรากำาลังทำาอยู่ เช่น ลงพื้นที่บ่อยๆ  

เป็นต้น 
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“ที่สำาคัญคือกระถินรู้จักกับคนในชุมชนอย่างดี  

เพราะเป็นคนในชุมชน จึงทำาให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่ม

บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย”

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่กำาหนดไว้ คือ เกษตรกรที่

เล้ียงหมูในหมู่บ้าน 13 ราย โดยให้เหตุผลว่า ชาวบ้านท่ี

เลีย้งหมจูะปลกูข้าวและปลูกผกัควบคูก่นัไปดว้ย จงึไม่มี

ปัญหาเร่ืองวัตถุดิบในการทำาน้ำาหมัก ขณะเดียวกันน้ำาหมัก

ทีท่ำาออกมาก็สามารถนำาไปใชใ้นแปลงผกัของเกษตรกร

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้  และหากได้ผลจริงๆ อาจจะนำา

ไปทดลองใช้ในนาข้าวต่อไป 

“ตอนที่เราไปชวนคุย ดูเหมือนว่าชาวบ้านจะ

ไม่เชือ่ เพราะวธีิการหมกัมนังา่ยเกินไป...กต็อ้งมาคดิ

แล้วว่าทำาอย่างไรให้ชาวบ้านเชื่อ..ขนาดพวกเราเอง

ตอนแรกยงัไมเ่ชือ่เลยวา่สามารถทำาไดจ้รงิ จนกระทัง่

ได้ไปศึกษาดูงานและมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม” 

“ซัน” ชนกสุดา ดใีหม ่บอกว่า ชว่งแรกทีว่างแผน

ไว้คือ การพาชาวบ้านไปศึกษาดูงาน เพราะต้องการให้

เขาได้เห็นผลผลิตในสถานที่ทำาจริง ได้เห็นวิธีการใช้ 

น้ำาหมกัมลูสกุรจากผูใ้ชจ้ริง เพือ่เปน็การสร้างความมัน่ใจ

และจะได้กลับมาทำาของตนเอง แต่เนื่องจากขณะน้ัน

กำาลังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวจึงไม่สามารถเดินทาง

ไปไหนได้   

“ในเม่ือชาวบ้านไม่สามารถไปได้ พวกเราเลยคิดว่า

จะเชิญวิทยากรเข้ามาในชุมชน แต่อาจจะมีข้อเสียตรง

ทีช่าวบา้นจะไมเ่หน็ผลผลติจรงิ แตก่ส็ามารถสร้างความ

นา่เช่ือถอืได้  เพราะวิทยากรเป็นผูท้ีม่ภีมิูความรูอ้ยูแ่ลว้”

ทางออกคือ “ใชว้ทิยากรมาอบรม” ควบคูก่บัการ

ทำาแปลงสาธติเพือ่แกป้ญัหาเกีย่วกบัการเรยีนรูเ้รือ่งการ

เอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร ขณะเดียวกันก็จะเปรียบ

เทียบการใช้ให้เห็นว่า ผลผลิตจากน้ำาหมักมูลสุกร และ

ปุ๋ยเคมีมีความแตกต่างกันอย่างไร

นี่จึงเป็นครั้งแรกที่เด็กบริหาร...ลงมือขุดดินเพื่อ 

ทำาแปลงสาธิต แต่เนื่องจากดินแข็งเกินไป จึงประสาน

ขอความร่วมมือจากชาวบ้านมาช่วย เม่ือชาวบ้านเห็นว่า 

“เด็กพวกน้ีเอาจรงิ” จึงให้ความร่วมมอืเต็มที ่ต้ังแต่เร่ิม

ทำาแปลง บางวันก็มาช่วยรดน้ำา และแนะนำาการปลูกผัก 
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ในส่วนของนักศึกษา นอกจากจะเรียนรู้วิธีการปลูกผักจากชาวบ้านแล้ว พวกเขา

ยังต้องเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ “ต้นทุน” และผลผลิตที่ได้อีกด้วย

เราแบ่งเป็นแปลงคะน้า 2 แปลงๆ หน่ึงใช้น้ำาหมักมูลสุกร อีกแปลงใช้ปุ๋ยเคมี  

กวางตุง้กเ็ชน่เดยีวกนั สำาหรบัวธิกีารปลกูผกัเราถามจากลงุทีป่ลกูแปลงขา้งๆ และสบืคน้

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วย เร่ิมแรกเราจะใช้วิธีการหยอดก่อน เพราะถ้าหว่านผักมันจะ

ข้ึนเยอะและถ่ีมาก หลังจากหยอดแล้วก็ใช้ฟางข้าวคลุมเพ่ือช่วยกักเก็บความช้ืนให้ดิน

“ตอนแรก...ผักท่ีใช้ปุ๋ยเคมีโตเร็วมาก ส่วนผักท่ีใช้น้ำาหมักจะค่อยๆ โต ตอนน้ัน

รู้สึกตกใจมาก ถ้าออกมาแบบนี้ชาวบ้านคงไม่เชื่อมั่นน้ำาหมักของเราแน่ๆ แต่พอ

ผ่านไป 2 สัปดาห์ ผักที่ใช้ปุ๋ยน้ำาหมักเริ่มโตขึ้น...ซึ่งเมื่อนำามาเปรียบเทียบกันจะ

เห็นชัดว่า ผักท่ีใช้น้ำาหมักจะมีลำาต้นอวบกว่า สีใบเข้มกว่า และมีรากฝอยเยอะกว่า...

ท่ีสำาคัญคือ...ราคาต้นทุนต่อแปลงต่ำากว่ามาก โดยปุ๋ยเคมีใช้ต้นทุน 35  บาท  

ขณะที่ปุ๋ยจากน้ำาหมักมีต้นทุนแค่ 2 บาทเท่านั้น” 

นอกจากนีน้กัศกึษายงันำาผลการทดลองไปนำาเสนอต่อชาวบา้นเพือ่ใหเ้ห็นความ

แตกต่างของผักทั้ง 2 แปลง ซึ่งชาวบ้านก็มั่นใจ เพราะหลายคนมาช่วยนักศึกษา 

ทำาแปลงด้วยเช่นกัน

เม่ือม่ันใจ...การขยายผลจากการบอกต่อก็เกิดขึ้น 

ซึ่งนักศึกษากล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า

“แค่นี้งานพวกเราก็ประสบความสำาเร็จแล้ว เพราะ

ชาวบ้านเชื่อและม่ันใจในสิ่งที่เราทำา หลายบ้านเอาไป

ทดลองหมัก...และใช้รดผัก และก็หมักต่อเป็นถังที่ 2 ที่ 3 

อยา่งป้าแหววจรงิๆ ไม่ใชก่ลุม่เปา้หมายของเรา เมือ่กลบั

จากศึกษาดูงาน ป้าเอาไปรดต้นมะนาวที่แกปลูกไว้... 

ป้าดีใจใหญ่เพราะต้นมะนาวดูสมบูรณ์ขึ้น”

 

เมื่อหว่�นพืช...ก็ต้องหวังผล		
จริงๆ แล้ว “ความสำาเร็จ” ของโครงงานนี้มีมากกว่านั้น เพราะผลที่ได้ไม่ใช่แค่

ชาวบา้น 13 ครวัเรอืนเริม่เห็นความสำาคัญของน้ำาหมักมลูสกุรและมกีารนำาไปใชเ้พ่ือลด

ต้นทุนการผลิตของตัวเอง

แต่ในฐานะของ “คนทำาโครงงาน” ส่ิงท่ีหว่านไปคือ การทำางานด้วยความต้ังใจ 

โดยเฉพาะการเอาตัวเองไป “เรียนรู้จากของจริง” ซ่ึงนอกจากความรู้ที่ได้รับ 

ประสบการณ์ท่ีได้ไปสัมผัสและเรียนรู้ จะทำาให้การออกไปทำางานจริงๆ มีความหมาย

มากยิ่งขึ้น 

ซึ่งอ้อมบอกว่า ทุกวันนี้พวกเธอกล้าพูดได้เต็มปากว่า มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านน้ำาหมักมูลสุกรมากกว่าใคร  

แค่นี้ง�นพวกเร�ก็
ประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว 
เพร�ะช�วบ้�นเชื่อและ
มั่นใจในสิ่งที่เร�ทำ� 
หล�ยบ้�นเอ�ไป
ทดลองหมัก...และ
ใช้รดผัก และก็หมักต่อ
เป็นถังที่ 2 ที่ 3

195

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9



“อีกเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองสำาคัญคือ การคิดโครงงานโดยเฉพาะการกำาหนดเป้าหมาย 

ตรงน้ีได้มาจากการไปเข้าค่าย เพราะตอนคิด เราม่ันใจว่าเรามาถูกทางแล้ว คือการ

เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วยการทำาน้ำาหมักขาย แต่จากคำาแนะนำาของพี่ๆ ถ้าเรา

จะนำาไปขาย ผู้บริโภคจะมั่นใจในตัวสินค้าของเราได้อย่างไร  เราเลยกลับมาปรับ 

ตอนนี้รู้แล้วว่าจะทำาอะไร ทำาไปทำาไม มีเป้าหมายอะไร และอยากเห็นอะไร” 

“กระถิน”  กันยารัตน์ ตอมพุดซา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่า “กระถิน” เรียน

อย่างเดียวไม่เคยสนใจกิจกรรม แต่พอมาทำางานกับเพ่ือนๆ ทำาให้รู้ว่าตำาราทำาให้เรา 

ได้รู้ แต่การพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่ เราต้องลงมือทำา  

“โครงงานนี้ได้ทำาให้เราเห็นว่า ความรู้ต้องได้รับการพิสูจน์ เหมือนกับที่เราอ่าน

การทำาน้ำาหมักในอินเทอร์เน็ต เราก็รู้วิธีการว่าทำาอย่างไร ส่วนผสมเป็นอย่างไร แต่ถ้า

รู้ให้ลึก รู้ให้จริง รู้ในแบบที่ไปบอกคนอื่นได้เราก็ต้องทดลองทำาเหมือนกับที่ทดลองทำา

น้ำาหมัก และลองเอาไปใช้ในแปลงทดลองของเรา”   

สำาหรับ “ซัน” ชนกสุดา ดีใหม่ หญิงแกร่งอีกคนในทีม มีหน้าท่ี เป็น “กำาลังเสริม” 

และ “แรงงาน” ของเพื่อนๆ บอกว่า งานนี้ทำาให้รู้ว่า สิ่งไหนที่เราไม่เคยทำา และถ้า

ลองได้ลงมือทำามันจริงๆ  เราก็ทำาได้ 

“หนา้ทีห่ลกัคอืซือ้ของและงานอืน่ๆ ตามทีเ่พ่ือนขอใหช้ว่ย ประสบการณ์ทีไ่ดรั้บ

มหีลากหลาย เชน่ ไม่เคยรูม้ากอ่นว่าน้ำาหมักทำาอยา่งไร ไมรู่ว้า่วธิกีารปลกูผกัทำาอยา่งไร 

ได้รู้ถึงความอดทนของเพื่อนๆ รู้ว่าคนแบบพวกเราถึงเวลาทำางานหนักๆ ก็ทำาได้” 
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ส่วน เพ็ญทร แผงงาม สิ่งที่เธอเรียนรู้คือ การทำางานร่วมกับเพื่อน โดยเฉพาะ

การทำางานเป็นทีม ที่ต้องมีการแบ่งบทบาทกันทำา แต่สิ่งที่เธอคิดว่าเป็นประโยชน์

มากคือ การทำางานกับชุมชน  

“นอกจากเรียนรู้ร่วมกันแล้ว  การทำางานเป็นทีม และการทำางานกับชุมชนถือว่า

เป็นเรือ่งทีย่าก การทีม่าทำาอยา่งนีท้ำาใหเ้รารูม้ากขึน้  เพราะต้องใชเ้วลาใชก้ารทำาความ

เขา้ใจ จากปกตท่ีิเป็นคนกลา้แสดงออกกบักลุม่เพือ่นไมค่อ่ยออกไปทำาอะไรเพือ่ชมุชน  

การได้ทำาอย่างนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ดี เป็นประสบการณ์หนึ่งที่สุดยอด”

เรียนรู้...จ�กสิ่งที่ไม่รู้		
สำาหรับอาจารย์พรทิพย์ รอดพ้น ซึ่งแนะนำาให้

นักศึกษากลุ่มนี้ได้เข้ามาทำางานร่วมกับชุมชน ขณะเดียวกัน

ก็พยายามให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด บอกว่า แม้นักศึกษา

ส่วนใหญ่เรียนบริหารธุรกิจ ไม่ได้เรียนมาทางเกษตร

โดยตรง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อลูกศิษย์อยาก 

ลองทำาก็ต้องปล่อยให้ทำาดู แต่ก็ต้องโค้ชมากกว่าปกติ 

เพราะเขาทำาในเรื่องที่เขาไม่มีความรู้

“ถา้จะมองในเชงิการทำาโครงงานอาจจะเหน็วา่คอ่นขา้งผดิหลกั เพราะไมไ่ดเ้รยีน

เกษตรมาโดยตรง แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะทำาไม่ได้ แต่ก็ต้องทำางานหนักกว่าเดิม 

เรากพ็ยายามใหน้กัศกึษาหาข้อมลูเพ่ิมเติมจากการอา่น หรือจากผูม้ปีระสบการณ์ตรง 

เราจะเอาจากหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ อีกประเด็นคือแนะนำาให้ทำางานเป็นทีม เราไม่

สามารถทำางานเฉพาะในสาขาเราได ้ควรจะมเีพ่ือนๆ จากต่างสาขามาชว่ยกนัทำางาน”  

ทั้งนี้หลังจากการทำาโครงงานจบลง เห็นชัดเลยว่าพวกเขาทำากันได้ โดยเฉพาะ

การทำางานรว่มกับคนอ่ืนได้ สามารถติดต่อประสานงาน หรือทำางานเปน็ทีมได ้สามารถ

ให้ความรู้กับเกษตรกรได้ และทำางานร่วมกับชุมชนได้ 

“เห็นว่าทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อทำางานกับชุมชน เปลี่ยนจาก

เดก็ท่ีเรยีนหนงัสอือยา่งเดยีว อยูก่บักลุม่ของตัวเองไมส่งุสงิกบัใครมาทำางานรว่ม

กับคนอื่นๆ ได้...ถือว่ามีพัฒนาการมากกว่าที่คิด” 

เห็นว่�ทุกคนมีคว�มเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อทำ�ง�นกับชุมชน 
เปลี่ยนจ�กเด็กที่เรียนหนังสืออย่�งเดียว อยู่กับกลุ่มของตัวเอง
ไม่สุงสิงกับใครม�ทำ�ง�นร่วมกับคนอื่นๆ ได้...ถือว่�มีพัฒน�ก�ร
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โครงงานสานจาก สานใจ
สานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ทิพภากร รังคสิริ

ห้วหน้าโครงงาน นางสาววรรณวิภา กองแก้ว

คณะทำางาน นางสาวพัทธ์ธีรา โชคชัยวัฒนพร 

 นางสาวภัทรภรณ์ แตงเขียว  

 นางสาวปานิดา กุลเกลี้ยง

 นายกวินภพ จิโน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส�นจ�ก	ส�นใจ
ส�นภูมิปัญญ�ไทย

ให้ยั่งยืน
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เพราะตัง้ใจอยากทำาอะไรเพ่ือชมุชนสกัครัง้กอ่นทีจ่ะเรยีนจบ
มหาวิทยาลัย และอยากไปสัมผัสชีวิตการทำางาน...คือจุด
เริ่มต้นของการค้นหาเรื่องราวหรือประเด็นของนิสิตจาก
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ในโครงงาน “ส�นจ�ก	ส�นใจ	
ส�นภูมิปัญญ�ไทยให้ยั่งยืน”

“อยากนำาความรู้ทีเ่รียนมาไปใชป้ระโยชนก์บัชมุชน เพราะทีผ่า่นมาทำาแต่

โครงงานบนแผ่นกระดาษ...” คือคำาพูดที่ “หนิง” วรรณวิภา กองแก้ว เกริ่นถึง 

ที่มาก่อนที่จะมาร่วมกันทำาโครงงานนี้

เริ่มจ�ก	“โจทย์”	ที่ท้�ท�ย		
“อยากจะแก้ปัญหาอะไรให้หมดไปจากสังคม” 

นี่คือโจทย์ของทีมนิสิตจากร้ัวจามจุรีกำาหนดข้ึนเพ่ือเป็นกรอบ หรือ

แนวทางในการหาประเด็นการทำางานชุมชน ก่อนที่สมาชิกในทีมจะเสนอเรื่องที่

ตัวเองสนใจมาคนละ 1 เรื่อง

“เมย์” พัทธ์ธีรา โชคชัยวัฒนพร บอกว่า “สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์”   

เพราะเห็นว่าคนในเมืองสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจเร่ืองผัก ผลไม้ที่เสี่ยงต่อสารพิษ

ตกค้าง และสุขภาพในระยะยาว ส่วน “จิโน่” กวินภพ จิโน มองเรื่องที่ตัวเอง

สนใจจากปัญหารอบตัว แล้วพบว่าปัจจุบันคนเร่ร่อนในเมืองมีจำานวนเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ จึงอยากเข้าไปช่วยให้คนเหล่านั้นมีอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ 

ให้กับเขา 
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“ถึงขั้นจะสร้าง Mobile Home ให้เขาสามารถนอนและขายของได้เลยทีเดียว”  

แต่ฝันนี้ก็ต้องพับไปเพราะหากทำาจริงๆ ดูจะเป็นการ “ให้” มากกว่าการทำางานแบบ

ร่วมกันทำา

ขณะที่ “มุก” ภัทรภรณ์ แตงเขียว และ “ป่าน” ปานิดา กุลเกลี้ยง เน้นไปที่

สถานสงเคราะห์คนพิการพระปะแดง เพราะทั้งสองเคยเข้าไปสัมผัสและคิดว่าผู้พิการ

เหล่านี้ไม่ค่อยมีรายได้ จึงอยากที่จะเข้าไปช่วยเขาในเรื่องการสร้างอาชีพ

แต่หลังจากวิเคราะห์ในแง่ความเป็นไปได้ ทักษะความรู้ที่มี พบว่าเรื่อง

ทั้งหมดยังไม่เข้ากรอบที่พวกเขา “อยากจะแก้ปัญหาอะไรให้หมดไปจากสังคม” 

“เรื่องเกษตร เรามองว่าคนยังไม่ได้ตระหนักขนาดนั้น จึงตัดไปเพราะไม่สามารถ

ทำาไดจ้รงิๆ  เพราะตวัเราเองกไ็มไ่ดม้คีวามรูใ้นเรือ่งของเกษตรเลย สว่นสถานสงเคราะห์

เขามีเจ้าหน้าที่คอยสอนอยู่แล้ว” ทีมงานร่วมกันสะท้อนความคิด

เม่ือปัญหาท่ีมองเห็นกว้างเกินไป หนุ่มสาวท้ัง 5 คนจึงเร่ิมมองหาประเด็นท่ีแคบลง 

โดยดจูากบา้นเกิดของแตล่ะคน จนท้ายท่ีสดุตกลงเลอืกจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่เปน็

บา้นของมกุเปน็พืน้ทีเ่รยีนรู ้อาศยัความคุน้เคยของพืน้ที ่เขา้ไปเริม่ตน้ทีอ่งคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบลในคลองบางปลากด

“เราได้พ่ีเต้....รองนายก อบต.เป็นผู้ประสานงานหลัก...ซ่ึงตอนไปคุยพี่เต้ก็เอา

เอกสารให้อ่านแล้วบอกว่าเลือกเอาเลยว่าสนใจจะทำาเรื่องไหน” มุกเล่าถึงจุดเริ่มต้น

ของการทำางานในพื้นที่ในคลองบางปลากด  

ชุมชน	คนหนุนหลัง...		
หนุม่สาวท้ัง 5 เริม่จบัจดุจากการลงพืน้ทีใ่นเขต อบต.ในคลองบางปลากด พบว่า 

หมู่ 2 กำาลังเผชิญกับปัญหาป่าจากที่ค่อยๆ ลดจำานวนลงอย่างเงียบๆ ชนิดที่ไม่สังเกต

ย่อมไม่มีทางรู้

จิโนห่นุม่วศิวะจงึใชห้ลักการคำานวณคอ่ยๆ หาปรมิาณการลดลงของต้นจาก 

ซึ่งข้อมูลบอกว่าป่าจากลดลงทุกปีๆ อย่างน่ากังวล ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำาให้ลดลง 

ก็คือ การขยายตัวของเขตเมือง 

“จากเดิมป่าจากที่เคยมีอยู่ในคลองบางปลากดจำานวนมาก ปัจจุบันมีปริมาณ 

ลดลงจากการรุกคืบของสังคมเมืองที่เริ่มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ จาก 13 หมู่บ้าน ปัจจุบัน

ลดเหลือเพียง 6 หมู่บ้าน” 

ขณะทีฟ่ากสาวๆ การตลาดทีไ่ดเ้ขา้ไปพดูคยุกบักลุม่ผูผ้ลติเคร่ืองจักสานพลาสติก

ก็พบว่าประสบปัญหาเช่นกัน

“ป้าๆ บอกว่า เคร่ืองจักสานขายไม่ค่อยได้...เพราะคนทำากันเยอะ ภาษาการตลาด

เรียกว่า over supply เมื่อผลิตแข่งกัน สินค้าก็ล้นตลาด”  
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แนวทางแก้ไขปัญหาคือต้องหาความแปลกใหม่ 

ให้กับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ซึ่งตอนนั้นก็

ยังคิดไม่ออกว่าจะใช้วัสดุอะไรมาทดแทนเส้นพลาสติก  

จนกระทั่งมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่วังน้ำาผึ้ง เห็นตะกร้า 

สานจากของตำาบลบางด้วน 

“จงึนำาเรือ่งนีม้าหารอืกบักลุ่มวสิาหกิจชมุชน...

หลายท่านเห็นด้วย และคิดว่าอยากจะลองทำาดู เลย

ติดต่อประสานและขอให้ผู้รู้ที่มีความชำานาญด้าน

การสานตะกรา้มาช่วยถา่ยทอดความรูใ้ห”้ นัน่จึงเป็น

ที่มาของการนำาจากมาทดลองสานเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ยิ่งตัด	ยิ่งแตก...กลวิธีอนุรักษ์ 
ป่�จ�ก		

สำาหรับ “ต้นจาก” ในทางทฤษฎีมีการขยายพันธุ์ 

3 วิธีคือ 1.ขยายพันธ์ุจากลูกที่หล่นจากต้น ถูกพัดพาไป

ตามกระแสน้ำาอาจจะติดอยู่ฝั่งน้ำาและเติบโต 2.แยกกอ

เอาไปปลูกที่อื่น ซึ่งวิธีนี้ไม่ค่อยทำา เพราะต้นจากขยาย

ตัวเองโดยวิธีแรกอยู่แล้ว และวิธีที่ 3 คือการตัดยอด...

ซึ่งการตัดยอดนี่เองท่ีจะไปกระตุ้นให้จากต้องแตกยอด

ใหมเ่พ่ือรักษาชวิีต...และยอดออ่นๆ ทีตั่ดออกมาจะนำา

ไปเป็นวัสดุสำาหรับการทำาเครื่องจักสาน

“พวกเราศึกษากันมาแล้วว่าถ้าเราไม่ตัดยอด 

ต้นจากมโีอกาสยนืต้นตายได้ ฉะนัน้การตัดยอดของ

เราจึงเป็นการช่วยการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่ง การที่ 

เรานำาจากมาใชป้ระโยชนย์ิง่สง่ผลใหต้น้จากสามารถ

ขยายพนัธุไ์ด้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ยงัสง่ผลต่อระบบการ

หมุนเวียนของป่าจาก เพ่ือให้เกิดการใช้ต้นจากอย่าง

คุ้มค่า ท่ีสำาคัญเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศริมคลอง

ปลากดด้วย” เมย์และหนิงช่วยกันอธิบายถึงวิธีการ

ขยายพันธุ์ของต้นจาก  

ซึ่งเมื่อทราบถึงวิธีการขยายพันธุ์ต้นจากแล้ว  

ทางกลุ่มจึงเร่ิมหันมาดูเร่ืองการหมุนเวียนของป่าจาก  

มีการทำาแผนที่ป่าจากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

วางแผนตัดยอดจากมาใชส้านตะกรา้ โดยใชว้ธิกีารหมนุ

เป็นวงกลม จิโน่อธิบายเสริมว่า “เราแบ่งออกเป็น   

5 ส่วน เพื่อวนตัดยอดจาก  ยอดจากจะงอกสมบูรณ์

ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน โดยคำานวณจาก 
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รายได้ที่ชาวบ้านในคลองปลากดพึงพอใจที่จะผลิตตะกร้าจำานวนกี่ใบ และนำา 

ส่วนนั้นมาตีเป็นจำานวนยอดจากที่ต้องตัดในแต่ละครั้ง โดยตะกร้าหนึ่งใบจะใช้

ยอดจากประมาณ 2 ยอด หากในอนาคตมีการตัดยอดจากเพื่อนำาไปสานตะกร้า

เพ่ิมขึ้น มีการขยายพื้นที่การใช้สอยป่าจากเพ่ิมขึ้นน่ันคือการตอบโจทย์ว่าเรา

อนุรักษ์ป่าจาก”

“คิดว่าวิธีนี้....จะช่วย 2 ทางคือ หนึ่งกลุ่มแม่บ้านจักสานมีผลิตภัณฑ์ใหม่ และ

สองถา้การตดัเป็นการตอ่ชีวติให้ตน้จากท่ีลดจำานวนลงมนัจะเป็นเร่ืองทีม่หศัจรรย์มาก”  

เมย์อธิบายเพิ่มเติม

สร้�งแบรนด์	“ส�นรัก”	เพื่อส�นใจ		
ซึ่งหลังจากกลุ่มจักสาน ภายใต้การนำาของแม่สมควร ลิ้มสกุล มีโอกาสได้ไป

ศึกษาข้ันตอนการสานตะกร้าด้วยจากแล้ว แม่สมควรซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน 

จึงนำาความรู้และเทคนิคที่ได้มากระจายสู่กลุ่มแม่บ้านที่ให้ความสนใจและต้องการ 

สร้างส่ิงใหม่ๆ จากนั้นจึงตั้ง “กลุ่มแม่บ้านจักสาน สืบสาน ภูมิปัญญาไทย” ขึ้น  

โดยมีเป้าหมายคือต้องเป็นสินค้าขายได้ ในทางทฤษฎีการตลาดที่ร่ำาเรียนมาคือสินค้า

ต้องมี “แบรนด์” เพื่อสร้างการจดจำาสำาหรับการซื้อครั้งต่อๆ ไป ดังนั้นทีมนักศึกษา

และชาวบ้านจึงร่วมกันคิดชื่อ จนในที่สุดก็ได้ชื่อ “สานรัก” 

“เราไม่ได้สานเฉพาะจากอย่างเดียว...แต่กิจกรรมท่ีทำาจะทำาให้ทุกคนมา 

รวมกลุ่มกัน รักใคร่สามัคคีกัน เป็นเสมือนการสานรักไปในตัว” หนิงอธิบายที่มา

ของชื่อนี้ 

เม่ือมีตัวผลิตภัณฑ์มีแบรนด์ ถัดมาจึงเป็นเร่ืองของการหาตลาดใหม่ ซึ่งก่อน

หนา้ท่ีจะลงมอืสานกนัเปน็เรือ่งเปน็ราว ทมีงานไดอ้อกไปสำารวจตลาดเพือ่หาขอ้มลู

สำาหรับเจาะตลาดให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบว่ากระแสตอบรับออกมาใน

เชงิบวก ซึง่อาจจะต้องปรบัในเรือ่งของดีไซน ์และความหลากหลายของตวัสนิคา้

“ตัวสินค้าถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้เป็นส่วนประกอบของสินค้าอื่น เช่น ใช้เป็น 

กระเช้าของขวัญ ดังนั้นเราจึงมองไปที่ตลาดผลไม้ หรือตลาดของที่ระลึก” 

สำาหรับรูปแบบประชาสัมพันธ์สินค้า ทีมงานใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลัก

ในการทำาประชาสัมพันธ์ ด้วยการจัดทำา Fanpage บน Facebook ภายใต้แบรนด์  

“สานรัก”

“จ�ก”	สร้�งก�รเรียนรู้		
สิ่งที่นิสิตทีมนี้ทำาไม่ต่างอะไรกับการแตกยอดของต้นจาก ทำา 1 อย่างแต่สิ่ง

ทีไ่ดม้ากลบัแตกยอดออกมาใหช้าวบา้นไดม้ากกวา่ 1 กลา่วคอื ชาวบ้านได้อาชพี 

ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นวัสดุธรรมชาติ จากของท่ีมีอยู่ในชุมชน ชาวบ้านได้ 
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ปา่จากกลบัคนืมา ลดการหายไปของปา่จาก เด็กและเยาวชนในชมุชนได้สบืสาน

ภูมิปัญญาการสานจากท่ีใกล้จะสูญหายไป แต่ส่ิงท่ีได้มากกว่าตัวผลิตภัณฑ์  

น่ันคือ “ความผูกพัน” ท่ีค่อยๆ ก่อตัวข้ึนผ่านการทำางานร่วมกัน แตกหน่อ ต่อยอด 

คล้ายกับว่า นิสิตคือลูกหลานของคนในชุมชนไปโดยปริยาย 

“เราไม่รู้หรอกว่าโครงงานของเราจะได้

รบัรางวัลหรอืไม่ แตพ่วกเราคยุกนัแลว้วา่ไมว่า่

จะไดร้างวลัหรอืไม ่พวกเรากจ็ะยังทำาโครงงาน

นี้ต่อ เพราะสิ่งที่เราอยากเห็นตอนนี้คือการ

ทีค่นในชมุชนมรีายได้จากการจักสาน อยาก

ใหช้าวบา้นเขาเห็นคณุคา่ของปา่จากท่ีกำาลัง

จะหายไป ให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีใน

ชุมชนมากกว่า” คำาพูดทิ้งท้ายของน้องๆ ที่

ทำาใหรู้ว้า่ ณ วันนีพ้วกเขาได้สานใจคนในชมุชน

หมู่ 2 ชุมชนในคลองบางปลากดให้กลายเป็น

ครอบครัวเดียวกันกับเขาไปแล้ว...

ซึ่งจิโน่บอกว่า แม้ตัวเองจะเรียนมาทางสายวิศวกรรมซึ่งเป็นคนละศาสตร์กับ

โครงงานที่ทำา 

ไม่ว่�จะได้ร�งวัลหรือไม่
พวกเร�ก็จะยังคงทำ�
โครงง�นนี้ต่อ เพร�ะสิ่งที่
เร�อย�กเห็นตอนนี้คือก�ร
ที่คนในชุมชนมีร�ยได้จ�ก
ก�รจักส�น อย�กให้ช�วบ้�น
เข�เห็นคุณค่�ของป่�จ�กที่
กำ�ลังจะห�ยไป ให้เข�เห็น
คุณค่�ของสิ่งที่มีในชุมชน
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“จรงิ ๆ  ตอนแรกทีเ่ขา้มาทำาโครงงานทีน่ี ่ผมมองเร่ืองการทำากงัหนัพลังน้ำา เพราะ

มนัเปน็สิง่ทีผ่มรูเ้รือ่งมากทีส่ดุ  แตพ่อมาสำารวจและเกบ็ขอ้มลู กท็ำาใหเ้ปลีย่นความคดิ 

เพราะถ้าทำาแบบนั้นก็เท่ากับการเอามาให้เหมือนเดิม ชาวบ้านจะไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ” 

และจากการเข้าร่วมโครงงานครั้งนี้ จิโน่บอกว่า มุมมองการทำางานของเขา

เปลี่ยนไป

“ที่เปลี่ยนคือวิธีคิดเรื่องจิตอาสา...เพราะท่ีผ่านมาทำาเสร็จก็คือจบ..ไม่ได้ดู

ว่าจะยั่งยืนไหม คำาว่ายั่งยืนไม่มีอยู่ในหัวเลย แต่พอได้ไปเข้าค่ายการเรียนรู้เรื่อง 

“การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” และ “การทำางานกับชุมชน” ก็ช่วยเปิดมุมมอง

ให้ผม นั่นคือการทำาอะไรก็ได้ที่จะทำาให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จริงๆ และเห็นผล 

อย่างชัดเจน ไม่ใช่การทำาเหมือนครั้งก่อนๆ ที่ทำาแล้วก็จบไป”

สำาหรับมุกแม้จะเป็นคนพ้ืนที่ แต่การศึกษาทำาให้เธอต้องออกจากชุมชนที่เธอ 

อยู่อาศัย แต่โครงงานนี้ทำาให้เธอได้หันกลับมามองถึงสิ่งที่มีคุณค่าของชุมชม

“เราในฐานะเป็นคนในพืน้ที ่กลบัไมค่อ่ยรู้จกัพืน้ทีเ่ทา่ไร ดใีจทีเ่หน็เพือ่นๆ สนใจ

ชมุชน เราเองกส็นใจชมุชนของเราเหมือนกัน การทำาโครงงานนีท้ำาใหเ้ราไดรู้จ้กัชมุชน

มากขึน้ จากเดมิไมค่อ่ยสนทิกับชมุชนเลย แตพ่อไดล้งมารูจ้กัจรงิๆ ทำาใหเ้รามอง

เหน็แงมุ่มดีๆ  ของชมุชน เช่น เหน็รอยยิม้ของคนในชมุชน หรอืปา่จากทีม่อียูใ่นชุมชน

แต่เดิมเราไม่เคยสนใจ ไม่เคยหวงแหน แต่มาทุกวันนี้ทำาให้เรารู้จักป่าจากมากขึ้น”

ดา้นปา่นบอกวา่ เธอไมเ่คยรูม้ากอ่นว่าการขยายพนัธุต้์นจาก คอืย่ิงตัดกย่ิ็งแตก 

เดิมเคยรู้จักแต่ชื่อต้นจาก แต่ไม่เคยรู้เรื่องประโยชน์ของต้นจากเลย ในส่วนของ 

ชาวบ้านเองเวลาที่เรานำาเสนอความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ชาวบ้านเองก็ไม่เคย

อิดออดที่จะทำา ยิ่งทำาให้พวกเรามีกำาลังใจที่จะทำาโครงงานนี้ต่อ

ซึ่งคล้ายๆ กับพัทธ์ธีราที่บอกว่า ปกติเรียนอย่างเดียว ไม่เน้นกิจกรรม หรือถ้า

เข้าร่วมกิจกรรมแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานชุมชนและสังคม 

“ปกติชีวิตมหาวิทยาลัยจะเน้นเรียน ทำาอย่างอ่ืนท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับงานเพ่ือชุมชน 

แต่พอได้ลองทำางานจริงๆ ซ่ึงตอนแรกก็เล่นๆ ไปวันๆ แต่พอค่อยๆ ปรับตัวเราก็เห็นว่า 

อนาคตเราควรจะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดอื่น เพื่อให้ชีวิตการทำางานราบรื่น และมี

ประสทิธภิาพ เรามองเหน็อนาคตวา่ควรจะทำาอย่างไรต่อไปทำาให้ชวีติดูจรงิจงัขึน้”

“ปกติชีวิตมห�วิทย�ลัยเร�จะเน้นเรียน ทำ�อย่�งอื่นที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับง�นเพื่อชุมชน แต่พอได้ลองทำ�ง�นจริงๆ...
ค่อยๆ ปรับตัวเร�ก็เห็นว่� อน�คตเร�ควรจะพัฒน�ตัวเอง
ไปถึงจุดอื่น เพื่อให้ชีวิตก�รทำ�ง�นร�บรื่น และมีประสิทธิภ�พ 
เร�มองเห็นอน�คตว่�ควรจะทำ�อย่�งไรต่อไป ทำ�ให้ชีวิตดู
จริงจังขึ้น”
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ขณะที่หนิงในฐานะหัวหน้าโครงงานบอกว่า นอกจากทักษะเรื่องการสื่อสาร 

การวางตวักบัคนในชมุชนแลว้  สิง่ท่ีเธอได้จากการทำาโครงงานนีค้อื การใชภ้าษาในการ

สื่อสาร เพราะแต่ละครั้งเธอต้องดูว่าควรจะใช้คำาพูดอย่างไรเวลาติดต่อประสานงาน 

รวมทัง้การรับมอืสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ทัง้ดีและรา้ย อกีอยา่งคงเปน็เรือ่งการจดัการเวลา 

และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

โครงง�นช่วยเอื้อประโยชน์ให้ชุมชน		
อาจารย์ทิพภากร รังคสิริ ในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษา บอกว่า งานนี้ต้อง 

ยกเครดิตให้นิสิตไปเต็มๆ เพราะเป็นงานที่พวกเขาคิดทำากันเอง แล้วเดินเข้ามาขอให้

เราเปน็อาจารย์ทีป่รกึษาให ้ เราเหน็วา่โครงงานนีเ้ปน็ประโยชนต์อ่สังคม เลยตอบตกลง  

หนา้ทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาของเราคือใหค้ำาแนะนำานสิติตัง้แต่เริม่ตน้กอ่นลงพืน้ที ่การเลือก

โครงงาน การวางตวัและการปฏบัิตติวัท้ังตอ่ชมุชน และการทำางานในกลุม่ใหเ้ขามคีวาม

สามัคคีกัน  เมื่อทีมพร้อมจึงค่อยลงลึกด้านทฤษฎี คอยตรวจและช่วยดูงานที่เขาทำามา 

โดยเราจะคอยดูอยู่ห่างๆ ไม่ได้ลงพื้นที่กับเขาเลย อาศัยการติดตามงานผ่านภาพถ่าย

เท่านั้น

“ถือเป็นข้อดีของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร นิสิตกลุ่มนี้สร้างไลน์กลุ่มขึ้นมา โดยทุก

ขั้นตอนกระบวนการทำางานพวกเขาจะสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม ทำาให้เรารับทราบข้อมูล

ตลอด การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ก็ทำาผ่านไลน์ คุยกับเขาไปพร้อมๆ กัน เวลาเขาลงพ้ืนท่ี 

มีรูปการทำากิจกรรมอะไร เขาจะส่งมาให้เราดูตลอด แต่หากวันไหนที่เขามีปัญหากัน 

แล้วเราคุยกันผ่านไลน์ไม่ได้ ก็จะใช้วิธีโทรคุย ถามปัญหา และร่วมคิดร่วมแก้ไปกับเขา”
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แต่อย่างไรก็ตามเราก็มีโอกาสได้เจอกับนิสิตกลุ่มนี้สัปดาห์ละครั้งอยู่แล้ว เพราะ

เราต้องสอน Marketing Channel และ Detail Management บางทีเราเจอเนื้อหาอะไร

ที่เกี่ยวกับโครงงานก็จะส่งไปทางไลน์

อาจารย์ทิพภากรบอกต่อว่า ปัญหาอุปสรรคที่นิสิตมักเข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่ 

เป็นเรือ่งชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยวา่เนน้ไปทีตั่วผลติภัณฑ ์ทีต่วัคน หรือทีตั่วตลาดกอ่น 

เราแนะนำาว่าให้เขาจัดลำาดับให้ดี แต่พอถึงเวลาพวกเขาก็ทำาได้ แม้จะยังไปได้ไม่ไกล

มากนัก เพราะเขาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ก่อน หลังจากนี้ให้เขาเขียนแผนว่าจะ

ขยายตลาดไปที่ไหนอย่างไร เช่น ร้านภูฟ้า ซึ่งพวกเขาก็ทำาได้ แต่ผลสัมฤทธิ์อาจจะยัง

ไม่ชัดเจนมากนัก

“สำาหรับปัญหาการทำางานในทีมก็มีบ้างเหมือนกัน เช่น บางครั้งเป็นช่วง 

ใกล้สอบ ต่างคนต่างห่วงเรียน เราก็จับเขามาคุยกัน ให้หันหน้าคุยกัน ปรับความ

เข้าใจเพื่อให้โครงงานนี้ไปต่อได้” 

สำาหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทีมงานอาจารย์ทิพภากรบอกว่า เห็นได้

ชัดเจนว่าจิตใจเขาผูกพันกับชุมชนมาก เขาจะเรียกคนในชุมชนว่า “แม่”  บางทีเราเอง

ก็สงสยัวา่เขาเรยีกใคร เขาจะไปกินข้าวกบัชมุชนตลอด จากเด็กทีเ่คยนกึถงึแต่เร่ืองเรียน

เป็นหลัก ใช้ชีวิตหรูหรา แต่พอเขาเริ่มลงชุมชนเขาก็สามารถทำาได้ แต่ท่ีเราภูมิใจมาก

คือพวกเขามองภาพรวมทั้งโครงงานได้ ไม่ได้มองแค่แผนการตลาดเท่านั้น แม้ว่า 

พวกเขาจะเป็นเด็กการตลาดก็จริง แต่เขามองต้ังแต่เร่ืองคน การผลิต สิ่งแวดล้อม  

ระบบนิเวศ แสดงให้เห็นว่านิสิตเขามองภาพใหญ่ของสังคมได้ชัดเจน ที่สำาคัญเขามุ่ง

สร้างที่คน 

“เราจะเน้นย้ำาเสมอว่า ถ้าเขาต้องการสร้างอะไรให้ยั่งยืน เขาต้องไปสร้างที่คน 

ถึงแม้เขาไม่ชนะในวันนี้แต่ขอให้เขาอย่าทิ้งโครงงาน อย่าทิ้งชุมชน ใจเขาจะผูกอยู่ใน

ชมุชน เราเห็นวา่พวกเขาภมูใิจมากทีส่ามารถทำาอะไรเพ่ือสงัคมได ้วันนีพ้วกเขาไดม้อง

ออกจากตัวเองไม่ใช่แค่เด็กคนหนึ่ง แต่เขามองทั้งสังคม สร้างคนในสังคม เรามองเห็น 

ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเกรด A ที่พวกเขาได้รับเสียอีก”

อย่างไรก็ตามหนุ่มสาวทั้ง 5 คนบอกว่า แม้ผลของโครงงานจะผ่านเข้าไปสู่

รอบลึกๆ หรือไม่ก็ตาม แต่เป้าหมาย ณ ขณะนี้ของพวกเขาสำาเร็จแล้ว ด้วยการ

ทำาให้ชุมชนในคลองบางปลากดประสบความสำาเร็จ มีรายได้จากการขายสินค้า

จักสาน และที่สำาคัญป่าจากที่กำาลังลดลงค่อยๆ ฟื้นกลับมา
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โครงงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
ถนนสู่การพัฒนาตนเอง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สถาพร เริงธรรม

หัวหน้าโครงงาน   นายจีรายุทธ ริยะวงษ์

คณะทำางาน นายสรวิชญ์ นาแพงสอน

 นายพีรพันธ์ เจียรสุมัย  

 นายชาญชัย แสงสว่าง

 นายดวิษ จำานงค์ธรรม

 นางสาวศิรประภา วงศ์แก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เหล�คม
คว�มคิด...
ด้วยก�รทำ�ง�น
เพื่อชุมชน
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กิจกรรมการเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีเน้นให้นักศึกษาได้สัมผัส
การทำางานรว่มกบัชมุชน เปน็ “เชือ้ทนุ” อยา่งดทีีจ่ะตอ่ยอด
การทำางานเพื่อชุมชน เมื่อเห็นโอกาสพัฒนานักศึกษาผ่าน
โครงก�ร	“กล�้ใหม.่..ใฝรู่”้	อาจารยส์ถาพร เรงิธรรม จงึได้
แนะนำากับนักศึกษาซึ่งขณะนั้นกำาลังลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้
ชุมชนบ้านโนนหนองลาดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้วให้ทำา
โครงงานนี้

ใช้	“โจทย์”	ชุมชนออกแบบกิจกรรมร่วมกัน		
ชมุชนบา้นโนนหนองลาด ตำาบลบ้านขาม อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 

มีเป้าหมายคือต้องการทำา “ศูนย์การเรียนรู้” เพราะมีประวัติศาสตร์เร่ืองราว

ของการต่อสู้ในเรื่องสิทธิที่ดิน ทำาให้เกิดการรวมตัวของคนในชุมชน อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังในเรื่องของการพัฒนาชุมชนของตนเอง จึงอยากจัดทำา

หลักสูตรเพื่อถ่ายทอดให้คนในชุมชนและเด็กได้เรียนรู้ 

“เราสงัเกตเห็นวา่ในชมุชนชนบทสว่นมากจะมแีต่เดก็กบัคนแก ่ไมมี่คนวยั

ทำางานอยู่เลย เขาอยากถ่ายทอดปลูกฝังให้ลูกหลานรู้ว่าประวัติศาสตร์การก่อต้ัง

ของหมู่บ้านเป็นอย่างไร วถิชีวีติ การใชป้ระโยชน์ทีดิ่น การดำารงชพีใหม้คีวามสขุ

ในบ้านตนเอง อยากให้คนในชุมชนรักบ้านรักชุมชนแล้วเอาความรู้ท่ีมีกลับมา

พัฒนาหมู่บ้านของตนเอง มากกว่าที่จะไปทำางานข้างนอก” จิรายุทธ์ ริยะวงษ์ 

“ต้น” หัวหน้าโครงงาน เล่าถึงแรงบันดาลใจของชุมชน
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 เมื่อ “โจทย์” ของชุมชนชัด “เป้าหมาย” การทำาโครงงานของพวกเขาก็ชัด

ขึ้นตามไปด้วย 

ดว้ยเหตนุีก้จิกรรมในโครงงานศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน ถนนสู่การพฒันาตนเอง 

จึงเกิดจากแผนงานท่ีทำาร่วมกับชุมชน โดยชุมชนอยากสร้างองค์ความรู้ให้ลูกหลาน

ในชุมชน การทำางานจึงเริ่มจากการประชาคมว่า ชาวบ้านเห็นด้วยกับการพัฒนา

รว่มกนัหรอืไม ่เมือ่ชาวบ้านซึง่มีเป้าหมายท่ีอยากจะพฒันาชมุชนอยู่แลว้เหน็ด้วย 

ทมีงานจึงไดห้ารอืกบัผูน้ำาและชาวบา้นเรือ่ยๆ โดยเฉพาะการหารอืกบัผูน้ำาชมุชน

ค่อนข้างถี่ มีการพูดคุยกันนอกรอบบ่อยครั้ง เพราะต้อง “ออกแบบ” โครงงาน

ร่วมกัน พอออกแบบเสร็จจึงนำามาเสนอต่อที่ประชุมของชุมชนว่า ถ้าจะทำาศูนย์

การเรียนรู้ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร ชาวบ้านเห็นด้วยไหม 

มีข้อเสนอต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง 

ต้นเล่าถึงกระบวนการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนว่า เป็นการพุดคุยระหว่าง

นักศึกษากับแกนนำาชุมชน เช่น พ่อสังวาล พ่อสวาท แม่เนียม และผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชม 

แต่ไม่ได้เสร็จสรรพในครั้งเดียว พวกเราสนิทกับชาวบ้านแล้ว ก็พยายามลงเก็บข้อมูล

ในชุมชนเรื่อยๆ 

ศูนย์ก�รเรียนรู้ชุมชนที่แท้จริง		
ศูนย์การเรียนรู้จึงประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของอาคารสถานที่ และส่วน

ขององคค์วามรู ้โดยในส่วนของอาคารสถานทีช่มุชนเลอืกสรา้งบา้นดนิเพ่ือใชเ้ปน็

อาคารเรียน ซึ่งซ้อนทับกับเบื้องหลังความคิดของนักศึกษาท่ีจะใช้บ้านดินเป็น

เครื่องมือในการรวมคน เพราะการสร้างบ้านดินต้องอาศัยแรงจากคนในชุมชน

ช่วยสร้าง ซึ่งตามแผนคือนักศึกษาจะเป็นคนกระตุ้นให้เกิด ส่วนชาวบ้านเป็นคน

สร้างให้เสร็จ 

“ที่ต้องเป็นบ้านดิน เพราะใช้ทรัพยากรในชุมชนทั้งหมด และชาวบ้านต้องมา

ลงแรงร่วมสร้าง ประเด็นหลักคืออยากให้ชุมชนเป็นเจ้าของ เพ่ือท่ีพวกเขาจะได้มีส่วนร่วม

ในการดแูลมากกวา่ทีเ่ราเอาอฐิบลอ็กมาสรา้งให”้ สรวชิญ ์นาแพงสอน “จอ๊ด” เฉลย

เบื้องหลังความคิด

ในด้านขององค์ความรู้ท่ีจะเป็นเน้ือหาสาระในการถ่ายทอด แม้จะเรียกว่าหลักสูตร

แต่ก็เป็นหลักสูตรที่เกิดจากการกลั่นกรองความรู้ของชุมชนผ่านการใช้เครื่องมือ

การทำาแผนท่ีชมุชน การทำา Time line ประวตัศิาสตร ์ปฏทินิการผลิต-วฒันธรรม-

วิถีชีวิต ซึ่งเป็นความรู้ท่ีทีมงานได้เรียนรู้จากค่าย “การทำางานกับชุมชน” และ  

“การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” แล้วนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ 

ของชุมชน เนื่องจากเม่ือครั้งเร่ิมต้นทำาหลักสูตรทีมงานพยายามอิงกรอบคิดของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่น่ันกลับเป็นส่ิงแปลกปลอมสำาหรับชาวบ้าน  
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จึงยากที่จะเข้าใจ จึงต้องปรับกระบวนการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้โดยใช้ 

เครือ่งมอืท่ีเอ้ืออำานวยใหช้าวบา้นเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และรว่มกนักลัน่กรอง

ความรู้ของชุมชนว่า แต่ละช่วงเวลาเกิดอะไรขึ้นบ้าง 

“จากข้อมูลที่ศึกษาร่วมกับชุมชน เราใช้วิธีให้ชาวบ้านประชาคมแล้วเลือกคนที่ 

มีความรู้มาเป็นครู ให้มีหลักสูตร กระบวนการสอน โดยชุมชนออกแบบหลักสูตรว่า  

วิชาหนึ่งให้มีผู้สอน 3 ระดับ ได้แก่ ผู้เฒ่าผู้แก่ คนวัยทำางาน-วัยกลางคน เยาวชนวัยรุ่น 

เป็น 3 ช่วงอายุเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น”

ปจัจบุนัชมุชนไดร้วบรวมเนือ้หาได ้3 ประเดน็หลกั คอื ประวตัศิาสตรช์มุชน 

วิถีเกษตรอินทรีย์ การจัดการทรัพยากร โดยให้ความสำาคัญกับเทคนิควิธีการ

เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องปกป้องสิทธิ และได้นำาเนื้อหาดังกล่าวมาทดลองสอน  

หลังจากทดลองสอนแล้วจะประเมินร่วมกันทั้งชุมชน นักศึกษา และอาจารย์ว่า  

ควรมีการปรับปรุงอย่างไรให้สมบูรณ์ และเมื่อได้ร่างหลักสูตรแล้วจึงนำาเข้าสู่

กระบวนการรับรองของชุมชนอีกครั้ง 

ทัง้นีช้มุชนและโรงเรยีนบา้นโนนหนองลาดไดว้างแผนรว่มกนัไวว้า่ จะจัดการเรยีน

การสอนร่วมกัน โดยนำานักเรียนต้ังแต่ชั้นประถมปีที่ 1-6 มาเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ 

ทุก 2 สัปดาห์ ครั้งละ 1 วัน โดยมีครูของชุมชนเป็นผู้สอน 
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ปรับตัวให้เข้�กับชุมชน		
การทำางานกับชาวบ้าน แม้ทีมงานยึดเอาเวลา

ของชมุชนเปน็หลกั แตก่พ็ยายามจดัสรรเวลาในการ

ลงชุมชนให้เป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือช่วง 

ปิดเทอม ทั้งนี้ต้องยอมที่จะสลับสับเปลี่ยนเวลา

ทำางานเม่ือชุมชนมีงานอ่ืนๆ ท่ีสำาคัญกว่า เช่น งานศพ 

งานบุญ งานในท้องไร่ท้องนา โดยต้นซึ่งทำาหน้าที่

ประสานงานจะเป็นผู้คอยโทรศัพท์เช็คกับผู้นำาชุมชน 

เป็นระยะๆ เพื่อวางแผนการทำางานไม่ให้กระทบกับ 

การเรียนของทีมงาน 

แม้ว่าจะวางแผนการทำางานดีแล้ว ก็ยังมีส่วนท่ี 

ผิดความคาดหมาย เช่น เวลาการประชุมของชาวบ้าน

กับนักศึกษาตรงกันน้อย บ่อยครั้งท่ีภาคี เช่น อบต. 

ไม่ว่าง ผู้นำาไปประชุม ชาวบ้านมีงาน หรือบางคราที่

นักศึกษาต้องเรียนทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ ส่งผลให้

กิจกรรมต้องเล่ือน และบางครั้งกิจกรรมเล่ือนมา 

ใกล้กันมากจนต้องรวบ โดยต้องเลือกว่าจะทำาอะไร 

อาศยัการตดัสนิใจรว่มกนัระหวา่งชมุชนกบันกัศกึษา 

ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาจะให้ชาวบ้านตัดสินใจก่อน

“นอกจากนี้ก็มีเร่ืองของการปรับตัวทั้งเราและ 

ชาวบา้น โดยเรากต็อ้งปรบัตวักับการเขา้มาทำางานกบั

ชุมชนเยอะๆ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน พวกผม

จะมีวิธีการคือ เข้าพื้นที่หนักในตอนแรกๆ คือทีมงานมี

ส่วนลงมือทำางานมากกว่า แล้วเบาลงเพื่อที่ชุมชนจะได้

ทำาเอง” ต้นเล่าถึงเทคนิคการทำางาน 

นอกจากนี้เร่ืองสภาพอากาศก็เป็นปัจจัยสำาคัญ

เช่นกัน จากปกติที่เคยปิดเทอมในฤดูร้อน พอปรับ

เปลี่ยนเวลาปิดเปิดเทอมใหม่ให้สอดคล้องกับอาเซียน 

กลายเป็นว่า การทำางานในช่วงเปิดเทอมตรงกับมกราคม 

ซึง่ชาวบ้านมงีานเก็บเกีย่วผลผลติทำาให้ไมมี่เวลาทำางาน

ร่วมกัน หรือในช่วงเมษายนที่ปกติชาวบ้านจะไม่ว่าง

เพราะทำานาปรัง แต่ในปีนี้รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ทำา

นาปรงั นกัศกึษาจึงต้องปรบัแผนกนัใหมเ่พราะชาวบา้น

ว่างแล้ว
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อยา่งไรก็ตาม แม้จะเลือ่นบา้ง ปรับบา้งในบางกจิกรรม แต่การทำางานกไ็ดผ้ลตาม

เป้าหมายท่ีวางไวคื้อ ความรว่มมอืของชมุชน โดยสามารถตัง้กลุม่ชมุชนได้ในสปัดาห์

แรกที่ลง มาเพราะชุมชนเขามีความพร้อมอยู่แล้ว “ความรู้หลายๆ เรื่องชุมชนมีอยู่

แล้วเราแค่มากระตุกนิดหนึ่งเขาก็คิดต่อได้” พีรพันธ์ เจียรสุมัย “โอม” สะท้อน 

บทเรียนการทำางานกับชุมชน 

พัฒน�ชุมชน...พัฒน�ตนเอง		
สิง่ทีท่มีงานไดเ้รยีนรูเ้รือ่งหลกัๆ คอื ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผน เพราะปกติ

นักศึกษาจะวางแผนโดยคำานึงถึงปัจจัยในส่วนของตนเป็นสำาคัญ แต่ว่าเมื่อทำางานกับ

ชมุชนตอ้งเอาปัจจัยของชมุชนมาออกแบบงานดว้ย ซึง่ตอ้งถือเปน็ปจัจัยสว่นใหญ่

ด้วยซ้ำา เพราะถ้าหากชุมชนมีความพร้อมในการทำากิจกรรม ก็จะทำาให้โครงงาน 

ออกมาสมบูรณ์ และสามารถเดินต่อไปได้โดยชุมชนเอง

“วิธีที่จะทำาให้ชุมชนเข้มแข็งเขาต้องคิดเอง ทำาเอง สร้างเอง เพื่อตนเอง ที่

นี่เขาคิดมาเราไปร่วมผลักดันให้มันเกิด ถ้าชาวบ้านมีกลุ่มแล้ว มีความคิดแล้ว พวกเรา

ก็จะเป็นตัวทำาให้มันผลิดอกออกผล คือจะไม่เป็นคนไปคิดให้ แต่ให้เขาเสนอออกมา 

เพราะถ้าชุมชนเป็นคนคิดเขาก็จะตระหนักว่าเป็นความคิดของเขา แล้วเขามีส่วนร่วม 

เขาจะจัดการของเขาเองต่อไปได้” จ๊อดเล่าถึงบทบาทการพัฒนาชุมชน 

โครงงานนี้จึงเปรียบเสมือนพื้นท่ีท่ีสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท่ีทำาให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งการวางแผนอย่างรอบคอบ การปรับทัศนคติในการทำางาน 

การปรบัตวั และการสรา้งสัมพนัธภาพกบัชาวบา้น สอดคลอ้งกบัการเรยีนซ่ึงเนน้

ด้านการบริหาร 

 ขณะที่ ชาญชัย แสงสว่าง “โต๊ด” เล่าถึงประสบการณ์ล้ำาค่าของตนเองว่า 

เขาได้เรียนรู้มากเรื่องการประชุมประชาคมกับชุมชน เพราะเราใช้ชีวิตในเมืองซึ่งเป็น

เรื่องที่ยากมากที่จะหาประสบการณ์แบบนี้

เรื่องการปรับตัวทั้งเราและชาวบ้าน โดยเราก็ต้องปรับตัว
กับการเข้ามาทำางานกับชุมชนเยอะ ๆ สร้างการมีส่วนร่วม
กับชุมชน พวกผมจะมีวิธีการคือ เข้าพื้นที่หนักในตอนแรกๆ 
คือทีมงานมีส่วนลงมือทำางานมากกว่า แล้วเบาลงเพื่อที่
ชุมชนจะได้ทำาเอง
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โครงง�นนี้ช่วย	“เหล�คม”	คว�มคิด 
ให้นักศึกษ�		

ผศ.ดร.สถาพร เรงิธรรม อาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษา บอกว่า ในอดีตนักศึกษากลุ่มน้ี

ได้ไปฝึกการทำางานเพ่ือสังคมในหลายๆ พ้ืนที่ จึงได้รับกลิ่นอายของ

ความเปน็นกัพฒันาและรกัในการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่อยู่แลว้ สิง่แรก

ท่ีอาจารย์ได้ให้คำาแนะนำากับนักศึกษาคือ ต้องให้นักศึกษาเข้าใจชุมชน 

ไมอ่ยากใหน้กัศกึษาเปน็คนคดิแบบคนภายนอกคดิมาให้แลว้เป็น

สิ่งแปลกปลอม ดังนั้นเขาต้องมาศึกษาเรียนรู้ชุมชนก่อนว่า สิ่งที่

นักศกึษาคิดกบัสิง่ทีช่าวบา้นตอ้งการตรงกนัหรอืไม ่หลงัจากนัน้จึง

ไดม้กีารตดิตามนักศกึษาเปน็ระยะๆ โดยพยายามเป็นท่ีปรกึษาแบบ

ไม่ชี้นำา ส่วนใหญ่จึงเป็นการใช้คำาถามเพื่อให้นักศึกษาได้ถกเถียง

กับอาจารย์ที่ปรึกษา 

“นี่คือบทบาทที่ผมใช้กับนักศึกษามาหลายรุ่น เราเรียนรู้กับ

นกัศึกษามาพอสมควร จนรูว่้า ถา้อาจารยท์ีป่รกึษาเขา้ไปแทรกแซง 

มากเกินไป ความมั่นใจของนักศึกษาท่ีจะสร้างองค์ความรู้ของ

ตนเอง สร้างความเป็นผู้นำาของนักศึกษาจะหมดไป เพราะฉะนั้น

ผมใช้กระบวนการกระตุ้น วิพากษ์ ติดตาม แล้วก็กลับมาประชุมกัน  

นี่คือบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงงานนี้”

คว�มคิดแหลมคมขึ้น 
เพร�ะมีประสบก�รณ์ 
พอมีประสบก�รณ์
ก็มีวิธีก�รตอบที่
เป็นเหตุเป็นผลม�กขึ้น 
คิดนอกกรอบม�กขึ้น 
ส�ม�รถอธิบ�ย
ปร�กฎก�รณ์ที่
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ทำ�ได้ 
ต่�งจ�กเมื่อก่อน
ที่ติดตำ�ร�ม�ก
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ผลลัพธ์จากการเหลาคมในการทำาโครงงาน ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ 

เกดิขึน้ นัน่คอื นกัศกึษามีความกระตือรอืรน้มากขึน้ วธีิคดิเปลีย่นไปจากนักศึกษา

ท่ีชอบออกค่ายธรรมดา เกิดกระบวนการในเชิงขับเคล่ือนการทำางานด้วยตนเอง  

ซึ่งอาจารย์สถาพรบอกว่าส่ิงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากของโครงการ “กล้าใหม่...

ใฝ่รู้” ที่ให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง

อาจารยส์ถาพรบอกวา่ ดจูากการทีน่กัศกึษามาพบในคร้ังหลงัๆ พบว่า พวกเขา

มคีวามมัน่ใจมากข้ึน โจทย ์คำาถามมคีวามคมชดัมากขึน้ กลา้ทีจ่ะตดัสนิใจ จบัจดุ

ได้ว่าความคิดแหลมคมข้ึนเพราะมีประสบการณ์ พอมีประสบการณ์ก็มีวิธีการตอบ

ที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น คิดนอกกรอบมากขึ้น สามารถอธิบายปรากฎการณ์ที่

เชื่อมโยงกับสิ่งที่ทำาได้ ต่างจากเมื่อก่อนที่ติดตำารามาก 

“ผมไม่เห็นด้วยกับการสร้างบ้านดิน เวลาฝนตกมันก็ทะลาย 

นักศึกษาก็ตอบด้วยความม่ันใจว่า บ้านดินเป็นเพียงสัญลักษณ์ หรอื

เคร่ืองมือให้ชาวบ้านมาหลอมรวมกันเท่าน้ัน แน่นอนสักวันมัน 

ตอ้งพงัไป แตผ่ลจากการทีช่าวบา้นมารวมตัวกนั มนัจะเกดิผลสำาเรจ็ 

จะเกิดเป็นบ้านดินหลังที่ 2 ที่ 3 โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจาก

ภายนอก”  

พ่อสวาท อุปฮาด ผู้นำาชุมชนบ้านโนนหนองลาด เล่าถึง

ทิศทางในการพัฒนาชุมชนบ้านโนนหนองลาดว่า ท่ีนี่เป็นชุมชน

ขนาดเลก็ แตจ่ะทำาอยา่งไรใหค้นในชุมชนสามารถจดัการตนเองและพึง่ตนเองได ้เพราะ

ปัญหาของชุมชนที่ผ่านมา ชาวบ้านพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไป เมื่อนักศึกษา 

เข้ามาพบว่า มีความคิดไปในทางเดียวกัน คือ เรื่องของการจัดการตนเองหรือการ 

แก้ปัญหาโดยชุมชน 

“ส่ิงท่ีผมคิดว่าตรงกันมากๆ คือ เป็นทิศทางใหม่ท่ีเราเห็นว่าน่าจะสำาเร็จได้ แต่เรา

ตอ้งมคีวามพรอ้ม 2 สว่น คอื 1.ชุมชนต้องเป็นหลักในการจัดการ 2.นักศึกษาเข้ามาหนุน

ช่วยและเรียนรู้ร่วม ซึ่งการเรียนรู้ร่วมนี้นักศึกษาจะได้เห็นพัฒนาการ เห็นสถานการณ์ 

เห็นปัญหาท่ีเราจะแก้ร่วมกันได้” 

 พ่อสวาทเล่าว่า ส่ิงท่ีนักศึกษาเข้ามาเติมเต็มให้กับชุมชน คือ 1.การช่วยกันคิด 

ชว่ยกนัออกแบบ บนฐานสภาพและสถานการณข์องชุมชน 2. แงม่มุความเปน็เชงิ

วิชาการ โดยเฉพาะการคิดทำางานที่เป็นระบบ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม 

หรือการช่วยถอดองค์ความรู้ ช่วยรวบรวมองค์ความรู้ นำามาสู่การจัดระเบียบ 

จัดระบบ ทำาให้ชุมชนเห็นถึงทิศทางและขั้นตอนที่จะก้าวไปชัดเจนขึ้น 

“ถ้าไม่มีนักศึกษาเข้ามาเราก็ทำากันอยู่แล้ว แต่อาจจะช้าหน่อย แต่จังหวะและ

โอกาสทำาให้เราทำาได้ไม่เต็มท่ี แต่พอมีคนมาร่วมคิด ร่วมอธิบายเพ่ิมก็เห็นความชัดเจนข้ึน 

เม่ือก่อนจะอธิบายอะไรความเป็นวิชาการไม่มี พอมีตรงน้ีเราได้พาพ่ีน้องชาวบ้านเรียนรู้

มันก็เลยไปได้พ่อสวาทกล่าวย้ำาถึงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

App	ท่องเที่ยว
ภูพระบ�ท

โครงงานแอพลิคชั่นบนมือถือเส้นทางศึกษา 
ธรรมชาติของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ณรรฐวรรณ์  พูลสน

หัวหน้าโครงงาน   นายเกียรติศักดิ์ กลางบุญเฮื้อง 

คณะทำางาน นายอรรถพล ซ้ายสุข

 นายทศพร ชูพรหมวงศ์

 นายนพพร คำาโคตรสูนย์ 

 นายจุติเทพ ผายการ
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จากเรือ่งคยุกนัเลน่ ๆ  วา่ เทคโนโลยมีนัไปถงึไหนแลว้ มอีะไร 
แปลกใหม่หรือเปล่า แล้วจะนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาบ้านเรา 
หรือพัฒนามหาวิทยาลัยให้โดดเด่น ได้อย่างไร

จึงนำาไปสู่การคิด....คิดหา “อะไรสักอย่าง” ท่ีเป็นทั้งการพัฒนาตัวเอง 

พัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน และมหาวิทยาลัยไปในตัว เป็นการคิดที่ “ยิงปืน 

นัดเดียวได้นก 3 ตัว” 

เมื่อคิดอยากทำา “ต้อม” เกียรติศักด์ิ กลางบุญเฮื้อง กับ “อรรถ”  

อรรถพล ซา้ยสุข จงึชวนกนัไปปรกึษาอาจารยณ์รรฐวรรณ ์พลูสขุ ซึง่อาจารย์

ให้คำาแนะนำาว่า น่าจะทำาเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี... 

“คิดกันก่อนท่ีจะส่งโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ทีแรกเรามองบ้านเชียง ซ่ึงเป็น

มรดกโลก และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดท้ังหมด แต่มันกว้างเกินไป สุดท้าย

เลยเลอืกอทุยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท ซึง่กำาลงัเสนอชือ่เปน็มรดกโลก ในชือ่

โครงงานแอพลเิคชัน่บนมอืถอืเสน้ทางศกึษาธรรมชาตขิองอทุยานประวัตศิาสตร์

ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี” ต้อมเล่าที่มาของการทำางาน

คิดและทำ�...ให้เป็นประโยชน์	
เม่ือคิดจะทำางานเก่ียวกับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ทีมงานจึงเข้ามา

สำารวจพื้นที่ พร้อมพูดคุยกับ “พี่อาม” จักรพันธุ์ เพ็งประไพ นักโบราญคดี

ปฏิบัติการ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทพบว่า อุทยานฯ ประสบปัญหา 

เกีย่วกบัเจ้าหน้าท่ีนำาชม เชน่ ปัญหาเร่ืองภาษาและการใหบ้ริการไมท่ัว่ถงึ เพราะ

บางชว่งเวลามีนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาจำานวนมาก แต่มีเจ้าหนา้ท่ีนำาชมเพียง 10  คน 

แนวคิดการทำา Application นำาเที่ยวอุทยานฯ จึงเกิดข้ึน และเม่ือทราบข่าว 

รับสมัครโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” จึงเห็นช่องทางในการทำาโครงงาน
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ซึ่งถ้าทำาได้ก็จะตอบโจทย์การพัฒนาตัวเองด้านการทำางานเพ่ือสังคม และ

พฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่วของจงัหวดัอดุรธาน ีขณะเดยีวกันหากประสบความสำาเรจ็

ก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง

“คิดโครงงานนีข้ึน้มาเพ่ือชว่ยเจา้หนา้ที ่โดยรวบรวมปญัหามาเขียนเป็นขอ้เสนอ

โครงงาน ตอนแรกจะทำาเป็น Application ศึกษาธรรมชาติ แต่พอได้เข้าค่ายการเรียนรู้ 

“การทำางานกับชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” จึงกลับมาทบทวนว่า  

ถ้าทำาอย่างท่ีคิดไว้จะกว้างมากเกินไป เพราะมีท้ังธรรมชาติและสถานท่ีสำาคัญ แค่ทำาเร่ือง

ธรรมชาติก็มีหลายฤดูแล้ว และต้องทำาท้ังปี จึงปรับลดประเด็นลง  เหลือแค่สถานท่ีสำาคญั

เพราะมีเวลาแค่ 3 เดือน เน้นข้อมูลเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์และตำานาน”

รวมทีมรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนรู้สิ่งใหม่		
การทำางานเป็นการรวมทีมระหว่างรุ่นพ่ีปี 3  คือ ต้อมและอรรถ กับน้องปี 2 

คือ “เอ” ทศพร ชูพรหมวงศ์ “นพ” นพพร คำาโคตรสูนย์ และ “โป๊ะ” จุติเทพ ผายการ 

ในฐานคิดท่ีว่า ต้อมและอรรถเป็นคู่บัดดี้ที่ทำาโปรเจคจบร่วมกัน เสริมด้วยน้อง 

ปี 2 เพราะเคยทำางานค่ายอาสาให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกันมาก่อน  

คิดเผื่อไว้ว่า หากทีมงานเรียนชั้นปีเดียวกันหมด ถ้าต้องเรียนหรือติดธุระก็จะ 

ติดขัดเร่ืองเวลาเหมือนๆ กัน แต่การผสมทีมท่ีมีท้ังพ่ีและน้องจะสามารถสลับกัน 

ทำางานได้ 

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า 

“ป่าเขือน้ำา” บ้านติ้ว ตำาบลเมืองพาน อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด

ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดบริการเวลา 08.00 น. 

ถึง 16.30 น. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแห่งนี้ ปรากฏร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มา

ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000-3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 

30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน

วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ตามลำาดับ ซ่ึงร่องรอยหลกัฐาน

ทางโบราณคดีเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุน้ี

ทางกรมศิลปากรจึงได้ดำาเนินการขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนจำานวน 3,430 ไร่ จากกรมป่าไม้ โดยได้

ประกาศขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถานไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 63 เมื่อวันที่ 

28 เมษายน พ.ศ. 2524 จากน้ันจึงได้พัฒนาจนกลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในท่ีสุด

ข้อมูจากวิกิพีเดีย

อุทย�นประวัติศ�สตร์ 
ภูพระบ�ท
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เนื่องจากทีมงานมีจำากัด การกำาหนดบทบาท

แต่ละคนให้ชัดเจนจึงจำาเป็น โดยต้อมรับหน้าที่หัวหน้า

โครงงานดูแลและบริหารงบประมาณ อรรถทำาหน้าที่

ประสานงาน เอเป็นผู้ช่วยทำาโปรแกรมและงานกราฟิก 

นพเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนโป๊ะซึ่งเสริมเข้ามาในทีม 

ภายหลังทำาหน้าที่ตากล้องและทำาโมเดล 3D ซึ่งก่อน

ลงมือทำางานจะมีการประชุมกันเพ่ือทบทวนแผนการ

ทำางานร่วมกันทุกครั้ง

สำาหรบัการสรา้ง Application  จะแบง่งานออก

เป็น  2 ส่วน คือ งาน AR (Augmentedreailty) เป็น 

การทำาเทคนคิภาพเสมอืนจรงิผา่นอุปกรณต์า่งๆ เชน่ 

Webcam กล้องมือมือ คอมพิวเตอร์ รวมกับการใช้ 

Software ต่างๆ และแผนที่แสดง Location โดยมี

ข้อมูลสำาคัญ 2 ส่วนคือ ประวัติของโบราณสถานซึ่ง

รวบรวมจากการสอบถามเจ้าหน้าที่และการค้นคว้า 

ส่วนขอ้มลูดา้นภมูศิาสตรท์มีงานตอ้งลงสำารวจพืน้ที่

และสร้างแผนที่ขึ้นมาเอง

“เราอ้างอิงข้อมูลและแผนที่จาก Google Map ซึ่ง

มีแค่เส้นทางถนน แต่ทางเดินในอุทยานฯ ยังไม่มี พวกเรา

ตอ้งสรา้งแผนทีเ่สน้ทางเอง ดว้ยการเดนิทลีะ 5 ก้าวแลว้

จบัพกิดัสรา้งเปน็เสน้ทาง เวลาเกบ็พกิดักใ็ชโ้ทรศพัท์ถา่ย

รปูโดยเปดิ Location ถา่ยภาพ ซึง่เวลาถา่ยภาพจะแสดง

ค่าลองติจูดละติจูด” อรรถเล่าถึงวิธีการทำางาน

ในส่วนของการเขียนโปรแกรม เนื่องจากวิชานี้ 

ยังไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ทีมงานจึง 

ต้องค้นคว้าเอง โดยศึกษาจากหนังสือต่างประเทศและ 

Download โปรแกรมจาก Open Source มาใช้งาน  

ผนวกกับประสบการณ์ในการพัฒนา Software เช่น  

การเขียนเกมบน PC เกมบนโทรศพัท์ การทำาฐานขอ้มลู 

และการทำา Website 

ต้อมเล่าว่า ทีมเลือกใช้โปรแกรม Eclipes* ในระบบ

ปฏิบัติการ Android เพราะเป็นระบบท่ีคนส่วนใหญ่เข้าถึง

ได้ง่าย ถึงแม้ว่าการทำางานจะมีปัญหาด้านเทคนิคบ้าง 

*Eclipse คือเครื่องมือสำาหรับเขียน Application ที่ช่วยเหลือให้การ

พัฒนาโปรแกรมหรือ Application ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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เน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ของทุกคน แต่ก็ไม่เกินความสามารถ ผสมกับปัญหาในเชิงจัดการ 

เช่น การเดินทาง ซึ่งไม่มีใครขับรถเป็น จึงต้องอาศัยรถของคณะหรืออาศัยไหว้วาน

เพื่อนที่ขับรถเป็นมาส่งเพ่ือลงพ้ืนที่ รวมท้ังการจัดการเวลาท่ีทีมงานสามารถลงพ้ืนท่ี

ทำางานในอุทยานฯ ได้เฉพาะวันหยุด ซ่ึงก็มักจะเจอกับนักท่องเท่ียวจำานวนมาก

“วันธรรมดาเราต้องเรียน วันเสาร์อาทิตย์ลงพื้นที่ บางคร้ังการถ่ายรูปเพื่อทำา 

มาร์กเกอร์ซึ่งต้องถ่ายตอนโล่งๆ แต่จะไปไล่เขาก็ไม่ได้ ต้องรอจังหวะให้นักท่องเที่ยว

ลดลงก่อนจึงค่อยถ่ายรูป”

ทีมงานได้ออกแบบหน้าจอโดยพยายามคำานึงถึงการใช้งานง่ายของ User  

พร้อมทั้งเสริมลูกเล่นให้ Application มีความสนุกสนานเพิ่มขึ้น เช่น มี Animation 

ปรากฏขึ้นเมื่อยกมือถือถ่ายภาพโบราณสถานก็จะปรากฏตัวการ์ตูนขึ้นใกล้ๆ กับ 

สถานที่ เมื่อนักท่องเที่ยวถ่ายภาพก็จะมีภาพการ์ตูนติดไปด้วย เป็น Gimmick ที่

ทำาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวมากขึ้น 

โลกที่กว้�งกว่�จอคอมพิวเตอร์่		
ตอ้มในฐานะหัวหนา้โครงงานเลา่วา่ การทำางานไดส้รา้งการเรยีนรูเ้ร่ืองการเขา้หา

ผู้ใหญ่ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาความรับผิดชอบ และการแบ่ง

เวลา เพราะในฐานะประธานสโมสรนักศึกษาของคณะฯ เขาต้องทำากิจกรรมของคณะ

และการทำาโครงงาน การจดัสรรเวลาใหเ้ปน็สดัสว่นและการไมผ่ลดัวนัประกนัพรุง่

จึงเป็นทักษะที่จำาเป็นที่จะทำาให้การใช้ชีวิตราบรื่นขึ้น 

“สิ่งที่ได้พัฒนาตนเองคือ ด้านการเขียนโปรแกรม มีทักษะมากขึ้น สามารถสอน

น้องๆ ได้ ให้คำาปรึกษาได้ และได้ประโยชน์ด้านสุขภาพ เพราะปกติอยู่แต่หน้าจอ

คอมพิวเตอร์ ไม่ค่อยได้ออกไปสัมผัสโลกภายนอก เมื่อมาทำางานนี้ก็ได้ออกกำาลังกาย

จากการลงพื้นที่มากขึ้น”

ด้านอรรถเล่าว่า ช่วงเริ่มต้นทำางานมีความกังวลว่า จะได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือไม่ แต่เมื่อลงมือทำางานจริงๆ ก็พบว่า ทั้งพี่ๆ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ 

อบต. ชาวบ้าน ทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก ส่งเสริมการทำางานของนักศึกษาอย่างเต็มท่ี 

ยิ่งเป็นพลังผลักดันให้เขาอยากทำางานให้ดียิ่งขึ้น สำาหรับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี

ก็พัฒนาขึ้นจากการท่ีได้ศึกษาและลงมือทำา โดยพบว่า ตนเองมีทักษะการพูดที่มี 

หลักการ มีสาระมากขึ้น มีการวางแผนการทำางาน มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น  

ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตในอนาคต

“เมื่อก่อนใช้ชีวิตโลดโผนมาก ทำาอะไรไม่มีการวางแผน ลุยทำาไปเลย แต่พอทำา

โครงงานนี้กลายเป็นว่า ต้องวางแผนและต้องมีแผนสำารองเสมอ เช่น ในการสำารวจ

พืน้ท่ีตอ้งวางแผนให้ดว่ีา ภายในเวลา 2 ชัว่โมง จะเดนิสำารวจไดเ้สน้ทางเทา่ไร เปน็ตน้” 

อรรถเลา่ถึงความเปลีย่นแปลงของตนเอง ตามดว้ยตอ้มทีเ่สรมิวา่ “เพราะในหอ้งเรยีน

ถ้าผิดก็แก้ใหม่ได้ แต่โลกภายนอกถ้าผิด ก็ผิดไปเลย จะมาแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นจะทำาอะไร

ก็ต้องทำาให้ดี”
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“สิ่งที่ได้พัฒนาตนเองคือ
ด้านการเขียนโปรแกรม มีทักษะ
มากขึ้น สามารถสอนน้องๆ ได้ 
ให้คำาปรึกษาได้ และได้ประโยชน์
ด้านสุขภาพ เพราะปกติอยู่แต่กับ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ค่อยได้
ออกไปสัมผัสโลกภายนอก
เมื่อมาทำางานนี้ก็ได้ออกกำาลังกาย
จากการลงพื้นที่มากขึ้น”
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ขณะที่นพบอกว่า การทำางานน้ีเป็นการเปิดโลก

ของเขาให้กว้างขึ้น แค่ได้เดินทางโดยเครื่องบินครั้งแรก

ในชีวิตก็เป็นประสบการณ์ที่แสนประทับใจ การได้เห็น

พี่ๆ เขียนโปรแกรมก็เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนของ

ตนเอง ที่สำาคัญที่สุด คือ ความภาคภูมิใจในฐานะคน

อำาเภอบ้านผือ ที่วันนี้ได้ทำาประโยชน์เพื่อบ้านเกิด

ของตน

สำาหรับเอและโป๊ะบอกว่า การทำางานในโครงงาน

คือการเปิดโลกทัศน์ของตนเอง ทำาให้เขาได้เรียนรู้

โปรแกรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีก้าวหน้าไปมากกว่า

เพ่ือนบางคนในชัน้ปีเดยีวกนั ทำาให้เกดิความชดัเจน

ในเป้าหมายของการเรียนมากขึ้น

การเขียน Application ที่มีเน้ือหาซับซ้อนภายใน

ระยะเวลาเพยีง 3 เดอืนน้ันเปน็เรือ่งทีค่อ่นขา้งยาก 

หากโครงการของน้องๆ ได้เปิดมิติใหม่ของการ

ทำางานเพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้

หนัมาใหค้วามสำาคญักบัเร่ืองนี ้โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การใช้เทคโนโลยีเป็น “เคร่ืองมือ” ในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งหากนำาไปพัฒนาต่อยอดให้มีความสมบูรณ์ทั้ง

ด้านเนื้อหาและวิธีการใช้งาน และเมื่อถึงเวลาที่

อทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาทไดร้บัการประกาศ

ให้เป็นมรดกโลกแล้ว Application นี้คงทำาให้ 

นกัทอ่งเทีย่วไดส้นกุกบัการท่องเทีย่วในภูพระบาท

มากยิ่งขึ้น

ตอบแทนคุณชุมชน		
ณรรฐวรรณ์ พลูสน อาจารย์สาขาวชิาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

วิทยาศาสตร์ บอกว่า สำาหรับบทบาทของอาจารย์ 

ทีป่รึกษาในการดูแลนกัศกึษา เป็นสิง่ใหมท่ีเ่ธอไดเ้รียนรู้

ผ่านค่ายการเรียนรู้เรื่อง “การทำางานกับชุมชน” และ 

“การจดัการโครงงานสูเ่ปา้หมาย” ซึง่คา่ยนีเ้องท่ีทำาให้

เธอรู้ว่า อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้โอกาสนักศึกษาได้

ลองผิดลองถูก ดังนั้นบทบาทของที่ปรึกษาจึงเป็น 

การแนะนำาในภาพรวม และให้นักศึกษาได้ลงมือ

ปฏิบัติจริง 

“เราต้องให้โอกาสเขาได้ลองเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ซึง่เรารู้ว่ามนัมเีสน้ทางอยู่ตรงไหนบ้าง เราก็คอยแนะนำา

โดยเฉพาะเรื่องคน เช่น การหารุ่นพี่ที่มีความรู้เรื่อง

เทคโนโลยี AR Location Base เทคโนโลยีเสมือนจริง 

ซึ่งประเทศไทยมีน้อยคนที่จะรู้ การกระตุ้นคือการ 

หาบทความงานวิจัยต่างๆ ซ่ึงเป็นภาษาอังกฤษให้เขา

ทำาความเข้าใจ Model เพื่อที่เขาจะนำามาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนา Software ต่อไป”
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อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ต้องให้โอก�ส
นักศึกษ�ลองผิดลองถูก	 
ดังนั้นบทบ�ทของที่ปรึกษ�
จึงเป็นก�รแนะนำ�ในภ�พรวม
และให้นักศึกษ�ได้ลงมือปฏิบัติจริง

อาจารยณ์รรฐวรรณส์ะทอ้นว่า การเรยีนรู้ผา่นการ

ทำาโครงงานมีประโยชนม์าก กลา่วคือ นกัศึกษาสามารถ

นำาโครงงานนี้ไปใช้ในการเรียน เช่น วิชาสัมมนาเพราะ

เป็นการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ วิชาการวิเคราะห์และ

ออกแบบเชิงวัตถุ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม

บนมอืถอืซึง่จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบ Software 

ที่มีลักษณะนี้ได้ และเมื่อขึ้นปี 4 นักศึกษาก็สามารถนำา

ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำาโครงงาน

ของเขาได้ เม่ือเห็นประโยชน์หลายด้านเช่นนี้จึงยิ่งเป็น

แรงผลักดันให้นักศึกษาก้าวไปให้ได้

นอกจากผลสะท้อนด้านบวกต่อการพัฒนาบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยแล้ว โครงงานนี้ถือเป็นความภูมิใจ 

ของทั้งนักศึกษาและอาจารย์ เพราะได้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการทำางานเพ่ือจังหวัดอุดรธานี ซึ่งสอดคล้องกับ

ปณธิานของมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ีทีบ่อกวา่เปน็

มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งโครงงานนี้เป็น

โอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มาทำางานเพ่ือชุมชน

จริงๆ

“พี่อาม” จักรพันธุ์ เพ็งประไพ นักโบราณคดี

ปฏิบัติการอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ในฐานะ

ผู้ใชป้ระโยชน์โดยตรง พีอ่ามไดเ้ลา่ถงึลกัษณะงานในการ

ให้บรกิารของเจา้หนา้ทีอ่ทุยานฯ วา่ ปกตมินีกัทอ่งเทีย่ว

เข้ามาเที่ยวชมปีละประมาณ 50,000 คน หรือราว 

เดือนละ 4,000 คน และจำานวนนักท่องเที่ยวค่อนข้าง

หนาแน่นในวันหยุด การนำาชมแบ่งเป็น 3 รอบ คือ เล็ก 

กลาง ใหญ่ รอบเล็กใช้เวลา 1 ชั่วโมง รอบกลาง 1.30 

ชั่วโมง รอบใหญ่ 2 ชั่วโมง ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีจำากัด 

เพราะมีเจ้าหน้าท่ีนำาชมเพียง 10 คน สลับกันทำางาน 

วนัละ 3 คน ถา้มนีกัทอ่งเทีย่วมาจำานวนมากในชว่งเวลา

เดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็จะไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

“Application นี้ทำาให้การท่องเที่ยวอุทยานฯ มี

ความแปลกใหม่ และช่วยเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ 

อุทยานฯ มากขึ้น โดยเฉพาะการท่ีน้องๆ ออกแบบ 

ลกูเลน่ใน Application ใหน้กัทอ่งเทีย่วสามารถเลน่สนกุ

กับโบราณสถานได้มากข้ึน เชน่ ถ้าไปถึงหอนางอุสาก็จะ

มีภาพการ์ตูน Animation นางอุสาเกิดขึ้นใกล้ๆ ซึ่งผม

คิดว่าถ้าน้องๆ ทำาเสร็จ ตัว Application สามารถทำาให้

การชมอุทยานมีความสนุกสนานมากข้ึน ตอบโจทย์กับ 

ผู้ใช้ท่ีเป็นวัยรุ่น หรือกลุ่มที่เรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยีได้ 

มากขึ้น” 

และทีส่ำาคญัคอื Application นีจ้ะเปน็ประโยชน์

กับอุทยานฯ อย่างมาก เพราะสามารถช่วยแบ่งเบา

ภาระของเจ้าหน้าท่ีนำาชม ยิ่งอุทยานประวัติศาสตร์

ภูพระบาทกำาลังถูกเสนอชื่อเป็นมรดกโลก ซึ่งทำาให้

มีจำานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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โครงก�ร
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เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) จัดขึ้น
อย�่งตอ่เนือ่งเป็นประจำ�ทกุป ีเพือ่เปดิโอก�สใหเ้ย�วชนไทยทกุระดบัก�รศกึษ�
ทั่วประเทศได้มีโอก�สแสดงคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มคิดสร้�งสรรค์ เรียนรู้
ก�รทำ�ง�นเป็นทีม และทำ�ประโยชน์ให้กับสังคมผ่�นกิจกรรมก�รแข่งขันที่ 
เหม�ะสมกับแต่ละช่วงชั้นเรียนและช่วงวัย ผ่�นก�รแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่
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ก�รแข่งขัน
ว�ดภ�พระบ�ยสีระดับประถมศึกษ�
เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
รวมกนั 4 คน (ไมซ่้ำาชัน้ป)ี รว่มแสดงฝมีอืวาดภาพระบายสีบน
แผ่นเฟรมผ้าใบขนาดใหญ่ 2 คูณ 3 เมตร ตามโจทย์ที่กำาหนด
ด้วยอุปกรณ์วาดภาพที่โครงการจัดเตรียมให้ โดยมีเวลาใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 2 ชั่วโมง

ร�งวัล
รางวัลชนะเลิศ
 ถ้วยรางวัลจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ และ 

 เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

 ทุนการศึกษา 20,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร สำาหรับนักเรียน

 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

 ทุนการศึกษา 10,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร สำาหรับนักเรียน

 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

 ทุนการศึกษา 5,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร สำาหรับนักเรียน

 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
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ก�รแข่งขัน
ตอบคำ�ถ�มระดับมัธยมศึกษ�
เป็นการประลองความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และ
ความรู้รอบตัวของทีมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รวมกัน 3 คน 
ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ความรู้ทั่วไป

ร�งวัล
รางวัลชนะเลิศ
 ถ้วยรางวลัจากประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ และ

 เงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

 ทุนการศึกษา 30,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร สำาหรับนักเรียน

 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
 เงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

 ทุนการศึกษา 15,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร สำาหรับนักเรียน

 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

 ทุนการศึกษา 10,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร สำาหรับนักเรียน

 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
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ท่ีเรียกว่�	 “กล้�ใหม่…สร้�งสรรค์ชุมชน”	ระดับอุดมศึกษ�	
สำ�หรับก�รแข่งขันโครงง�น	“กล้�ใหม่...สร้�งสรรค์ชุมชน” 
ถือเป็นโครงก�รที่สร้�งประโยชน์ให้กับสังคมในระยะย�ว  
เป็นโครงการที่ธนาคารมุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษานำาความรู้ที่
เป็นทฤษฎี และประสบการณ์จากการศึกษาในสถาบันการ
ศึกษามาคิดสร้างสรรค์ จัดทำาเป็นแผนการดำาเนินงานและ
กจิกรรม เพือ่ประโยชนข์องคนในชมุชนทีอ่ยูไ่มไ่กลจากสถาบนั
การศึกษาของตน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสามารถบูรณาการการเรียนรู้
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการ
ทำางานจรงิของตนเอง ตลอดจนไดม้โีอกาสสรา้งสัมพนัธภาพ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพ่ือนนิสิตนักศึกษา 
ทั้งจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน และต่างสถาบันการศึกษา 
ก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อการทำาดีร่วมกัน 
ในอนาคต

ก�รแข่งขัน
โครงง�นเพื่อชุมชน
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รอบคัดเลือกรอบที่	1
คณะกรรมการจะพจิารณาโครงงานท่ีสง่เขา้รว่มแขง่ขนัจากทัว่ประเทศ 

และคัดเลือก 40 โครงงานเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดยเกณฑ์การให้

คะแนนรอบคัดเลือกรอบที่ 1 ได้แก่ ความสมบูรณ์ และความเป็นไปได้ของ

แผนโครงงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประโยชน์ต่อชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 

แผนการเพื่อความยั่งยืนของโครงงาน การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

รอบคัดเลือกรอบที่	2
ทีมนิสิตนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ 

ที่ 2 จำานวน 40 ทีม จะต้องส่งตัวแทนมามาเข้าร่วมค่ายกิจกรรม

เรือ่ง “การทำางานกับชุมชน” และ “การจัดการโครงงานสูเ่ป้าหมาย”  

ที่ธนาคารจัดให้ เพื่อนำาความรู้จากค่ายฯ ไปปรับปรุงโครงงานเพื่อ

ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หลงัจากเสรจ็สิน้กจิกรรมคา่ยฯ ประมาณ 2 สปัดาห ์ทมีนสิติ

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2 ทั้ง 40 ทีม 

จะต้องส่งตัวแทน มานำาเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ โดย 

คณะกรรมการจะคัดเลือก 20 โครงงานเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 3

รอบคัดเลือกรอบที่	3
ทมีนสิตินักศกึษาทีผ่า่นการคดัเลอืกเข้าสูร่อบคดัเลอืกรอบที ่3 จำานวน 

20 ทีม จะได้รับงบประมาณทีมละ 75,000 บาท เพื่อนำาไปดำาเนินการตาม

โครงงานที่นำาเสนอ โดยคณะกรรมการจะกำาหนดระยะเวลาการติดตามผล

การดำาเนินงานโครงงานให้แต่ละทีมทราบ และในที่สุดคณะกรรมการจะ

พิจารณาคัดเลือก 5 ทีม เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ
ทีมนสิตินกัศกึษาทีผ่่านการคดัเลอืกเข้าสูร่อบชงิชนะเลศิจำานวน 5 ทมี 

จะต้องส่งตัวแทนมานำาเสนอโครงงานต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อชิงรางวัล

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย 

(2 รางวัล)
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ร�งวัล	
รางวัลชนะเลิศ
 ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

 ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนิสิตนักศึกษา 300,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

 รางวัลศึกษาดูงานมูลค่า 200,000 บาท สำาหรับทีมนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
 เงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

 ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนิสิตนักศึกษา 150,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

 รางวัลศึกษาดูงานมูลค่า 200,000 บาท สำาหรับทีมนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
 เงินรางวัลมูลค่า 75,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

 ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนิสิตนักศึกษา 75,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

 รางวัลศึกษาดูงานมูลค่า 200,000 บาท สำาหรับทีมนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
 เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

 ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนิสิตนักศึกษา รางวัลละ 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

 เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

 รางวัลศึกษาดูงานมูลค่า 200,000 บาท สำาหรับทีมนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
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